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(अध्यक्षस्थानी माननीय तालिका सभाध्यक्ष श्री. दीपक चव्हाण) 

माहहतीच्या मुद्याबाबत 

श्री. बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े  

ताहिका सभाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्य मी आपल्याला साांग ूइसछितो की, 

आता सभागहृाची सिशेष बैठक आह.े सकाळी ११.०० िाजता सभागहृाची सनयसमत 

बैठक सरुु झाल्यानांति आपण आपला मदु्दा माांडू शकता.  

श्री. बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, माझा असतशय महत्त्िाचा मदु्दा 

आह.े  

ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य मला मासहती आह े आपला 

महत्त्िाचा मदु्दा आह.े सांपणूण िाज्यात तोच सिषय आह.े पिांत ुआपण आपला मदु्दा 

सकाळी ११.०० िाजता माांडू शकता. तेव्हा मी आपल्याला सांधी दतेो आता आपण 

िेळ िाया घालि ूनका.  

आता लक्षिेधी सचूना घेण्यात येतील. 
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पृ.शी.: िाजगरुुनगि नगिपरिषद हद्दीतील बाांधकामाछया 

गैिव्यिहािाबाबत 

मु.शी.: िाजगरुुनगि नगिपरिषद हद्दीतील बाांधकामाछया 

गैिव्यिहािाबाबत या सांबांधी श्री. सदलीप मोसहते-

पाटील, ॲड. अशोक पिाि आसण डॉ. सकिण लहामटे 

सि.स.स. याांनी सदलेली लक्षिेधी सचूना 

 

श्री. सदलीप मोसहते-पाटील (खडे आळांदी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे 

सन्माननीय नगि सिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेध ूइसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनांती कितो. 

         "िाजगरुुनगि नगिपरिषद हद्दीतील गट नांबि ३१४/१ ि ३१४/३ मध्ये बाांधकाम 

सरुू आह,े सदि सिकासकाने सन २०१४ साली क्षेत्र १२ आि चा नकाशा मांजिू 

किताना मो.ि.न.१०३४८/१३ हा मोजणी नकाशा जोडून बाांधकाम पििानगी 

समळसिणे, तसेच सन २०१७ साली सांबांसधत जागा मालक ि सिकासकाने सन २०१३ 

सालछया मोजणीची बनािट प्रत बनिनू त्यािि शासनाचे ि भसूम असभलेख 

कायाणलयाचे बनािट सही सशक्के तयाि करून २४ आि क्षेत्राचा आिाखडा ि 

बाांधकाम पििानगी िाजगरुुनगि नगिपरिषद याांछयाकडून समळसिली असणे, गट नांबि 

३१४ ला लगत महािाष्ट्र शासनाचा गट नांबि ३०७ हा हुतात्मा िाजगरुू स्मािकाचा 

असणे, त्यामळेु गट नांबि ३१४ ला लागनू ३०७ हा गट दाखिायला हिा पिांत ुसदि 

सिकासकाने केलेल्या मोजण्यामध्ये लगत धािकामध्ये कुठेच ३०७ हा गट दाखिला 

गेला नसणे, तसेच शासनाची जागा बळकािनू तेथे िासणज्य स्िरूपाची इमाित उभी 

केली तसेच सदि बाांधकाम पििानगी समळिताना सादि केलेली कागदपते्र ही बनािट 

ि क्षेत्र १२ आि ची असनू त्यािि के्षत्र २४ आि ची बाांधकाम पििानगी िाजगरुुनगि 

नगिपरिषदकेडून समळसिणे, सदि बाब तत्कालीन मखु्यासधकािी, श्री.प्रकाश पाटील 

याांछया सनदशणनास आणनू सदली असता मखु्यासधकािी याांनी कोणतीही काििाई न 

केल्याने मा.उछच न्यायालय, मुांबई येथे रिट सपटीशन ९३२९९/२०२० दाखल केले  
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श्री. सदलीप मोसहते-पाटील.... 

असता मुांबई उछच न्यायालयाने सिण तक्रािी अजण मखु्यासधकािी िाजगरुुनगि 

नगिपरिषद याांना सनुािणी घेऊन आठ आठिड्यात सनकाली काढण्याच ेआदशे सदले 

गेले असणे, त्यानसुाि मखु्यासधकािी प्रकाश पाटील याांनी सनुािणी घेऊन तक्रािदािाने 

सदलेले पिुािे ि सादि केलेले लेखी यसुििाद याांछयातील ठिासिक मदु्द ेघेऊन उपसस्थत 

केलेल्या तक्रािी या दसुऱ्या कायाणलयाछया असनू त्याचा या कायाणलयाशी काही सांबांध 

नाही असे साांगण्यात येणे, तसेच िाजगरुुनगि नगिपरिषदछेया कायाणलयाशी सांबांसधत 

असलेले कागदपते्र ि पिुािे सिचािात न घेता सिकासकाबिोबि मोठ्या प्रमाणात 

आसथणक दिेाण-घेिाण करून सिकासकाछया बाजनेू सनकाल दते तक्रािदाि याांछया 

म्हणण्यात कोणतेही तथ्य नाही असे कळसिणे, तिी सिकासकाने सादि केलेले बनािट 

नकाशे िाजगरुुनगि नगिपरिषदचेा डीपी प्लॅन त्यामध्ये ३१४ लगत असणािा 

शासनाचा ३०७ गट असनु त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असतक्रमण झाले आह,े तसेच 

क्षेत्र २४ आि चे चलन ह ेकिोडो रुपयाचे असताना शासनाछया िसहिाशी आदशेाचा 

िासणज्य िापिासाठी चकुीचा िापि करून किोडो रुपयाचा नगिपरिषदचेा महसलू 

बडुिला असणे, सादि केलेली बनािट फायि एनओसी ि तहसील कायाणलयातनू 

बनािट सनद समळिनू त्या सिण सठकाणी सबगि शेती आदशे िापरून बॅ ांकाांकडून कजण 

उपलब्ध करून घेतले असणे, तसेच बनािट कागदपत्राांछया आधािे तहसीलदािाांनी 

सदलेली सनद त्याांछया कायाणलयाकडून सदनाांक २४ फेब्रिुािी, २०२२ िोजीछया 

आदशेाने िद्द किण्यात आली असणे, भमूी असभलेख कायाणलयाचे िेकॉडण गहाळ किण े

त्यामळेु सांबांसधत सिकासकाने सिसिध सठकाणी ि िेगिेगळ्या प्रकल्पामध्ये भमूी 

असभलेख कायाणलयाचे सशक्के ि िाजमदु्रा बनसिल्याचा अहिाल भमूी असभलेख 

कायाणलयाने दणेे, दशेासाठी हसत हसत बसलदान दणेािे िाजगरुूनगि येथील भसूमपतु्र 

"हुतात्मा िाजगरुू स्मािक" साठी महािाष्ट्र शासन याांचे जागेत सरुू असलेल्या 

अनसधकृत बाांधकामामळेु नागरिकाांमध्ये पसिलेले असांतोषाचे िाताििण, अनसधकृत 

बाांधकाम काढून टाकून सांबांसधत दोषींिि कठोि काििाई किण्याची होत असलेली 

मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायणिाही ि उपाययोजना. 
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श्री. प्राजि तनपिेु (नगि सिकास िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने 

सांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

ताहिका सभाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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श्री सदलीप मोसहते-पाटील : अध्यक्ष महोदय, सदिची लक्षिेधी सचूना ही  

कालछया कामकाजपसत्रकेतील ८ क्रमाांकाची आसण आजछया कामकाज पसत्रकेतील 

१ क्रमाांकाची आह.े िाजगरुुनगि नगिपरिषद हद्दीतील गट नांगि ३१४/१ ि ३१४/३ 

मध्ये १२ गुांठयािि ज्या सिकासकाने बाांधकाम नकाशे मांजिू करुन घेतले त्याांची बाज ू

जनुा नासशक-पणुे हायिे िि पसिमेकडील होती. त्यानांति नसिन पणुे-नासशक हायिेिि 

श्री. िाजेड नािाछया गहृस्थाची १२ गुांठे जमीन होती. सिकासकाने ती जमीन 

घेतल्यानांति दोन्ही समळून २४ गुांठे जमीन झाली. पिांत ु सिकासकाने ७/१२ छया 

उताऱ्यामध्ये  करुन ती जमीन २४ गुांठे दाखिली आसण नगिपासलकेचा मांजिू 

नकाशाला पसिमेकडील बाजनेु प्रिेश असताना सदु्धा असतरिि बाांधकाम केले. खोटे 

नकाशे केले आसण खोटे िेकॉडण, िाजमदु्रा तयाि केल्या आसण बनािट नकाशे करुन 

ग्राहकाांची आसण नगि  परिषदचेी फसिणकू केली. तसेच शासकीय कागदपत्राांमध्ये 

फेिफाि केला. भसूम असभलेख कायाणलयातनू ओरिजनल कागदपते्र गायब केली आसण 

नव्याने तयाि केलेले खोटे दस्ताऐिज, कागदपत्रे आसण नकाशे सतथे ठेिले. अशी 

असतशय गांभीि बाब, गनु्हा या सिकासकाने केला आह.े त्यामळेु याबाबतीत 

न्यायालयामध्ये तसेच नगिपासलकेकडे दाद मासगतली. त्यािेळेचे नगिपरिषद 

मखु्यासधकािी श्री. प्रकाश पाटील याांनी सदु्धा  या खोटया बाबीिि सिश्वास ठेिनू त्या 

सिकासकाला िाचसिण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकिणामध्ये असधकाऱ्याांनी त्याला 

मदत केली. मग त्यामध्ये भसूम असभलेख असधकािी, नगि परिषदचेे मखु्यासधकािी 

असतील ति या सिाांनीच त्या सिकासकाला मदत केली. सदिछया जागेशेजािी 

असणािी हुतात्मा िाजगरुु स्मािकाची जागा सदु्धा यामध्ये हडप केली. अशा नगि 

परिषदछेया हद्दीतील हा बाांधकामाचा नकाशा त्िरित िद्द किणे, याची सनद िद्द 

झालेली आह.े सदिची बेकायदशेीि इमाित ताबडतोब पाडणे आसण सिकािी 

कागदपत्राांमध्ये जो फेिफाि केला त्याबाबत सिकासकािि कायदशेीि काििाई किणे 

याबाबत माननीय मांत्री कायणिाही कितील काय ? 

श्री. प्राजि तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जे  मदु्द ेमाांडलेले 

आहते त्यामध्ये सनसितपणे तथ्य आढळून येते.  त्याांनी साांसगतले की, सिकािी 

दस्ताऐिजामध्ये काहीतिी फेिफाि करुन खोटे आसण चकुीचे दस्ताऐिज तयाि केले.  
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श्री. प्राजि तनपिेु.... 

ही बाब सनसितपणे दखल घेण्यासािखी सदसते. कािण की, मोजणी िसजस्टि क्रमाांक 

१०३४८/१३ या अन्िये १२०० चौमी क्षेत्रफळाची मोजणी ही साधािणपणे सन 

२०१३ साली झालेली आह.े  

     यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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श्री. प्राजि तनपिेु.... 

त्याचीच सांगणकीकृत नक्कल सन २०१६ िोजी भसूमअसभलेख कायाणलयाने सदलेली 

आह.े माझ्याकडे त्याची प्रत उपलब्ध आह.े प्रथमदशणनी सनसितपणे  चकुीचे दस्तािजे 

आह.े  ह ेकोणी केले का  केले हा िेगळा भाग आह.े  सन २०१३ मध्ये १२०० चौ.मी. 

ची मोजणी झाली होती. त्याचीच नक्कल असेल ति ती १२०० चौ.मी असली 

पासहजे. मात्र यामध्ये १२००चौ.मी ऐिजी २४०० चौ.मी सदसत आह.े नक्कल नांबि 

तोच आह,े मोजणी िसजस्टि नांबिही तोच आह.े यामळेु सन्माननीय सदस्य साांगत 

आहते त्या प्रमाणे सरुुिातीचे जे कागदपत्र होते त्याची ही नक्कल असचू शकत नाही. 

या प्रकिणाची  सिभागीय आयिुाांमाफण त चौकशी सरुु आह.े  

अध्यक्ष महोदय,  दसुिा सिषय बाांधकाम पाडता येईल काय, असा होता. 

नगिपरिषदनेे बाांधकाम पििानगी िद्द केली होती. ही तािीख माझ्याकडे आह.े   सन 

२०२२ छया असलकडे बाांधकाम पििानगी नगिपासलकेने िद्द केली. सिकासकाने 

कोटाणत जाऊन नगि मखु्यासधकाऱ्याांछया आदशेाला स्टे घतेला आह.े कोटाणने स्टे 

सदल्यामळेु, ती न्यायप्रसिष्ट बाब आह.े मघाशी मी आपल्याला नक्कल दाखिली. 

मळू चकुीछया नक्कलछया आधािे सनद ि इति कागदपते्र घेतले होते. उप अधीक्षक, 

भसूमअसभलेख याांनी सदि नक्कलच िद्द केलेली आह.े यामळेु सनदा दखेील िद्द 

झालेल्या आहते. सिकासक त्याही सििोधात कोटाणत गेला आह.े या बाबत कोटाणने स्टे 

सदलेला नाही. दोन्ही बाबी न्यायप्रसिष्ट आहते. यामळेु बाांधकाम पाडता येईल का, ह े

साांगता येणाि नाही कािण कोटाणने स्टे सदलेला आह.े या सांबांधी सिभागीय आयिुाांछया 

माफण त चौकशी सरुु आह.े यामधनू तथ्य बाहिे येईल.  खिे ति कठोि काििाई 

किण्यासािख ेह ेप्रकिण आह.े गट क्र, सव्ह ेक्र.३०७ बाबत असतक्रमण केले आह े

असे सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे आह.े या बाबत सजल्हासधकािी, पणुे याांना  

अहिाल पाठसिण्याची सचूना केली आह.े   

 श्री.सदलीप मोसहते –पाटील : अध्यक्ष महोदय, या नगिपासलकेतील 

कमणचाऱ्याांपासनू सिण लोक त्याचे सफतिू आहते. कोटाणची नोटीस आल्यानांति तेथील 
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श्री.सदलीप मोसहते –पाटील.... 

 कमणचाऱ्याांनी ती नोटीस मखु्यासधकाऱ्याांना दाखिली नाही. यामळेु मखु्यासधकाऱ्याांना 

कोटाणत हजि िाहता आले नाही. याचा परिणाम असा झाला की, कोटाणने एकतफी  

तात्पिुता स्टे सदला असनू तो कायम स्िरुपी सदलेला नाही. मखु्यासधकाऱ्याांची बाज ू

ऐकल्यानांति सनणणय घेतला जाईल.  

 अध्यक्ष महोदय,  माझी सिनांती आह.े  आज सिकािी कायाणलयामध्ये जाऊन 

तेथील नकाशे बदलायचे, सशक्के बदलायचे ि िाजमदु्रा असलेला सशक्का बनिनू 

फेिफाि किायचे या सािखा दसुिा गांभीि गनु्हा अस ूशकत नाही. याांनी नकाशे बदलले, 

७/१२ बदलला, स्ित: सशक्के तयाि केले, खोटया सह्या केल्या. एिढा गांभीि गनु्हा 

केल्यानांति पोलीस काििाई ताबडतोब झाली पासहजे. आज मोजणी असधकािी असे 

साांगतात की, सदिचे िेकॉडण उपलब्ध नाही. असे उत्ति त्याांनी लेखी सदले आह,े 

मासहतीछया असधकािात सदले आह.े शासकीय िेकॉडण ही सिाणत मोठी ठेि आह.े ती 

कस्टडी आह.े या कस्टडीमधनू महत्त्िाचे कागदपते्र जि गायब होत असतील ति उद्या 

महािाष्ट्राची ही सिधानसभा दसुिा कोणी तिी आपल्या नािािि करुन घेईल. मांत्रालय 

दखेील कोणी तिी आपल्या नािािि करुन घेईल. कागदपत्रे कसे काय गायब होतात, 

ते समळत कसे नाहीत ? सांबांसधत असधकािी, लोक याांछयािि शासन काय काििाई 

किणाि आह े? 

 श्री. प्राजि तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी सन्माननीय सदस्याांनी 

याबाबत मघाशी   साांसगतले होते. तेव्हा  मी असे साांसगतले की, खोटे दस्तािेज तयाि 

किणे  गांभीि आह.े न्यायालयाने  जिी बाांधकाम पििानगीिि स्टे सदलेला असेल, 

सकां िा एका बाबतीत मखु्यासधकाऱ्याांनी जी बाांधकाम पििानगी िद्द केली, त्या करिता 

न्यायालयाने स्टे सदलेला आह.े  

        यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.प्राजक् त तनपिेु .... 

दसुिा स्टे सदलेला नाही ति दसुिी बाब न्यायप्रसिष्ट आह.े ज्या सनद कॅन्सल केल्या ती 

बाब न्यायप्रसिष्ट आह.े पिांत,ु त्याही पलीकडे जाऊन हा प्रश्न मात्र सनसितपणे अनतु्तरित 

िाहतो की, अशा प्रकािे खोटे दस्तऐिज प्रोड्यसु झालेले आहते. त ेकोणी केले, काय 

केले पिांत,ु सनसितपणे नगिपासलकेला ते सदले गेलेले आहते. १०३४८/२०१३ हा 

मोजणी िसजस्टि नांबि असनू या एकाच नांबिच ेदोन िेगिेगळे दस्तऐिज ते दखेील 

भमूी असभलेखछया प्रासधकृत असधकाऱ्याांछया सही, सशक्क्याने सदले गेले आहते, ही 

बाब सनसितपणे गांभीि आह.े याबाबतीत सिभागीय स्तिाििील भमूी असभलेखचे जे 

असधकािी असतील त्याांना आम्ही सनदशे दऊे की, ह ेतपासािे ि जे कोणी सांबांसधत ह े

तयाि किणािे असतील ... 

  ताहिका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : ही गांभीि बाब आह.े लिकिात 

लिकि चौकशी होऊन योग्य ती काििाई झाली पासहजे. 

  श्री.प्राजि तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, तसे नाही.... गनु्हा दाखल किण्याचचे 

आम्ही त्यामध्ये एफ.आय.आि. दाखल किण्याचेच सनदशे दऊे.... (अडथळा) ... ही 

बाब खिी आह ेकी, फ्रॉड्यलुांट डॉक्यमुेंट दणे्यात आलेले आह.े ते भमूी असभलेखछया 

असधकाऱ्याांनी सदले आह ेकी, त्या सिकासकाांनी त्याांछया पिस्पि सदले आह ेह,े थोडेसे 

तपासनू पहािे लागेल. पिांत,ु ह े अजण सदल्यासशिाय समळत नाहीत. त्यामळेु त्या 

सिकासकाांनीच अजण सदला असेल की, या नांबिची नक्कल मला समळािी. त्यामध्ये 

सिकासकाचा दखेील काही तिी िोल आह ेअस ेप्रथमदशणनी िाटण्यास सनसितपण े

जागा आह.े त्यामळेु मसहनाभिाछया आत तपासनू सिकासक ि भमूी असभलेखच े

सांबांसधत जबाबदाि असधकािी या दोघाांिि गनु्हा दाखल किण्याचे आम्ही महसलू 

सिभागाला आदशे दऊे.  

  श्री.सदलीप मोसहते : अध्यक्ष महोदय, ... 

  ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य मांत्री महोदयाांनी आता गनु्हा दाखल 

किण्याबाबतचे सतुोिाच केले आह.े  
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  श्री.सदलीप मोसहते : अध्यक्ष महोदय, िाजमदु्रचेा सशक्का बनसिणे, खोटे 

दस्तऐिज तयाि किणे ही गांभीि बाब आह,े त्याकरिता मसहना कशाला पासहजे, सिकाि 

यािि तातडीने काििाई का किीत नाही, सिकािछया यामध्ये काय उद्दशे आह?े 

  श्री.प्राजि तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांकडे याउपि जि अजनू 

काही कागदपत्रे आहते. ते म्हणत आहते की, सदलेले आहते. आजछया 

कामकाजपसत्रकेत दशणसिण्यात आलेल्या सिण लक्षिेधी सचूनाांििील चचाण सांपली की, 

सकां िा आज सांध्याकाळी मी त्याांना माझ्या दालनात बोलािनू त्याांछयाकडची 

कागदपते्र घेतो ि तसे सनदशणनास आले ति, तत्काळ गनु्हा दाखल किण्याचे आदशे 

आम्ही दऊे. 

............ 

 

  ताहिका सभाध्यक्ष : सिण सन्माननीय सदस्याांना सिनांती आह ेकी, आपण 

थोडक्यात प्रश्न सिचारुन मांत्री महोदयाांकडून उत्ति घ्यािे. कािण आपल्याला ७ 

लक्षिेधी सचूना चचेकरिता घ्याियाछया आहते. 

............ 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) C - 11 

SSG/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 10:10 

 

 

पृ. शी. : नासशक सजल्हयातील इगतपिुी-

त्रयांबकेश्वि या आसदिासी मतदाि सांघात 

सन २००९ ते २०१४ या कायणकाळात 

आसदिासी जलससांचन उपसा योजना या 

दिेमोगिा सेिाभािी सांस्थेमाफण त 

कोट्यािधी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि होण े

मु. शी. : नासशक सजल्हयातील इगतपिुी-

त्रयांबकेश्वि या आसदिासी मतदाि सांघात 

सन २००९ ते २०१४ या कायणकाळात 

आसदिासी जलससांचन उपसा योजना या 

दिेमोगिा सेिाभािी सांस्थेमाफण त 

कोट्यािधी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि होणे या 

सांबांधी श्री. सहिामण खोसकि, सि.स.स. 

याांनी सदलेली लक्षिधेी सचूना 

 

 श्री. सहिामण खोसकि (इगतपिुी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे 

सन्माननीय मदृ ि जलसांधािण मांत्रयाांचे लक्ष िधे ू इसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनिेदन किािे, अशी सिनांती कितो.  

       "नासशक सजल्हयातील इगतपिुी-त्रयांबकेश्वि या आसदिासी मतदाि सांघात सन 

२००९ ते २०१४ या कायणकाळात आसदिासी जलससांचन उपसा योजना या दिेमोगिा 

सेिाभािी सांस्थेमाफण त कोट्यािधी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि झाल्याप्रकिणी सदनाांक ८ 

फेब्रिुािी, २०२२ िोजीछया समुािास मा. उपमखु्यमांत्री याांना स्थासनक 

लोकप्रसतसनधींनी सनिेदन दणे्यात येणे, सदि प्रकिणासांदभाणत चौकशी सरुु असताांना 

टाकेहषण, आिडे, टाकेदिेगाि याांना सधुारित सपु्रमा दणे्यात येणे, मा.सहा.गणुसनयांत्रण 

असधकािी, दक्षता ि गणुसनयांत्रण पथक, मदृ ि जलसांधािण, औिांगाबाद येथील 

असधकािी याांनी सदनाांक ८ ि ९ सप्टेंबि, २०२१ िोजी केलेल्या पाहणी दौऱ् यात १९  
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श्री.सहिामण खोसकि ... 

पैकी १४ योजना अपणूण अिस्थेत असल्याचे आढळून येणे, या सिण योजना अपणूण 

असताांनाही कोट्यािधी रुपयाांची दयेके काढण्यात येऊन मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचाि 

किण,े यासांदभाणत सिणसामान्य जनतेने तसचे आसदिासी कोळी महादिे समाज सिकास 

सांघटना तसेच सिसिध आसदिासी सांघटनेछया ितीने मा.मांत्री, िाज्यमांत्री याांछयाकडे 

तक्रािी दऊेनही कोणतीच काििाई होत नसल्याने सिणसामान्य जनतेमध्ये सनमाणण 

झालेले असांतोषाचे िाताििण, याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी करुन सांबांसधत 

दोषींिि काििाई किण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली ि किाियाची 

कायणिाही ि उपाययोजना.’’ 

  श्री.शांकििाि गडाख (मदृ ि जलसांधािण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलािि ठेितो.  

  ताहिका सभाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

.............. 
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  श्री.सहिामण खोसकि : अध्यक्ष महोदय, इगतपिुी तालकु्यातील इगतपिुी 

मतदािसांघातील १९ उपसा ससांचन योजना सन २००९ ते सन २०१४ या कायणकाळात 

सरुु केलेल्या आहते. त्यातील लक्ष्मीनगि ि आशासकिण िाडी या दोन योजना पणूण 

आहते. ६०० एकि के्षत्र सभजेल या दृष्टीने या योजना केल्या. पिांत,ु केिळ २५० एकि 

क्षेत्रच सभजत आह.े उिणरित ३५० एकि क्षेत्राला पाणी समळत नाही. ते शेतकिी 

पाण्यापासनू िांसचत िासहलेले आहते. त्या सांदभाणत आपण काय उपाययोजना किणाि 

याचा मला खलुासा व्हािा. 

  श्री.शांकििाि गडाख : अध्यक्ष महोदय, नासशक सजल्ह्यातील इगतपिुी ि 

त्रयांबकेश्वि या दोन तालकु्यात सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे १९ योजना 

आहते. त्या १९ योजनाांना सन २००९ ते सन २०१४ या कालािधीत मांजिुी दणे्यात 

आली होती. ती मांजिुी सदल्यानांति जिळपास ४०९७ हके्टि इतके क्षेत्र ओसलताखाली 

येणाि होते. सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे या योजनेतील जिळपास १४ 

कामे ही त्रयांबकेश्वि तालकु्यातील आहते. त्याांची प्रशासकीय मान्यतेची सकां मत 

जिळपास ३८ कोटी ४० लाख इतकी आह.े आजपयांत या योजनाांिि ३५ लाख ४४ 

हजाि इतका खचण झालेला आह.े  ५ कामे इगतपिुी तालकु्यातील आहते. त्याची 

प्रशासकीय मान्यता १३ कोटी ३ लाखाांची आह ेि खचण जिळपास ९ कोटी ३७ लाख 

इतका झालेला आह.े 

यानांति श्री.सशांद.े... 
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श्री.शांकिािाि गडाख.... 

१९ पैकी ५ योजनाांची कामे पणूण झाली त्या हस्ताांतरित किण्यात आल्या आहते. तसेच 

इगतपिुी तालकु्यातील दोन योजना जिळपास पणूण झालेल्या आहते. उिणरित अपणूण 

योजनाांछया सांदभाणत मखु्यमांत्री महोदय ि उप मखु्यमांत्री महोदयाांकडे सन्माननीय 

सदस्याांनी तक्राि केली आह.े त्यामळेु दक्षता पथकामाफण त चौकशी किण्यात येत 

आह.े उि चौकशीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानांति सदिहू योजनाांछया बाबतीत पढुील 

सनणणय घेण्यात येणाि आह.े  

 श्री.प्रशाांत बांब : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, पसहल्या 

योजनेत ३८ कोटी रुपयाांपैकी समुािे ३५ कोटी रुपये सनधी खचण किण्यात आला आह.े 

दसुऱ्या योजनेत १३ पैकी २ कोटी रुपये सनधी खचण किण्यात आला आह.े ५ काम े

पणूण झाल्याचे साांसगतले आह.े उिणरित योजनेची समुािे ८० टक्के कामे पणूण झालेली 

असाियास पासहजे होती. सन २००९ ते २०१४ या कालािधीतील कामे असनू 

त्यािि पणूण सनधी खचण किण्यात आला आह.े पिांत ुआजतागयात योजनेचा फायदा 

शेतकऱ्याांना झाला नाही. सदिहू कामाांना आता सधुारित प्रशासकीय मान्यता दणे्यात 

येत आह,े याचा अथण मागील िेळी न केलेल्या कामाांच ेपिुािे नष्ट किणे असा होतो. 

आपण दक्षता पथकाछया माध्यमातनू उि कामाांची चौकशी केली आह.े उि 

लक्षिेधी सचूनेछया सनिदेनामध्ये नमदू किण्यात आले आह ेकी, दक्षता पथकाकडून 

असभलेख ेजळुिनू अहिाल तयाि किण्यात येईल. अशा पद्धतीने कायणिाही किता 

येत नाही. दक्षता पथकास त्या जागेिि जाऊन त्याच सदिशी असभलेख ेपाहून अहिाल 

तयाि किािा लागतो. सदिहू चौकशीस ७ मसहन्याांचा कालािधी झाला आह.े सदिहू 

योजनेचे पैसे पणूण काढूनही कामे झाली नसल्याचे लक्षात येत आह.े उि लक्षिेधी 

सचूनेछया सनिेदनामध्ये सधुारित प्रशासकीय मान्यता याबाबत नमदू केले आह.े ही 

असधकाऱ्याांची चाल असते. मांत्री महोदयाांनी खोलात जाऊन कायणिाही किािी. 

४,०९७ हके्टि के्षत्रातील शेतकऱ्याांना या योजनेची कामे पणूण झाल्यािि फायदा होणाि 

आह.े सदिहू सिण बाबींची चौकशी इति खात्याछया असधकाऱ्याांकडून किण्यात यािी.  
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श्री.प्रशाांत बांब... 

कािण चौकशी किणािे असधकािी एकाच सिभागाचे असल्याने ऐकमेकाांना भेटून 

पिुािे नष्ट कितात. सदिहू प्रकिणाांची चौकशी एक मसहन्याछया आत पणूण करुन तो 

अहिाल सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात येईल काय ? 

 श्री.शांकििाि गडाख : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी सधुारित 

प्रशासकीय मान्यतेबाबत सिचािणा केली आह.े ह े खिे आह े की, व्यय अग्रक्रम 

ससमतीने सधुारित प्रशासकीय मान्यता सदली आह.े पिांत ुज्यािेळी त्याांछया लक्षात 

आले की, सदिहू योजनाांची चौकशी किण्यात येत आह.े त्यानांति त्याांनी चौकशी 

अहिाल प्राप्त झाल्यानांति सधुारित प्रशासकीय योजनाांछया बाबतीत सनणणय घेण्यात 

येईल, असे स्पष्ट कळसिले आह.े कागदपत्र जळुत नाहीत, यासांदभाणतील चौकशी 

सन्माननीय सदस्य आसण समासजक सांस्थाांनी केली आह.े दक्षता पथक ८ ि ९ 

सप्टेंबि, २०२१ िोजी स्थळ पाहणीसाठी गेले होते. त्या सठकाणी त्याांना काही 

कागदपत्रे आढळले नाही. ६ मसहने चौकशी िखडली, ह ेखिे आह.े पिांत ुती पाऊस 

सकां िा कोिोना या कािणाांमळेु होऊ शकली नाही, असे साांगण्यात आले आह.े सदिहू 

चौकशी एक मसहन्याछया आत पणूण करुन दोषींसिरुध्द कठोिातील कठोि काििाई 

किण्यात येईल. 

---------- 
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पृ.शी.: बालकाांना व्यसनापासनू पिाितृ्त किण्यासाठी किाियाची 

कायणिाही ि उपाययोजना 

मु.शी.: बालकाांना व्यसनापासनू पिाितृ्त किण्यासाठी किाियाची 

कायणिाही ि उपाययोजना या सांबांधी सिणश्री. सिणश्री. अतलु 

भातखळकि, योगेश सागि, सि.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 

 

श्री. अतलु भातखळकि (काांसदिली(पिूण)) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे 

सन्माननीय सामासजक न्याय ि सिशेष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष िेध ू इसछितो आसण 

त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, अशी सिनांती कितो. 

               "जागसतक यिुा तांबाख ूसिेक्षणामध्ये िाज्यातील १३ त े१५ ियोगटातील 

५.१ टक्के बालके तांबाखजून्य पदाथाांचे सिेन किीीत असल्याचे सनदशणनास येणे, 

तसचे १८ िषाांखालील मलुाांना तांबाखजून्य पदाथण सिकण्यास कोटपा कायद्याअांतगणत 

बांदी असतानाही त्याच े पालन होत नसल्याच े सनदशणनास येणे, त्यामध्ये शहिी 

भागातील बालकाांछया तलुनेत ग्रामीण भागातील बालकाांना याचे व्यसन झपाट्याने 

लागत असल्याचे सनदशणनास येणे, त्यामळेु बालकाांछया आिोग्यास धोका सनमाणण 

होण्याची शक्यता, बालकाांना व्यसनापासनू पिाितृ्त किण्यासाठी त्याांछयात जागतृी 

किण्याची गिज, कोटपा कायद्याचे पालन न किणाऱ्याांिि कठोि काििाई किण्याची 

होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायणिाही ि 

उपाययोजना." 

डॉ.सिश्वजीत कदम (सामासजक ि सिशेष सहाय्य िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

लक्षिेधी सचूनेसांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना अगोदिच सितरित 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

ताहिका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि 

ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री.अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, िाज्यतील १३ ते १५ ियोगटातील 

बालकाांमध्ये तांबाखचूे व्यसन िाढत चालले आह,े यासांदभाणत उि लक्षिेधी सचूना 

माांडण्यात आली आह.े यामध्ये कोणी कोणतेही िाजकािण किण्याचे कािण नाही. या 

लक्षिेधी सचूनेछया सांदभाणत सिकािने २ पानाांच ेसिस्ततृ सनिेदन केले आह.े सदिहू 

सनिेदनाछया पसहल्या परिछिेदामध्ये नमदू किण्यात आले आह ेकी, उि ियोगटातील 

तांबाख ू सेिनाचे प्रमाण कमी झाले आह.े केिळ ३५ शाळाांमधील ३,५०० 

सिद्याथ्याांचा सव्ह ेकिण्यात आला आह.े त्या आधािे तांबाख ूसेिनाच ेप्रमाण कमी 

झाले असे नमदू किणे थोडे धाडसाचे आह.े सन २००३ मधील तांबाख ू सििोधी 

कायद्यातील तितदुींछया अनसुाि काम किण्यात आले पासहजे. 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.अतलु भातखळकि..... 

 अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये असे नमदू केले आह ेकी, "काही 

शैक्षसणक सांस्था यासांदभाणतील सनयम पाळत नाहीत." ज्या शैक्षसणक सांस्था सदि 

सनयम पाळत नाहीत, त्या सांस्थािि शासनाने कोणती काििाई केलेली आह?े  

 अध्यक्ष महोदय, उत्तिामध्ये असे नमदू केले आह ेकी, तांबाखमूिु शैक्षसणक 

सांस्थेछया परिसिामध्ये सपिळी िेषा िेखाांकीत किण्याचा मानस आह.े आतापयांत सकती 

शैक्षसणक सांस्थेछया परिसिामध्ये अशा प्रकािछया सपिळ्या िेषा िेखाांकीत केलेल्या 

आहते? अशा प्रकािछया कायणिाहीचा िोडमॅप िाज्य शासनाने डोळ्यासमोि ठेिला 

आह ेकाय?  

 अध्यक्ष महोदय, शैक्षसणक सांस्थाछया परिसिामध्ये तांबाख ूसमळत नाही, असे 

उत्तिामध्ये नमदू केले असले तिी शैक्षसणक सांस्थाछया परिसिामध्ये सिाणसपणे तांबाख ू

समळतो. तेथील दकुानदाि १७ िषाणखालील मलुाांना दखेील तांबाखचुी सिक्री किीत 

आहते.  मागील दोन िषाांमध्ये शासनाने सकती दकुानदािािि काििाई केलेली आह?े  

 डॉ.सिश्वजीत कदम : अध्यक्ष महोदय, जागसतक यिुा तांबाख ूसिेक्षण २०१९ 

छया चौथ्या फेिीमध्ये दशेात १३ ते १५ ियोगटातील बालके याांच े तांबाख ू ि 

तांबाखजून्य पदाथण सेिन किण्याचे प्रमाण ८.५ टक्के आह.े या तलुनेत िाज्यातील 

तांबाख ूि तांबाखजून्य पदाथण सेिन किण्याचे प्रमाण ५.१ टक्के असल्याचे आढळून 

आले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, याबाबतचे सिेक्षण किणािी "International Institute of 

Population Sciences" नािाची एक स्िायत्त सांस्था आह.े ही सांस्था गले्या अनेक 

िषाांपासनू कें द्र सिकािछया Ministry of Health and Family Welfare 

सिभागाछया आसधपत्याखाली काम किीत आह.े या सांस्थेची स्थापना सन १९५६ 

मध्ये किण्यात आलेली आह.े ही सांस्था टाटा रस्टछया माध्यमातनू काम किीत आह.े 
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डॉ.सिश्वजीत कदम.......  

 अध्यक्ष महोदय, १० िषाणपिूी केलेल्या सव्हमेध्ये ि सन २०१९ मध्ये केलेल्या 

सव्हमेध्ये असा फिक सदसनू आला आह ेकी, तांबाख ू सकां िा तांबाखजून्य पदाथाणच े

सेिन किण्याचे प्रमाण जिळ-जिळ ४५ टक्क्याांनी कमी झालेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यानी सन २००३ मधील कोटपा कायद्याचा 

उल्लेख केलेला आह.े  COTPA कायदा म्हणजे "The Cigarettes and other 

Tobacco Products (Prohibition of. Advertisement and Regulation of 

Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act".  

कें द्र सिकािने हा कायदा सन २००३ मध्ये पारित केलेला आह.े या कायद्याचे तांतोतांत 

पालन महािाष्ट्रासह या दशेातील सिण िाज्य किीत आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, नजीकछया काळात महािाष्ट्रामध्ये िॅन्डम सव्ह े किण्यात 

आलेला होता. कोटपा कायदा २००३ अन्िये ग्रामीण भागातील ९५.०० टक्के ि 

शहिी भागातील ८८.२ टक्के शैक्षसणक सांस्था या कायद्याछया कलमाांची योग्य प्रकािे 

अांमलबजािणी किीत असल्याचे आढळून आले आह.े    

 अध्यक्ष महोदय, ज्या सांस्था कोटपा कायद्याचे पालन किीत नाहीत, त्याांछयािि 

शासनाने काय काििाई केली असा सन्माननीय सदस्याांनी प्रश्न सिचािलेला आह.े 

याबाबत मी साांग ूइसछितो की, कोपटा कायदा हा असतशय कठोि असा कायदा आह.े 

या कायद्याांतगणत तांबाख ूि तांबाखजून्य पदाथाांची सिक्री किीत असलेल्या दकुानाांिि 

दांडात्मक काििाई किता येते. हा सिषय महािाष्ट्र सिकािछया िेगिेगळ्या खात्याशी 

सांबांसधत आह.े  सन २०१९-२० मध्ये गहृ सिभागाने मुांबईमध्ये काििाई करुन दीड 

कोटी रुपयाांचा दांड िसलू केलेला आह.े सन २०२०-२१ मध्ये केलेल्या काििाईमध्ये 

जिळपास ३ कोटी ५४ लाख १२ हजाि ७४७ रुपयाांचा दांड िसलू केलेला आह.े सन 

२०२१-२२ मधील काििाईमध्ये ५ कोटी ७१ लाख ४२ हजाि ३१३ रुपयाांचा दांड 

िसलू केलेला आह.े मागील तीन िषाांमध्ये मुांबई िगळता महािाष्ट्रामध्ये सिासिी २०-

२५ कोटी रुपयाांचा दांड िसलू केलेला आह.े  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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डॉ. सिश्वजीत कदम..... 

सन्माननीय सदस्याांनी प्रश्न सिचािला की, COTPA कायद्याांतगणत शैक्षसणक 

सांस्थापासनू १०० मीटिछया बाहिे ही दकुाने असली पासहजेत. या शैक्षसणक 

सांस्थाांछया १०० मीटिछया आत ही दकुाने असता कामा नयेत. िँडम सव्हछेया 

माध्यमातनू मी साांसगतल्याप्रमाणे सनयमाांचे तांतोतांत पालन केले जात आह.े ज्या 

सठकाणी या सनयमाचे पालन केले जात नाही, त्यासठकाणी दांडात्मक काििाई किण्यात 

आलेली आह.े यलो लाईनचा प्रश्नही सन्माननीय सदस्याांनी माांडला आह.े तो 

असतशय महत्त्िाचा आह.े कोटपा कायद्याचे पालन किण्याकरिता िाज्य स्तिािि मखु्य 

ससचिाांछया अध्यक्षतेखाली एक ससमती नेमण्यात आली आह.े त्या ससमतीची दि 

चाि मसहन्यातनू एकदा बैठक होत असते. सजल्हा स्तिाििही सजल्हासधकािी याांछया 

अध्यक्षतेखाली दि चाि मसहन्यातनू एक बैठक घेतली जाते. सजल्हासधकािी ह ेत्या-

त्या सजल्ह्यातील सांबांसधत सिभागाछया असधकाऱ्याांना या कायद्याचे पालन 

किण्याकरिता सचूना दते असतात. यलो लाईनचहेी पालन केले जाते. ज्या सठकाणी 

पालन केले जात नाही, तेथे सनसितपणे काििाई केली जाते.  

 श्री. समसहि कोटेचा : अध्यक्ष महोदय, तांबाखचुे व्यसन ह ेअनेकाांना आह.े पिांत ु

मुांबई शहिामध्ये असे सदसते की, शाळेतील कमी ियोगटातील सिद्याथी गाांजा आसण 

अांमली पदाथाांचे व्यसन किीत असतात. यामध्ये जसे की, बटन ह ेअांमलीपदाथण आह.े 

ह ेप्यअुि केसमकलयिु आह.े ते केिळ १० रुपयाांमध्ये उपलब्ध होत असते. याची 

सिक्री शाळेछया आसपासछया परिसिामध्ये केली जाते. शाळेछया आजबुाजलुा 

असलेले दकुानदाि गाांजाकरिता लागणािा कोनदखेील सिकत असतात. मुांबईतील 

कमी ियोगटातील सिद्याथ्याांमध्ये गाांजा, बटन याचे सेिन िाढलेले आह.े यासाठी 

शासनाकडून कोणती पाऊले उचलण्यात आलेली आह.े तसेच यात सकती लोकाांिि 

काििाई किण्यात आली आह े? तसेच यात जे सिद्याथी सापडतात त्याांचे पनुिणसन 

किण्यासाठी शासनाकडून कोणत्या योजना जाहीि केल्या आहते ? 

 डॉ. सिश्वजीत कदम : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी असतशय 

महत्त्िाचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े तांबाख ूव्यसतरिि समाजामध्ये, कमी  
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डॉ. सिश्वजीत कदम ..... 

ियोगटातील सिद्याथ्याांमध्ये अांमलीपदाथण, जसे की, ड्रग्ज, हशीश, गाांजा याांच े

आकषणण आह.े याबाबत गहृ सिभाग, अन्न ि औषध प्रशासन सिभाग, सािणजसनक 

आिोग्य सिभागाछया माध्यमातनू सांयिुपणे सप्रव्हने् शन किण्याकरिता आसण या 

अांमलीपदथाांची सिक्री थाांबसिण्याकरिता सातत्याने कायणिाही केली जाते. जे सिद्याथी 

सकां िा मलेु या व्यसनाछया आहािी गेले आहते, त्याांचे महात्मा गाांधी व्यसनमिुी 

कें द्राछया माध्यमातनू पनुिणसन केले जाते. त्याद्वािे त्याांचे मागणदशणन, समपुदशेनाच े

किण्याचे काम केले जात.े तसेच व्यसनमिुीचे काम किणाऱ्या सांस्थाांना शासनाकडून 

दििषी ११ लाख रुपयाांपयांत सिभागाांतगणत प्रोत्साहनपि बसक्षस सदले जात.े  

--------- 
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पृ.शी. : महािाष्ट्र लोक हक्क असधसनयम, २०१५ 

ची प्रभािीपणे अांमलबजािणी किण े

मु.शी. : महािाष्ट्र लोक हक्क असधसनयम, २०१५ 

ची प्रभािीपणे अांमलबजािणी किणे या 

सांबांधी सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश 

आसबटकि, सि.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 

 

श्री. प्रकाश आसबटकि (िाधानगिी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे माननीय 

नगि सिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेध ूइसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, अशी 

सिनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, िाज्यात पात्र व्यिींना पािदशणक, कायणक्षम ि समयउसचत 

लोकसेिा दणे्याकिीता आसण त्यासांबांधीत बाबींकिीता तितदू किण्यासाठी सदनाांक 

२८ एसप्रल, २०१५ िोजी महािाष्ट्र लोक हक्क असधसनयम, २०१५ प्रस्थासपत 

किण्यात आला जेणेकरुन नागरिकाांना शासकीय कमणचािी ि असधकािी याांचेकडून 

कामकाजामध्ये होणाऱ्या दप्ति सदिांगाईस आळा बसािा ि सिसहत कालािधीमध्य े

सेिा पिुसिण्यात यािी हा मखु्य उद्दशे असणे, पिांत ु प्रत्यक्षात मात्र शासनाछया 

कोणत्याही सिभाग ि कायाणलयाांमध्ये महािाष्ट्र लोकसेिा हक्क असधसनयमाप्रमाण े

कामकाज होत नसनू त्यामळेु सिणसामान्य नागरिकाांना नाहक त्रास होत असण,े 

महािाष्ट्र लोकसेिा हक्क असधसनयम, २०१५ नसुाि कोणत्याही साध्या सांसचकेिि / 

प्रकिण / पत्र सनगणसमत किण्याकिीता ७ सदिसाांत, त्ििीत / तात्काळ सांसचकेिि १ 

सदिसात, तातडीछया सांसचकेिि ४ सदिसाांत, खात्याअांतगणत सांसचकेिि ४५ सदिसात 

ि सिसिध खात्याांशी सांबांधीत ३ मसहन्याांछया आत सनणणय दणेे बांधनकािक आह,े पिांत ू

प्रत्यक्षात मात्र या कालमयाणदचेे पालन होत नाही, याबाबत महािाष्ट्र लोकसेिा हक्क 

असधसनयमामध्ये नमदू केलेल्या तितदूीनसुाि सांबांधीत असधकािी सकां िा कमणचािी याांनी 

त्याांना नेमनू सदलेले काम सकां िा त्याांछयाशी सांबांधीत काम पाि पाडण्यात, कसिू  
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श्री. प्रकाश आसबटकि ..... 

केल्यास सकां िा जाणनूबजुनू सकां िा हते ू पिुस्सि सिलांब केल्यास महािाष्ट्र हक्क 

असधसनयम कलम १२ पोटकलम (१) अन्िय,े महािाष्ट्र नागिी सेिा (सशस्त ि अपील) 

सनयम, १९७९ अन्िये सशस्तभांगाांछया काििाईस पात्र िाहतील अशी तितदू 

असतानाही याबाबत कोणतीही कायणिाही सांबांसधत सिभागाांकडून न होणे, िाज्यात 

सदिील असधसनयमाचा भांग झाला असल्यास सिणच सिभागाांमध्ये सकती असधकािी ि 

कमणचािी याांचिेि काििाई किण्यात आली आह ेसकां िा कसे, यासांदभाणतील मासहती 

दणे्याची आिश्यकता, या सिण बाबी सिचािात घेता िाज्यात सामान्य नागिीक, 

सामासजक कायणकते ि लोकप्रसतसनधी याांना िळेेत लोकसेिा दणे्याकिीता महािाष्ट्र 

लोक हक्क असधसनयम, २०१५ ची प्रभािीपणे अांमलबजािणी शासनाने किण्याची 

आिश्यकता ि त्याबाबत शासनाची प्रसतसक्रया. 

  श्री. दत्तात्रय भिणे (सामान्य प्रशासन िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूने सांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

 ताहिका सभाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री. प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाने िाईट टु सर्व्हिस ॲक्ट 

मांजिू केला आह.े शासकीय कामाांमध्ये सदिांगाई न होता पािदशी आसण सिसहत िेळेत 

लोकाांची, जनतेची काम ेव्हािीत, याकरिता हा महत्त्िाचा कायदा सांमत केला आह.े 

िाईट ऑफ इन्फॉमेशन हा कायदा जसा महत्त्िाचा आह,े तशाच प्रकािे िाईट टु ससव्हणस 

हा कायदा सदु्धा महत्त्िाचा आह.े शासकीय कामामध्ये सिलांब होऊ नये याकरिता हा 

कायदा केलेला आह.े यानसुाि शासकीय कामामध्ये सिलांब केल्यास सशके्षची तितदू 

किण्यात आली आह.े  या कायद्यामळेु प्रशासनाचे काम चाांगले चालािे ि कामामध्ये 

सलुभता यािी, यादृष्टीने हा कायदा सांमत किण्यात आला आह.े पिांत ु ददुिैाने या 

कायद्याची ज्याांनी योग्य प्रकािे अांमलबजािणी किाियास हिी तेच लोक सिलांब 

किीत असतात. यालाच दफ्ति सदिांगाईचा कायदा असेही म्हटले जाते. कोणत्याही 

साध्या सांसचकेिि सात सदिसाांमध्ये सनणणय घेणे बांधनकािक आह.े त्ििीत तात्काळ 

असलेल्या सांसचकेिि एक सदिसामध्ये सनणणय घेणे बांधनकािक आह.े तातडीछया 

सांसचकेिि चाि सदिसाांमध्ये सनणणय घेणे बांधनकािक आह.े खात्याांतगणत असलेल्या 

सांसचकेिि ४५ सदिसाांमध्ये सनणणय घेणे बांधनकािक आह ेआसण सिसिध सिभागाशी 

सांबांसधत असलेल्या सांसचकेिि ३ मसहन्याछया आत सनणणय घेणे बांधनकािक आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  मी आमदाि म्हणनू काम किीत आह.े माझ्या सजल्ह्यातील 

सजल्हा पनुिणसन कायाणलय, सजल्हासधकािी कायाणलय, सशक्षण सिभाग, उप सांचालक 

कायाणलय, तहससलदाि कायाणलय आसण तलाठी याांछयाकडे लोकाांछया कामाची 

डायिीत नोंद किाियाची असेल ति लोकाांना िेठीस धिले जाते. गैि पद्धतीने त्या 

असधकाऱ्याकडे सकां िा कमणचाऱ्याकडे गेल्यानांतिच लोकाांची कामे होतात. या सिण 

गोष्टी असतशय गांभीि आहते. मला िाटते हा कायदा जि गांभीिपणे हाताळला ति 

िाज्यातील जनतचेे प्रश्न सटुतील. या कायद्याची प्रभािीपणे अांमलबजािणी केली ति 

िाज्यातील सिण सामान्य लोकाांना न्याय समळेल. या लक्षिेधी सचूनेछया माध्यमातनू 

मी मांत्री महोदयाांना दोन ते तीन प्रश्न सिचारु इसछितो. या सिषयाछया अनषुांगाने 

िाज्याछया मखु्य आयिुाांसोबत एक बैठक आयोसजत किािी. मांत्री महोदयाांनी उत्तिात 

साांसगतले आह ेकी, आपले सिकाि या पोटणलिि काम सरुु असते. ऑनलाईन उत्ति  
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श्री. प्रकाश आसबटकि ..... 

द्यािे लागते. पिांत ु प्रत्येक व्यिी आपले सिकाि पोटणलिि प्रश्न माांडू शकत नाही. 

सामान्य व्यिीने शासकीय कायाणलयात एखाद्या कामासाठी अजण केल्यानांति त्यािि 

तातडीने उत्ति द्याियास हिे असते. पिांत ु कायाणलयाकडून उत्ति सदले जात नाही. 

याबाबतचा सनणणय सांबांसधत कायाणलयातनू घेतला जात नाही. 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.प्रकाश आसबटकि..... 

अशा सिण बाबींचा आढािा घेण्यासाठी मखु्य आयिुाांसोबत आमची बैठक 

आयोसजत किण्यात येईल का ?  त्या बैठकीत िाज्यातील सांपणूण आढािा घेता येईल 

ि अनेक प्रश्न मागी लागतील. 

 अध्यक्ष महोदय, यासाठी कोल्हापिू सजल्हा प्रायोसगक तत्त्िािि घेण्यात यािा.  

आम्ही आमदाि म्हणनू काम किताना आम्हाला बहतुेक काम ह ेलोकाांना िेठीस 

धिणाऱ्या यांत्रणेसििोधातच किािे लागते.  त्यामळेु कोल्हापिू सजल्हयातील सिण 

सिभागाांमध्ये या कायद्यानसुाि कायणिाही होते सकां िा कसे याचा प्रायोसगक तत्त्िािि 

आढािा घ्यािा.  तसेच जे असधकािी / कमणचािी चकुीछया पध्दतीने िागत असतील 

त्याांछयािि सनयमाप्रमाणे काििाई किण्यात येईल का ? 

 श्री.दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २८ एसप्रल, २०१५ िोजी िाज्यात 

महािाष्ट्र लोकसेिा हक्क असधसनयम, २०१५ अांमलात आला.  या असधसनयमाांतगणत 

५०६ सेिा असधससूचत किण्यात आलेल्या आहते.  या असधसनयमान्िये िाज्यासाठी 

एक िाज्य मखु्य सेिा हक्क आयिु आसण प्रत्येक महसलुी सिभागासाठी एकेक िाज्य 

सेिा हक्क आयिुाांची नेमणकू केलेली आह.े   

अध्यक्ष महोदय, या असधसनयमान् िये अजण केल्यानांति प्रथम, सद्वतीय ि ततृीय 

असे तीन िेळा असपल किण्याची तितदू आह.े  सन २०२०-२१ मध्ये १३ हजाि ६८८ 

पैकी २४१ असपल सनकाली काढण्यात आले.  तसेच सद्वतीय असपलामध्ये ९४ पैकी 

१७ असपल सनकाली काढण्यात आले.  ततृीय असपलामधील ४०६ पैकी ४०२ 

सनकाली काढण्यात आले ि प्रसक्रयाधीन असपले ४ आहते. 

अध्यक्ष महोदय, सन २०१५ मध्ये हा कायदा असस्तत्त्िात आला.  सदनाांक ३१ 

माचण, २०२१ िोजीपयांतची आकडेिािी सिचािात घेतली ति समुािे ९ कोटी ७८ लाख 

ऑनलाइन अजण प्राप्त झाले.  त्यापैकी ९ कोटी ४० लाख अजाांिि सांबांसधत पदसनदसेशत 

असधकाऱ्याांनी काििाई केलेली आह.े  त्याची टक्केिािी समुािे ९६ एिढी आह.े   
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श्री.दत्तात्रय भिणे..... 

अध्यक्ष महोदय, या सांदभाणत बैठक आयोसजत किािी अशी मागणी 

सन्माननीय सदस्याांनी केली आह.े  त्या अनषुांगाने मी साांग ूइसछितो की, सिण प्रमखु 

असधकाऱ्याांसह कोल्हापिू येथे पसहली बैठक घेण्यात येईल.   

तसेच या कायद्याची लोकाांमध्ये जनजागतृी होण ेदखेील असतशय महत्त्िाच े

आह.े  सन्माननीय सदस्याांनी दसुिा मदु्दा सिलांबानांतिछया काििाईबाबतचा माांडला.  

पिांत ु ती बाब दसुऱ्या कायद्याछया अखत्यारित येते.  सदलेल्या अजाणिि सकती 

सदिसाांमध्ये काििाई झाली पासहजे त्याबाबत कायद्यामध्ये तितदू आह.े  काही 

सठकाणी सिलांब होत आह ेह ेसनसितपणे खिे आह.े   

शेिटी मी एिढेच साांग ू इसछितो की, सन्माननीय सदस्याांनी मागणी 

केल्याप्रमाणे कोल्हापिू येथे बैठक घेण्यात येईल. 

श्री.िाजेश पिाि : अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील सिणसामान्य नागरिकाांना 

शासकीय कमणचािी ि असधकािी याांछयाकडून सिसहत िेळेमध्ये सेिा समळाली पासहजे, 

हा या लक्षिेधी सचूनेचा सिषय आह.े  सिकािने शासकीय कमणचाऱ्याांसाठी पाच 

सदिसाांचा आठिडा केला आह.े  असे किताना सकाळी ०९.४५ ते सायांकाळी 

०५.४५ ही कायाणलयीन िेळ ठििनू सदलेली आह.े  पिांत ु माझ्या मतदािसांघातील 

नायगाांि आसण उमिी या सठकाणछया पांचायत ससमती आसण तहससल कायाणलयाांमध्ये 

मी सकाळी १०.३० िाजता गेलो असता तथेील ८० टक्के कमणचािी गैिहजि होते.  

त्यासांदभाणत मी सजल्हासधकािी ि मखु्य कायणकािी असधकािी याांना दखेील कल्पना 

सदली.  पिांत ुत्याांनी या गैिहजि कमणचाऱ्याांना साधी नोटीस दखेील सदली नाही.  त्यामळेु 

मांत्री महोदयाांना माझा प्रश्न आह ेकी, यासांदभाणत मासहती घेऊन आपण सांबांसधताांिि 

काििाई किणाि का ? तसेच उमिी आसण धमाणबाद या सठकाणी दिेसगिी रेनने कमणचािी 

येतात. ग्रामसेिक आसण तलाठी मखु्यालयी िाहत नसनू रेनछया िेळेप्रमाणेच ये-जा 

कितात. त्यामळेु नाांदडे सजल्हा ि सिशेषत: माझ्या नायगाांि मतदािसांघातील या 

प्रश्नाांछया अनषुांगाने बैठक घेऊन सांबांसधताांिि योग्य काििाई किणाि का ? 

यानांति श्री.धमुाळे.....  
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श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय,  या बाबत मी सभागहृाला एिढीच 

मासहती दऊे इसछितो की, या बाबतीत मासहती घेऊन जे कोणी दोषी असतील 

त्याांछयािि सनसितपणे कायणिाही किण्यात येईल. 

ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : या सिषयाबाबत आपण बैठक 

आयोसजत किािी. 

 श्री. दत्तात्रय भिणे : अध्यक्ष महोदय, यासांबांधी आपण मुांबईला एकसत्रत बैठक 

आयोसजत करु.  पिांत ुलोकाांना सांदशे दणे्यासाठी आसण या कायद्याची जनजागतृी 

होण्यासाठी पसहल्याांदा आपण कोल्हापिूला बैठक आयोसजत करु आसण त्या 

बैठकीला सन्माननीय सदस्याांना दखेील आमांसत्रत किण्यात येईल. 
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पृ. शी. बजाज सित्त सांस्थेने स्थासनक पोसलसाांछया सांगनमतीाने कॅन्सि 

रुग्णालय असलेला सचुीधाम सांकुलातील बांगला बळकािनू 

बेकायदशेीिरित्या एन्कॅाि कां पनीला सिक्री केल्याबाबत. 

मु. शी. बजाज सित्त सांस्थेने स्थासनक पोसलसाांछया सांगनमतीाने कॅन्सि 

रुग्णालय असलेला सचुीधाम सांकुलातील बांगला बळकािनू 

बेकायदशेीिरित्या एन्कॅाि कां पनीला सिक्री केल्याबाबत या 

सिषयासांबांधी श्री. ससुनल प्रभ,ू सि.स.स. याांनी सदलेली लक्षिेधी 

सचूना 

 

 श्री. सनुील प्रभ ू(सदांडोशी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने म.सि.स. 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्िाछया बाबीकडे 

सन्माननीय गहृ मांत्रयाचे लक्ष िेध ूइसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, 

अशी सिनांती कितो.  

         "जनिल अरुणकुमाि िैद्य मागण, गोिेगाि (पिूण), मुांबई येथील जागतृी 

रुग्णालयाछया प्रमखु प्रससद्ध ककण िोग ि गायनाकॉलॉजीस्ट सिशेषज्ञ ि मुांबईसह, 

दशेभिात सिसिध रुग्णालयात गिीब ि गिज ुरुग्णाांना िैद्यकीय सेिा उपलब्ध करुन 

दणेाऱ्या सपु्रससदध डॅाक्टि समनल काांबळे याांची बजाज सफनसव्हण फायनान्स कां पनींने 

स्थासनक पोसलसाांबिोबि सांगनमत करुन कॅन्सि रुग्णालय म्हणनु सरुु असलेला त्याांचा 

सचुीधाम सांकुलातील बांगला बळकािनू बेकायदशेीिरित्या एन्कॅाि कां पनीला सिक्री 

करुन आसथणक घोटाळा केल्याचा धक्कादायक प्रकाि सदनाांक २१ फेब्रिुािी, २०२२ 

िोजी सनदशणनास येणे, सदिहु मसहला डॅाक्टिने ३ कोटी ६ लाखापैकी ५० टक्के कजण 

अदा केले असतानाही डॅाक्टि मसहलेचे कॅन्सि रुग्णालय सरुु असलेला सदांडोशी, 

सचुीधाममधील बांगला बजाज सफनसव्हण फायनान्स कां पनीने कागदोपत्री कजण थकीत 

दाखिनू, ि मालमत्ता सफेसींग कायदा, १९८९ चे उल्लांघन ि स्थासनक 

पोसलसाांबिोबि सांगनमत करुन ि मा.न्यायालयाची सदशाभलू ि फसिणकु करुन 

बांगला जप्तीचे आदशे समळिनू सदिहु मसहला डॅाक्टिचे हात बाीांधनु मािहाण करुन 

शािीिीक ि मानससक िळिणकु करुन सदिहु बांगला बेकायदा जप्त केल्याची  
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श्री. सनुील प्रभ.ू.. 

धक्कादायक घटना घडणे, सदिहु प्रकिणी सदनाांक ३१ माचण, २०२१ ि सदनाांक ४ जनू, 

२०२१ िोजी ॲरॅाससटी ॲक्ट अन्िये दाखल गनु्ह्याांिि पोसलसाांनी, सीांबांसधत २९  

आिोपींना अटक करुन त्याांचेसिरुध्द मा.न्यायालयात दोषािोपपत्र दाखल किणेबाबत 

अद्याप पोसलसाांनी कोणतीच कायणिाही न किणे, यासांदभाांत सदनाांक २८ सडसेंबि, 

२०२१ िोजी सांबांसधत पोसलस असधकािी याांनी शासनास सादि केलेला अहिाल 

चकुीचा ि सदशाभलू किणािा आसण अधणसत्य मासहतीिि आधािीत असणे, 

िाज्यातील मसहलाीांना सिुक्षा प्रदान किणे ि त्याांना न्याय दणे्यासाठी नकुतेच 

आांध्रछया धितीिि शिी कायदा मांजिु केला असताना, कॅन्सि ि गायनाकॉलॉजीस्ट 

तज्ञ डॅाक्टिची मालमत्ता बळकािनू त्याांचा मानससक ि शािीिीक िळ करुन झालेला 

अन्याय, याकडे झालेले शासनाचे अक्षम्य दलुणक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने 

किाियाची कायणिाही ि प्रसतसक्रया." 

 श्री. सतेज उफण  बांटी डी. पाटील (गहृ िाज्यमांत्री, शहिे)  : अध्यक्ष महोदय, 

लक्षिेधी सचूनेसांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित 

केल्या असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

 ताहिका सभाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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श्री. ससुनल प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, माझी या लक्षिेधी सचूनेछया उत्तिाला 

हिकत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी शासनाछया ितीने येथे जे उत्ति सदले आह े

त्याबाबत मी साांग ू इसछितो की, ही घटना माझ्या मतदाि सांघातील िसहिाशी 

डॉ.काांबळे याांछया बाबतीत घडली आह.े  त्या पिदशेात उछचसशसक्षत अशा कॅन्सििि 

रिसचण करुन आलेल्या डॉक्टि आहते.  त्याांनी स्ित:चे कॅन्सि हॉसस्पटल व्हािे म्हणनू 

ह ेबांगले सिकत घेतले आहते.  

अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी शासनाने मासहती सदली आह ेकी, त्याांनी बजाज 

फायनान्सकडून कर्ि घेतले आर्वि त्यापैकी ३ कोटी ६ लाख रुपये इतकी रक्कम त्याांनी 

पितफेड केली आह.े पिांत ुउत्तिामध्ये असे सदले आह ेकी, त्याांनी आतापयांत कजाणछया 

पितफेडीचा एकही रुपया सदलेला नसल्यामळेु बजाज फायनान्सने ही केस खािीज 

किण्याछया दृष्टीने कायणिाही केली.  पिांत ुप्रकिण न्यायप्रसिष्ट असताना आसण कोटाणत 

त्याांनी याबद्दल तक्राि केली असताना त्याांनी एन्कॉि कां पनीला समळकत सिकली तो 

गैिव्यिहाि आह.े  बजाज फायनान्स कां पनीछया असधकाऱ्याांिि ॲरॉससटी ॲक्टनसुाि 

गनु्हा दाखल केला आह ेआसण त्या ॲरॉससटी ॲक्टची काििाई अद्याप प्रलांसबत 

आह.े  पोसलसाांनी या डॉक्टि मसहलेिि ज्या पध्दतीचे असहकायण केले, सातत्त्याने 

सिनिणी करुनही त्याांना सहकायण किण्यात आले नाही.  त्यामळेु फायनान्स कां पन्या 

आसथणक व्यिहाि करुन पोलीस खात्यातील काही असधकाऱ्याांना हाताशी धरुन अशा 

प्रकािचा बांगला सगळांकृत किण्याछया दृष्टीने षड्यांत्र कितात, असे माझे मत आह.े  

म्हणनू मांत्री महोदयाांनी यािि सकती सदिसाछया आत काििाई किणाि, डॉक्टि काांबळे 

याांना न्याय कसा दणेाि आसण ॲरॉससटी ॲक्टची काििाई अद्याप प्रलांसबत का आह,े 

आिोपीला अटक का झाली नाही, ती बजाज फायनान्स कां पनी आह े म्हणनू ही 

काििाई होत नाही काय, एन्कॉि कां पनीला ही जागा सिकत घेण्याचा असधकाि नाही.  

आता एन्कॉि कां पनी त्या समळकतीचे ई प्रणालीद्वािे सललाि करु पाहत आह.े  

याबाबतचे प्रकिण न्यायप्रसिष्ट असल्यामळेु असा सललाि किता येणाि नाही.  

त्यामळेु मांत्री महोदयाांनी यािि ससिस्ति उत्ति दऊेन त्या मसहला डॉक्टििि होत 
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असलेला न्याय दिू करुन सिकाि म्हणनू सतला कोणते सांिक्षण दणेाि आहात, याच े

मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यािे ि तात्काळ कोणती कायणिाही किणाि ते साांगािे. 

 

श्री. सतेज उफण  बांटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, या प्रकिणात डॉक्टि समनल 

काांबळे याांनी त्या सठकाणी फ्लॅट घेतला होता.  त्याांचे कजाणचे हपे्त थकल्यामळेु 

सिफासी ॲक्टनसुाि तो फ्लॅट ताब्यात घणे्यात आला. त्यामळेु हा फ्लॅट 

ए.आि.सी.कडे जातो.  एखाद ेकजण थकले की, त्या बँका ए.आि.सी. नेमत असतात 

आसण ते ए.आि.सी.कडे जाते.  डॉक्टि समनल या उछच न्यायालयात गेल्या होत्या.  

कोटाणमध्ये त्याांनी स्टेटमेंट केले आह ेकी, आम्ही "out of the Court settlement 

कितो."  ते सेटलमेंट त्याांनी केले. त्यातील पसहला हप्ता दखेील त्याांनी भिला.  पिांत ु

पढुचा हप्ता न भिल्यामळेु त्या समळकतीचा ताबा बजाज फायनान्सने घेण्यासाठी 

पोसलसाांना अजण केला आसण त्यानसुाि पोसलसाांनी त्याांना मदत किण्याची भसूमका 

घेतली.   

अध्यक्ष महोदय, आज डॉक्टि समनल काांबळे याांछया बाबतीत बोलायचे झाले 

ति त्याांछयाकडे आसथणक अडचणी आल्या असतील. पिांत ुतब्बल १०० िेळा त्याांनी 

कां रोल रुमला फोन केले असतील की मी आत्मदहन किणाि आह ेसकां िा मी स्ित:ला 

काही तिी करुन घेणाि आह.े  त्यामळेु या पाश्वणभमूीिि पोसलसाांनी सधु्दा त्याांछयािि 

काही गनु्ह ेदाखल केले आहते. पोसलसाांनी त्याांछयािि जिळपास ५ गनु्ह ेदाखल केले 

आहते.  ज्या सोसायटीमध्ये हा दिाखाना त्या सरुू करु इसछितात त्या सोसायटीने 

सधु्दा त्याांछयािि काही गनु्ह ेदाखल केले आहते.  त्यामळेु या सिण बाबींचा आपण 

तपास किीत आहोत.  त्याांनी ॲरॉससटीचा गनु्हा त्याांनी दाखल केला आह.े  

प्रोसेसप्रमाणे आपण जातीचा दाखला उपलब्ध करुन घेत आहोत.  मागछया मसहन्यात 

या सिण बाबी पणूण झाल्या आहते आसण येऱ्या ८-१० सदिसाांमध्ये याची चाजणशीट 

सकां िा सांबांसधत प्रसक्रया पोलीस सनसितपणे पणूण कितील.  ॲरॉससटीछया बाबतीत 

आपल्याला दाखला उपलब्ध किािा लागतो.  त्याांचे मळू गाि माढा असल्यामळेु 
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तेथनू जातीचा दाखला उपलब्ध करुन घेतला आह.े  मागछया १० सदिसाांपिूी तो 

दाखला समळालेला आह ेआसण म्हणनू पढुील प्रसक्रयेनसुाि त्याबाबतची कायणिाही 

पणूण होईल.   

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, हा अत्यांत गांभीि स्िरुपाचा हा प्रश्न 

आह ेआसण मांत्री महोदय उत्ति दतेाना साांसगतले की, ज्या तक्रािकत्याण आहते, ज्या 

व्हीक्टीम आहते, त्याांछयाििच गनु्ह े दाखल केले आहते.  ह े िॅकेट चालते.  या 

फायनान्स कां पन्या कजण दतेात आसण एखादा हप्ता थाांबला तिी पोलीस आसण ते एकत्र  

येऊन त्या सांदभाणतील जबदिस्तीने, बळजबिीने काििाई कितात.  माझा स्पेसससफक 

प्रश्न आह ेकी, एक मसहला डॉक्टि, अनसुसूचत जातीमधील डॉक्टि आह.े त्यामळेु या 

सांपणूण प्रकिणामध्ये पोसलसाांची भसूमका सांशयास्पद िासहली आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री.अतलु भातखळकि.... 

या सांपणूण प्रकिणामध्ये पोसलसाांची भसूमका सांशयास्पद िासहलेली आह.े त्यामळेु  

मुांबईतील एखाद े िरिष्ठ आयपीएस असधकािी नेमनू या प्रकिणामध्ये प्रत्येकाची 

भसूमका योग्य आसण कायद्याला धरून आह े सकां िा नाही अशी चौकशी किण्याच े

आदशे माननीय मांत्री दणेाि काय, असा माझा प्रश्न आह.े  

श्री. ससुनल प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, कजाणचे हप्ते फेडण्यात आले नाहीत, अस े

माननीय मांत्री म्हणाले. कोसिडछया दोन िषाणछया कालािधीमध्ये सांपणूण अथणव्यिस्था 

ढासळलेली आह.े अशा िेळेला त्याांनी फायनान्स कां पनीला सिनांती केली की, माझी 

आसथणक परिसस्थती खिाब आह ेत्यामळेु मी हप्ता दऊे शकत नाही. पिांत ुसन्माननीय 

सदस्य श्री. अतलु भातखळकि म्हणाले त्याप्रमाणे या फायनान्स कां पन्या िॅकेट करुन 

अशा प्रकािे प्रॉपटी ताब्यात घेऊन ज्या पद्धतीने काम कितात त्यातील हा खपू मोठा 

गनु्हा आह.े केिळ डॉ. समनल काांबळे या गनु्हगेाि आहते, असे दाखिनू पोसलसाांची 

मदत घेऊन त्याांछयािि दबाि आणनू हा बांगला ताब्यात घेण्याछया दृष्टीने जी 

कायणिाही सरुु आह ेत्यामध्ये पोलीस सहभागी आहते. सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु 

भातखळकि याांनी जी मागणी केली त्याप्रमाणेच माझी मागणी आह ेकी,  एका िरिष्ठ 

आयपीएस असधकाऱ्यामाफण त या सिषयाची चौकशी किण्यात यािी आसण डॉ. 

काांबळे याांना न्याय दणे्यात यािा. कािण त्या दसलत समाजाछया आहते. माननीय 

मांत्रयाांनी याबाबत सनदशे द्यािेत, अशी मी त्याांना सिनांती कितो.  

श्री. सतेज उफण  बांटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, दोन्ही सन्माननीय सदस्याांनी 

साांसगतल्याप्रमाणे िस्तसुस्थती आह.े मध्यांतिीछया काळात आपण बसघतले की,  

फायनान्स कां पन्याििच  आयकि सिभागाछया चौकशा आल्या.  एआिसीकडे प्रॉपटी 

द्यायची आसण मग ती सतसऱ्या पाटीकडून सिकत घ्यायची अशा घटना दशेामध्ये 

घडत असतानाचे ददुिैाने सदसत आह.े त्यामळेु या सिाांची चौकशी किणे असभप्रेत 

आह.े आता कोसिडचे कािण आह ेपिांत ुसन २०१६ पासनू ह ेकजण प्रकिण थकीत 

आह.े त्यामळेु डॉ. समनल काांबळे याांछयािि ज्या केसेस झालेल्या आहते त्या  
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श्री. सतेज उफण  बांटी डी. पाटील.... 

सोसायटीने केलेल्या आहते. तिी दखेील सन्माननीय सदस्याांछया मागणीप्रमाणे िरिष्ठ 

आयपीएस असधकाऱ्याांछया माध्यमातनू एक िेगळी चौकशी किण्याची भसूमका 

शासन घेईल.  

------- 
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पृ.शी.: जळगाि सजल्ह्यातील मिुाईनगि पोलीस स्टेशनच े

पोलीस सनरिक्षक याांछयािि काििाई किणे  

मु.शी.: जळगाि सजल्ह्यातील मिुाईनगि पोलीस स्टेशनच े

पोलीस सनरिक्षक याांछयािि काििाई किणे या सांबांधी 

श्री. चांद्रकाांत सनांबा पाटील सि.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 

 

श्री.चांद्रकाांत सनांबा पाटील (मिुाईनगि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे 

सन्माननीय गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेध ूइसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, 

अशी सिनांती कितो. 

“जळगाांि सजल्हयातील मिुाईनगि तालकुा महािाष्ट्र िाज्य ि मध्यप्रदशेछया 

सीमािेषिेि असल्याने या भागात पिप्राांतीयाांचे अिैध धांद ेसरुु असनू त्या माध्यमातनू 

तालकु्यातील गनु्हगेािी िाढत असल्याचे सनदशणनास येणे, गेल्या काही काळापासनू 

पोसलसाांछया दलुणक्षामळेु सकां िा आसथणक सहतसांबधामळेु आसदशिी श्री सांत मिुाईछया 

पणु्यभमूीमध्ये गनु्हगेािी िाढताांना सदसनू येणे, तसेच गािठी कटे्ट, हत्यािाांची तस्किी, 

शहिातील भि चौकात तीक्ष्ण हत्यािाांचे िाि, अिैधरित्या बांदकुीछया माध्यमातनू 

दहशत माजसिण्याचे प्रकाि, इति तालकुा ि सजल्हयातील तडीपाि, मोक्का 

लािलेल्या गनु्हगेािाांचा मिु सांचाि, मागील काळात एका गनु्हगेािाांकडे गािठी कट्टा 

आढळून आल्याबाबतचे प्रकिण दडपण्यात येणे, सदनाांक ६ नोव्हेंबि, २०२१ िोजी 

मिुाईनगि तालकु्यातील हलखांडा येथे जबिी दिोडा टाकून एका व्यिीचा खनू होण,े 

त्याच सदिशी याच तालकु्यातील कोथळी या गािात श्री. सिनोद सशांद ेयाांछयाकडे 

दिोडा, सदनाांक १० नोव्हेंबि, २०२१ िोजी कुऱ् हा, ता.मिुाईनगि येथे सदनेश जयस्िाल 

याांचे घिािि दिोडा, गेल्या मसहन्यात िाज्य उत्पादन शलु्क सिभागाछया असधकाऱ् याांनी 

मिुाईनगि शहिात अिैध बनािट दारु सिके्रत्यािांि काििाई किणे तसेच याच 

तालकु्यात अिैध बनािट दारुचा कािखाना सधु्दा उध्दिस्त किण्यात येणे, पिांत ु

पोसलस सनरिक्षकाांकडून आजपािेतो अशी कुठलीच काििाई होताना सदसत नसल्याने  
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श्री.चांद्रकाांत सनांबा पाटील.... 

या अिैध धांद े ि अिधै बनािट दारु सिके्रत्याांशी अथणपणूण सांबांध असल्याचा 

सिणसामान्य नागरिकाांमध्ये सनमाणण होत असलेला सांशय, याकरिता शासनाने 

मिुाईनगि पोसलस स्टेशनचे पोसलस सनरिक्षक याांचेिि काििाई किण्याची 

आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली ि किाियाची काििाई.’’ 

श्री. शांभिुाज दसेाई (गहृ िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने 

सांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना अधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि 

ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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श्री.चांद्रकाांत सनांबा पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी लक्षिेधी सचूनेमध्ये 

म्हटल्याप्रमाणे माझ्या मिुाईनगि मतदािसांघाकडे आपले लक्ष िेधण्याचा प्रयत्न 

किीत आह.े मधल्या काळात मी आयजी, डीजी आसण माननीय मखु्यमांत्रयाांना या 

सांदभाणत सिण िस्तसुनष्ठ मासहती सदल्यानांतिही आजपयांत या असधकाऱ्याांिि काििाई 

झालेली नाही. जळगाि सजल्ह्यातील इति यांत्रणा म्हणजे स्थासनक गनु्ह ेशाखा तसेच 

िाज्य उत्पादन शलु्क शाखा सतथे येऊन काििाया कितात. बनािट दारुचे लाखो 

रुपयाांचे मद्य पकडते. पण मिुाईनगि पोलीस स्टेशनचे पोलीस सनरिक्षक या सांदभाणत 

दलुणक्ष कितात. मधल्या काळात मी साांसगतले की, सतथे नागमणीछया माध्यमातनू 

कोल्हापिू सजल्ह्यातील कागल येथील एका व्यसिचा खनू झाला. एिढी महत्त्िाची 

घटना म्हणजे दिोडा  आसण खनू झाल्यानांतिही आजपयांत त्या असधकाऱ्याला इथनू 

काढून टाकण्यात आले नाही. माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह े की, त्या 

असधकाऱ्यािि आता या क्षणी शासनाछया माध्यमातनू त्या असधकाऱ्याला सनलांसबत 

का केले जात नाही ? 

श्री. शांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी मिुाईनगि येथे 

घडलेल्या दिोडयाचा प्रकाि आसण िाज्य उत्पादन शलु्क सिभागाने केलेली दारुििील 

काििाई याबाबत प्रश्न उपसस्थत केलेला आह.े दारुबांदीछया सांदभाणत सन २०२० मध्ये 

८४ गनु्ह ेदाखल केले होते. सन २०२१ मध्ये १०५ गनु्ह ेदाखल केलेले आहते. तसेच 

जगुािाछया बाबतीत सन २०२० मध्ये २५ गनु्ह ेहोते आसण सन २०२१ मध्ये ३६ गनु्ह े

दाखल केले होते. सन्माननीय सदस्याांनी त्या सठकाणी असणाऱ्या नागमणीचा उल्लेख 

केला. तसेच हलखांडा  येथील िस्त्यािि मािहाण झाली त् यामध्ये ९ पैकी ६ आिोपींना 

अटक केलेली आह.े ििछया तीन आिोपींचा शोध घेण्यासाठी स्थासनक पोलीस  

आसण सजल्ह्यातील इति यांत्रणा प्रयत्न किीत आहते. मिुाईनगिछया हद्दीमध्ये 

तडीपािीचे प्रस्ताि मी मघाशी साांसगतले होते. सन सन २०२० मध्ये असा कोणताही 

प्रस्ताि नव्हता. सन २०२१ मध्ये एक तडीपािीचा प्रस्ताि सदलेला आह.े मिुाईनगि 

पोलीस स्टेशनचे पोलीस सनरिक्षक याांछयाबाबत सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले 

आह.े त्याबाबत मी त्याांना साांग ूइसछितो की, उप सिभागीय पोलीस असधकािी याांची  
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श्री. शांभिुाज दसेाई.... 

तक्रािीछया अनषुांगाने चौकशी केलेली आह.े चौकशीमध्ये सांबांधीत असधकािी कुठेही 

दोषी आढळलेले नाहीत.  

ताहिका सभाध्यक्ष : सभागहृाची िेळ ५ समसनटाांसाठी िाढसिण्यात येत 

आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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 ताहिका सभाध्यक्ष :   सन्माननीय सदस्याांनी थोडक्यात प्रश्न सिचािािा.  

 श्री.चांद्रकाांत पाटील : अध्यक्ष महोदय,  एलसीबी याांनी मिुाई नगिला येऊन 

काििाई केली. स्थासनक गनु्ह ेशाखनेे  जळगाि सजल्ह्यात येऊन काििाई केली. मात्र 

मिुाईनगि पी.आय याांनी काििाई केली नाही. ह े अांति केिळ ५०० मी आह.े 

एक्साईज सिभागाने काििाई केली, मात्र पी.आय याांनी काििाई केली नाही. 

नागमणीछया अशा अनेक घटना घडल्या आहते. यामध्ये अनेकाांचे जीि गेलेले 

आहते.  याांनी केिळ आिोपींना अटक किायचे ि त्या लोकाांना पनु्हा ह ेधांद ेकिण्यास 

मोकळे सोडायचे काय ?  हा गांभीि सिषय आह.े या पोलीस सनिीक्षकािि सनलांबनाची 

काििाई होणाि आह ेकाय ? 

  श्री. शांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय,  या असधकाऱ्याची डीिायएसपी याांनी 

चौकशी केली आह.े या चौकशीमध्ये ते दोषी आढळून आले नाहीत. सन्माननीय 

सदस्याांच े समाधान होत नसेल ति दसुऱ्या सजल्ह्यातील असधकाऱ्याांकडून या 

असधकाऱ्याची  पनु्हा चौकशी करु. १५ सदिसात चौकशी करुन, जि ते दोषी आढळून 

आले ति त्याांची इतित्र बदली केली जाईल.  

 श्री. सकशोि जोिगेिाि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी या सठकाणी िापील 

उत्ति सदले आह.े  सदनात त्याांनी असे साांसगतले की, सन २०२० मध्ये ८४ गनु्ह ेझाले 

सन २०२१ मध्ये १०४ गनु्ह ेझाले. याकडे बािकाईने लक्ष  सदले ति असे सदसनू येईल 

की, सन २०२१ मध्ये १०४ गनु् ह ेझाले असनू आिोपी दखेील १०४ आहते. ह ेठििनू 

केल्या सािख ेआह.े ८ लाख रुपयाांचा मदु्दमेाल पकडला गलेा आह.े ८ हजाि रु. प्रती 

केस याप्रमाणे ही िक्कम दाखिली आह.े सन २०२१ -२२ मध्ये गनु् ह े१२१ आहते. 

दि िषी २० गनु्ह्याांची िाढ ठििनू झालेली सदसत आह.े  

  ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी थोडक्यात प्रश्न सिचािािा. 
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   श्री. सकशोि जोिगेिाि : अध्यक्ष महोदय, पोलीस स्टेशन मधील 

असधकाऱ्याछया बाबत माझा जो आक्षेप आह,े तो योग्य आह.े सिण सन्माननीय 

सदस्याांची सिनांती आह.े या असधकाऱ्यासिषयी आमचा आके्षप आह.े या पोलीस 

सनिीक्षकाला तत्काळ बदलले पासहजे.  

 ॲड. आसशष जैस्िाल : अध्यक्ष महोदय, माझी सिनांती आह.े  सन्माननीय 

सदस्य पोटसतसडकीने आपल्याला साांगत आहते. या सदनाला सहिदेना आह ेकी, 

नाही ? माझा प्रश्न आह.े जि एक असधकािी दीड िषाणपासनू तेथे आह.े या सांबांधी 

त्याची बदली करुन चौकशी किणे आिश्यक आह.े सन्माननीय सदस्याांना आपण 

न्याय द्यािा. त्याांनी हा सिषय येथे उपसस्थत केलेला आह.े  सांबांसधत असधकाऱ्याची 

बदली करुन चौकशी किािी, अशी माझी सिनांती आह.े 

  श्री. शांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी साांसगतले की, या 

प्रकिणाची चौकशी केली हाेती. त्या बाबत समाधान झाले नसल्यास शेजािछया 

सजल्ह्यातील दसुऱ्या असधकाऱ्यामाफण त या पी.आय याांची चौकशी केली जाईल.          

( अडथळा ) या प्रकिणामध्ये १५ सदिसाछया आत चौकशी  करुन सन्माननीय 

सदस्याांची जी तक्राि असेल त्याचा चौकशीमध्ये समािेश करु. दिम्यानछया काळात 

तातडीने या असधकाऱ्याची तेथनू बदली केली जाईल. 

  लक्षिेधी सचूना  क्रमाांक ७ बाबत. 

ताहिका सभाध्यक्ष :  आजछया कामकाजपसत्रकेतील लक्षिेधी सचूना       

क्र. ७ पढेु ढकलण्यात येत आह.े    

           --------- 

 ताहिका सभाध्यक्ष : आता सभागहृाचीसी सिशेष  बैठक स्थसगत होत आह.े 

सभागहृाची सनयसमत बैठक सकाळी ११.०० िाजता पनु्हा भिेल. 

( सभागहृाची बैठक सकाळी १०.४९ ते  ११.०० िाजेपयांत स्थसगत झाली)  

     --------- 
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( स्थहितीनतंर ) 

( अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष ) 

 श्री.दिेेंद्र फडणिीस : अध्यक्ष महोदय, .... 

  उपाध्यक्ष : माननीय सििोधी पक्ष नेते आपले काय म्हणणे आह?े 

हिधान पररषदेचे माननीय हिरोधी पक्ष  नेते  

यांच्यािर दाखि करण्यात आिेल्या िुन्ह्याबाबत 

  श्री.दिेेंद्र फडणिीस : अध्यक्ष महोदय, या सिधानमांडळाचे सन्माननीय सदस्य 

ि सििोधी पक्ष नेते श्री.प्रिीण दिेकि याांछयाबाबत मी कालच ह ेसाांसगतले होते की, 

सिकाि याांछयािि गनु्हा दाखल किण्याचे षडयांत्र किीत आह.े आज त्याांछयािि गनु्हा 

दाखल केला आह.े ते मजिू सांस्थेचे अध्यक्ष होते म्हणनू त्याांछयािि गनु्हा दाखल केला 

आह.े   

  अध्यक्ष महोदय, या महािाष्ट्रातील कुठलीही मजिू सांस्था पहा. त्यामध्ये अध े

आमदाि आहते. त्यामध्ये सिण पक्षाचे आमदाि आहते. सिण पक्षाचे आमदाि मजिू 

सांस्थेचे अध्यक्ष आहते. आपण कुठल्याही बँकेमध्ये मजिू सांस्थेमध्ये सनिडून आलेले 

कोण आहते ते पहािे. त ेकोणत्या तिी िाजकीय पक्षाचे नेते असतात. मागछया िेळेस 

आम्ही बोललो तेव्हा स्ित: माननीय असजतदादाांनी मांजिू केले. ते म्हणाले की, हो ह े

खिे आह ेकी, या सभागहृातील अनेक सन्माननीय सदस्य ह ेमजिू सांस्थाांचे अध्यक्ष 

आहते. तिी दखेील सडूाछया भािनेने सििोधी पक्षाचा आिाज दाबण्याकरिता अशा 

प्रकािचा गनु्हा दाखल किण्यात आला आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ठीक आह.े आम्ही न्यायालयात जाऊ. आम्ही घाबित नाही. 

मला मासहती आह े की, तमु्ही काििाई किाल. काही हिकत नाही. सििोधी पक्ष 

नेत्याांिि अशा प्रकािे काििाई होणे असे या सभागहृाछया इसतहासामध्ये कधी घडले 

नव्हते. त्यामळेु सिकािला जि असे िाटत असेल की, माननीय श्री.प्रिीण दिेकि 

याांछयािि अशा प्रकािचा गनु्हा दाखल करुन तमु्ही आमचा आिाज दाब ूशकाल ति  
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श्री.दिेेंद्र फडणिीस ... 

तमु्ही तो दाब ूशकणाि नाही. आमचा आिाज बलुांद िाहील. आम्ही सिषय माांडू. 

आज पासनू आम्ही सिकािला प्रत्येक सठकाणछया मजिू सांस्थेचे अध्यक्ष कोणकोण 

आहते याची यादी दखेील दणेाि आहोत. मग पाहू की, ह ेसिकाि कोणाकोणािि 

एफ.आय.आि. दाखल किते ते. अन्यथा या सिकािछया सिरुध्द आसण त्या सिाांछया 

सिरुध्द आम्ही न्यायालयात जाऊ. 

  अध्यक्ष महोदय, खिे म्हणजे ह ेचकुीचे होत आह.े ह ेबिोबि नाही. त्यामळेु 

माझी सिनांती आह े की, आम्हाला या सांदभाणत मासहती समळाली पासहजे. आमचा 

असधकाि आह.े सिकािने आम्हाला मासहती द्यािी, या सांदभाणत आपण सनदसेशत 

किािे. 

.......... 

  श्री.बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, ... 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपले काय म्हणणे आह?े 

माहहतीचा मुद्दा 

  श्री.बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न फाि गांभीि आह.े हा 

तमुचा तसेच सिण सन्माननीय सदस्याांचा दखेील प्रश्न आह.े सिजेचा प्रश्न आह.े 

महासितिणछया सिजेछया प्रश्न आह.े मांत्री महोदय आता सभागहृात उपसस्थत नाहीत. 

... (अडथळा)... 

(सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

  अध्यक्ष महोदय, सिजेचा प्रश्न आह.े भईुमगु, ऊस ि हिभिा या सपकाांची आता 

लागिड झालेली आह.े सिजेचे कनेक्शन खांसडत किण्यात आलेले आह.े मी एकच 

साांगतो की, महासितिण कां पनी आडमठेुपणा किीत आह.े महासितिण कां पनीला 

आदशे द्यािेत की, आजछया आज सिजेचे कनेक्शन जोडून दणे्यात यािे.  
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(सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

श्री.बालाजी कल्याणकि ... 

  अध्यक्ष महोदय, हा सिण सन्माननीय सदस्याांचा प्रश्न आह.े आज शेतकिी हिैाण 

झालेले आहते. माचण मसहन्यामध्ये त्याांना पाण्याची आिश्यकता आह.े त्यामळेु 

शेतकऱ्याांना पाणी दणेे आिश्यक आह.े शेतकिी आज हिैाण झालेले आहते. मांत्री 

महोदयाांना साांगण्यात यािे की, आताछया आता सिजेचे कनेक्शन्स जोडण्यात यािेत. 

सिण सन्माननीय सदस्याांछया दृष्टीने हा महत्िाचा प्रश्न आह.े हा शेतकऱ्याांचा प्रश्न आह,े 

हा तमुचा प्रश्न आह,े माझा प्रश्न आह े.... (अडथळा)... 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी आपापल्या जागेिि बसािे. 

   श्री.दिेेंद्र फडणिीस : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जे साांगत आहते, 

त्याला आमचे समथणन आह.े सन्माननीय सदस्य जे बोलत आहते ते बिोबि आह.े 

आम्ही त्याांना समथणन दते आहोत. पिांत,ु या सठकाणी आपण पहा की, श्री.गलुाबिाि 

दिेकि ह ेआजही जळगाि मजिू सांस्थेचे चअेिमन आहते. ते िाष्ट्रिादीचे नेते आहते. 

माझी सिनांती आह,े मी आधी सिषय माांडलेला आह.े त्या सिषयािि आपण सिकािला 

सनदशे द्यािेत. आपण या सांदभाणत सिकािला सनदशे तिी सदले पासहजेत.  

  ॲड.असनल पिब :  अध्यक्ष महोदय, या सिण परिसस्थतीिि माननीय सििोधी 

पक्ष नेते याांनी जे मदु्द े उपसस्थत केले आहते, त्या बाबतीत सिकाि दखल घेऊन, 

याबाबतीत आपले सनिदेन गहृ मांत्री महोदय आपणाांस मासहती घऊेन दतेील. 

.......... 

यानांति श्री.सशांद े... 
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उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य याांनी आपल्या आसनािि बसािे. 

श्री.बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, शेतकिी हिालसदल होत आहते. 

त्याांची िीजेची जोडणी खांसडत केली आह ेती पनु्हा जोडून दणे्यात यािी. हा सिाणत 

मोठा प्रश्न आह.े माझी सिनांती आह ेमांत्री महोदयाांना सनदशे दणे्यात यािेत की, सदिहू 

शेतकिी याांची िीज जोडणी आता तत्काळ जोडून दणे्यात यािी. 

श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील : अध्यक्ष महोदय, काल सभागहृामध्ये 

शेतकऱ्याांची िीज जोडणी खांसडत किणे, खाजगी िीज कां पन्याांकडून भिमसाठ िीज 

दयेक आकािणे, यासांदभाणत तीन प्रश्न ि एक लक्षिेधी सचूना माांडण्यात आली आह.े 

मी आपणास सिनांती केली होती की, असधिेशनाछया पसहल्या सदिसापासनू हा सिषय 

गळ्याशी आलेला आह े ि तो सजकीिीचा झाला आह.े लोक आत्महत्या किीत 

आहते, फेसबकु लाईव्ह करुन आत्महत्या किीत आहते. आपण "िीजचेे प्रश्न" या 

सिषयाछया सांदभाणत सभागहृामध्ये चचाण किण्याचे मान्य केले होते. सदिहू चचाण पढुील 

आठिड्यात केव्हा तिी किणे उसचत नाही. कािण िोज यासांदभाणत घटना घडत आहते. 

आज सभागहृाचे सिण कामकाज बाजलूा ठेिनू उि सिषयािि चचाण सरुु किण्यात 

यािी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े  

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन एकाच िेळी  

बोलण्याचा प्रयत्न किीत असतात.) 

श्री.दिेेंद्र फडणिीस : अध्यक्ष महोदय, िीजेछया प्रश्नाांिि सभागहृामध्ये चचाण 

झाली पासहजे. सन्माननीय सदस्य याांनी उपसस्थत केलेला मदु्दा बिोबि आह.े आज 

शेतकिी अडणीत आह.े िीज जोडणी खांसडत किणे तत्काळ बांद किण्यात यािे. 

असधिशेन सरुु असताना अशा प्रकािे िीज जोडण्या खांसडत किण्यात येत आहते. 

कालही आत्महत्या झाली, पििा सदिशी आत्महत्या झाली आह,े िोज आत्महत्या 

होत आहते. आत्महत्या होत असताना िाज्य सिकाि सािकािी िसलुी किीत आह,े  
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श्री.दिेेंद्र फडणिीस... 

ती बांद झाली पासहजे. कोणत्याही परिसस्थतीत  िीज जोडण्या खांसडत किणे बांद केले 

पासहजे. त्यासांदभाणत आता सभागहृात घोषणा किण्यात यािी, अशी माझी सिनांती 

आह.े 

अध्यक्ष महोदय, िीज जोडण्या खांसडत किणे बांद किण्यात यािे, असे दोन्ही 

बाजछूया सन्माननीय सदस्याांचे मत आह.े सन्माननीय सदस्य याांनी माांडलेल्या 

सिषयाला आमचे समथणन आह.े सिकािने आता घोषणा किािी ि िीज जोडणी 

खांसडत किणे तत्काळ बांद किािे, अशी सिनांती आह.े तोपयांत सभागहृाचे कामकाज 

थाांबसिण्यात यािे. 

उपाध्यक्ष : सभागहृातील गोंधळसदृश परिसस्थतीत मला सभागहृाच े

कामकाज पाि पाडणे शक्य होत नसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक ५ समसनटाांसाठी 

स्थसगत कितो. 

(सभागहृाची बैठक सकाळी ११.०८ ते ११.१३ िाजेपयांत स्थसगत झाली.) 

--------- 
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(स्थहितीनतंर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय ताहिका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

(सििोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

पॉईटं ऑफ ऑर्डरबाबत 

 श्री.असनल पाटील : अध्यक्ष महोदय, सिकािने उचललेल्या पािलाछया 

अनषुांगाने माननीय सििोधी पक्षनेता याांनी मासहती दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े पिांत ु

त्याांनी सदलेल्या मासहतीबाबत मला खदे िाटतो आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्ष नेता याांनी  जळगाि सजल्हा मध्यिती 

बँकेचे चअेिमन श्री.गलुाबिाि दिेकि याांचा उल्लेख केलेला आह.े या सिकािने 

माननीय श्री.प्रिीण दिेकि याांछयािि काििाई केलेली आह.े माननीय श्री.प्रिीण दिेकि 

ह ेमजिू सांस्थेचे मजिू सभासद आहते. माननीय सििोधी पक्ष नेता याांनी जी भसूमका 

माांडलेली आह,े त्या सांदभाणत मी साांग ूइसछितो की, माननीय श्री. गलुाबिाि दिेकि ह े

कोणत्याही मजिू सांस्थेच ेसभासद नाहीत. माननीय श्री.प्रिीण दिेकि ह ेमजिू सांस्थेच े

सभासद आहते. या मजिुाकडे २ कोटी रुपयाांची गाडी आह.े  ५० कोटी रुपयाांछया 

बांगल्यामध्ये िाहणािा असा उत्कृष्ट मजिू (गोंधळ...) तो योग्य आह.े माननीय 

श्री.गलुाबिाि दिेकि याांछयाबाबत केलेला उल्लेख १०० टक्के असत्य स्िरुपाचा 

आह,े असे मी माननीय सििोधी पक्ष नेता याांना साांग ूइसछितो.  

 ताहिका सभाध्यक्ष : सभागहृातील गोंधळसदृश परिसस्थतीत मला 

सभागहृाचे कामकाज पाि पाडणे शक्य होत नसल्यामळेु ती सभागहृाची बैठक १५ 

समसनटाांसाठी सस्थगत कितो. 

(सभागहृाची बैठक सकाळी ११.२० ते ११.३५ िाजेपयांत स्थसगत झाली.) 

--------- 
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(स्थहितीनतंर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तालिका सभाध्यक्ष श्री. दीपक चव्हाण) 

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

ताहिका सभाध्यक्ष : मी सिण सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसछितो की, ऊजाण 

सिभागाछया प्रश्नाांिि सिण सन्माननीय सदस्याांची भािना असतशय तीव्र आसण योग्य 

आह.े त्यासाठी सिकािकडून लिकिात लिकि या सिषयािि चचाण घडिनू 

आणण्याचे प्रयत्न सरुु आहते. आज अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण कामकाजात 

दशणसिण्यात आली आह.े त्याचप्रमाणे सनयम २९३ अन्ियेचा प्रस्तािही आजछया 

कामकाजामध्ये आह.े ह े कामकाज सरुु करु द्यािे. मी साांग ू इसछितो की, ऊजाण 

सिभागाछया प्रश्नाांिि लिकिात लिकि सभागहृात चचाण घडिनू आणली जाईल. 

याकरिता योग्य व्यिस्था केली जाईल. पिांत ुआता सभागहृाचे पढुील कामकाज सरुु 

करु द्यािे. आता प्रश्नोत्तिे चचलेा घेतली जातील.  
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे 

राजमाता हजजाऊ रुग्णाियातीीि (निी मंुबई) िैद्यकीय  

अहधकाऱयांच्या हनष्काळजीपणाबाबत 

 (१) *  ३८३७१ श्रीमती सरोज आहहरे (देिळािी) : सन्माननीय निर हिकास 

मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) निी मुांबईछया ऐिोली येथील साईनाथिाडी परिसिातील श्रीमती जागतृी तायडे 

ही मसहला निी मुांबई महानगिपासलकेछया िाजमाता सजजाऊ रुग्णालयात प्रसतुीकरिता 

सदनाांक १४ जानेिािी, २०२२ िोजी दाखल झाली होती, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्रसतुी पिात सदनाांक १७ जानेिािी, २०२२ िोजी रुग्णालयातनू घिी 

सोडण्यात आल्यानांति, दसुऱ्याच सदिशी पोटात तीव्र िेदना होऊन पनु:ि त्याच 

रुग्णालयात दाखल किण्यात आले. तपासणीअांती प्रसतुी शस्त्रसक्रय े दिम्यान 

टाकण्यात आलेले टाके काढून पोटातनू कापसाचा गोळा बाहिे काढण्यात आल्याचे 

सनदशणनास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िैद्यकीय असधकाऱ्याांछया सनष्ट्काळजीपणाबाबत सदि मसहलेछया 

पतीने आयिु, निी मुांबई महानगिपासलका तसेच िबाळे पोसलस ठाण े येथे तक्राि 

दाखल करुन, सदि प्रकिणाची चौकशी करुन सांबांसधताांिि गनु्ह ेदाखल किण्याची 

मागणी केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदि तक्रािीछया अनषुांगाने महानगिपासलका प्रशासनाने तसेच 

पोसलस सिभागाने सांबांसधताांसिरुद्ध कोणती काििाई केली िा किण्यात येत आह,े 

नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. एकनाथ हशंदे : (१) निी मुांबई महानगिपासलकेछया िाजमाता सजजाऊ 

रूग्णालय, ऐिोली येथे सद.१४.०१.२०२१ िोजी श्रीमती जागतृी िणसजत तायडे या 

मसहलेची नैससगणक प्रसतुी झाली, ह ेखिे आह.े  
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ता.प्र.क्र. ३८३७१..... 

श्री. एकनाथ सशांद.े.... 

(२) सदि मसहलेची नैससगणक प्रसतुी झाली असनू कुठलीही शस्त्रसक्रया (LSCS) 

झालेली नाही.  

सदि मसहलेस सद.१७.०१.२०२१ िोजी सडस्चाजण दतेाना कोणत्याही प्रकािचा त्रास 

जाणित नव्हता. तथासप, सद.१८.०१.२०२१ िोजी सदि मसहलेछया पोटात दखुत 

असल्याने पनुि: रूग्णालयात दाखल झाली. 

सदि रूग्णाची तपासणी केली असता Episiotomy Resuture ची आिश्यकता 

असल्याचे सनदशणनास आल्याने रूग्णािि तस ेउपचाि किण्यात आले, ही 

िस् तसुस्थती आह.े 

(३) ि (४) अशा प्रकािची तक्राि आयिु, निी मुांबई महानगिपासलका याांचेकडे 

प्राप्त झाली. सदि तक्रािीछया अनषुांगाने कतणव्यािि असणाऱ्या स्त्रीिोग तज्ञ याांना 

नोटीस दणे्यात आली. 

       याबाबत सांबांसधत डॉक्टिचा खलुासा घेण्यात आला असनू खलुाशािरून 

तक्रािीत तथ्य नसल्याच,े निी मुांबई महानगिपासलकेने कळसिले आह.े 

श्रीमती सिोज असहिे : अध्यक्ष महोदय, ( ....अडथळा...) 

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 
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श्री. महशे सशांद े: अध्यक्ष महोदय, मागील अर्विवेशनामध्ये सनिेदन किण्यात 

आले होते की, कोणत्याही परिसस्थतीत शेतकऱ्याांछया कृसष पांपाची िीज तोडली 

जाणाि नाही. पिांत ुआता सिण सठकाणी रान्सफॉमणि बांद करुन शेतकऱ्याांिि अन्याय 

केला जात आह.े अशा प्रकािे चकुीचे काम किण्यात येत आह.े माझी माननीय ऊजाण 

मांत्रयाांना सिनांती आह ेकी, या सिषयाछया अनषुांगाने तातडीने सभागहृामध्ये मासहती 

सदली पासहजे. सिणप्रथम िाज्यातील शेतकऱ्याांची िीज तोडणी बांद झाली पासहजे. 

याबाबत सनिेदन किािे, अशी मी सिनांती कितो.  

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

श्री. बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या िैयिीक सहतासाठी 

काहीही मागत नाही. शेतकिी आपले मायबाप आहते. शेतकऱ्याांची िीज तोडणी बांद 

झाली पासहजे. तोडण्यात आलेले िीज कनेक्शन जोडून दणे्यात यािे. तसेच या 

सिषयाचे श्रेय कोणीही घऊे नये. हा शेतकऱ्याांचा प्रश्न आह.े  

 ॲड. असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याांचा प्रश्न असतशय ज्िलांत आह.े 

या सभागहृात लिकिात लिकि िीज या सिषयािि सभागहृामध्ये चचाण घडिनू 

आणली जाईल. या चचअेांती शासन योग्यतो सनणणय घेईल.   

 श्री. दिेेंद्र फडणिीस : अध्यक्ष महोदय, असधिशेनाचा दसुिा आठिडा आता 

सरुु आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. बालाजी कल्याणकि आसण सन्माननीय सदस्य श्री. 

महशे सशांद ेयाांनी साांसगतल्यानसुाि मागील असधिेशनात माननीय उप मखु्यमांत्री याांनी 

स्ित: घोषणा केली होती, की मे मसहन्यापयांत शेतकऱ्याचे िीज कनेक्शन कापले 

जाणाि नाहीत. कालही साांगण्यात आले की, यािि चचाण केली जाईल. ह ेसिकाि 

कशािि चचाण किणाि आह े? िोज शेतकऱ्याांछया आत्महत्या होत आहते. सन्माननीय 

सदस्य श्री. बालाजी कल्याणकि याांनी साांसगतल्याप्रमाणे आम्हाला या सिषयाचे श्रेय 

नको. ह ेश्रेय कोणीही घ्यािे. ते शेतकऱ्याांना द्यािे. पिांत ुतात्काळ शेतकऱ्याांचे िीज 

कनेक्शन कापणे बांद किािे. कालही आसण पििाही शेतकऱ्याांनी आत्महत्या केली 

आह.े शेतकिी फेसबकू लाईव्हछया माध्यमातनू आत्महत्या किीत आहते. हा केिळ 

सििोधी पक्षाचा सिषय नाही. सिण सभागहृाचे यािि एकमत आह.े माझे म्हणणे असे  
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श्री. दिेेंद्र फडणिीस ..... 

आह े की, या सिषयाछया श्रेयात सििोधी पक्षाचे नािही घेऊ नये. सत्तारुढ पक्षाने 

माांडलेल्या प्रस्तािाला तिी सकमान प्रसतसाद द्यािा. त्याांचे नाि घेऊन साांगािे की, 

शेतकऱ्याांचे िीज कनेक्शन तात्काळ कापणे बांद केले जाईल. शेतकऱ्याांचे िीज 

कनेक्शन तोडणे बांद केले जाईल, असे सिकािने साांगािे.  

 ताहिका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सििोधी पक्षनेता याांना साांग ूइसछितो 

की, आता मांत्री महोदयाांनी सभागहृाला अश्वस्थ केले आह.े या सिषयािि लिकिात 

लिकि चचाण आणली जाईल, असे त्याांनी साांसगतले आह.े त्यामळेु आता सभागहृाच े

कामकाज करु द्यािे. लिकिात लिकि या सिषयािि चचाण घडिनू आणली जाईल, 

असे मांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह.े त्यामळेु सभागहृाचे पढुील कामकाज सरुु करु 

द्यािे. (....अडथळा...)  

 सभागहृातील गोंधळसदृश परिसस्थतीत मला सभागहृाचे कामकाज पाि पाडण े

शक्य होत नसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक दपुािी १२ िाजेपयांत स्थसगत किीत 

आह.े  

(सभागहृाची बैठक दपुािी ११.४० ते दपुािी १२.०० िाजेपयांत स्थसगत झाली.) 

------- 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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(स्थहितीनतंर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय ताहिका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

 ताहिका सभाध्यक्ष : आता प्रश्नोत्तिाचा तास सांपला आह.े 

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दते असतात.) 

  पृ.शी. / मु.शी. : तदथण सांयिु ससमतीचा अहिाल सादि किणे. 

 श्रीमती आसदती तटकिे (सिधी ि न्याय िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने, "मुांबई सािणजसनक सिश्वस्तव्यिस्था असधसनयम, १९५० छया 

अांतगणत येणाऱ्या रुग्णालयाांना (ज्यात शशु्रषुालय, प्रसतुीगहृ, दिाखाने सकां िा िैद्यकीय 

सहाय्यासाठी असणािे कुठलेही कें द्र याांचा समािेश होतो) शासनातफे दणे्यात 

आलेली सिलत, मदत, सटू, माफी, इत्यादी आसण या रुग्णालयाांमाफण त सनधणन ि 

समाजातील दबुणल घटकाांतील रुग्णाांसाठी िाखनू ठेिण्यात आलेल्या खाटा, किण्यात 

येणािा औषधोपचाि, िैद्यकीय चाचण्या ि तपासण्या, शस्त्रसक्रया, इत्यादींसाठी 

किण्यात येणािा खचण या सांदभाणत सखोल तपासणी करुन शासनास सशफािशी 

किण्यासाठी गठीत किण्यात आलेल्या तदथण ससमतीने सदनाांक ४ ि ५ फेब्रिुािी, 

२०१६ िोजी पणुे येथे सदलेल्या भेटी सांदभाणतील" अहिाल सभागहृास सादि किते. 

 ताहिका सभाध्यक्ष : अहिाल सभागहृास सादि किण्यात आला आह.े 

--------- 
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पृ.शी./मु.शी. : अशासकीय सिधेयके आसण ठिाि ससमतीचे प्रसतितृ्त  

    सादि किणे ि सांमत किणे. 

 

श्री.निेंद्र भोंडेकि (ससमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

अशासकीय सिधेयके आसण ठिाि ससमतीचे प्रसतितृ्त सभागहृाला सादर करतो. 

"बधुिाि, सदनाांक १६ माचण, २०२२ िोजीछया सदिसाछया कामकाजाछया 

क्रमात दाखसिण्यात येणाऱ्या अशासकीय ठिािाांना द्याियाचा िेळ ठिसिण्याकरिता 

ससमतीची बैठक झाली. 

अशासकीय कामकाजासाठी एकूण अडीच तासाांचा िेळ उपलब्ध आह.े  

सिधानसभेकडे पिु:स्थापनाथण एकूण ०५ अशासकीय सिधेयके आहते.  त्याांना १५ 

समसनटाांचा िेळ दणे्यात यािा ि उिणरित १३५ समसनटाांचा िेळ पढुीलप्रमाण े

अशासकीय ठिािाांना दणे्यात यािा. 

१. श्रीमती यासमनी जाधि, सि.स.स. याांचा ठिाि क्र.९  : ४५ समसनटाांपेक्षा  

            जास्त नाही. 

२. श्री.िाजेश एकडे, सि.स.स. याांना ठिाि क्र.१८५   : ४५ समसनटाांपेक्षा  

            जास्त नाही. 

३. श्रीमती प्रसतभा धानोिकि, सि.स.स. याांचा ठिाि क्र.२५५ : ४५ समसनटाांपेक्षा  

            जास्त नाही. 

 यापैकी कोणत्याही ठिािाचा िेळ िाचल्यास तो त्यापढुील क्रमाांकाछया 

ठिािाला दणे्यात यािा, अशीही ससमतीने सशफािस केली आह.े 

 तालिका सभाध्यक्ष : अशासकीय सिधेयके आसण ठिाि ससमतीचे दसुिे 

प्रर्वतवतृ्त सभागहृास सादि झाले आह.े 
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 श्री.निेंद्र भोंडेकि : अध्यक्ष महोदय, अशासकीय सिधेयके आसण ठिाि 

ससमतीचे दसुिे प्रसतितृ्त सभागहृाला सांमत आह,े असा मी आपल्या अनमुतीने प्रस्ताि 

माांडतो. 

प्रस्ताि मतास टाकून सांमत झाला. 

----------- 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन घोषणा दते असतात.) 

 

पृ.शी. / मु.शी. : स्थगन प्रस्तािाछया सचूना 

 ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : आज प्राप्त झालेल्या स्थगन 

प्रस्तािाछया सिण सचूनाांना मी दालनात अनमुती नाकािली आह.े 

 

--------- 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन घोषणा दतेच असतात.) 

 

घोषणा 

ताहिका सभाध्यक्ष : सिण माननीय सिधानसभा सदस्याांना कळसिण्यात 

आनांद होत आह ेकी, या ससचिालयातील सीपीए/िाजसशष्टाचाि कक्षामाफण त तयाि 

किण्यात आलेले "महािाष्ट्र सिधानसभा मागणदसशणका" ह ेपसु्तक माननीय सिधानसभा 

सदस्याांना; हजेिीपट ठेिण्यात आलेल्या सठकाणी आज मांगळिाि, सदनाांक १५ माचण, 

२०२२ िोजी सितरित किण्यात येत आह.े  तिी सिण माननीय सदस्याांनी आपल्या 

अभ्यासासाठी तसेच सांदभाणसाठी सदि पसु्तक अिश्य प्राप्त किािे, अशी सिनांती आह.े  

"महािाष्ट्र सिधानसभा मागणदसशणका" या पसु्तकाचे सांदभणमलु्य लक्षात घेता सदि 

उपयोगी पसु्तक सिाांना मासहती तसेच सांदभाणसाठी कोणत्याही िेळी उपलब्ध 

होण्याछया दृष्टीने या पसु्तकाची पी.डी.एफ. स्िरुपातील प्रत महािाष्ट्र 

सिधानमांडळाछया www.mls.org.in या सांकेतस्थळािि दशणसिण्यात येत आह.े  

याचा माननीय सदस्याांनी अिश्य लाभ घ्यािा. 

सदि पसु्तकात काही त्रटुी आढळल्यास त्याबाबत पढुील आितृ्तीत अिश्यपण े

सधुािणा किण्यात येईल.  पसु्तकाची उपयिुता िाढसिण्याछया दृष्टीने माननीय 

सदस्याांछया काही सचूना / सधुािणा असल्यास त्याचे दखेील सनसितच स्िागत केले 

जाईल. 

------------ 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन घोषणा दतेच असतात.) 

 

घोषणा 

 ताहिका सभाध्यक्ष : निसनिाणसचत सन्माननीय सदस्याांसाठी लोकसभा 

ससचिालयातील "पालणमेंटिी रिसचण ॲण्ड रेसनांग इसन्स्टट्यटू फॉि डेमॉग्रसीस" 

(PRIDE) या प्रसशक्षण सांस्थेतफे सांसद भिन, निी सदल्ली येथे सांसदीय 

अभ्यासिगाणचे आयोजन सदनाांक ५ ि ६ एसप्रल, २०२२ िोजी किण्यात आले आह.े  

या अभ्यासिगाणसाठी समन्ियाची जबाबदािी िाष्ट्रकुल सांसदीय मांडळ, महािाष्ट्र 

शाखा ि सि. स. पागे सांसदीय प्रसशक्षण कें द्र, सिधान भिन, मुांबई याांछयाकडे आह.े 

या सांसदीय अभ्यास िगाणत सहभागी होण्यासाठी ज्या सन्माननीय सदस्याांनी 

आपली नािे कळसिली आहते त्याांनी सदनाांक ५ ि ६ एसप्रल, २०२२ िोजी लोकसभा 

ससचिालया, निी सदल्ली येथे होणाऱ्या या अभ्यास िगाणची नोंद घ्यािी. 

------------ 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन घोषणा दतेच असतात.) 

 श्री. दिेेंद्र फडणिीस : अध्यक्ष महोदय, खिां म्हणजे िीजेछया प्रश्नािि चचाण 

होणे अपेसक्षत आह.े  त्याचिेळी महािाष्ट्र िाज्य माथाडी रान्सपोटण ि जनिल कामगाि 

यसुनयनने मांगळिाि सदनाांक १५ माचण २०२२ पासनू आझाद मैदान येथे माजी सिधान 

परिषद सदस्य श्री. निेंद्र पाटील याांछया नेततृ्त्िाखाली पदासधकािी ि कायणकत्याांचे धिण े

आांदोलन सरुू केले आह.े  त्याकडे सिकािने लक्ष द्यािे. पण सिाणत महत्त्िाचे असे 

आह ेकी, जोपयांत िीजेछया सांदभाणत सनणणय होत नाही तोपयांत आमछया सन्माननीय 

सदस्याांनी त्याांछया मतदाि सांघात जायचे कसे ? 

अध्यक्ष महोदय, आज मतदाि सांघामध्ये गेल्यानांति कोणत्याही आमदािाला 

शेतकिी सिचाितात की, आमछया तोडलेल्या िीजेछया जोडण्या कधी जोडणाि 

आहात, हा प्रश्न सिचािला जातो.  िोज फेसबकु लाईव्ह करुन प्रश्न सिचािला जातो 

की, शेतकिी आत्महत्त्या कितो आह ेत्या शेतकऱ्याला न्याय समळणाि आह ेकाय, 

इतके सदिस झाले आहते.  आम्ही काय मागणी किीत आहोत... आम्ही एिढीच 

मागणी कितोय की िाज्याचे सन्माननीय उपमखु्यमांत्री याांनी या सभागहृाछया पटलािि 

घोषणा केली होती की, मे २०२२ पयांत एकही िीजेचे कनेक्शन कापणाि नाही.  मग 

अशा परिसस्थतीत त्या घोषणेच ेकाय झाले ? या सभागहृाला काही असधकाि आहते 

की नाहीत.  या सभागहृाचे काही सिशेष हक्क आहते की नाहीत.  या सभागहृाची 

काही सायन्टीटी आह ेकी नाही.  या सभागहृामध्ये घोषणा किायची आसण सिाणस 

सतकडे िीजेची कनेक्शन्स कापायची.  याबाबत शेतकऱ्याांमध्ये भयानक आक्रोश 

आह.े  या सभागहृामध्ये शेतकऱ्याांचा आक्रोश माांडण्यात आला नाही ति आम्हाला 

कोणालाच जनता माफ किणाि नाही. सत्ताधािी पक्ष असो की सििोधी पक्ष असो, 

शेतकिी कोणालाच माफ किणाि नाही.  म्हणनू माझी सिनांती आह ेकी, आताछया 

आता या क्षणी मांत्री महोदयाांना बोलिा आसण या क्षणी मांत्री महोदयाांना घोषणा 

किायला साांगा.   

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन घोषणा दतेच असतात.) 
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ताहिका सभाध्यक्ष : मी माननीय सििोधी पक्ष नेत्याांना साांग ूइसछितो की, 

मघाशी मांत्री महोदयाांनी उत्ति सदले आह.े  आज या सभागहृात माननीय ऊजाण मांत्री 

उपसस्थत नाहीत.  माननीय उप मखु्यमांत्री दखेील नाहीत.  त्यामळेु या सांदभाणत सिाांशी 

चचाण करुन या सठकाणी... 

श्री. दिेेंद्र फडणिीस : अध्यक्ष महोदय, सकती शेतकिी मेल्यािि आपण चचाण 

किणाि आहात, आसण कधी चचाण किणाि आहात ? सकती शेतकिी मेल्यािि आपण 

चचाण किणाि आहात.  िोज शेतकिी मितात.  शेतकिी मेल्यािि चचाण करुन फायदा 

काय आह े? या िाांझोट्या चचचेे काय किायचे ? 

ताहिका सभाध्यक्ष : लिकिात लिकि चचाण किण्यासाठी सिकाितफे 

प्रयत्न सरुू आहते.  

श्री. दिेेंद्र फडणिीस : इतके सदिस झाले या सठकाणी असधिेशन सरुू आह.े  

असधिशेन सरुू असताना शेतकिी िोज मितात.  शेतकिी मित असताना या सठकाणी 

सत्ता पक्ष झोपला आह.े  ह े कसे चालेल ?  शेतकिी मित असताना आम्ही या 

सभागहृात काहीच बोललो नाही ति... 

ताहिका सभाध्यक्ष : सभागहृातील अशा गोंधळसदृश परिससथतीत मला 

सभागहृाचे कामकाज पाि पाडणे शक्य होत नसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक दपुािी 

१.०० िाजेपयांत स्थसगत कितो. 

(सभागहृाची बैठक दपुािी १२.०९ ते दपुािी १.०० िाजेपयांत स्थसगत झाली.) 

---------- 
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(स्थहितीनतंर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य घोषणा दते असतात ि सन्माननीय सदस्य 

श्री. िसि िाणा आपल्या जागेिि उभे िाहून फलक दाखसितात.) 

राज्यातीि शेतकऱयांची िीज जोर्णी कापण्यात येत असल्याबाबत 

श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, एका महत्त्िाछया सिषयािि सभागहृ 

स्थसगत झाले होते. तो असतशय महत्त्िाचा सिषय आह.े अन्नदाता सखुी भि. जे 

शेतकिी ििाचे पाणी कितात, ताटामध्ये भकू शमसिण्यासाठी मेहनत कितात. त्याांच े

िीज कनेक्शन काप ूनये एिढी एक सिण प्रमासणक भािना सिण सन्माननीय सदस्याांची 

आह.े अध्यक्ष महोदय, आपण सदु्धा यामध्ये आहात. 

उपाध्यक्ष : होय. 

श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय,  िाज् याचा अथणसांकल्प ह ेएक पसित्र 

डॉक्यमुेंट आह,े ह ेखिे आह.े हा सिषय अत्यांत गांभीि आह.े त्यामळेु याबाबत सिकािने 

सनिेदन किािे, सिकािने न्याय द्यािा तसेच सिकािने सदबदु्धीने सनणणय घ्यािा. आपण 

ज्याचे अन्न खातो त्याछया अन्नाछया सांदभाणत तशा पद्धतीने सनणणय अपेसक्षत आह.े 

सिकािची ही सामसुहक जबाबदािी आह ेत्यामळेु आपण सदु्धा उभे िाहून साांग ूशकता 

की, िीज कनेक्शन कापले जाणाि नाही. माननीय मांत्री श्री. हसन मशु्रीफ आपण सदु्धा 

सनणणय साांग ू शकता. आमची एिढीच अपेक्षा आह े की, आम्हाला कामकाज 

चालिायचे आह.े िाज्याछया अथणसांकल्पाबाबत जनतेछया इछिा आसण 

आकाांक्षासांदभाणत आम्हाला त्याांचे भाि व्यि किायचे आहते. आम्ही सभागहृ बांद 

पाडण्यासाठी इथे आलेलो नाही ति सभागहृातनू न्याय समळसिण्यासाठी आलो आह.े 

आता माननीय ऊजाण मांत्री सभागहृामध्ये आलेले आहते. 

श्री. प्रकाश सोळांके : अध्यक्ष महोदय, िीज कापणी सििोधात सभागहृातील 

फि सििोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदसयाांचे नाही ति सत्ताधािी पक्षाच्या सन्माननीय 

सदस्याांचे सदु्धा एकमत आह ेकी, ताबडतोब ही िीज कापणी थाांबसिली पासहजे.  
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श्री. प्रकाश सोळांके.... 

याबाबत सिकाि सनिेदन सकां िा काही सनणणय किणाि नसेल ति आपण त्याांना सनदशे 

सकां िा आदशे द्यािेत, अशी आमची सिनांती आह.े  

ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, सिण सभागहृाछया भािना लक्षात घऊेन 

या सिषयाछया बाबत माननीय ऊजाण मांत्री सनिेदन सादि कितील. 

उपाध्यक्ष : सिण सन्माननीय सदस्याांनी आपापल्या जागिेि बसािे कािण 

आता माननीय ऊजाण मांत्री या सिषयािि बोलणाि आहते. 
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पृ.शी. : िाज्यातील शेतकऱ्याांची िीज जोडणी कापण्यात येत  

   असल्याबाबत 

मु.शी.: िाज्यातील शेतकऱ्याांची िीज जोडणी कापण्यात येत  

  असल्याबाबत या सांबांिी माननीय उजाण मांत्रयाांचे सनिेदन 

डॉ. सनतीन िाऊत (ऊजाण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम ४७ अन्िये पढुील सनिेदन कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, ह ेअसधिेशन सरुु झाल्यापासनू सातत्याने सिजेछया प्रश्नाछया 

बाबतीत लक्षिेधी सचूना, अधाण-तास चचाण अशा िेगिेगळया सांसदीय आयधुाांछया 

माध्यमातनू अनेकिेळा प्रश्न उपसस्थत केले आहते. सभागहृाछया बाहिे सदु्धा अनेक 

शेतकऱ्याांनी आसण िीज ग्राहकाांनी या सांबांधी सिचािणा केली. काँगे्रस पक्षाच े

प्रदशेाध्यक्ष आसण सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले याांनी सभागहृामध्ये या 

सिषयािि अनेकिेळा प्रश्न उपसस्थत करुन सभागहृाला मागणदशणन किण्याचा प्रयत्न 

केला. सन्माननीय सदस्य श्री. कुणाल पाटील, सन्माननीय सदस्य श्री. बालाजी 

कल्याणकि, सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश सोळांके तसेच सििोधी पक्षाछया 

सन्माननीय सदस्याांनी सदु्धा आपल्या भािना माांडल्या आहते.  

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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डॉ.सनतीन िाऊत .... 

या सिण सन्माननीय सदस्याांछया भािना लक्षात घेऊन... अध्यक्ष महोदय,  मी असे 

साांसगतले की, सििोधी पक्षाने या सांबांधी आपल्या भािना माांडल्या आहते. मला 

जाणीि आह ेकी, महासितिण ही शासनाछया मालकीची कां पनी आह.े या कां पनीद्वािे 

३ कोटी ग्राहकाांना िीज पिुिठा किण्यात येतो.  िीज ग्राहकाांकडून िीज दयेकापोटी 

प्राप् त होणािे महसलू तसेच शासनाकडून समळणािे अनदुान हचे महासितिणचे आसथणक 

स्त्रोत आहते. महासितिण कां पनीछया घिगतुी, िासणसज्यक ि औद्योसगक ग्राहकाांकडे 

माचण, २०२१ अखिे ७,५६८  कोटी रुपये इतकी थकबाकी होती. शहिी ि ग्रामीण 

सांस्था याांछयाकडील पथसदिे ि पाणी पिुिठा याची थकबाकी  जानेिािी, २०२२ 

अखिे रु. ९०११ कोटी रुपये झालेली आह.े शासकीय कायाणलयाांकडून  िीज 

दयेकापोटी २०७ कोटी रुपये थकीत आहते.  महासितिणद्वािे कायम स्िरुपी खांसडत 

किण्यात आलेल्या ग्राहकाांकडे ७,४२३ कोटी रुपये थकीत आहते. कृषी पांप 

ग्राहकाांकडे  सडसेंबि,२०२० अखिे ४४ हजाि ९२० कोटी रुपये झालेले आहते. ह े

पाहता, महासितिणछया सिसिध िगणिािीतील समुािे ६४ हजाि कोटी रुपये इतकी प्रचांड 

थकबाकी झालेली आह.े महासितिण कां पनीने घिगतुी, िासणसज्यक ि औद्योसगक 

ग्राहकाांकडे थकबाकी िसलुीसाठी ग्राहकाांना थकबाकी भिण्याची ससुिधा सदलेली 

आह.े िसलुीसाठी पाठपिुािा किणे, िीजसबल दरुुस्तीसाठी सशसबिे आयोसजत किणे 

अशा सिसिध उपाययोजना केल्या गेल्या आहते.  या उपाययोजना किीत असताना जे 

दि मसहन्याला दयेके भितात, त्याांना  २ टक्के रिबेट सदले होते. जानेिािी, २०२२ 

अखिे चाल ूदयेकाांछया िसलुी व्यसतरिि थकबाकी िसलू करुन घिगतुी, िासणसज्यक 

ि  औद्योसगक ग्राहकाांची थकबाकी कमी होऊन आता रु. ५ हजाि ४५२ कोटी झाली 

आह.े कायमस्िरुपी  िीज खांसडत असणाऱ्या ग्राहकाांकडील थकबाकी  ६ हजाि ४२३ 

कोटी रु. िसलुीकरिता सिलासिाि दशेमखु अभय योजना महासितिण कां पनीने जे 

कायम जाहीि केली आह.े कृषी पांप ग्राहकाांछया थकबाकीछया िसलुीसाठी ऊजाण 

सिभागाने कृषी पांप िीज जोडणी धोिण, २०२० जाहीि केले आह.े या धोिणाांतगणत 

सन २०२४ पयांत थकबाकीची िक्कम कृषी ग्राहकाांनी टप्प्याटप्प्याने भिण्याची  
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डॉ.सनतीन िाऊत .... 

ससुिधा सदलेली असनू मळू मदु्दल, व्याज ि दांड यामध्ये सिलत जाहीि केली आह.े 

सदि धोिणाछया माध्यमातनू रु. १५ हजाि ९७ कोटी रुपये एिढी िक्कम सनलेखनाद्वािे 

ि व्याज दांड यामध्ये सटू दऊेन थकबाकीची सधुारित िक्कम ३० हजाि ७३१ कोटी 

रुपये सनसित किण्यात आली आह.े या करिता कृषी ग्राहकाांनी सदि योजनेत सहभाग   

घेऊन सप्टेंबि, २०२० नांतिची चाल ू सबले भिणे आिश्यक आह.े या योजनेची 

अांमलबजािणी किण्याछया दृष्टीने प्रसाि माध्यमातनू योजनीची प्रससध्दी, 

लोकप्रसतसनधींना सहकायाणचे आिाहन, िीजसबल दरुुस्ती मेळािे इ. उपाययोजना 

किण्यात आल्या.  

 अध्यक्ष महोदय,  महासितिणने कृषी ग्राहकाांकडून िीज सबल िसलुीची मोहीम 

हाती घेतली असनू प्रसतसाद मात्र समाधानकािक नाही. सदि धोिणाांतगणत केिळ रु. 

२ हजाि ३७८ कोटी िकमेचा भिणा महासितिणने केलेला आह.े कृषी ग्राहकाांनी या 

धोिणातील तितदुी नसुाि चाल ूिीज दयेके सदलेली नसतील तिी नाईलाजास्ति कृषी 

ग्राहकाांचा िीज पिुिठा खांसडत किािा लागला.  काही सठकाणी िीज पिुिठा खांसडत 

किण्याछया काििाईला सििोध झाला, आांदोलने झाली, मोच ेकाढण्यात आले. ही 

भािना सदनात माांडण्यात आली आह.े आम्ही ह ेस्ित:हून किीत नाही. महासितिण 

कां पनीने सद्य:सस्थतीत ४७ हजाि ३४ कोटी रु. बँकाांचे कजण, समुािे २० हजाि २६८ 

कोटी िीज पिुिठादािाांची दणेी यामळेु महासितिणची आसथणक सस्थती सचांताग्रस्त 

झालेली आह.े  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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डॉ.सनतीन िाऊत ... 

या पाश्वणभमूीिि महासितिण कां पनीस त्िरित आसथणक सहाय्य दणे्याछया दृष्टीने 

सद्य:सस्थतीत पथसदिे ि सािणजसनक पाणी पिुिठा याांची थकीत िीज दयेके ि प्रलांसबत 

अनदुानाछया िक्कमाांपैकी रुपये ८५०० कोटी त्िरित महासितिण कां पनीस उपलब्ध 

करुन दणे्यात येत आहते. महासितिणद्वािा िीज सबलाछया थकीत िक्कमेची पितफेड 

ही ६ माससक हप्त्याांऐिजी १२ माससक हप्त्याांमध्ये किण्याची लिसचकता दणे्याबाबत 

सचूना दणे्यात आल्या आहते. तसेच, कृषी ग्राहकाांना सदिसा िीज दणे्यासांबांधी 

ताांसत्रक ससमती गसठत किण्याचा सनणणय दखेील घतेलेला आह.े एक मसहन्यात त्याचा 

अहिाल आल्यािि सांबांसधताांना सचूना दणे्यात येतील. 

  अध्यक्ष महोदय, मी आपणाांस साांग ू इसछितो की, जानेिािी, २०२० मध्य े

माझ्याकडे ह ेखाते आले.  मी या खात्याचा चाजण स्िीकािला त्यािेळेस माचण, २०१४ 

अखिेची थकबाकी १४ हजाि १५४.५ कोटी रुपयाांची होती. ती सन २०२० अखिे 

५९ हजाि, १४९ कोटी रुपयाांिि गेलेली आह.े ह ेसिण या सिकािने केले नाही ति 

मागछया सिकािने िीज सबलच सदलेले नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मखु्यमांत्री महोदयाांनी स्ित: दखेील साांसगतले की, 

शेतकऱ्याांना आम्ही सबले सदलेली नाहीत. शेतकऱ्याांना आम्ही सनयसमतपणे िीज 

सदलेली होती. मी त्याकडे जास्त िळू इसछित नाही. पिांत,ु मी आपणाांस साांगेन की, 

िाज्यामध्ये जेव्हा लॉकडाऊन लािण्यात आला, तेव्हा लॉकडाऊनमध्य ेआम्ही २४ 

तास िीज पिुिठा केला. कोणालाही िीज खांसडत होऊ दणेाि नाही, अशी परिसस्थती 

सनमाणण केली.  

  अध्यक्ष महोदय, आमच ेसिद्यतु सैसनक शहीद झाले. कािण ते सडकेिि होते. 

कुठेही िीज खांसडत होऊ नये याकरिता आम्ही काम केले. त्यानांति सबले दते 

असतानाही आम्ही अनेक हपे्त सदले, अनेक सधुािणा केल्या. व्ही.सी. िि बैठका घेऊन 

दखेील आम्ही ते काम केलेले आह.े 
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डॉ.सनतीन िाऊत ... 

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या हृदयािि ६ स्टेंट्स लािल्यानांति दखेील मी ३ िेळा 

नागपिू ते मुांबई असा बायिोड प्रिास केलेला आह ेआसण बैठका घऊेन यामध्ये दरुुस्ती 

किण्याचा प्रयत्न केला. कोकणामध्ये चक्रीिादळ आले, त्यािेळेस आम्ही धािनू 

गेलो. महापिू आला त्यािेळेस दखेील आम्ही धािनू गेलो. िीज खात्याने, 

महासितिणने त्या सठकाणी काम केलेले आह.े... (अडथळा)... मला माझे भाषण पणूण 

करु द्या. 

  अध्यक्ष महोदय, जगामध्ये कोळशाची टांचाई सनमाणण झाली. दशेातही 

कोळशाची टांचाई सनमाणण झाली. अनेक िाज्याांमध्ये लोडशेसडांग किण्यात आले. पिांत,ु 

िाज्यात कशाही प्रकािचे लोडशेसडांग मी होऊ सदलेले नाही. आम्ही ग्राहकाांना सनयसमत 

िीज पिुिठा व्हािा, याबाबतचे धोिण स्िीकािलेले आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याांचा प्रश्न आला ति शेतकऱ्याांची सपके उभी आहते. 

मी अनेक सठकाणी दौिे किीत असताना शेतकऱ्याांनी मला दखेील सनिदेने सदलेली 

आहते. मी त्याांना आश्वाससत केले होते की, येणाऱ्या काही सदिसाांत सभागहृात मी 

यासांबांधीची घोषणा किेन. ती घोषणा किण्याकरिता मी येथे आलो आह.े 

शेतकऱ्याांछया मागणी ि अडचणींचा आपण सिचाि कितो. पिांत,ु महासितिणचा 

सिचाि किीत असताना महासितिणला दखेील बँकाचे कजण घ्यािे लागते आसण त्याचे 

व्याज भिािे लागते.  

  अध्यक्ष महोदय, िीज सनसमणती कां पन्याांकडून आम्ही िीज िोख िक्कमेने सिकत 

घेतो. सद्य:सस्थतीत औसष्ट्णक िीज प्रकल्पाची दशेाांतगणतची सस्थती अत्यांत सबकट 

आह.े दीड सदिस, दोन सदिस पिेुल इतका कोळसा आमछयाकडे असतो. त्याचा साठा 

किािा लागले, त्याची उपलब्धता किािी लागेल, त्या सशिाय िीज दतेा येणाि नाही. 

या सिण बाबींचा सिचाि करुन आमछया सिकािने शेतकऱ्याांना प्राथसमकता द्यािी ह े

उद्दीष्ट समोि ठेिनू मी माननीय मखु्यमांत्री ि उप मखु्यमांत्री महोदयाांसमिेत चचाण करुन 

या सठकाणी साांग ूइसछितो की,  िीज पिुिठा खांसडत केलेल्या कृषी ग्राहकाांची िीज 

जोडणी पिूणित किण्याचा सनणणय घेण्यात येत आह.े तसेच, थकबाकीपोटी....  
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डॉ.सनतीन िाऊत ... 

शेतकऱ्याांछया हातात पीक येईपयांत आगामी ३ मसहने कृषी िीज ग्राहकाांची िीज 

तोडणी आम्ही तात्पिुत्या स्िरुपात थाांबसिण्याचा सनणणय घेतलेला आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, पॉििलमूछया लोकाांना दखेील आम्हाला सबसीडी द्यािी 

लागते. सिदभण, मिाठिाड्यातील उद्योगाांना दखेील सबसीडी द्यािी लागते, ते सधु्दा 

पिूणित किण्याचे काम आम्ही किीत आहोत. 

नांति श्री.सशांद े... 
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डॉ.सनतीन िाऊत... 

मी सभागहृातील सिण सन्माननीय सदस्य, िाज्यातील सिण खासदाि महोदय ि सिण 

सजल्ह्याांचे माननीय पालक मांत्री, याांना पत्र सलहून सिनांती केली आह ेकी, महासितिण 

कां पनीची आसथणक अडचण लक्षात घेऊन सिण बाबींसांबांधी सिण प्रकािछया िीज 

ग्राहकाांनी महासितिण कां पनीची थकीत ि चाल ूदयेके िेळेिि भिण्यासाठी सहकायण 

किािे. 

 श्री.सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी शेतकऱ्याांचा ि 

सभागहृातील सिण सन्माननीय सदस्याांचा आक्रोश ऐकून शेतकऱ्याांची िीज जोडणी 

खांसडत न किण्याचा सनणणय घेतला आह.े मी सभागहृाछया ितीने ि सििोधी पक्षाछया 

ितीने मांत्री महोदयाांचे असभनांदन कितो ि अपेक्षा व्यि कितो की, आपण घेतलेला 

सनणणय शेतकऱ्याांछया सहताचा आह.े असधिेशन सांपल्यानांतिही सदि सनणणय कायम 

ठेिण्यात यािा अशी माझी सिनांती आह.े 

 श्री.बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकािने 

आज सिण सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे ऐकून सनणणय घेतला आह.े िाज्याचे माननीय 

मखु्यमांत्री श्री.उद्धि बाळासाहबे ठाकिे, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पिाि ि 

महासिकास आघाडी सिकािमधील सिण मांत्री महोदय ि नेते याांछयासह ऊजाण मांत्री 

महोदयाांनी शेतकऱ्याांची िीज जोडणी खांसडत न किण्याचा सनणणय घेतला आह े

त्याबद्दल मी सिाांचे असभनांदन कितो. 

 श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील : अध्यक्ष महोदय, सभागहृाचे कामकाज सरुु 

झाल्यापासनू अनेक सन्माननीय सदस्याांनी प्रश्न उपसस्थत केले. तसेच या सिषयािि 

लक्षिेधी सचूना उपसस्थत किण्यात आली होती. एखाद ेझाड तोडण्यासाठी प्रहाि 

केले जातात ि कोणा एकाछया प्रहािाने ते झाड शेिटी तटुते. अशा पद्धतीने हा सिषय 

मागी लािल्याबद्दल मी सन्माननीय सदस्य श्री.बालाजी कल्याणकि याांच ेमनापासनू 

असभनांदन कितो. 
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 श्री.बबनिाि लोणीकि : अध्यक्ष महोदय, ऊजाण मांत्री महोदय याांनी िाज्यातील 

शेतकऱ्याांची िीज जोडणी खांसडत किण्यासांदभाणत स्थसगती सदली. मी त्याबद्दल मांत्री 

महोदयाांचे असभनांदन कितो. िाज्यात पाणीपिुिठा सरुु योजना आहते. त्यामध्ये 

माणसाांछया सपण्याचा पाण्याचा समािेश आह.े त्यात जनाििाांछया सपण्याछया 

पाण्याचा समािेश किण्यात यािा ि पाणीपिुिठा योजना बांद किण्यात येऊ नयेत 

अशी माझी मागणी आह.े 

 श्री.कृष्ट्णा खोपडे : अध्यक्ष महोदय, नागपिू सजल्ह्याचे पालक मांत्री तथा ऊजाण 

मांत्री महोदय डॉ.सनतीन िाऊत याांनी आज केलेल्या घोषणचेे सांपणूण सभागहृाने स्िागत 

केले आह.े ऊजाण मांत्री महोदय याांनी लॉकडाऊनछया कालािधीतील िीज दयेके माफ 

किण्याची चाि िेळा घोषणा केली होती. यापिूी ३०० यसुनट ि त्यानांति १०० यसुनट 

त्यानांति सदल्लीछया धतीिि सनणणय घेण्याबाबत साांसगतले. त्यानांति सिण िीज दयेक 

माफ किण्यात येणाि आह ेअसे ऊजाण मांत्री महोदयाांनी साांसगतले होते. त्या सांदभाणतील 

प्रस्ताि मांसत्रमांडळाने नाकािला. त्यानांति ऊजाण मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, हा 

असधकाि सिकािचा आह.े पिांत ुह ेसिकाि असधकािी चालितात की आपण चालित 

आहात ? लॉकडाऊनछया कालािधीतील िीज दयेके माफ किण्याची घोषणा किािी 

अशी आमची मागणी आह.े 

-------------- 
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     पृ.शी./मु.शी.: सदस्याांची अटक ि त्याांछया सटुकेसांबांधी घोषणा 

 

 उपाध्यक्ष : मला िरिष्ठ पोलीस सनिीक्षक, आझाद मैदान पोलीस ठाणे, मुांबई 

याांचेकडून कळसिण्यात आले आह ेकी, श्री.दिेेंद्र फडणिीस, माननीय सििोधी पक्ष 

नेता, महािाष्ट्र सिधानसभा तसचे सिधासनभा सदस्य श्री.सनतेश िाणे, ॲड.आसशष 

शेलाि, ॲड.िाहूल नािकेि, सिणश्री चांद्रकाांत पाटील,  मांगलप्रभात लोढा, जयकुमाि 

िािल, सगिीश महाजन, प्रशाांत ठाकूि, मांगेश चव्हाण, सधुीि मनुगांटीिाि तसेच 

सिधानसभा सदस्या सिण श्रीमती दिेयानी फिाांद,े मसनषा चौधिी याांना सदनाांक ९ माचण, 

२०२२ िोजी महािाष्ट्र पोलीस असधसनयम, १९५१ छया कलम ६९ अन्िये िासदुिे 

बळिांत फडके चौक (मेरो जांक्शन) मुांबई येथे ताब्यात घेण्यात येऊन त्याांना त्याच 

सदिशी येलोगेट पोलीस ठाणे, मुांबई येथनू मिु किण्यात आले. 

---------- 

यानांति श्री.तेलांग... 
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 उपाध्यक्ष : आता यानांति लक्षिधेी सचूना चचेला घेण्यात येत आहते. मी 

सिण सन्माननीय सदस्याांना सिनांती कितो की, आज अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण 

होणाि आह.े त्यामळेु एका लक्षिेधी सचूनेिि फि दोन ते तीन उप प्रश्न सिचािण्यात 

यािेत.  
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पृ.शी.: धळेु सजल्हयातील सलुिाडे, जामफळ-

कनोली उपसा ससांचन योजनेमध्ये बदल 

करुन नमदू १० गािाांतील ससांचन ि 

सपण्याछया पाण्याचा प्रश्न सोडसिणे ि उि 

प्रकल्पासाठी असधग्रहीत केलेल्या जमीन 

मालकाांना योग्य तो मोबदला दणे्याबाबत 

मु.शी.: धळेु सजल्हयातील सलुिाडे, जामफळ-

कनोली उपसा ससांचन योजनेमध्ये बदल 

करुन नमदू १० गािाांतील ससांचन ि 

सपण्याछया पाण्याचा प्रश्न सोडसिणे ि उि 

प्रकल्पासाठी असधग्रहीत केलेल्या जमीन 

मालकाांना योग्य तो मोबदला दणे्याबाबतया 

सांबांधी श्री. कुणाल पाटील, सि.स.स. याांनी 

सदलेली लक्षिेधी सचूना 
 

श्री.कुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे 

सन्माननीय जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष िधे ू इसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनांती कितो. 

“धळेु सजल्हयातील सलुिाडे, जामफळ-कनोली उपसा ससांचन योजनेंतगणत 

शेती सांपासदत केली असनू त्यात धळेु तालकु्यातील िले्हाणे, कुां डाणे, बाबिे येथील 

शेतकऱ् याांना अत्यल्प सनिाडा घोसषत किणे ि आश्वासन दऊेनही प्रशासनाने सनिाडा 

दरुुस्तीबाबत कोणतीही ठोस कायणिाही न किणे, प्रकल्पासाठी शेतकऱ् याांछया  जसमनी 

असधग्रहीत केल्या मात्र मोबदल्याबाबत प्रत्यके भागातील शेतकऱ् याांना िेगिेगळा 

मोबदला दणेे, सोनगीि ि सोंडले सशिािात २० ते २५ लाख रुपये एकिी भाि असताना 

५ लाख रुपये दखेील एकिी भाि न दणेे तसचे सिहीिी, फळझाडे, घि, बोअििले शडे 

याांचे योग्य मोबदल्यासाठी मलु्यमापन केले जात नसल्याने स्थासनक शेतकऱ् याांनी माह े

जानेिािी, २०२२ छया पसहल्या आठिडयादिम्यान धिणाचे काम बांद पाडून बेमदुत 
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श्री.कुणाल पाटील........ 

धिणे आांदोलन सरुु किणे ि याबाबत सजल्हासधकािी, धळेु याांना सनिेदन दणे्यात येणे, 

तसेच जिाहि सामासजक कृतज्ञता रस्ट, धळेु या रस्टने धळेु तालकु्यातील अनेक 

दषु्ट्काळी गािाांमध्ये मोठ्या प्रमाणािि ससांचनासाठी काम केले असनू सलुिाडे 

जामफळ कनोली उपसा ससांचन योजनेतनू दषु्ट्काळी गािाांसाठी लाभ दणेे शक्य 

असल्याचा प्राथसमक अभ्यास केलेला असणे, शासनाने बांद पाईपव्दािे ससांचन ससुिधा 

दणेेबाबत सनणणय घेतलेला असणे, त्यामळेु प्रकल्पाछया पाणी िापिात सनसितपण े

बचत होणे, सदि बचतीतनू धळेु तालकु्यातील दापिुा, सििड, लोणकुटे, कापडणे, 

धमाणे, धमाणी, नगाि ब.ु, सबलाडी, कुां डाणे, ििखडेे ि बाळापिु या १० गािातील 

४० बांधािे भिल्यास सदि गािाांमधील ससांचन ि सपण्याछया पाण्याचा प्रश्न काही 

प्रमाणात सटूु शकणे, या बाबींकडे शासनाचे दलुणक्ष होत असल्याने शेतकऱ्याांमध्ये 

सनमाणण झालेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायणिाही ि 

उपाययोजना.” 

श्री.जयांत पाटील ( जलसांपदा मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने 

सांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना अधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

उपाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 75 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशांद े 13:20 

 

 

(सन्माननीय सदस्य श्री.िसि िाणा हातामध्ये फलक घेऊन िेलमध्ये येतात.) 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.िसि िाणा याांना साांग ूइसछितो की, लक्षिेधी 

सचूना झाल्यानांति आपणास बोलण्याची सांधी दणे्यात येईल. त्यामळेु आता आपण 

आपल्या जागेिि जाऊ बसािे.  

 श्री.कुणाल पाटील : अध्यक्ष महोदय, धळेु सजल्हयातील सलुिाडे, जामफळ-

कनोली उपसा ससांचन योजनेमधील समस्येकडे सभागहृाचे लक्ष वेि ूइर्वच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, कााँग्रेस व राष्ट्रवादी कााँग्रेस सरकारने  सन १९९९ ते सन 

२००० या काळामध्य े सलुिाडे, जामफळ-कनोली उपसा ससांचन योजनेला ७९९ 

कोटी रुपयाांछया प्रशासकीय प्रकल्प अहवालास मान्यता र्वदली होती.  त्यानांति सन 

२०१७ मध्ये २४६० कोटी रुपयाांछया ससिस्ति प्रकल्प अहिालास सधुारित 

मान्यतीा सदलेली आह.े मोठ्या ससांचन प्रकल्पामध्ये येणािा हा प्रकल्प आह.े या 

प्रकल्पामळेु धळेु सजल्ह्याचे स्िरुप बदलणाि आह.े  सिशेष करुन ससांदखडेा तालकुा 

आसण धळेु तालकु्यामधील ३० हजाि हके्टि जसमनीिि ससांचन होणाि आह.े या 

योजनेसाठी २५०० कोटी रुपये खचण केले जात आहते.  उि खचाणमध्ये कें द्र सिकािचा 

काही िाटा आह ेति िाज्य सिकािचा काही िाटा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, जेव्हा पासनू महासिकास आघाडी सिकाि सत्तेमध्ये आले, 

तेव्हापासनू या योजनेला असधक गती प्राप्त झालेली आह.े त्यामळेु सदि प्रकल्प पणूण 

होण्याछया सदशेने िाटचाल किीत आह.े असे असले तिी यामध्ये काही शेतकऱ्याांछया 

दोन समस्या आहते. त्या समस्या माांडण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सदर शेतकऱयाांची पर्वहली समसया अशी आह ेकी, माझ्या 

तालकु्यातील र्वळपास १० गावाांमध्ये नालाखोलीकरिाच्या माध्यमातनू मोठ-मोठे 

बांिारे उभारण्यात आलेले आहते. परांत ुसद्य:र्वसितीत त्या बांिाऱयामध्ये पािी उपलब्ि 

नाही. त्यामळेु या योर्नेचा एक पाटि सदर बांिाऱयाांमध्ये सोडला तर उक्त बांिाऱयाांमध्ये 

पािीसाठा उपलब्ि होऊ शकतो. परांत ुर्ववभागाने असे म्हटले आह ेकी, सदर र्वठकािी 

पािीसाठा र्वशल्लक नाही. सदर िरिाांमध्ये काल्याद्वारे पािी सोडता येईल, 
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श्री.कुणाल पाटील........ 

 अशी र्वडझाईन करण्यात आली होती. परांत ु आता त्यामध्ये बदल करुन  

पाईपलाईनद्वारे पािी सोडण्याचे र्वनयोर्न करीत आहोत. त्यामळेु मोठ्या प्रमािावर 

पाण्याची बचत होिार आह.े यामिील बचत झालेले पािी नाल्याद्वारे बांिाऱयामध्ये 

सोडले तर धळेु तालकु्यातील दापिुा, सििड, लोणकुटे, कापडण,े धमाण,े धमाणी, 

नगाि ब.ु, सबलाडी, कुां डाणे, ििखडेे ि बाळापिू या १० गािातील ४० बांधािे भिल्यास 

सदि गािाांमधील ससांचन ि सपण्याछया पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सटूु शकतो. 

त्यामळेु सदर प्रकल्पामध्य ेसिुारिा करुन सदर १० गावाांतील र्वसांचनाच्या पाण्याचा 

प्रश्न सोडर्वविार आहात काय?  

 अध्यक्ष महोदय, सबलाडी, कुां डाणे, बाबिे या गािातील जमीन असधग्रहीत 

केली जात आह.े पिांत ुत्या सांबांसधत शेतकऱ्याांना पिेुसा मोबदला सदला जात नाही. र्ी 

जमीन असधग्रहीत केलेली आह,े त्या जसमनीिि २०-३० िषे जनु्या फळ बागा होत्या. 

असधग्रहीत जसमनीचा मोबदला दतेाना फळ बागाांचा सिचाि केलेला नाही. सदि बागा 

असस्तत्त्िात नाहीत, असे कागदोपत्री दाखसिण्यात आले आह.े पिांत ु त्या सठकाणी 

बागा असल्याचे सांबांसधत शेतकऱ्याांकडे फोटो दखेील उपलब्ध आहते.  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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श्री. कुणाल पाटील.... 

 अध्यक्ष महोदय, १५ ते २० िषे जनुी असलेली घिे त्या सव्हमेध्ये आलेली 

नाहीत. त्यामळेु त्याांनाही मोबदला दणे्याची आिश्यकता आह.े एक लाख रुपये प्रसत 

एकि असा दि सनसित केला आह.े आजबुाजछूया गािामध्ये प्रसत एकि २५ लाख 

रुपयाांचा दि समळत आह.े त्यामळेु यात सधुािणा करुन शेतकऱ्याांना जसमनीचा 

मोबदला िाढिनू सदला पासहजे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याांछया फळबागा, घिे याांचा त्यात 

सिचाि केला नाही. याहीकरिता िाढीि मोबदला द्यािा लागणाि आह.े जलसांपदा 

सिभागाकडून पनु:सव्ह ेकरुन शेतकऱ्याांना न्याय दणे्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री. जयांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. कुणाल पाटील 

याांनी दोन प्रश्न उपसस्थत केले आहते. असतरिि दहा गािाांना पाणी दणे्याबाबतचा 

त्याांचा पसहला प्रश्न आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ही योजना मळू कालव्याप्रमाणे तयाि किण्यात आली होती. 

पिांत ुमांजिुी दतेिेेळेस ऐनिेळी या योजनेचे पीडीएन किािे, असा सनणणय झाला होता. 

त्यामळेु मला खात्री आह ेकी, यात काही प्रमाणात पाणी सशल्लक असेल. सशल्लक 

असलेले पाणी सन्माननीय सदस्याांछया मतदािसांघातील दहा गािाांना दणे्यासाठी पिेुसे 

असेल ति ते दणे्यात येईल सकां िा जेिढे पाणी दणेे शक्य असेल तेिढे सदले जाईल. 

यासाठी पनु्हा सव्ह े किण्याछया सचूना दणे्यात येतील. सडझाईनपेक्षा असतरिि 

असलेले पाणी प्रस्तासित दहा गािाांना दणे्यासाठी सिकाि कसटबद्ध आह.े असतरिि 

पाणी जि तीन गािाांना उपलब्ध होत असेल ति ते तीन गािाांना सदले जाईल आसण त े

जि दहा गािाांना उपलब्ध होत असेल ति दहा गािाांना पाणी सदले जाईल. याबाबत 

तातडीने आदशे दणे्यात येतील. सांपणूण सव्हके्षण करुन असतरिि होणािे पाणी गहृीत 

धरुन त्या दहा गािाांचे सनयोजन किता येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, जमीन असधग्रहन किीत असताना जामफळ भागामध्ये जे दि 

सदले आहते. तेथील जमीन िस्त्याछया बाजलुा असल्यामळेु असधकच ेदि आहते. 

सन्माननीय सदस्याांनी जे दि सनदशणनास आणले आहते त्यामध्ये असधक तफाित  
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श्री. जयांत पाटील .... 

सदसत आह.े काही सठकाणी २५ लाख रुपये प्रसत एकि आसण आतमध्ये असलेल्या 

जसमनीला कमी दि समळाले आहते. सजल्हासधकािी, महसलू आयिु आसण कृसष 

सिभागाछया असधकाऱ्याांनी झाडाांचा समािेश केला नाही, असे साांगण्यात आले. 

माझ्या मासहतीप्रमाणे सॅटेलाईटद्वािे सव्ह ेकिण्यात आला आह.े पिूी सकती झाडे होती 

आसण आता सकती झाडे आहते, याची तलुना केली आह.े काही सठकाणी झाडे नसनू 

केिळ िोपे आहते. त्यामळेु िोपाांचीच सकां मत दणे्यात आली आह.े काही सठकाणी झाडे 

दाखसिण्याचे प्रमाणही िाढले आह,े ह े साांगण े मला योग्य िाटत नाही. त्यामळेु 

सॅटेलाईटद्वािे सव्हके्षण करुन क्रॉस व्हरेिसफकेशन किण्याची पद्धत आता सरुु आह.े 

माननीय कृसष मांत्री श्री. दादाजी भसेु सभागहृात उपसस्थत आहते. त्या सिभागाछया 

असधकाऱ्याांछया मदतीने ज्याांनी तक्राि केली आह,े त्याांचे पनु्हा सव्हके्षण किण्यात 

येईल. मळू आसण जनेु झाडे असतील ति कोणाििही अन्याय होणाि नाही.  

अध्यक्ष महोदय, एकदा अिाडण घोसषत केले असेल ति पनु्हा ते घोसषत किता 

येत नाही. त्यामळेु काही लोकाांछया जसमनीचे दि कमी असल्याच ेसाांगण्यात येत आह.े 

त्या भागात असेही आढळून आले आह ेकी, तेथील व्यिहाि असधक सकां मतीचे झाले 

आहते. पिांत ु तपासणी केल्यानांति असे लक्षात आले की, असधकछया दिाने पेमेंट 

किण्यात आलेले नाही. आम्हाला शेतकऱ्याांना नािाज किाियाचे नाही. त्यामळेु 

काहींनी मागणी करुन, उपोषण केले ि धिणे धिलेली आहते. त्याांछया मागणीचा 

पनुसिणचाि करुन मागण काढण्यात येईल. अिाडण झाल्यामळेु झाडाांबाबत काही सनणणय 

घेता येईल काय सकां िा व्हलॅ्यएुशनमध्ये काही दोष आहते काय, ह ेतपासनू पासहले 

जाईल. एकदा अिाडण झाल्यानांति त्यात पनु्हा काही किता येत नाही. तिीही यातनू 

मागण काढण्यासाठी सिशेष बाब म्हणनू प्रयत्न किण्यात येतील.  

यानांति श्री. चौधिी.... 
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 श्रीमती मोर्वनका रार्ळे : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेिी सचूनेच्या र्वनर्वमत्ताने मी 

अहमदनगर र्वर्ल्हयातील माझ्या शेवगाव-पािडी मतदारसांघातील प्रश्न र्ववचारु 

इर्वच्ित.े  माझ्या मतदारसांघातील तार्नापरू ही योर्ना सन १९८० मध्य ेमांर्रू झाली.  

सदर योर्नेच्या पर्वहल्या टप्पप्पयाचे काम पणूण झालेले आह.े  तसेच दसुऱया टप्पप्पयातील 

कामासाठीची टेंडर प्रर्विया पिूि होऊन कोलकाता येिील एका एर्न्सीला ह ेकाम 

दणे्यात आलेले आह.े  परांत ुसदर एर्न्सीने अद्यापपयंत काम सरुु केलेले नाही. या 

योर्नेच्या माध्यमातनू र्ायकवाडी िरिातनू बांद पाईपद्वारे पािी आिले र्ािार 

आह.े  दसुऱया टप्पप्पयाच्या कामासाठी टेंडर प्रर्विया, वकि  ऑडिर होऊन दखेील काम 

सरुु होत नाही.  याबाबत अर्विकाऱयाांना र्ववचारिा केली असता साांर्वगतले र्ाते की, 

"आम्ही सदर कां पनीला नोटीस र्वदली आह.े"  त्यामळेु माझा प्रश्न आह ेकी, योर्नेच्या 

कामामध्य े र्ववलांब करिाऱया कां पनीस ब्लॅकर्वलसट केले र्ाईल का ?  तसेच गले्या 

िीस-पांचिीस िषाांपासनू प्रलांसबत असलेली सदि योजना लिकिात लिकि पणूण 

होण्याछया दृष्टीकोनातनू सांबांसधताांना सचूना दणे्यात येतील का, आसण यासांदभाणत 

बैठक आयोसजत किण्यात येईल का ? 

 श्री.जयांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूनेछया सिषयापेक्षा हा िेगळा 

प्रश्न असल्यामळेु याची मासहती या क्षणी माझ्याकडे उपलब्ध नाही.  पिांत ुमी साांग ू

इसछितो की, याबाबत मी आज सांध्याकाळपयांत मासहती घेतो.  सन्माननीय सदस्याांना 

सिनांती आह ेकी, उद्या सकाळी प्रश्नोत्तिाचा तास सांपल्यानांति आपण माझ्या दालनात 

यािे.  त्यािेळी मी याबाबत ससिस्ति मासहती दईेल.  कां पनीला काम सदल्यानांति 

जबाबदािी असनूही त्याांनी ते िेळेत सरुु केले नसेल ति सदि कां पनीला ब्लॅकसलस्ट 

किण्यात येईल. सकां िा यामध्ये सिकािकडून काही पतूणता बाकी असल्यास त्याला 

दखेील गती दणे्यात येईल. 

 सन्माननीय सदस्याांनी उद्या प्रश्नोत्तिाांचा तास सांपल्यानांति मला दालनात 

भेटािे.  त्यािेळी मी असधक मासहती दऊे शकेल. 

 उपाध्यक्ष : ठीक आह.े 

--------- 
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श्री.अमीन पटेल (मुांबादिेी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने र्वनयम 

१०५ अन्वय े पढुील तातडीच्या व साविर्र्वनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

गहृर्वनमािि मांत्रयाांचे लक्ष वेि ूइर्वच्ितो आर्वि त्याबाबत त्याांनी र्वनवेदन करावे, अशी 

र्ववनांती करतो. 

 “मुांबई ह े बेटाांचे शहि असणे, या शहिात १६००० पेक्षा जास्त उपकि प्राप्त 

इमािती जनु्या ि जीणण असनू मोडकळीस आलेल्या असणे, सदि इमाितींना दरुुस्तीची 

सकां िा पनुसिणकास किण्याची गिज असणे,  त्यातील जास्तीत जास्त इमािती या दसक्षण 

मुांबई सिभागात असणे, मुांबई शहिात सांक्रमण सशसबिाांची सांख्या खपू कमी असणे, 

त्यातच म्हाडाछया कमणचािी िगाणची सांख्या दखेील कमी असणे, सिशेषतः मुांबादिेी 

सिधानसभा सिभागात अनेक पद े रिि असणे, त्यामळेु जनु्या ि जीणण इमाितींच े

सिेक्षण िेळेत न होणे, इमाितींछया दरुुस्तीसाठी म्हाडाकडे सनधी उपलब्ध नसणे, 

कामाठीपिुा परिसिाचा पनुसिणकासाचा प्रश्न ऐिणीिि असणे, पिांत ु आजसमतीपयांत 

त्यािि कायणिाही न होण,े  

 

पृ.शी.: मुांबई शहिातील उपकरप्राप्त इमारतींचा पनुर्वविकास 

आर्वि म्हाडाच्या र्ववर्ववि प्रश्नाांबाबत. 

मु.शी.: मुांबई शहिातील उपकरप्राप्त इमारतींचा पनुर्वविकास 

आर्वि म्हाडाच्या र्ववर्ववि प्रश्नाांबाबत श्री.अमीन पटेल, 

श्रीमती सलुभा खोडके, सिणश्री. सहिामण खोसकि, 

सांग्राम थोपटे, कुणाल पाटील, झीशान सससद्दकी, 

कुमािी प्रसणती सशांद,े श्रीमती प्रसतभा धानोिकि, 

सिणश्री. सधिज दशेमखु, सिेुश ििपडुकि, सिकास 

ठाकिे, असमत झनक, लहू कानडे, सभुाष धोटे, 

सिक्रमससांह सािांत, बळिांत िानखडे, अब ू आजमी, 

सि.स.स. याांनी र्वदलेली लक्षवेिी सचूना. 
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श्री.अमीन पटेल..... 

परिणामी इमाितींछया दरुुस्ती ि पनुसिणकासात होत असलेल्या सदिांगाईमळेु नागरिकाांत 

पसिलेले असांतोषाचे िाताििण, याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायणिाही 

ि उपाययोजना.” 

 डॉ.र्वर्तेंद्र आ्हाड (गहृर्वनमािि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेिी सचूने 

सांबांिीच्या र्वनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आिीच र्ववतररत केल्या 

असल्यामळेु मी त ेर्वनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावर ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री.असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी सदि लक्षिेधी सचूनेछया 

अनषुांगाने केलेल्या सनिेदनामध्ये चाांगले उत्ति दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े  

महासिकास आघाडी सिकाि आल्यानांति गहृसनमाणण सिभागाने अनेक धोिणात्मक 

सनणणय घेतले आहते हहेी मी साांग ूइसछितो. 

 अध्यक्ष महोदय, या लक्षिेधी सचूनेछया अनषुांगाने माझे एकूण सहा प्रश्न 

आहते. माझा पसहला प्रश्न असा आह ेकी, मुांबई शहिामधील उपकिप्राप्त जनु्या, जीणण 

ि मोडकळीस आलेल्या १६ हजाि इमाितींछया दरुुस्तीसाठी आपण काय कायणिाही 

किणाि आहात ?  कािण दििषी पािसाळयात अशा इमािती कोसळतात ि त्यात 

अनेक लोकाांचे मतृ्य ू होतात.  आपण त्याांना तात्पिुती काहीतिी मदत दतेो पिांत ु

तेिढयाने हा प्रश्न सटुत नाही.  त्यामळेु या इमाितींछया दरुुस्तीसांदभाणत आपले काय 

धोिण आह,े ते मांत्री महोदयाांनी साांगािे. 

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न म्हाडामधील रिि पदाांछया सांदभाणतील आह.े  

मोडकळीस आलेल्या इमाितींपैकी सिाणसधक इमािती माझ्या मुांबादिेी मतदािसांघात 

आहते.  पिांत ुत्यािि दखेिेख ि कायणिाहीसाठी म्हाडाचे कोणीही जबाबदाि असधकािी 

नाहीत.  सिण सठकाणी कायणकािी असभयांता या पदाचा असतरिि कायणभाि दसुऱ्या 

असधकाऱ्याांकडे सोपसिण्यात आलेला आह.े  त्यामळेु माझा प्रश्न आह ेकी, सकती 

सदिसाांमध्ये म्हाडामधील या रिि पदाांची भिती केली जाईल ? 

 अध्यक्ष महोदय, मी आज सकाळीच सांक्रमण सशसबिाांबाबत मासहती घतेली. 

सांक्रमणासाठी मुांबईमध्ये केिळ १८० गाळे रिकामे आहते.  या इमाितींचा पनुसिणकास 

किायचा आह,े दरुुस्ती किायची आह ेपिांत ु त्यासाठी आिश्यक सांक्रमण सशसबिेच 

नाहीत.  मी गेल्या १० िषाांपासनू मागणी किीत आह ेकी, मुांबईमध्ये निीन सांक्रमण 

सशसबिे उभािली पासहजेत.  जि आपल्याकडे जागा नसेल ति मुांबई पोटण रस्टची जागा 

कें द्र सिकािकडून घेतली पासहजे.  त्याबाबत सिकािचे काय धोिण आह ेते दखेील 

मांत्री महोदयाांनी स्पष्ट किािे. 

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडाकडे सनधीची असतशय कमतिता आह.े   माननीय मांत्री 

डॉ.सजतेंद्र आव्हाड ि माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पिाि याांचे मी आभाि मानतो  
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श्री.असमन पटेल..... 

कािण मागील असधिशेनामध्ये मी यासांदभाणत प्रश्न उपसस्थत केल्यानांति त्याांनी 

म्हाडाला तातडीने १०० कोटी रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन सदला होता.  माननीय 

गहृसनमाणण मांत्री असतशय इांटिेस्ट घेऊन या सिषयामध्ये काम किीत आहते. पिांत ुमला 

या सठकाणी साांगण्यास खदे िाटतो की, आतापयांत माझ्या मतदािसांघातील केिळ ३ 

इमाितींचे काम सरुु होऊ शकले आह.े  समुािे १६० इमाितींचे काम बाकी आह.े  

मागील एका िषाणत काहीही काम झालेले नाही.  माझी आपणास सिनांती आह ेकी, 

आपण सदलेल्या १०० कोटी रुपयाांमध्ये कोणकोणत्या इमाितींची कामे हाती घेण्यात 

आली आहते त्याांची यादी मागिनू घऊेन त्याला तात्काळ मांजिुी द्यािी.   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सजतेंद्र आव्हाड (गहृसनमाणण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री. अमीन पटेल ह ेया सिषयामध्ये नेहमीच भाग घेत असतात.  बहूताांशी त्याांचा 

मतदाि सांघ जनु्या इमाितींनी भिला आह.े  आज मुांबईत १९६४२ इतक्या इमािती 

सेसछया आहते.  सन्माननीय सदस्याांछया मतदाि सांघातील शांभिटक्के इमािती 

सेसछया आहते. आपण ज्याला सांक्रमण सशबीि म्हणतो ते रासन्झट कॅम्प सिकससत 

किणे, ह ेसध्या म्हाडासमोिील यक्ष प्रश्न आह.े कािण मुांबई शहिात तिेढी जमीन 

उपलब्ध नाही.  मी त्या सिभागाचा मांत्री असतानाही एका गोष्टींचा खदे िाटतो की, 

या रासन्झट कॅम्पमध्ये घसुखोिी होते.  मला ह ेसाांगताना मांत्री म्हणनूही अक्षिश: लाज 

िाटते.  कािण एखादा माणसू गािाला गेला की नांतिछया १० सदिसाांनी दसुिा माणसू 

त्याछया घिात घसुतो आसण त्याला आपण काढू शकत नाही.   ह ेआताच घडत े

अशातला भाग नाही ति ह ेिषाणनिूषे घडते.  सिकाि म्हणनू आपण त्याला प्रसतबांधही 

करु शकत नाही.  त्यामळेु याला काय अिस्था म्हणायची ह ेमला समजत नाही.   

रासन्झट कॅम्प नको त्याांछया ताब्यात गेले आसण यामध्ये शांभिटक्के या सिभागाची 

चकू आह.े  यामध्ये त्या िेंट कलेक्टिचा हात गुांतलेला असतो.  नाही ति असे घडूच 

शकत नाही.  उद्या जि मी एक मसहना माझ्या कुटुांसबयाांना अमेरिकेला घेऊन गलेो 

आसण पित आलो ति माझ्या घिात दसुिेच लोक िाहत असल्याचे सदसते.  म्हणजे 

त्याछया सामानासकट त्याला बाहिे फेकून दतेात.  याची उछचस्तिीय आसण कडक 

चौकशी होणे फाि गिजचेे आह.े  यामध्ये जो कोणी जबाबदाि असेल त्याला फेकून 

दणेे गिजेचे आह.े   

श्री. योगेश सागि : (खाली बसनू) आपण सनणणय का घेत नाही. 

श्री. सजतेंद्र आव्हाड : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसछितो की, मी माझ्या 

सिभागाची ही अिस्था असनूही लाज िाटते असे म्हणतो.  कमकूित बोलत नाही.  

त्यामळेु आपण माझ्या बोलण्यात अडथळा करु नका. 

श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, माझी उत्तिाला हिकत आह.े अध्यक्ष 

महोदय, मांत्री महोदय ज्या सिभागाचे कॅसबनेट मांत्री आहते त्या सिभागामध्ये 

कोणकोणती अडचण आह,े लोक घसुखोिी कशी कितात आसण त्याला जबाबदाि  
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श्री. योगेश सागि... 

कोण असधकािी आहते त्याचे पदनाम साांगतात.  मी त्याांना साांग ूइसछितो की, आपण 

त्याबद्दल सनणणय किािा.  जिी मी बसनू बोललो असलो तिी मांत्रयाांनी सनणणय केला 

पासहजे.  गाऱ्हाणी माांडायची नसतात.  ते सनणणय किीत नाहीत म्हणनू ही घसुखोिी 

िाढत िाहणाि आह.े  माझी हिकत अशी आह े की, मांत्री महोदयाांनी सत्तेछया 

असधकािाचा िापि किािा.  ते सक्षम आहते. सनणणय किायला आसण त्याची 

अांमलबजािणी किायला सक्षम आहते आसण म्हणनू त्याचा त्याांनी िापि किािा ि 

सनणणय घ्यािा. 

श्री. सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसछितो 

की, ही घसुखोिी माझ्या काळात झालेली नाही.  आपले गहृसनमाणण मांत्री होते तेव्हाही 

हचे चाल ूहोते.  पिांत ुमी जेव्हा मांत्री म्हणनू सभागहृात बोलतो तेव्हा पक्षासभसनिेश 

बाजलूा ठेऊन बोलतो.  ज्यामध्ये मुांबईकिाांचा फायदा आह.े  माझे घि ॲन्टॉप 

सहलमध्ये नाही.   

श्री. िाम कदम : (खाली बसनू) सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश सागि याांछया 

प्रश्नाचे उत्ति द्यािे. 

श्री. सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िाम कदम याांना 

मी साांग ूइसछितो की, आपण बसनू बोल ूनये.  अध्यक्ष महोदय, मला सांिक्षण द्यािे. 

उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी शाांतता िाखािी.    

श्री. सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, रासन्झट कॅम्पछया बाबतीत चौकशी 

नेमण्याची गिज आह ेआसण मी ती चौकशी नेमली आह.े  ह ेरासन्झट कॅम्प आपल्याला 

खाली करुन घ्यािे लागतील ते काम आपण करु.  मुांबईमध्ये मोठमोठे रासन्झट कॅम्प 

मागाठाणे, कन्नमिाि नगि, ॲन्टॉप सहल अशा अनेक सठकाणी आहते.  पण त्या 

सठकाणी जे ३०-४० टक्के घसुखोि आहते त्याांना घिातनू बाहिे काढले की 

आपल्याला तेथे सनयसमत जे किायचे आह ेते किता येतील. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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डॉ. सजतेंद्र आ्हाड ...... 

काही घसुखोराांना एक वषण ठरवनू शासनानेच मान्यता सदलेली आह े की, आता 

घसुलेले आहते ति त्याांना िाहू द्या. पण ह ेकधीतिी बांद झाले पासहजे या उद्दशेाने यापढेु 

तिी घसुखोि घसुणाि नाहीत यासाठी मी आमछया सिभागाछया असधकाऱ्याांना सि 

सचूना सदलेल्या आहते. जो घसुखोि सापडेल त्यासाठी िेंट कलेक्टि जबाबदाि 

असतील. तशा प्रकािची तक्राि प्राप्त झाली ति िेंट कलेक्टिला घिी बससिण्यात येईल.  

कािण यामध्ये सिकािी यांत्रणेचा हात असल्यासशिाय घसुखोि घसुत नाहीत. त्यामळेु 

आपण ज्या रासन्झट कॅम्पबद्दल बोलता तो मदु्दा खपू गांभीि आह.े सिकािकडूनच 

आता आजबूाजलूा कुठे एमएमआिमध्ये जमीन समळते काय ते बघािे लागले. 

जिळपास कुठेतिी रासन्झट कॅम्प बाांधािे लागतील. याचे कािण असे आह ेकी, सिाणत 

जास्त इमािती पडण्याछया घटना दसक्षण मुांबई मध्ये घडतात. कािण सतथे १०० त े

२०० िषण जनू्या इमािती आहते. अशा प्रकािे इमाितीचे िय सकती अस ूशकते. क्रॉफडण 

माकेट, ताडदिे सकां िा मासहम येथे ते लोक िाहतात. ते काही कल्याण येथे िाहणाि 

नाही. यामळेु त्याांची कुठेतिी जिळच सोय किता येते काय, ह ेआपल्याला तपासनू 

पाहािे लागले.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सिचािले की, त्याांछया भागात १०० 

कोटी रुपयाांचा सनधी असताना फि तीनच इमाितींची दरुुस्ती झाली आह.े त्याबाबत 

आता माझ्याकडे मासहती नाही. पिांत ु२४ तासाछया आत आपल्याला ही सिण मासहती 

येईल. याबाबत मी आमछया सिभागाछया असधकाऱ्याांना जरुि सिचािेल की, १०० 

कोटी रुपयाांचा सनधी असताना इमाित दरुुस्तीसाठी सिलांब का लािला ? त्या 

सिलांबाची खिी कािणे असतील ति ठीक आह.े पिांत ुती कािणे खिी नसतील ति त्या 

असधकाऱ्याांना जाब सिचािला जाईल. 

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी खपू सिस्ततृ उत्ति 

सदलेले आह.े  पण या घसुखोिाांछया बाबतीत अनेक रासन्झट कॅम्पमध्ये असा व्यिसाय 

किणािेच लोक, एजांटच आहते.  जसे मुांबई महानगिपासलकेमध्ये.....(अडथळा).. 

अध्यक्ष महोदय, माझे बोलणे ति पणूण  होऊ द्या. 
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श्री असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेिा स्पेसससफक प्रश्न था. सम्माननीय मांत्री 

महोदय जी, जो पद रिि ह ैउसके बािे में आपने मझुे कोई जिाब नहीं सदया ह.ै आने 

िाले साल में १०० किोड़ रुपये कम होते ह.ै  इससलए मेिा प्रश्न यह ह ैसक उसका बजट 

म्हाडा को सकतना बढाकि देंगे, सकतने रुपये की प्रोसिजन की जाएगी?  ऐसा मेिा दसूिा 

प्रश्न ह.ै जब सम् माननीय श्री पथृ्िीिाज चव्हाण जी मखु्यमांत्री थे, तब उन्होंने पीएमजीपी 

की इमाितों के सलए १२५ किोड़ रुपये सदए थे. सपिले पाांच सालों में पीएमजीपी की 

इमाितों के सलए पैसा नहीं समला ह.ै उमिखाड़ी की पीएमजीपी की इमाितों का 

पनुसिणकास का क्या हुआ ? कामाठीपिुा के पनुसिणकास का काम कब शरुु किेंगे? 

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, कामाठीपिुा औि पीएमजीपी की 

इमाितों के बािे में जो प्रश्न पिूा गया ह,ै उसके बािे में मैं आपको आिाम से जिाब दतेा 

हूां.  जो पद रिि ह ैउसकी पिीक्षा पिूी हो गई ह.ै ५२३ पद भि िह ेह ैऔि ये पिेू पद 

भिने के बाद शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाां पि म्हाडा का आदमी काम किते 

हुए नजि नहीं आएगा. आपके सजतने भी पद रिि ह ैिह आने िाले तीन महीने में भि 

सदए जाएांगे. अगले बजट का जो फां ड ह,ै सम्माननीय दादा ने कुि सदया ह.ै 

 श्री असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, पिुानी इमाितों के सलए पैसा बहुत कम पड़ 

िहा ह.ै लोग मि िह ेह,ै कई सालों में एक-एक इमाित में ३५-३५ आदमी मि गए ह.ै 

म्हाडा को रिपेअि के सलए जो १०० किोड़ रुपये सदए जाते ह,ै िह िकम बहुत कम ह.ै 

मुांबई की सेस इमाितों में िहने िाले लोगों की ओि से मेिी आपसे हाथ जोड़कि सिनती 

ह ैसक आप कृपया किके म्हाडा को रिपेअि के सलए फां ड बढाकि दीसजए. मिने के बाद 

पाांच-पाांच लाख रुपये दनेे से अछिा ह ैसक सजांदा लोगों को इमाित बनाकि दीसजए. 

यह बहुत ही पणु्य का काम ह.ै सम्माननीय दादा जी से मेिी सिनती ह.ै सम्माननीय 

दादा, सदन में आपने एक बहुत अछिा बजट पेश सकया ह.ै मेिा प्रश्न यह ह ैसक इन 

१६ हजाि पिुानी इमाितों में िहने िाले लोगों के सलए आप मेहिबानी किके फां ड 

बढाकि दीसजए, ऐसी मेिी सिनती ह.ै जब तक आप इसका आश्वासन नहीं देंगे तब तक 

मैं आपसे सिनती किता िहूांगा. मझुे उम्मीद ह ैसक आज आप इस बाि माननीय मांत्री  
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श्री असमन पटेल.... 

श्री सजतेंद्र आव्हाड साहब की जो माांग ह,ै उसे ध्यान में िखते हुए आप म्हाडा को 

रिपेअि के सलए फां ड बढाकि देंगे, इस बािे में कृपया आप घोषणा कीसजए. 

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : आप जो १०० किोड़ रुपये फां ड की बात कि िह ेह,ै इस 

बािे में मैं सम्माननीय दादा से बात किके इसको कम से कम २००-२५० किोड़ रुपये 

तक ले जाने की कोसशश करुां गा. मझुे पिूी उम्मीद ह ैसक सम्माननीय दादा उसे समथणन 

देंगे.  

(अध्यक्षस्थानी माननीय ताहिका सभाध्यक्ष श्री. कुणाि पाटीि) 

      यानांति श्रीमती किांदीकि..... 
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 श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय,  सांक्रमण सशसबिामध्ये घसुखोिाांच े

एजांट कायम काम किीत असतात. माझे ३ स्पेसससफक  प्रश्न आहते. जेथे सांक्रमण 

सशसबि आहते तथेे म्हाडाछया ितीने असे सचूना फलक लािले पासहजेत की, या 

सांक्रमण सशसबिाांची सिक्री किता येत नाही, ह े बेकायदशेीि आह.े लोक अज्ञानाने 

१०,१५ ,२० लाख रुपयाांमध्ये सांक्रमण सशसबिामधील घिे सिकत घेतात. नोटिाईज्ड 

करुन पेमेंट घेणािे दखेील आपल्याकडे काही लोक आहते. आिटीआय ॲक्टीसव्हस्ट 

जे कायम अशा प्रकािे काम कितात त्याांची यादी महापासलकेने िॉडण ऑसफसमध्ये 

लािलेली आह.े त्या प्रमाणे या एजांटची यादी आपण सडस्प्ले किणाि काय ? माझा 

सतसिा प्रश्न आह ेकी, या सांबांधी ज्या तक्रािी आता पयांत पोलीस स्टेशनमध्ये आल्या 

आहते, त्याचा सनपटािा कालबध्द मयाणदते किण्याचा सनणणय ि प्रयत्न केला जाणाि 

आह ेकाय ? 

 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु 

भातखळकि याांनी सांक्रमण सशसबिाबाबत प्रश्न सिचािला आह.े  ह ेएक जाळे असनू 

एजांट ते जाळे सिणतो. तो बिोबि सगऱ्हाईक हिेतो. त्याांछया आपापसातील ह ेव्यिहाि 

आहते. घसुखोि ह े गिीब लोक आपल्याकडे येतात. आपण त्या तक्रािी पोलीस 

स्टेशनला फॉििडण कितो. मात्र त्या नांति काही काििाई होत आह ेअसे सदसत नाही. 

या करिता सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, अशा एजांटाांची नािे बोडाणिि 

लािािीत. म्हाडाछया कायाणलयात  सिुसक्षत बोडण लािला जाईल.   यामध्ये मोठी गोष्ट 

आह ेकी, गरिबाांना ह ेसिण माहीत असते. चकुीछया पद्धतीने आपण घि घेत आहोत, 

ह ेचकुीचे आह.े तिी  दखेील  सोप्या पद्धतीने घि समळते याची लालच त्याांना िोखत 

नाही. त्यामळेु ते ही सक्रया कितात. ही सक्रया कधी तिी बांद झाली पासहजे, अशी माझी 

मनापासनू इसछिा आह.े येत्या २-३ मसहन्यात कडक काििाई करुन ह ेकायमचे बांद 

किण्यात येईल.  

 श्री.असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, ....... 
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 श्री. सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री. असमन पटेल 

याांनी दोन प्रश्न सिचािले होते. त्याचे मी उत्ति सदले नव्हते. ते उत्ति दणेे गिजेचे आह.े 

 ताहिका सभाध्यक्ष :  आता लक्षिेधी क्र. ३ चचेला घेण्यात येईल.    

     -------  
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  पृ. शी. : जोगेश्विी सिधानसभा क्षेत्रात निीन सिभागीय   

      कायाणलयाछया सनसमणतीस  मांजिुी समळणे  

  मु. शी. : जोगेश्विी सिधानसभा क्षेत्रात निीन सिभागीय   

      कायाणलयाछया सनसमणतीस मांजिुी समळणे या सांबांधी श्री. िसिांद्र 

      िायकि, सि.स.स. याांनी सदलेली लक्षिेधी सचूना 

 श्री.िसिांद्र िायकि  ( जोगेश्विी -पिूण ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे 

सन्माननीय  नगि सिकास मांत्रयाांचे लक्ष िधे ूइसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनांती कितो.  

       “जोगेश्विी सिधानसभा के्षत्र ह ेबहृन्मुांबई महानगिपासलकेछया ‘के’ पिूण ि ‘पी’ 

दसक्षण गोिेगाि या दोन कायाणलयाांशी जोडलेले असणे, बहृन्मुांबई महानगिपासलकेच े

के/पिूण कायाणलय अांधेिी (पिूण) येथे कायणित असनू  त्याअांतगणत येणाऱ्या एकूण १५ 

प्रभागाांपैकी ७२, ७३, ७४, ७७, ७८, ७९ असे सहा प्रभाग जोगेश्विी सिधानसभा 

क्षेत्रातील असणे, ति पी / दसक्षण ह ेकायाणलय गोिेगाि (पसिम) येथे कायणित असनू 

त्याअांतगणत येणाऱ्या एकूण ८ प्रभागाांपैकी ५२ ि ५३ ह े दोन प्रभाग जोगेश्विी 

सिधानसभा क्षेत्रातील असणे, जोगेश्विी सिधानसभा के्षत्रापासनू बहृन्मुांबई 

महानगिपासलकेची के / पिूण ि पी / दसक्षण ही दोन्ही कायाणलये जिळपास ८ ते ९ 

सक.मी. दिू असल्याने या कायाणलयात कामासनसमत्त जाणाऱ्या नागरिकाांना अनेक 

अडचणींचा सामना किािा लागत असनू तथेे ये-जा किण्यात त्याांछया िेळेचा 

अपव्यय होत असल्याने नागरिक त्रस्त होणे, त्यानषुांगाने जोगेश्विी सिधानसभा 

के्षत्रातील आजगािकि मैदान येथील प्लॉट क्रमाांक ५१ ि ५२ येथे बहृन्मुांबई 

महानगिपासलकेचे नसिन कायाणलय सरुू किण्याची मागणी स्थासनक लोकप्रसतसनधी  
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श्री.िसिांद्र िायकि  ...... 

याांनी केली असता सदिहू बाब ताांसत्रक स्िरूपाची ि धोिणात्मक असल्याने या 

प्रकिणी सव्द सदस्यीय ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यािि काििाई किण्यात येईल अस े

सह आयिु (सा.प्र.) याांनी कळसिलेले असणे, उि जागेिि बहृन्मुांबई 

महानगिपासलकेचे नसिन सिभागीय कायाणलय सरुू होण्यास होत असलेला सिलांब 

तसेच या प्रकिणी येत असलेल्या ताांसत्रक अडचणी लक्षात घेता जोगेश्विी सिधानसभा 

के्षत्रातील पनुमनगि येथे नव्याने तयाि किण्यात आलेल्या सहांदहुृदयसम्राट बाळासाहबे 

ठाकिे मजास मांडई या १० मजली इमाितीत बहृन्मुांबई महानगिपासलकेचे नसिन 

सिभागीय कायाणलय सरुू किण्याची मागणी स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी आयिु, 

बहृन्मुांबई महानगिपासलका याांचेकडे माह े फेब्रिुािी, २०२१ मध्ये केलेली असणे, 

तसेच याआधी तेथे अगोदि इमाित प्रस्ताि सिभागाचे कायाणलय सरुु असण,े 

सद्य:सस्थतीत बहृन्मुांबई महानगिपासलकेतील प्रभागाांछया नसिन िचनेनसुाि सिभाग 

कायाणलयाांचे सिभाजन ि पनुिणचना किण्याकरिता गठीत किण्यात आलेल्या दोन 

उपायिुाांछया ससमतीने सदलेल्या अहिालािि सिसिध गटनेत्याांनी अनेक हिकती, मदु्द े

ि सचूना उपसस्थत केलेल्या असणे, या प्रकिणी दोन सह आयिुाांछया ससमतीकडून 

अहिाल मागसिण्यात आला असल्याची बाब माह े सडसेंबि, २०२१ मध्ये िा त्या 

दिम्यान सनदशणनास येणे, तथासप सदिहू ससमतीने आपला अहिाल शासनास अथिा 

बहृन्मुांबई महानगिपासलका प्रशासनास सादि केलेला नसणे, या प्रकिणी अहिाल 

सादि किण्यास होत असलेला सिलांब लक्षात घेता सांबांसधताांिि जबाबदािी सनसित 

करून त्याांचेिि काििाई करून अहिाल लिकिात लिकि सादि किण्याबाबत 

ससमतीस सनदशे दणे्याबाबत. मा. मखु्यमांत्री याांछया समिेत पाि पडलेल्या बैठ्कीत या 

प्रस्तािाला सांमती दणे्यात आली असनू मुांबई उपनगि पालकमांत्री याांछया बैठ्कीत 

मनपा आयिुाांनी या मागणीला दजुोिा दणेे, असे असतानाही जोगेश्विी सिधानसभा 

के्षत्रातील पनुमनगि येथे नव्याने तयाि किण्यात आलेल्या सहांदहुृदयसम्राट बाळासाहबे  
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श्री.िसिांद्र िायकि  ...... 

ठाकिे मजास मांडई या १० मजली इमाितीत बहृन्मुांबई महानगिपासलकेचे नसिन 

सिभाग कायाणलयाछया सनसमणतीबाबत स्थासनक लोकप्रसतसनधी ि नागरिकाांकडून 

शासन ि बहृन्मुांबई महानगिपासलका प्रशासनाकडे िािांिाि मागणी किण्यात येणे, या 

प्रकिणी नसिन सिभागीय कायाणलयाछया सनसमणतीस मांजिूी समळणेबाबत होत 

असलेल्या सिलांबामळेु स्थासनक नागरिकाांमध्ये सनमाणण होत असलेली सांतापाची 

भािना, शासनाने या प्रकिणी तातडीने किाियाची कायणिाही ि उपाययोजना.” 

श्री. एकनाथ सशांद े  (नगि सिकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलािि ठेितो. * 

ताहिका सभाध्यक्ष ( श्री. कुणाि  पाटीि )  : सनिेदन सभागहृाछया 

पटलािि ठेिण्यात आले आह.े  

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

 

 

 

 

 

 

 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z - 94 

DYK/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 13:45 

 

 

श्री. िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय,  या लक्षिधेी सचूनेमध्ये के पिूण सिभाग  

येथे जिळजिळ साडे १५ नगिसेिक येतात. उत्तिामध्ये नमदू केल्यानसुाि, या  के 

पिूण सिभागाची लोकसांख्या ८ लाख२३ हजाि ८८५ आह.े  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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( सन्माननीय सदस्य सिणश्री अब ूआजमी, िईस शेख, असमन पटेल  

माननीय अध्यक्ष महोदयाांसमिेत बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

श्री.िसिांद्र िायकि ... 

पिांत,ु ही मतदािाांची सांख्या साांसगतलेली आह.े सांपणूण कुटुबाांची लोकसांख्या पकडली 

ति, जिळजिळ १५ ते १६ लाख इतकी लोकसांख्या आह.े फ्लोसटांग पॉप्यलेुशन २० 

लाख इतके आह.े या २० लाखाछया लोकसांख्येमध्ये के पिूण सिभाग अांधिेी स्टेशनला 

लागनू आह.े माझा जोगशे्विी पिूण हा सिधानसभा मतदािसांघ  आह.े जोगशे्विी पिूण या 

एका सिधानसभा मतदािसांघामध्ये ८ नगिसेिक येतात. त्यातील ६ नगिसेिक ह ेके 

पिूण सिभागामध्ये आसण २ नगिसेिक ह ेपी साऊथमध्ये येतात. माझा सिधानसभेचा 

िॉडण हा जिळजिळ ... (अडथळा)... 

 ताहिका सभाध्यक्ष(श्री.कुणाि पाटीि): सन्माननीय सदस्य मी 

आपल्याला जागेिि बसण्यास साांसगतले आह.े पढुछया लक्षिेधी सचूनेििील चचाण 

सरुु झालेली असल्याने आता आपल्याला बोलता येणाि नाही. आपण आपल्या 

जागेिि बसािे. 

  श्री.िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, ६ िॉडण ह ेके इस्टमध्ये येतात. २ िॉडण पी 

साऊथमध्ये येतात.  

  ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.िसिांद्र िायकि आपण जिा 

थाांबािे. मांत्री महोदय आपण दोन समसनटाांमध्ये सन्माननीय सदस्याांछया प्रश्नाचे उत्ति 

द्यािे. 
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पृ.शी.: मुांबई शहिातील उपकिप्राप्त 

इमाितींचा पनुसिणकास आसण 

म्हाडाछया सिसिध प्रश्नाांबाबत 

मु.शी.: मुांबई शहिातील उपकिप्राप्त 

इमाितींचा पनुसिणकास आसण 

म्हाडाछया सिसिध प्रश्नाांबाबत 

श्री.अमीन पटेल, श्रीमती सलुभा 

खोडके, सिणश्री. सहिामण 

खोसकि, सांग्राम थोपटे, कुणाल 

पाटील, झीशान सससद्दकी, कुमािी 

प्रसणती सशांद,े श्रीमती प्रसतभा 

धानोिकि, सिणश्री. सधिज 

दशेमखु, सिेुश ििपडुकि, सिकास 

ठाकिे, असमत झनक, लहू कानडे, 

सभुाष धोटे, सिक्रमससांह सािांत, 

बळिांत िानखडे, अब ू आजमी, 

सि.स.स. याांनी सदलेली लक्षिेधी 

सचूना. 

( चचाण पढेु सरुु ... 

  डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, श्री.असमन पटेल याांनी कामाठीपिुा 

प्रकल्पाबाबतचा प्रश्न सिचािलेला आह.े कामाठीपिुा हा २२ एकिचा प्रकल्प असनू 

त्यामध्ये ८ हजाि ३२८ कुटुांब िाहत आहते. कामाठीपिुा प्रकल्पाबाबतची कॅसबनेट 

नोट पणूण झाली असनू. येत्या कॅसबनेटमध्ये त्याचा प्रस्ताि येईल. कामाठीपिुाची 

डेव्हलपमेंट येत्या ३ मसहन्याांमध्ये सरुु होईल, ह ेमी या सभागहृामध्ये जाहीि कितो. 

 

( सन्माननीय सदस्य सिणश्री अब ूआजमी, िईस शेख, असमन पटेल  
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माननीय अध्यक्ष महोदयाांसमिेत बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

डॉ.सजतेंद्र आव्हाड ... 

  अध्यक्ष महोदय, अशाच प्रकािछया समल्लत नगिछया प्रकल्पाबाबत त्याांनी 

सिचािलेले आह.े त्या समल्लत नगिछया प्रकल्पाबाबतही आम्ही कॅसबनेटमध्ये 

पिसमशन घते आहोत. त्याचीही मान्यता केली जाईल. ... (अडथळा)... हा उमिखाडी 

...आपण पीएमजीपी कॉलनी साांगत आहात त्या पीएमजीपी कॉलनीमध्ये आता जी 

परिसस्थती आह.े.. आता जे कायद ेअसस्तत्िात आहते, त्यातनू पीएमजीपी कॉलनीच े

डेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही. त्यासाठी एक िेगळा कायदा आणनू आपण पीएमजीपी 

कॉलनीचे निीन पध्दतीने डेव्हलपमेंट करुन तेथील िसहिाशाांना सिुसक्षत ठेि.ू 

............. 

  ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी ह ेसमजनू घेतले पासहजे की, 

आपण आज सकाळी जेव्हा लक्षिेधी सचूना चचेकरिता घेतल्या त्यािेळी एका 

लक्षिेधी सचूनेिि ३ प्रश्न सिचािािेत, असे साांसगतले गलेे होते. प्रत्येक लक्षिधेी 

सचूनेिि आपण ३ प्रश्न सिचािले तिच आपण सिण लक्षिधेी सचूनाांििील चचाण पणूण 

करु शकतो.  

  आपले कामकाज अजनू बाकी आह.े अथणसांकल्पाििील चचाण अपणूण आह.े त े

कामकाज आपल्याला सांपिायचे आह.े त्यामळेु सन्माननीय सदस्याांनी समजनू घेतले 

पासहजे. प्रत्येक सिषय आपण जेिढा लाांबिणाि तेिढा तो लाांब ू शकतो. अनेक 

सांसदीय आयधुे आहते. आपल्याला असे िाटत असेल की, आपले सिषय अपणूण 

िासहला ति अधाण तास चचेछया माध्यमातनू आपण आपला सिषय उपसस्थत करु 

शकता. आता आपण लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ३ ििील चचाण पढेु सरुु करु. 

.......... 

   

( सन्माननीय सदस्य श्री.अब ूआजमी िेलमध्ये येऊन 
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 माननीय अध्यक्ष महोदयाांसमिेत बोलतात) 

पृ.शी.: जोगेश्विी सिधानसभा क्षेत्रात 

निीन सिभागीय कायाणलयाछया 

सनसमणतीस मांजिुी समळण े

मु.शी.: जोगेश्विी सिधानसभा क्षेत्रात 

निीन सिभागीय कायाणलयाछया 

सनसमणतीस मांजिुी समळणे या सांबांधी 

श्री. िसिांद्र िायकि, सि.स.स. याांनी 

सदलेली लक्षिेधी सचूना 

 

( चचाण पढेु सरुु ... 

  श्री.िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, आपण मला सांिक्षण द्यािे. आपण मला 

मघापासनू ३ िेळा बसण्यास साांसगतलेले आह.े  

 श्री अब ूआजमी : अध्यक्ष महोदय, .... 

  ताहिका सभाध्यक्ष :  सम्माननीय सदस्य श्री अब ूआजमी जी, आप बैठ 

जाईए. आपसे कहा गया था. आपकी सिनती थी सक सम्माननीय सदस्य श्री असमन 

पटेल जी को बोलने दीसजए, तो हमने उनको बोलने का मौका सदया ह.ै  

  श्री.िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी साांसगतले की, माझ्या 

सिधानसभा मतदािसांघातील ६ नगिसेिक ह ेके पिूण सिभागात येतात. २ नगिसेिक ह े

पी साऊथ सिभागात येतात. त्याांछयातील अांति पासहले ति अांधेिीला के पिूण सिभाग 

आह.े त्यामध्ये ९ सक.मी.चे अांति आह.े 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.िसिांद्र िायकि.... 

"पी" साऊथच ेअांति १२ सक.मी. आह.े या िॉडणचे दोन भाग किण्यात यािेत अशी 

सिनांती मी सन २०१२ पासनू आयिु, बहृन्मुांबई महानगिपासलका याांछयाकडे किीत 

आह.े त्यानांति महानगिपासलकेने या सांदभाणत ससमती गठीत केली होती. सदिहू 

ससमतीछया माध्यमातनू अहिाल सादि किण्यात आले आहते. या माध्यमातनू त्याांनी 

दोन िॉडण किण्यास मान्यता दणे्यात येईल असे साांसगतले. या सिषयाछया सांदभाणत 

माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांकडे बैठक घेण्यात आली होती. त्यािळेी माननीय 

नगिसिकास मांत्री तसेच आयिु, बहृन्मुांबई महानगिपासलका उपसस्थत होते. मी ज्या 

प्लॉटछया सांदभाणत मागणी केली होती, त्याची पाहणी किण्यात येत आह.े माननीय 

सहांदहूृदय सम्राट स्िगीय बाळासाहबे ठाकिे मांडईछया १० मजली इमाितीचे बाांधकाम 

किण्यात आले असनू त्याचे उद्घाटन किण्यात आले नसताना  दखेील तेथे िाांद्र ेयेथील 

इमाित प्रस्तािाचे कायाणलय आणण्यात आले. लक्षिेधी सचूनेछया सनिदेनामध्ये नमदू 

केले आह ेकी, खाजगी व्यिीस भाडे तत्िािि १ ते ५ माळे दणे्यात आले आहते. 

याबाबत माझा आके्षप आह.े सदिहू माळे खाजगी व्यिीला कसे काय दतेा येऊ 

शकतात ? सदिहू मांडईमध्ये ज्याांना गाळा पासहजे असतील त्याची मागणी सांबांसधत 

लोक कितील. इमाित प्रस्तािाचे कायाणलय त्या इमाितीमध्ये आणण्यात आले आह.े 

"के" पिूण िॉडणचे दोन भाग किाियाचे आहते. तिी दखेील खाजगी सिकासकाला सन 

२०१९ मध्ये इमाितीछया बाांधकामाचे कां त्राट दणे्यात आले होते. त्याांना १ ते ३ मजले 

दणे्यात यािेत. खालील टी इमाितीमध्ये १५० काि पासकां ग आहते. ३ ते १० मजले 

"के" पिूण उत्ति ि दसक्षण अशी िॉडणची सिभागणी किण्यात येत आह.े त्यातील "के" 

उत्ति िॉडणला दणे्यात यािेत. माझी अशी मागणी होती की, जोगेश्विी येथे निीन िॉडण 

तयाि किण्यात यािा. पिांत ुत्याांनी "के" उत्ति िॉडण करु या असे साांसगतले आह.े माझी 

त्यास हिकत नाही. सदिहू इमाितीचे उद्घाटन केव्हा किण्यात येणाि आह े? सदिहू 

मांडईमध्ये आणखी कोणीही ताबा घेऊ शकते. त्यामळेु सनिडणकुीपिूी "के" उत्ति 

िॉडण कायाणलय त्या इमाितीमध्ये सरुु किण्यात येणाि आह ेका ? 
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 श्री.एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िसिांद्र िायकि याांनी 

लक्षिेधी सचूना माांडली आह.े त्याांनी िॉडणचे के्षत्रफळ, लोकसांख्या, िॉडण कायाणलयात 

जाण्यासाठी असलेले अांति याबाबतची ससिस्ति मासहती सदली आह.े सहांदहूृदय सम्राट 

स्िगीय बाळासाहबे ठाकिे मांडईमध्ये महानगिपासलकेने लीज किाि केलेला आह.े 

त्यामधील काही भाग भाड्याने सदलेला असनू उि मांडई अद्याप सरुु किण्यात आली 

नाही, ही िस्तसुस्थती आह.े या प्रकिणी असलेले किािनामे, सडपॉझीट िक्कम 

यासांबांधी नागरिकाांछया सोईने महानगिपासलकेने सिचाि किािा. ससमतीने त्याांना 

अहिाल सदला आह.े स्थायी ससमती ि महासभचेे असधकाि आता आयिु, बहृन्मुांबई 

महानगिपासलका याांचेकडे आहते. आता महानगिपासलकेची मदुत सांपलेली आह.े 

गट नेत्याांकडे प्रलांसबत असलेल्या प्रस्तािािि आयिुाांनी सनणणय घ्याियाचा आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.िसिांद्र िायकि मागील अनेक िषाणपासनू सदिहू मागणी किीत 

आहते. त्या सांदभाणत माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांसमिेत बैठकही घेण्यात आली. 

एकां दिीत मोठ्या के्षत्राांचा सिचाि करुन नागरिकाांसाठी सोयीचे कायाणलय असले 

पासहजे.  

यानांति श्री.तेलांग.... 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) CC - 101 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशांद े 14:00 

 

 

श्री.एकनाथ सशांद.े..... 

यापिूी दखेील सबसल्डांग प्रस्तािाचे कायाणलय त्या सठकाणी आह.े महानगिपासलका 

आयिुाांनी लोकप्रसतसनधी ि आमदाि म्हणनू त्याांनी केलेली मागणी पणूण किण्यास 

हिकत नाही. ज्याांनी सदि तीन मजले लीज सकां िा भाडेतत्त्िाने घतेलेल आहते, त्याांनी 

तेथील जनतचेी होत असलेली गैिसोय पाहून सदि तीन मजले बहृन्मुांबई  

महानगिपासलकेछया निीन सिभाग कायाणलयास दणे्यास हिकत नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, जोगेश्विी सिधानसभा क्षेत्रातील आजगािकि मैदान यथेील 

प्लॉट क्रमाांक ५१ ि ५२ येथे बहृन्मुांबई महानगिपासलकेचे निीन कायमस्िरुपी 

कायाणलय उभािण्यात येणाि आह.े तोपयांत सहांदहु्रदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे मजास 

मांडई या १० मजली इमाितीत म्हणजे तात्पिुत्या स्िरुपात लोकाांछया सोयीसाठी सकां िा 

लोकाांची गैिसोय होऊ नये म्हणनू बहृन्मुांबई महानिगपासलकेचे निीन सिभाग 

कायाणलय सरुु किण्याची मागणी किण्यात आली आह.े याबाबतचे सनणणय घेण्याच े

असधकाि महानगिपासलका आयिुाांना आहते. कािण आता ते प्रशासक म्हणनू काम 

किीत आहते. जनतेछया सोयीछया दृष्टीने सदि ४ ते १० मजले आयिुाांनी उपलब्ध 

करुन दणेे आिश्यक आह.े सदि ४ ते १० मजल्याांचा किाि किण्यात आलेला आह.े 

पिांत ुसांबांसधत व्यिीने त्या सठकाणी कोणत्याही प्रकािचे कायाणलय सरुु केलेले नाही. 

त्यामळेु सदि ४ ते १० मजले आयिु महोदयाांनी सदि बहृन्मुांबई  महानगिपासलकेछया 

निीन सिभाग कायाणलयास उपलब्ध करुन दणे्यात यािेत. तसेच याबाबतछया अन्य 

अडचणी येत असतील ति त्या तपासनू त्याबाबत योग्य तो सनणणय घ्यािा.  

 श्री अब ूआजमी : अध्यक्ष महोदय, आपने मझुे बोलने के सलए समय सदया 

उसके सलए मैं आपको धन्यिाद दतेा हूां.  

 अध्यक्ष महोदय, मेिा इलाका मानखदुण-सशिाजीनगि ह.ै मुांबई की फुटपाथ से 

सजतने लोग उठाये जाते ह,ै उन सभी को िहाां पि भेज सदया जाता ह.ै िहाां पि 

एमएमआिडीए की नटिि पारिख नामक एक िसाहत ह.ै सजसमें २५ से ३० हजाि 

लोग ह.ै िहाां पि जो इमािते खाली पड़ी ह,ै उसके सािे दििाजे, इलेक्रीक की सफटींग, 

शौचालय की सफटीग, ये सब चोिी हो गया ह.ै िहाां पि सिुक्षा के सजए जो लोग िख े
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श्री अब ूआजमी....... 

गए ह,ै उनमें केिल ४-५ लोग काम किते ह ैऔि िह लोग भी दादासगिी किके सबसे 

पैसे िसलूते ह.ै िे खदु घि का ताला खोलकि लोगों को इल्लीगल कब्जा दतेे ह.ै ये 

मासमू लोग ह,ै गिीब लोग ह,ै सजनके पास घि नहीं ह ैऐसे लोग ह.ै .....(व्यिधान)... 

अध्यक्ष महोदय, मैं म्हाडा के बािे में बोल िहा हूां. उनसे पैसे लेकि उनको घि बेच सदया 

जाता ह.ै उसके बाद जब घि खाली किाना होता ह ैतो उनको कोटण से स्टे समल जाता 

ह.ै ये क्या तमाशा बना हुआ ह?ै सैंकड़ों घि ऐसे ह ैसजन पि लोगों ने  इल्लीगल कब्जा 

सकया ह.ै सजनको सलगल घि समलना चासहए उनको घि नहीं समल िहा ह.ै जहाां पि २५-

३० हजाि लोग िहते ह ैिहाां कोई माकेट नहीं ह.ै  

 ताहिका सभाध्यक्ष (श्री कुणाि पाटीि) : सम्माननीय सदस्य श्री अब ू

आजमी जी, आपका ये प्रश्न सांबांसधत सिभाग से थोड़ा हटकि ह.ै  आपका सिषय  

म्हाडा से सांबांसधत ह.ै अभी यहाँ पि नगि सिकास सिभाग की लक्षिेधी चल िही ह.ै 

अगली बाि जब सांधी आएगी तो आपको इस बािे में बोलने का अिसि प्रदान सकया 

जाएगा.  

 श्री.र्वदलीप लाांडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.रर्ववांद्र वायकर याांनी 

र्ो मदु्दा माांडलेला आह.े त्या अनषुांगाने माझा असा प्रश्न आह े की, मुांबई 

महानगरपार्वलकेमध्ये एल वाडि म्हणनू प्रशासकीय कायािलय आह.े या कायािलयामध्य े

मुांबई महानगरपार्वलकेमाफि त "एल" उत्ति आसण "एल" दसक्षण दोन नवीन कायािलय े

करण्याचे र्वनयोर्वर्त आह,े ह ेखरे आह ेकाय?  

 अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आह े की, ज्या सठकाणी "एल" उत्ति 

कायाणलय उभािण्यात यणेाि आह,े त्या सठकाणचा प्रभाग "एल" दसक्षणमध्ये ठेिण्यात 

आलेला आह.े त्यामळेु तेथील लोकाांना ह े कायाणलय सोडचाि सकलोमीटि लाांब 

होणाि आह.े कािण तेथील लोकाांना एका प्रभागातनू दसुऱ्या प्रभागातील 

कायाणलयामध्ये जािे लागणाि आह.े 
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श्री.र्वदलीप लाांडे........   

 अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आह े की, ज्या प्रभागामध्ये सनयोसजत 

कायाणलय आह,े त्या प्रभागातील जनतेला दसुऱ्या कयाणलयामध्ये टाकण्यात आलेले 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय? जि ह ेखिे असेल ति त्यात बदल किणाि आहात काय? 

यानांतर श्री.कुलकिी........ 
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 श्री. एकनाथ र्वशांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सदलीप लाांडे याांनी 

जो प्रश्न उपसस्थत केला आह,े त्याबाबत तपासणी किण्यात येईल. र्नतेच्या 

सोयीसाठी र्वनििय घेतले र्ात आहते. लोकाांना त्याांचे काम करण्यासाठी अर्विक 

अांतरावर र्ावे लाग ूनय.े याबाबत तपासणी किण्यात येईल. सिणसामान्य नागरिकाांछया 

सहतासाठी रे् असेल त ेकरण्यात येईल.  

 श्री. फारुक शाह : अध्यक्ष महोदय, धळेु मतदािसांघातील धळेु 

महानगिपासलकेमध्ये मागील तीन िषाणपासनू मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाि सरुु आह.े 

काही असधकािी, पदासधकािी याांनी सांगनमत करुन र्ववर्ववि कामाांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणात भ्रष्टाचाि केला आह.े मांत्री महोदयाांकडे मागील तीन िषाणपासनू याबाबत 

लेखी तक्राि केली आह.े त्यािेळेस मांत्री महोदयाांनी सिभागाछया प्रधान ससचिाांना 

चौकशी करुन कायणिाही किण्याचे आदसेशत केले आह.े ज्या असधकािी, 

पदासधकाऱ्याांनी सांगनमताने भ्रष्टाचाि केला आह,े त्याकररता र्ववशेष चौकशी सर्वमती 

सनयिु करुन त्याांछयािि कायदशेीि काििाई केली जाणाि आह ेकाय  ? 

 श्री. एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सदिहू लक्षिेधी सचूना ही मुांबई शहिाशी 

सांबांधीत आह.े सन्माननीय सदस्याांनी सिचािलेला प्रश्न या लक्षिेधी सचूनेछया 

स्कोपमध्ये येत नाही. सन्माननीय सदस्याांनी सिचािलेल्या प्रश्नाबाबत त्याांनी 

माझ्याकडे एक पत्र द्यािे. त्यानसुाि तपासणी करुन सनणणय घेतला जाईल. तसेच 

सन्माननीय सदस्य श्री. अब ुआजमी याांनी जो मदु्दा उपसस्थत केला आह,े त्याबाबत 

एमएमआिडीएछया आयिुाांना सचूना सदल्या जातील. ज्यासठकाणी गैिसोय होत 

असेल, तोडफोड केली असेल ति त्याबाबत एमएमआिडीएछया आयिुाांना सचूना 

सदल्या जातील.  

 

------ 
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पृ.शी. : आसदिासी समाजाचे बळजबिीने असमष 

दाखिनू होणािे धमाांतिण थाांबसिण े

मु.शी. : आसदिासी समाजाचे बळजबिीने असमष 

दाखिनू होणािे धमाांतिण थाांबसिण े

याबाबत सन्माननीय सदस्य प्रा. डॉ. 

अशोक उईके, सि.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 

 

प्रा. डॉ. अशोक उईके (िाळेगाि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीछया ि सािणजसनक महत्त्िाछया बाबीकडे माननीय 

नगि सिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेध ूइसछितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, अशी 

सिनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील गोिगिीब आसदिासी जनतेचे बळजबिीने आसमष 

दाखिनू ि त्याांना आिोग्याछया सेिा दऊेन होणािे धमाांतिण िोखण्याकरिता भाितीय 

सांसिधानाछया अनछुिेद ३४१ ि ३४२ मध्ये सधुािणा किणे आिश्यक असणे, 

िामायण, महाभाितापासनू ित्रपती सशिाजी महािाज, महािाणा प्रताप, झाशीची िाणी 

लक्ष्मीबाई या काळातील आसदिासींचा मोठा इसतहास ि पिाक्रम असणे, सनसगणप्रेमी 

आसदिासी समाज खड्ेयापाड्याांमध्ये ११ टक्क्याछया आसपास असनू आिोग्य ि 

अन्य सेिा दणे्याछया नािािि आसमष दाखिनू बळजबिीने आसदिासींचे धमाांतिण 

किण्यात येत असल्याची बाब सनदशणनास येणे, परिणामी दशेातील पिुातन आसदिासी 

सांस्कृती नष्ट होत असण,े भाितीय सांसिधानाछया अनछुिेद ३४१ अन्िये अनसुसूचत 

जातीचा माणसू धमाांतिीत होऊन मळू सांस्कृतीपासनू दिू गेला ति त्याछया अनसुसूचत 

जातीछया सिलती बांद होणे, तथासप, कलम ३४२ नसुाि अनसुसूचत जमातीची व्यिी 

धमाांतिीत होऊन मळू सांस्कृतीपासनू दिू गेली तिी त्याांछया अनसुसूचत जमातीछया 

सिलती बांद होत नसणे, उलट हा धमाांतरित आसदिासी व्यिी अनसुसूचत जमातीचा 

ि अल्पसांख्याांक अशा आिक्षणाचा दहुिेी लाभ घेत असणे, त्यामळेु अनसुसूचत  
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प्रा. डॉ. अशोक उईके .... 

जमातीछया व्यिीने कोणत्याही कािणास्ति धमाांति केल्यास त्याला अनसुसूचत 

जमातीचे आिक्षण बांद किण्याछया दृष्टीने सांसिधानाछया अनछुिेद ३४१ ि ३४२ मध्ये 

उसचत सधुािणा किण्याची सनताांत आिश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने 

किाियाची कायणिाही ि उपाययोजना."  

ॲड. के.सी.पाडिी (आसदिासी सिकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूने सांबांधीछया सनिेदनाछया प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाछया पटलािि ठेितो. 

 ताहिका सभाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाछया पटलािि ठेिण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 प्रा. डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, या लक्षिेधी सचूनेछया अनषुांगाने 

मांत्री महोदयाांनी केिळ आसदिासी समाजाछया लोकसप्रय सांस्कृतीछया अधीन िाहून 

उत्ति सदले आह.े मी मांत्री महोदयाांना साांग ूइसछितो की, आसदिासी बाांधि ह ेदिेपजूक 

असतात. ते दिेाची पजुा किीत असतात. बिा दिे, मोठा दिेाची पजुा मोहाछया 

पानाांद्वािे पाणी सशांपडून केली जाते. अशी ही आदशण सांस्कृती आह.े 

 ताहिका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्याांना सिनांती कितो की, त्याांनी 

स्पेसससफक प्रश्न सिचािािेत. 

 प्रा. डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, मला या सिषयाची पाश्वणभमुी 

सभागहृाला साांगािी लागेल. ही लक्षिधेी सचूना माांडण्यामागील उद्दशे मला साांगािा 

लागेल.  

 अध्यक्ष महोदय, आसदिासी समाजाची सांस्कृती दिे पजेुिि अिलांबनू आह.े 

सहा दिे, सात दिे, चाि दिे, अकिा दिे आसण समदिे असेल ति त्यामध्ये लग्न होत 

नाही. अशी ही आदशण सांस्कृती आह.े या सभागहृात सिसिध सिषयाांििील लक्षिेधी 

सचूनेकरिता िेळ सदला जातो आसण आसदिासी समाजाछया लक्षिधेीकरिता िेळ 

सदला जात नाही. ह ेयोग्य नाही. मी सभागहृाचा असधक िेळ घेणाि नाही. आदशण 

सांस्कृती असलेल्या आसदिासी समाजाच े धमाांति असमष दाखिनू होत आह.े 

आसदिासी समाजातील बाांधिाांच ेधमाांति इस्लाम आसण सििन समाजामध्ये होत 

आह.े त्यामळेु आसदिासी बाांधिाने धमाांति केल्यानांति तो दोन फायद ेघेत असतो. तो 

मळू आसदिासी समाजाचा असल्यामळेु अनसुसूचत जमातीछया आिक्षणाचा लाभ 

घेतो ि सििन आसण इस्लाम धमाणमध्ये धमाांति केल्यामळेु त्याही समाजाचा लाभ 

सकां िा आिक्षण घते असतो. एकच व्यिी दोन प्रकािचे आिक्षण घेत असते.  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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प्रा.डॉ.अशोक उइके..... 

सन २०११ छया जनगणनेनसुाि ८० लाख आसदिासी बाांधिाांनी सििन ति १२ लाख 

आसदिासींनी इस्लाम धमण सस्िकािला आह.े  एिढया प्रचांड प्रमाणात िमांतर झाले 

आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, एखाद्या आर्वदवासी कुटुांबाने इसलाम आर्वि र्विश्चन िमािमध्य े

िमांतर केले असेल आसण तरीही अनसुरू्वचत र्मातीच्या प्रमािपत्रावर सवलती व 

लाभ र्वमळर्ववत असेल तर एक शासन र्वनििय काढून अशा िमांतररताांच्या सवलती 

बांद करिार का, हा माझा मांत्री महोदयाांना प्रश्न आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आर्वदवासी बाांिवाांना घटनेच्या कलम ३४२ नसुार आरक्षि 

र्वमळत.े परांत ु इसलाम आर्वि र्विश्चन िमि र्वसवकारलेल्या महाराष्ट्रातील आर्वदवासी 

बाांिवाांना सदर आरक्षिाचा लाभ र्वमळू नय ेयासाठी घटनेत सिुारिा करण्यासाठी 

िाज्य सिकाि कें द्र सरकारकडे र्वशफारस करिार का ? 

 ॲड.के.सी.पाडिी : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी आपली भसूमका 

माांडताना सरुुिात असतशय चाांगली केली की, "आसदिासी समाजाची सांस्कृती थोडी 

िेगळी ि चाांगली आह.े"  मी ति असे म्हणेन की, ग्रीक, समुेिीयन, मेसोपोटासमया, 

मोहेंजोदडो, इत्यादी सांस्कृतींप्रमाणे ह ेआसदिासी बाांधि आजही जगत आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांना मी साांग ूइसछितो की, घटनेतील कलम 

३४१ मध्ये अनसुसूचत जाती ि कलम ३४२ मध्ये अनसुसूचत जमातींसांदभाणत तितदुी 

आहते.  कलम ३४२ (१) मध्ये धोिणात्मक सनणणय घेण्यासाठी Tribal Advisory 

Council कशी असािी, याबाबत नमदू केलेले आह.े  कलम ३४२ (२) मध्ये 

अनसुसूचत जमाती प्रिगाणमध्ये कोणत्या जाती सकां िा जमातींचा समािेश किािा 

याबाबतचा असधकाि कें द्र सिकािला सदलेला आह.े  यामध्ये कोणताही बदल 

झालेला नाही.  सदनाांक २ मे, १९७५ िोजी कें द्र सिकािने एक धोिण ठिसिले ि 

त्यामध्ये म्हटले की, "आसदिासी कोणत्याही धमाणत सामाि ूशकतात."   
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ॲड.के.सी.पाडिी..... 

त्याांनी असे म्हटलेले आह ेकी, "If a person claims to be Scheduled Tribe 

he may profess any religion" याव्यसतरिि यामध्ये अद्यापपयांत कोणताही 

बदल झालेला नाही.  त्यामळेु पसहला मदु्दा म्हणजे सिलती काढून घेण्याचा सिषय 

कें द्र सिकािछया अखत्यारितील आह.े  त्याबाबत आपण यथेे काहीही करु शकत 

नाहीत.  तसेच कें द्र सिकािने दखेील यासांदभाणत कायदा किताना म्हटलेले आह ेकी, 

जो आपली सांस् कृती साांभाळून आह ेतो आसदिासी समाज आह.े  त्यालाच अनसुसूचत 

जमाती प्रिगण म्हणतात. 

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २ सडसेंबि, १९४७ िोजी आसदिासी शब्द टाकािा 

सकां िा टाकू नये याबाबत सांसिधान ससमतीछया बैठकीमध्ये चचाण सरुु होती.  त्यािेळी 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांनी साांसगतले की, Untouchability सािखा प्रकाि घडू 

नये यासाठी Scheduled Tribe असाच शब्दप्रयोग किािा लागेल.  त्यामळेु  

Scheduled Tribe हा शब्द िासहला.  भलेही आसदिासी बाांधि परिसस्थतीने गिीब 

असतील पिांत ुसन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे ते आजही सांस्कृतीने श्रीमांत 

आहते.  त्याांछया सिलतींबाबत आतापयांत कें द्र सिकािने फि सदनाांक २ मे, १९७५ 

िोजी साांसगतले आह.े  त्यामळेु दसुिा काही प्रश्नच येत नाही.   

 श्री मांगलप्रभात लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेिा प्रश्न इतना ही ह ैसक यह केिल 

आसदिासी के धमण ससुिधा का सिाल नहीं ह.ै पिेू महािाष्ट्र में बडे़ पैमाने पि धमाांतिण 

शरुु ह.ै सिकाि की तिफ से धमाांतिण को िोकने के सलए क्या कोई काननू लाया 

जाएगा?  सक्रिनों औि मसुस्लमों की तिफ से बड़ी सांख्या में केिल आसदिासी ही 

नहीं,तो.... मुांबई शहि में भी धमाांतिण शरुु ह.ै क्या सिकाि धमाांतिण को िोकने के 

सलए कोई काननू लाने िाली ह ै?  जैसे सक उत्तिप्रदशे औि  मध्यप्रदशे में काननू बनाए 

गए ह.ै िहाां पि धमाांतिण को नॉन कॉसग्नजेबल ऑफेन्स सडक्लेअि सकया गया ह.ै क्या 

इसी तिह महािाष्ट्र में भी जबिन धमाांतिण के बािे में सिकाि ऐसा कोई काननू लाने 

िाली ह ै? 

यानांति श्री.धमुाळे..... 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF - 110 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 14:15 

 

 

 ॲङ के. सी. पाडिी : अध्यक्ष महोदय, येथे कोणताही कायदा आणायची गिज 

नाही.  ही सांस्कृती आह.े  आसदिासींचा धमण कोणता ह े आधी साांगा आसण मग 

त्यानांति.... 

 श्री. चांद्रकाांत (दादा) पाटील : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय काय बोलतात ते 

त्याांना कळत आह ेकाय ?  भाितीय घटनेने आसदिासी हा सहांद ूधमाणचा भाग मानलेला 

आह.े  त्याांछयामध्ये प्रचाि होऊन ते काय सलसहतात तो भाग महत्त्िाचा नाही.  आपण 

मांत्री आहात.  त्यामळेु आपण जबाबदािीने बोलािे.   

ॲङ के. सी. पाडिी : अध्यक्ष महोदय, याबाबत कोणतीही ससमती नेमायची 

असेल ति ती आपण नेम ूशकतो.  यासाठी आपल्याला ॲन्रॉपॉलॉसजस्ट लागतील.  

त्या ॲन्रॉपॉलॉसजस्ट लोकाांनी जे मत सदले असेल.... 

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलत असतात.) 

 श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, एका महत्त्िाछया सिषयािि ही 

लक्षिेधी सचूना आह.े  त्याला जि मांत्री महोदयाांनी स्पेसससफक सदले ति जो आशय 

माजी मांत्री प्रा. अशोक उईके याांनी जो प्रश्न सिचािला तो असतशय स्पष्ट आह.े दऱ्या 

खोऱ्याांमध्ये मोठ्या प्रमाणािि िाहणाऱ्या आसदिासी बाांधिाांचे धमाांतिण होते.  

धमाांति झाल्यानांति त्याांना आिक्षणाचा फायदा दतेा येत नाही.  कािण घटनेछया 

तितदुीमध्ये आिक्षण धमाांति नाही, हा यामधील स्पेसससफक भाि आह.े  

आपल्याकडून इतकीच अपेक्षा आह ेकी, आसदिासींचे धमाांति होऊ नये.  मोहापोटी, 

लालसपेोटी जेव्हा धमाांति केले जाते, सेिेचा झेंडा घेऊन धमाांति केले जाते तेव्हा 

अशा लोकाांना दोन्हीही फायद ेदतेा येणाि नाही, असे सांसिधानाछया तितदुीत नमदू 

आह.े  त्यामळेु आपल्याकडून २ गोष्टींची अपेक्षा आह.े  एक म्हणजे या सांदभाणत सिण 

असधकाऱ्याांसमिेत बैठक घ्यािी आसण दसुिी म्हणजे भाितीय सांसिधानाछया 

अनछुिेद ३४२ मध्ये बदल किण्याछया दृष्टीने आपण एक सतुोिाच केले.  या सांदभाणत 

आपण कें द्र शासनाकडे एक सशष्टमांडळ घेऊन जाि.ू  आपण आपली भािना आसण 

इछिा जी असेल ती कें द्र शासनापयांत पोहोचि.ू  पण आपल्या असधकाऱ्याांनी उत्ति 

दतेाना २ मे १९७५ चे जे परिपत्रक साांसगतले आह,े त्याछयािि आके्षप आह.े  ते  
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि... 

परिपत्रक आजपयांत कोणाछया लक्षात का आलां नाही ते मासहती नाही.  कािण असे 

परिपत्रक आपल्याला काढताच येत नाही.  आपण सांसिधानाचे सडबेट्स िाचले ति 

त्यामध्ये धमाणला आिक्षण सदलेले नाही.  फि आसण फि या दशेामध्ये ८५ लाख 

बौध्द धसमणय आहते आसण त्यापैकी ६५ लाख बौध्द धसमणय ह ेमहािाष्ट्रात आहते. 

 ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाि पाटीि) : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू

इसछितो की, आपण कृपया प्रश्न सिचािािेत. 

 श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसससफक प्रश्न आह ेकी, 

आपण कें द्राकडे भाितीय सांसिधानाछया अनछुिेद ३४२ मध्ये बदल किण्यासाठी सिण 

आसदिासी आमदािाांना कें द्र शासनाकडे घेऊन जाणाि आहात काय आसण दसुिा प्रश्न 

आह ेकी, आपण या सांदभाणत एखादी ससमती नेमणाि आहात काय ? 

ॲङ के. सी. पाडिी : अध्यक्ष महोदय, मी आधीच साांसगतले आह ेकी, या 

प्रकिणी एक ससमती नेमली जाईल.   ॲन्रॉपॉलॉसजस्ट म्हणजे मानि िांश शास्त्रज्ञ 

याांचे मत घेतले जाईल ि त्यानांति कें द्र शासनाकडे जायचे की नाही याचा सनणणय 

घेतला जाईल.  भाितीय अनछुिेद ३४२ मध्ये फि दोनच प्रािधन आहते. 

धोिणात्मक सनणणय घेण्यासाठी Tribal Advisory Council (TAC) ससमती आह े

आसण २ मध्ये यादी कोणती असली पासहजे, ते नमदू आह.े  ती यादी सन १९५० ला 

झाली, १९५६ मध्ये झाली आसण त्यानांति १९७६ मध्ये झाली.  ती यादी आता पिेुशी 

आह.े  त्यामध्ये जि काही कमी जास्त किायचे असेल ति त्यासाठी टी.आि.टी.ए. 

प्रािधान आह.े   

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी जो प्रश्न सिचािला की याबाबत ससमती 

नेमली जाईल काय ति त्यािि सनसितपणे एखादी ससमती नेमली जाईल.   

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी असे उत्ति सदले की, 

अनसुसुचत जनजातीछया बाांधिाांना भाितीय सांसिधानाछया अनछुिेद ३४२ नसुाि 

आिक्षण समळते. अनसुचूी ६ नसुाि आपण आिक्षणाचा लाभ आसण उपयोग घेतो. 

माननीय मांत्रयाांना माझी अशी सिनांती आह ेकी, आपल्या असधकािात आसण असधकाि 

कक्षेत नसेल ति या समस्त सभागहृाछया आसण सिण लोकप्रसतसनधींछया भािना लक्षात 

घेता तसेच उद्दशे आसण हते ूलक्षात घेता आपण कें द्र शासनाकडे सशफािस किािी. 

तसेच एक व्यिी दोन लाभ घेऊ शकत नाही, असे जाहीि साांगािे एिढीच आमची 

अपेक्षा होती.  

ॲड. के.सी. पाडिी : अध्यक्ष महोदय, भाितीय सांसिधानाछया अनछुिेद ३४२ 

मध्ये असे प्रािधान नाही. अनछुिेद १५ आसण १६(४) यानसुाि सिलती आहते. 

भाितीय सांसिधानाछया अनछुिेद ३४२ मध्ये फि दोनच प्रािधान आहते. सन्माननीय 

सदस्य माझे समत्र डॉक्टि आहते त्याांनी पीएचडी केली असेल मला माहीत नाही. पिांत ु

मी त्याांना साांग ूइसछितो की, या कलमामध्ये कुठेही तशाप्रकािचे प्रािधान नाही.   

ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाि पाटीि) : आता अथणसांकल्पािि 

सिणसाधािण चचाण (दसुिा आसण शेिटचा सदिस) घेण्यात येईल.  

श्री. असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, आज अथणसांकल्पाििील चचेचा दसुिा 

सदिस आह.े आपल्यामाफण त माझी सभागहृाला सिनांती आह े की, ती चचाण सकती 

िेळाची ठेिायची ह ेसनसित किािे. कािण मी या चचचेे उत्ति उद्या प्रश्नोत्तिाचा तास 

झाल्याांनति दणेाि आह.े उद्या सकाळी १०.०० ते १०.४५ पयांत लक्षिेधी सचूना 

घ्याव्यात. मग उद्या पित लक्षिेधी सचूना िाहणाि नाहीत. तसेच उद्या पिुिणी मागण्या 

सदु्धा घेण्यात येणाि आहते. आजछया कामकाजपसत्रकेमध्ये सत्ताधािी पक्षाचा प्रस्ताि 

सदु्धा आह.े त्यामळेु आपण याबाबतचा सनणणय घ्या. शेिटी सभागहृ जो सनणणय घेईल 

तो आम्हाला मान्य आह.े  

ताहिका सभाध्यक्ष : अथणसांकल्पाििील चचसेाठी आपण ३ तासाचा िेळ 

ठेिलेला आह.े  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GG - 113 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 14:20 

 

 

श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, आज आपण अथणसांकल्पािि 

ससिस्ति चचाण होऊ द्यािी आसण माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पिाि याांचे उत्ति 

उद्या घ्यािे. कािण आज िात्री जे प्रश्न उपसस्थत झाले सकां िा जी आकडेिािी उपसस्थत 

झाली त्यािि त्याांना योग्य  पद्धतीने उत्ति दतेा येईल. त्यामळेु आज उत्ति घेण्याछया 

ऐिजी मला व्यसिगत रितीने िाटते की, पिूी ही चचाण ७ सदिस चालत होती ती आता 

आपण २ सदिसच घेत आहोत म्हणनू कमीत कमी २ सदिसाांमध्ये चाांगली चचाण 

व्हािी.  
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माहहतीच्या मुद्याबाबत 

श्री. िसि िाणा : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े काल माननीय 

गहृ मांत्रयाांनी जे उत्ति सदले आह े त्यातनू आम्हाला न्याय समळालेला नाही. 

त् याछयासिरुद्ध आम्ही सभात्याग दखेील केला होता. त्यामळेु मी आपल् याला न्याय 

मागण्यासाठी उभा आह.े ज्या पद्धतीने सदनाांक ९ फेब्रिुािी, २०२२ िोजी एक घटना 

घडली. त्या घटनेमध्ये माझा कोणताही सांबांध नव्हता कािण मी सदल्ली येथे होतो. 

भाितीय दांड सांसहतेछया कलम ३०७ आसण कलम ३५३ सािखा गनु्हा दाखल 

किण्यात आला. त्यानांति तेथील सनदोष लोकाांिि खोटा गनु्हा दाखल करुन त्याांना 

फससिण्यात आले. मनपा आयिु श्री. आष्टीकि याांनी काही िाजकीय लोकाांछया 

साांगण्यािरुन माझ्यािि भाितीय दांड सांसहतेछया कलम ३०७ आसण कलम ३५३ 

सािखा गनु्हा दाखल केला. त्या गनु्ह्यामध्ये अमिाितीमधील प्रसतसष्ठत असणाऱ्या 

अशा अनेक लोकाांची नािे दाखल किण्यात आली. त्यािेळेला अमिाितीछया 

सी.पी. आिती ससांह याांनी तो गनु्हा दाखल करुन घेतला. मी जो न्याय मागत आह ेतो 

सिषय सभागहृाछया सिण सन्माननीय सदस्याांसाठी महत्त्िाचा आह.े अशा प्रकािची 

िेळ कोणाििही येऊ शकते. िाजापेठ येथील श्री. िाहुल िाऊत या पोलीस इन्स्पेक्टिने 

ज्या सनदोष लोकाांना अटक केले त्याांना िात्री १.३० िाजता पोलीस कोठडीमध्ये 

जाऊन धमकी सदली आसण त्याांना सव्हसडओ दाखित म्हणतात की,  ह े बघा,मी 

आताच आमदाि िसि िाणा  याांछया घरुन आलेलो आह.े ते जि हाती लागले असत े

ति कशा पद्धतीने काििाई केली असती ह ेमी त्याांना दाखिले असते. 

ताहिका सभाध्यक्ष : माननीय गहृ मांत्रयाांनी याची नोंद घ्यािी.   

------- 
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कायडपद्धती हिषयक मुद्याबाबत 

श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, माझा कायणपद्धती सिषयक मदु्दा आह.े 

सभागहृामध्ये दोन्ही बाजचुे सन्माननीय सदस्य ह े जनतेछया माध्यमातनू सनिडून 

आलेले आहते. पिांत ु त्याांना सिण सिषयािि बोलण्याची सांधी समळत नाही. आपण 

लक्षिेधी सचुनेमध्ये सदु्धा प्रश्न मयाणसदत किता. तसेच प्रश्नोत्तिाछया तासामध्ये सदु्धा 

काहीतिी कायणिाही सरुु असते.  

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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    औसचत्याछया मदु्याबाबत 

 श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, आता या असधिेशनाचा दसुिा आठिडा 

सरुु आह.े  या पिूीछया असधिशेनामध्ये आपण जिळजिळ िोज  औसचत्याच ेमदु्द े

घेत होतो. आता कोसव्हडनांतिचे ह े पसहलेच मोठे असधिेशन  आह.े सन्माननीय 

सदस्याांना आपल्या मतदािसांघातील अनेक महत्त्िाचे सिषय सदनात माांडाियाच े

असतात, त्याकडे मांत्री महोदयाांचे लक्ष िेधायच ेअसते.  या करिता औसचत्याचे मदु्द े

उद्या पासनू चचेला  घेण्यात यािेत, अशी मी आपल्याला सिनांती कितो. 

  सन्माननीय सदस्य  श्री. िसि िाणा याांछयाििील काििाई बाबत  

 श्री. गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री िसि िाणा याांछया 

जीिनामध्ये जो प्रसांग आलेला आह,े तो महत्त्िाचा आह.े  

 ताहिका सभाध्यक्ष  ( श्री. कुणाि पाटीि ) : आपण या सदनाचे ज्यषे्ठ 

सदस्य आहात. सदनामध्ये गहृ मांत्री महोदय उपसस्थत असताना हा सिषय झाला होता. 

या एकाच सिषयािि िािांिाि बोलण्यापेक्षा माननीय गहृ मांत्री याांछयाकडून योग्य ती 

दखल घेतली जाईल. 

 श्री. िसि िाणा : अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी माननीय गहृ मांत्री याांनी चकुीचे, 

सबनबडुाचे उत्ति दऊेन या सदनाची सदशाभलू केली आह.े एका सदस्याला 

फसिण्यासाठी जि त्याांनी असधकाऱ्याांना सपुािी सदली असेल ति या सांबांधी माननीय 

उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पिाि याांनी त्याचे उत्ति सदले पासहजे. माननीय  गहृ मांत्री 

याांनी या सठकाणी चकुीचे उत्ति सदलेले आह.े  मला फसिण्यासाठी, अडकिण्यासाठी 

तसेच माझ्या सोबत जे सनदोष आहते, त्याांना अडकिण्यासाठी कलम ३०७ ि कलम 

३५३ अांतगणत गनु्हा दाखल केला गेला.  यािि मला उत्ति पासहजे. असधकािी श्री.मसनष 

ठाकिे ि श्री.िाहुल िाऊत या दोन्ही असधकाऱ्याांिि सनलांबनाची काििाई झाली 

पासहजे. त्याांनी चकुीचा गनु्हा दाखल केला आह.े श्री.मसनष ठाकिे त्यािळेी ..... 
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 ताहिका सभाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्य श्री सधुीि मनुगांटीिाि, या 

सिषयािि ससिस्ति चचाण होऊन माननीय गहृ मांत्री याांनी उत्ति सदले होते. एका 

सिषयािि इतक्या िेळा चचाण होणे योग्य िाटत नाही. 

 श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य हा मदु्दा चाि –

चाि िेळा उपसस्थत किीत असतील ति  सिधानसभेछया दृष्टीने ही गांभीि बाब आह.े 

या बाबत आपण अध्यक्ष म्हणनू सनदषे द्यािेत. या बाबत माननीय गहृ मांत्री याांनी 

सनिेदन किािे, सत्य कथन किािे. सत्य सस्थतीछया आधािे सनिेदन किािे. 

 ताहिका सभाध्यक्ष :  माननीय गहृ मांत्री याांनी या सिषयािि सदनामध्ये 

ससिस्ति सनिेदन केले होते. यािि माननीय गहृ मांत्री ससिस्ति बोलले आहते.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GG - 118 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 14:20 

 

 

   ' द कसश्मि फाईल्स ' या सचत्रपटाबाबत  

 श्री. िाम कदम : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े  सशििायाांछया 

महािाष्ट्रातील सभिांडी या शहिात हसीन पीव्हीआि नािाचे सथएटि आह.े येथे ' द 

कसश्मि फाईल्स '  हा सचत्रपट दाखिण्यात आला. सहांदुांछया भािभािना, त्याांछयािि 

कसे अत्याचाि झाले, कोणत्या कु्रितेने त्याांना कासश्मिछया भमूीतनू हुसकािनू लािले 

या सांबांधी हा सचत्रपट अधणिट सरुु असताना, तो थाांबिण्यात आला. एिढेच नव्ह ेति 

दसुऱ्या सदिशी तो पणूणपणे बांद केला. माझी आपल्या माध्यमातनू िाज्याछया 

सिकािला सिनांती आह.े हा सचत्रपट का थाांबिला गेला, त्याचे काय कािण होते, तो 

कोणाला पसांत नव्हता, िाज्याछया सिकािने सथएटि मालकािि काय काििाई केली ? 

आम्हाला अशी मासहती समळाली आह ेकी, बकुींग डॉटकॉमिि गेल्यानांति ' द कसश्मि 

फाईल्स ' हा सचत्रपट हाऊस फुल दाखसिला जातो. यामळेु लोकाांना सतकीट समळत 

नाही. मात्र प्रत्यक्ष सथएटिमध्ये गेल्यानांति सथएटि रिकामे असते. ह े काय षडयांत्र      

आह े? महािाष्ट्र शासनाकडे सहांद ूबाांधि िस्त्यािि उतरुन मागणी किीत आह ेकी, हा 

सचत्रपट किमिु किािा. सन्माननीय सदस्य श्री.मांगलप्रभात लोढा ि अनेक 

सन्माननीय सदस्याांनी मागणी केली आह.े  आज दखेील मुांबईत मेरो सथएटिछया बाहिे 

मी ि माझे सहकािी सन्माननीय सदस्य ॲड िाहुल नािेकि, आम्ही सहांद ुलोकाांछया 

भािना प्रकट केल्या.      

    यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.िाम कदम .... 

माननीय श्री.असजत पिाि सभागहृात उपसस्थत आहते. त्याांनी ताबडतोब आजछया 

आज सनणणय घेऊन या सचत्रपटाला टॅक्स फ्री किािे. सिण सथएटि मालकाांछया 

असोससएशनला बोलािनू घेऊन महािाष्ट्रामध्ये सिाांना हा सचत्रपट पाहता आला 

पासहजे, याकरिता त्याचे असधकासधक शो किािते, अशी माझी मागणी आह.े सभिांडी 

येथील सथएटिमध्ये हा शो का बांद पाडला, याचीही शासनाने चौकशी किािी. 

  ताहिका सभाध्यक्ष (श्री.कुणाि पाटीि) : शासनाने याची चौकशी 

किािी. 

......... 

   ताहिका सभाध्यक्ष : आता आपण सन २०२२-२०२३ छया 

अििसांकल्पावरील सविसािारि चचलेा सरुुवात करु. 

  श्री.सिुीर मनुगांटीवार : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ छया 

अििसांकल्पावरील सविसािारि चचलेा सरुुवात किण्यापिूी माझी सिनांती आह ेकी, 

कपात सचूनेची मदुत िाढिनू दणे्यात यािी. 

  ताहिका सभाध्यक्ष : ही बाब तपासनू त्यािि काििाई करु.  

....... 

   ताहिका सभाध्यक्ष : आता आपण सन २०२२-२०२३ छया 

अििसांकल्पावरील सविसािारि चचलेा सरुुवात करुया. … (अडिळा) … 

हरकतीचा मुद्दा 

  श्री.अतलु बेनके : अध्यक्ष महोदय, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े महािाष्ट्र ही 

ित्रपती सशिाजी महािाजाांची भमूी आह.े ित्रपती सशिाजी महािाजाांचा इसतहास 

दशणसिणािे अनेक सचत्रपट आहते. आता पािनसखांड हा सचत्रपट प्रदसशणत झालेला 

आह.े महािाष्ट्राचा जाज्िल्य इसतहास दशणसिणािे ित्रपती सशिाजी महािाजाांििील 

अनेक सचत्रपट आहते. आताचा पािनसखांड हा सचत्रपट टॅक्स फ्री किािा, ही 
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श्री.अतलु बेनके ... 

मागणी सोडून सदली ि इति काही तिी मागण्या किायछया ह ेचकुीचे आह.े आमची 

महािाष्ट्राछया सपूतु्राांची मागणी आह े की, ित्रपती सशिाजी महािाजाांछया 

इसतहासाििील जेिढे सचत्रपट आहते, ते टॅक्स फ्री किािेत. 

............ 

(सत्ताधािी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतरित्या घोषणा दतेात) 

( सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये  

जाऊन फलक फडकसित घोषणा दतेात) 

  तालिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी जागिेि बसािे. 

अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण चचिेि काल सन्माननीय सदस्य श्री.िसिांद्र िायकि ह े

ऑनलेग होते. आता त्याांनी आपल्या भाषणास सरुुिात किािी. 

...... 
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(सत्ताधािी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतरित्या घोषणा दतेात) 

( सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये  

जाऊन फलक फडकसित घोषणा दतेात) 

पृ.शी. : अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण 

मु.शी. : सन २०२२-२०२३ छया 

अथणसांकल्पािि सिणसाधािण 

चचाण. 

(चचाण पढेु सरुु...... 

  श्री.िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, पांचसतू्री प्रमाणे काल माझा कृषीछया 

सांदभाणमध्ये एक सिषय ... (अडथळा)... 

  ताहिका सभाध्यक्ष : दोन्ही बाजछूया सन्माननीय सदस्याांना माझी सिनांती 

आह े की, सभागहृाचे गाांभीयण पाळण्याकरिता आपण सिाांनी आपापल्या जागेिि 

बसािे. आपण अथणसांकल्पािि चचाण किीत आहोत. अथणसांकल्प हा या सभागहृाछया 

दृष्टीने, या िाज्याछया दृष्टीने महत्िाचा सिषय आह.े  

  श्री.िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, यामध्ये आिोग्य सेिेछया माध्यमातनू 

प्रथम दजाणचे रॉमा केअि यसुनट्स ... (अडथळा)... मुांबई प्रमाणे बाहिे दखेील अनेक 

सठकाणी असािेत या अनषुांगाने शासनाने सनणणय घेतलेला आह.े ... (अडथळा)... 

  ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपण फलक खाली किािा. 

आपण फलक जमा किािा. 

  श्री.िसिांद्र िायकि : नाांदडे, अमिािती, खांडाळा, अहमदनगि ि सातािा या 

सठकाणी प्रत्येकी ५० खाटाांचे प्रथम दजाणचे रॉमा केअि सेंटि स्थापन किण्याचा सनणणय 

शासनाने घेतलेला आह.े ... (अडथळा)... 

  ताहिका सभाध्यक्ष : जोपयांत आपण सिणजण जागेिि बसणाि नाहीत, 

तोपयांत चचलेा सरुुिात होऊ शकत नाही. आपण जागेिि बसािे. 
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 ( सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये  

जाऊन फलक फडकसित घोषणा दतेात) 

  श्री.िसिांद्र िायकि : िाज्य शासनाने घेतलेला हा सनणणय अत्यांत स्ततु्य असनू 

खलु्या सदल्याने त्याचे स्िागत केले पासहजे. अथण मांत्री महोदयाांनी ... (अडथळा)... 

  ताहिका सभाध्यक्ष : िेलमध्ये असलेल्या सन्माननीय सदस्याांनी तत्काळ 

जागेिि बसािे. 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, सलथोसरप्सी म्हणजे सकडनी स्टोन 

उपचािासांबांधी अथणसांकल्पात सिचाि माांडले आहते. सदिहू आजाि अनेक लोकाांना 

होतो ि त्यासाठी खाजगी रुग्णालयात समुािे २५ ते ३० हजाि रुपयाांपयांत खचण येतो. 

सकडनी स्टोनचा चिुा किण्याची सलथोसरप्सी उपचाि पद्धत अांमलात आणण्यात येणाि 

आह.े  

 श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील : अध्यक्ष महोदय, पािनसखांड, फजांद अशा प्रकािे 

ित्रपती सशिाजी महािाज याांछया जीिनािि आधारित सचत्रपट प्रसारित झालेले 

आहते त्याांना किमिु केले पासहजे. कासश्मिछया प्रश्नाबाबत सत्ताधािी सन्माननीय 

सदस्य याांचे दमुत आह ेका, तेथे सहांदूांचे सशिकाण झाले नाही का, सहांदूांिि अन्याय झाले 

नाहीत का ? ही िस्तसुस्थती माांडणािा कासश्मि फाईल्स हा सचत्रपट आह.े हा इसतहास 

माांडाियाचा नाही का, तो इसतहास सशकिायाचा नाही का ? हा सचत्रपट अन्य िाज्याांनी 

किमिु केला आह.े आपल्या िाज्यातही तो सचत्रपट किमिु किण्याची मागणी किण े

चकुीचे आह े का ? कासश्मि येथे सहांदूांिि अन्याय झाला नाही का, याचे उत्ति 

सन्माननीय सदस्याांनी द्यािे. अन्यथा कासश्मि येथे सहांदूांना खपू सन्मानाने िागसिले 

आह,े ह ेमान्य किािे. 

 श्री.बळिांत िानखडे : अध्यक्ष महोदय, कासश्मि फाईल्स सचत्रपट किमिु 

किण्याची मागणी किण्यात येते. त्याप्रमाणे झुांड सचत्रपट दखेील किमिु किण्यात 

यािा अशी माझी मागणी आह.े  

 श्री.िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, सलथोसरप्सी उपचािासाठी जो खचण येतो 

त्यासाठी शासनाने िाज्यातील २०० खाटाांछया सिण रुग्णालयाांमध्ये पढुील ३ िषाणत 

उि उपचाि पद्धती सरुु किण्यात येणाि असनू त्यासाठी शासनाने १७.६० कोटी रुपये 

सनधी उपलब्ध करुन सदला मी त्याबद्दल सित्त मांत्री महोदयाांचे आभाि मानतो. 

 अध्यक्ष महोदय, नेत्र सिभागाांचहेी श्रेणी िधणन किण्यात आले आह.े फेको 

उपचाि पद्धतीछया सहाय्याने नेत्र सिकािाांिि उपचाि किण्यात येतो. त्याकरिता  
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श्री.िसिांद्र िायकि ... 

शासनाने पसहल्या टप्प्यात २० कोटी रुपयाांचा सनधी सदला आह.े मी याचे स्िागत 

कितो. मोतीसबांद ूआजािासाठी इांजेक्शन दऊेन ऑपिेशन किण्यात येत होते. आता 

फेको या आधसुनक उपचाि पद्धतीछया सहाय्याने मोतीसबांद ू ऑपिेशन किताना 

इांजेक्शन  न दतेा डोळ्याांमध्ये ड्रॉप टाकून शस्त्रसक्रया किता येणाि आह.े त्यासाठी 

सनधी उपलब्ध करुन सदला यासाठी मी माननीय सित्त मांत्री याांचा आभािी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मसहला ि निजात सशशूांकरिता १०० खाटाांचे स्त्री रुग्णालय 

स्थापन किण्याचा शासनाने सनणणय घेतला असनू अकोला ि बीड येथे स्त्री रुग्णालयाच े

बाांधकाम ि श्रेणी िधणनाचे काम हाती घेण्यात आले आह.े मी त्याबद्दल माननीय सित्त 

मांत्री याांचा आभािी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सशि आिोग्य योजनेछया माध्यमातनू टेसलमेसडसीन कें द्र 

स्थापन किण्याची योजना सरुु किण्यात येत आह.े एखाद्या ग्रामीण भागामधील 

व्यिीस उपचािाची गिज असेल ि त्याकरिता त्याला मासहती पासहज े असल्यास 

टेसलमेसडसीनछया माध्यमातनू सव्हडीओ कॉन्फिन्सींगद्वािे औषध ि उपचािाांची 

मासहती दणे्यात येणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पदव्यतु्ति पदिी प्रिेश क्षमतेची िाढ किण्यासाठी ३०० एकि 

जागेमध्ये इांद्रायणी मेडीसीटी उभािण्याचा सांकल्प किण्यात आला आह.े यामाग े

शासनाचा मानस चाांगला आह.े िैद्यकीय सांशोधन, औषध उत्पादन, िेलनेस ि 

सफसजओ थेिेपीचा समािेश आह.े सफसजओ थेिेपीस असधक प्राधान्य दणे्यात आले 

आह.े अगोदि सफसजओ थेिेपीचा सडप्लोमा होता. आता त्याचा पदिी अभ्यासक्रम 

सरुु किण्यात येत असनू यापढेु सिद्याथ्याांना सफसजओ थेिेपी अभ्यासक्रमाची पदिी 

समळू शकणाि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई शहिामध्ये शासनाने आतापयांत निीन मडेीकल कॉलेज 

सरुु केले नाही. ते सरुु किणे अत्यांत आिश्यक आह.े यकेु्रनमध्ये अनेक तरुण िैद्यकीय 

सशक्षण घेण्यासाठी गलेे होते. त्याांना बाहिे जाण्याची आिश्यकता भास ूनये याकरिता  
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श्री.िसिांद्र िायकि ... 

मुांबई उपनगिामध्ये मेसडकल कॉलेज सरुु किण्याची मी मागणी केली होती. माझ्या 

सिधानसभा मतदािसांघात पशसुांिधणन सिभागाछया व्हटेिनणिी कॉलेजची जागा आह,े 

तेथे मेडीकल कॉलेज सरुु किण्याची मी मागणी केली होती.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.िसिांद्र िायकि..... 

कािण मेसडकलचे सशक्षण घेण्यासाठी या दशेातील समुािे २० हजाि सिद्याथी 

यकेु्रनमध्ये गेले होते. पिांत ुयदु्धामळेु ते सिण सिद्याथी यकेु्रनमध्ये अडकून पडले आहते. 

यकेु्रन या दशेामध्ये कमी खचाणमध्ये  ि कमी फीमध्ये मेसडकलचे सशक्षण सदले जात े

आसण त्या दशेामध्ये मेसडकलछया जागा दखेील मोठ्या प्रमाणािि असतात. म्हणनू 

त्या दशेामध्ये अनेकजण मेसडकलचे सशक्षण घेऊ इसछितात.  त्यामळेु आपल्या 

दशेामध्ये दखेील मेसडकलछया जास्तीत जास्त िाढसिणे अत्यांत आिश्यक आह.े सदि 

जागा िाढसिण्यासाठी मी मागणी केलेल्या सठकाणी मेसडकल कॉलेज उभािण्याछया 

दृष्टीने आिश्यक कायणिाही किािी, अशी मी सिनांती कितो. सदि सठकाणी मेसडकल 

कॉलेज सनमाणण केल्यानांति िाज्यातील डॉक्टिाांछया सांख्येमध्ये िाढ होईल आसण 

त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील जनतेला होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, शासकीय िैद्यकीय महासिद्यालयातील कां त्राटी स्िरुपात 

सनयिु किण्यात येणाऱ्या प्राध्यापक ि सहाय्यक प्राध्यापक याांछया मानधनामध्ये 

मोठ्या प्रमाणािि िाढ किण्यात आलेली आह.े पिूी मेसडकल कॉलेजमधील 

प्राध्यापकाांना ५० हजाि रुपये मानधन सदले जात होते.  पिांत ुआता त्यामध्ये िाढ करुन 

१ लाख ८६ हजाि ते २ लाख ३० हजाि रुपये इतके  मानधन किण्यात आले आह.े 

सहाय्यक प्राध्यापकाांच े पिूीचे मानधन ४० हजाि रुपये इतके होते. पिांत ु आता 

त्यामध्ये िाढ करुन १ लाख ७० हजाि ते २ लाख १० हजाि इतके मानधन किण्यात 

आलेले आह.े प्राध्यापकाांछया मानधनामध्ये िाढ केल्यामळेु जास्तीत जास्त ि हुशाि 

प्राध्यापक उपलब्ध होऊ शकतील, असा मला सिश्वास आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मनषु्ट्यबळ सिकास हा दखेील पांचसतु्रीमधील एक सिषय 

आह.े याबाबीकडे दखेील माननीय अथण मांत्री याांनी सिशेष लक्ष सदलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मनषु्ट्यबळ सिकासाांतगणत एक-एक इनोिेशन हब शासनाकडून 

स्थापन किण्यात येणाि आह.े यासाठी शासनाने ५०० कोटी रुपयाांची तितदू केली 

आह.े तसेच गडसचिोली सजल्ह्यामध्ये खाजगी सहभागातनू कौशल्यिधणन कें द्र उभारुन 

दििषी ५ हजाि सिद्याथ्याांना कौशल्य सशक्षण दणे्यात येणाि आह.े 
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श्री.िसिांद्र िायकि..... 

बदलत्या तांत्रज्ञानाछया यगुामध्ये सटकून िाहायचे असेल ति आपणास या बाबींची 

अत्यांत गिज आह.े यामध्ये Innovation, Incubation, Eco-system चा उल्लेख 

दखेील आपण केलेला आह.े त्याबद्दल मी आभािी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, गायनसम्राज्ञी लता मांगेशकि याांछया नािे आांतििाष्ट्रीय सांगीत 

महासिद्यालय सरुु किण्याची घोषणा किण्यात आलेली आह.े ह ेमहासिद्यालय सरुु 

किण्याबाबत कोणाचहेी दमुत नाही.  

अध्यक्ष महादये, सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगांटीिाि याांना मासहती आह े

की, सशिसेनाप्रमखु याांछया माध्यमातनू एक अध्यासन सरुु किण्याचा सनणणय घेतला 

होता. पिांत ुसदि अध्यासन अद्याप सरुु किण्यात आलेले नाही. उि अध्यासनास 

सहांदहु्रदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे आटण ॲण्ड कल्चि कें द्र असे नाि दणे्याचा प्रस्ताि 

सादि केला होता. तसेच उि अध्यासन कें द्र सरुु किण्यासाठी तेव्हा ५ कोटी रुपय े

दणे्यात आले होते. याबाबत आता तिी सिचाि किािा, अशी माझी सिनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकािछया पांचसतु्रीमध्ये 

दळणिळनाचा दखेील समािेश केलेला आह.े यामध्ये मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेचा 

दसुिा टप्पा सरुु केलेला आह.े मागील सिकािछया काळामध्ये पसहल्या टप्प्याची 

सरुुिात किण्यात आली होती.  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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श्री. िसिांद्र िायकि.... 

 अध्यक्ष महोदय, दसुऱ्या टप्प्यासाठी समुारे ७ हर्ार ५०० कोटी रुपय े

सकां मतीछया १० हर्ार र्वक.मी. लाांबीच्या ग्रामीण िस्त्याांछया कामाांना मांजिुी सदली 

असनू सदि कामे पढुील दोन िषाणत किण्यात येणाि आहते. याबाबत मी िाज्य 

सिकािचे आभाि व्यि कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील या एक काम आह.े जोगशे्विी जांक्शन 

येथे मेरो – ६ आह.े मेरो – ६ प्रकल्पाला मेरो – ७ िेदनू जात आह.े रॉमा केअि सेंटि 

येथे एक भयुािी मागण व्हािा, अशी मी मागणी केली आह.े सतचा समािेश या 

अथणसांकल्पामध्ये किािा. त्याचा उल्लेख माननीय उप मखु्यमांत्रयाांनी त्याांछया भाषणात 

किािा, अशी मी सिनांती कितो. मेरोकरिता ९ िस्त्याांमध्ये भयुािी मागण केला आह.े 

तेथे दोन स्टेशन येत आहते. त्यामळेु लोकाांना येण्या-जाण्यासाठी अडचण होईल. 

त्यामळेु तेथे भयुािी मागण केला ति ही गैिसोय टळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, पांचसतु्रीमधील उद्योगासाठी िाज्य सिकािने प्राधान्य सदले 

आह.े िाज्यात ३ हजाि मेरीक टन ऑसक्सजन उत्पादनाचे उसद्दष्ट होते. िाज्यात दििोज 

जिळपास १३०० मेरीक टन ऑसक्सजन उत्पादन सनसमणती होत होती. जिळपास 

१८०० मेरीक टन इतकी प्रसतसदन मागणी होती. कोसिड – १९ काळात ऑसक्सजनची 

मोठ्या प्रमाणात आिश्यकता होती. ती पणूण किण्याचा सिकािने सांकल्प केला आह.े 

३ हजाि मेरीक टन ऑसक्सजन प्रसतसदन सनमाणण किण्याचे उसद्दष्ट ठेिले आह.े िाज्यात 

समशन ऑसक्सजन अांतगणत उद्योग घटकाांना प्राधान्य सदले आह.े ३००० मेरीक टन 

ऑसक्सजनचे उसद्दष्ट ह ेिाज्य सिकाि पणूण किीत आह.े त्याबाबत मी िाज्य सिकािच े

असभनांदन कितो. आपल्याकडे आता मबुलक प्रमाणात ऑसक्सजनचा साठा समळू 

शकतो.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्याछया ईलेसक्रक िाहन धोिणाची प्रशांसा सनती आयोगाने 

केली आह.े िाढत्या िाहनाांचा सिचाि किता असधक प्रमाणात िाय ुप्रदषुण होत आह.े 

या अनषुांगाने शासनाने ७ हजाि ईलेसक्रक िाहन मालकाांना त्याांछया िाहनाांछया 

सकां मती कमी करुन सदल्या आहते. यामळेु आता कमी प्रमाणत प्रदषुण होईल. तसेच  
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श्री. िसिांद्र िायकि.... 

नीती आयोगाकडून याची प्रशांसा झालेली आह.े याबद्दल मी शासनाचे असभनांदन 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य सिकािने पयणटनाला चालना दणे्याचा प्रयत्न केला 

आह.े िायगड सकल्ल्यासाठी सन २०२२-२३ िषाणकरिता १०० कोटी रुपयाांछया 

सनधीची उपलब्धता करुन सदली आह.े तसेच िायगड, तोिणा, सशिनेिी, सधुागड, 

सिजयदगूण या सकल्ल्याांनाही १४ कोटी रुपये ि मुांबईतील सशिडी ि सेंट जॉजण 

सकल्ल्याकरिता ७ कोटी रुपये सनधी सदला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, िाई ि कोल्हापिू मागे महाबळेश्विला जाता येते. येथे 

पयणटनास चालना द्याियाची असेल ति तेथे दोन्ही बाजनेु िोप-िे केला पासहजे. िाई 

येथे िाहनतळ उभािले ति तेथील आजबुाजछूया गािातील लोकाांना यामळेु 

उद्योगधांदा उपलब्ध होईल. तेथे लोक हॉटेल उभारु शकतील. तसेच महाबळेश्वि यथेे 

प्रचांड प्रमाणत िाहतकू कोंडी होत असते. कोल्हापिू आसण िाई या दोन्ही बाजनेु 

िाहतकू कोंडी होते. मी सिनांती कितो की, दोन्ही बाजनेु िोप-िे तयाि केला ति तेथील 

आसपासछया गािाांनाही याचा फायदा होईल. महाबळेश्वि शहिात िाहनाांमळेु होणािे 

प्रदषुण, िाहतकू कोंडी कमी प्रमाणात होईल. याबाबत शासनाने सिचाि किािा.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यात माथेिान आसण महाबळेश्वि ही दोन थांड हिेची 

सठकाणे आहते. कोकणातील माचाळ येथील थांड हिेचे सठकाणही शासनाने सिकससत 

किािे. सभलिडे आसण आििली येथनू २० सक.मी. अांतिािि माचाळ ह ेगाि आह.े 

ह ेमाचाळ गाि थांड हिचेे सठकाण आह.े ह ेसठकाण सिकससत केले ति चाांगले होईल. 

तसेच आिे कॉलनीत ३ हजाि १६२ सक.मी. लाांबीची जागा आह.े तथेेही शाळा, 

महासिद्यालयातील अनेक सिद्याथी पयणटनासाठी येत असतात. आिे कॉलनीतील 

गाडणनचाही सिकास झाला पासहजे.  
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श्री. िसिांद्र िायकि.... 

 अध्यक्ष महोदय, सचपळून येथील िसशष्ठी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मगिी 

आहते. तेथे क्रोकोडाईल पाकण  किािा. तसेच गोिळकोट सकल्ला त ेताज हॉटेल येथेही 

िोप-िे केला ति पयणटनाला चालना समळेल.  

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.िसिांद्र िायकि..... 

 अध्यक्ष महोदय, यािषी प्रजासत्ताक सदन सोहळयामध्ये राष्ट्रीय िात्र सेनेच्या 

महाराष्ट्र दलातील ५७ र्वानाांच्या तकुडीने सन्मान प्राप्त केला आह.े  त्याबद्दल मी 

त्याांच े अर्वभनांदन करतो. अनेक चषके आर्वि पदके र्वर्ांकल्यानांतर एकां दर 

कामर्वगरीमध्ये ही तकुडी सवोत्तम ठरली आह.े  ७ वषांच्या अांतराने महािाष्ट्र राज्याने 

या सांचालनामध्ये सवोत्तम सांचालनाचा चषक र्वमळर्ववला आह.े  माननीय 

पांतप्रिानाांच्या रॅलीदरम्यान र्वसर्वनअर अांडर ऑर्वफसर र्वगतेश र्वदनकर याांना गाडि 

कमाांडर म्हिनू प्रर्वतर्वित पांतप्रिान ध्वर्ाला सलाम करण्याचा सन्मान दखेील 

र्वमळाला.  हा महाराष्ट्राचा सन्मान आह ेव त्याबद्दल मी त्याांचे कौतकु करतो. 

 अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याची सिापना झाली त्यावेळची लोकसांख्या व 

कायद ेर्ववचारात घेऊन पोलीस सटेशनची र्वनर्वमिती करण्यात आली होती.  परांत ुआता 

पोलीस सटेशन्स ् व त्यातील कमिचाऱयाांची सांख्या अपरुी पडत असनू पोलीस 

सटेशनच्या इमारती अत्यांत मोडकळीस आल्या आहते.  र्ोगेश्वरी, मेघवाडी, आरे 

पोलीस स्टेशन्स ्याांचा दखेील यामध्य ेसमावेश आह.े  याबाबत र्ववचार करुन त्याांच्या 

दरुुसतीसाठी र्वनिी उपलब्ि करुन द्यावा ही र्ववनांती करुन माझे भाषि सांपर्ववतो.  

िन्यवाद. 

--------- 
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पॉइटं ऑफ प्रोलसजरबाबत 

 श्री.भासकर र्ािव : अध्यक्ष महोदय, अििसांकल्पावरील सविसािारि 

चचेसाठी काल तीन तासाांचा वेळ ठरवनू र्वदला होता.  त्यापैकी ९० र्वमर्वनटे र्ववरोिी 

पक्षाला व ९० र्वमर्वनटे सत्तािारी पक्षाला दणे्यात आली होती.  परांत ुकाल माननीय 

र्ववरोिी पक्षनेते एकटेच ९६ र्वमर्वनटे बोलले... (अडिळा...) सन्माननीय सदस्याांना मी 

सिचारु इसछितो की, आपि अस ेठरर्ववले आह ेका की कोिाच ेकाही ऐकूनच घ्यायच े

नाही... (अडिळा...) ती सांिी र्वमळवनू दणे्याचचे काम मी करीत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय र्ववरोिी पक्षनेते काल ९६ र्वमर्वनटे बोलले.  

सन्माननीय सदसय श्री.सिुीर मनुगांटीवार ह ेज्यिे सदसय आहते.  ते आता खाली बसनू 

म्हित आहते की, माननीय र्ववरोिी पक्षनेत्याांची वेळ यात पकडली र्ात नाही.  परांत ु

मी त्याांना साांग ूइर्वच्ितो की, तस ेनसते.  सत्तािारी पक्षाला दणे्यात आलेला वेळ 

दखेील मांत्री महोदयाांच्या उत्तरासह असतो.   

 अध्यक्ष महोदय, माझी आपिास र्ववनांती आह े की आर्च्या वेळेचे अशा 

प्रकारे र्वनयोर्न कराव ेकी दोन्ही बार्चू्या सन्माननीय सदसयाांना मांत्रयाांच्या उत्तरासह 

र्वनम्मा-र्वनम्मा वेळ र्वमळेल.  दसुरी गोष्ट अशी की, पक्षर्वनहाय कोिकोित े सदसय 

बोलतील याचा एक तक्ता सर्वचवाांनी आपल्याला र्वदला असले.  मी त्यामध्य ेपरवा 

सिुारिा सचुर्ववली होती त्याप्रमािे सिुारिा करण्यात आली आह ेर्वकां वा कस ेह ेमला 

मार्वहती नाही.  परांत ु तो तक्ता असा असले की, भारतीय र्नता पक्षाचे सदसय 

बोलल्यानांतर र्वशवसेनेच े सदसय बोलतील.  त्यानांतर पनु्हा भारतीय र्नता पक्ष, 

राष्ट्रवादी कााँग्रेस, भारतीय र्नता पक्ष, कााँग्रेस, भारतीय र्नता पक्ष, अपक्ष... 

(अडिळा...) म्हिर् े भारतीय र्नता पक्षाच े ५ सदसय बोलल्यानांतर सत्तािारी 

पक्षातील एकेका सदसयाला सांिी र्वमळत.े  माझी र्ववनांती आह ेकी, असे होता कामा 

नय.े  प्रत्येक पक्षाच्या सदसयाला एकेकदा सांिी र्वमळाली पार्वहर्े व हीच खरी पध्दत 

आह.े  दरम्यानच्या काळात यामध्य े चकू झाली होती.  अिाित, आपि त्यामध्ये 

दरुुसती केली असल्यास मी आपले आभार मानतो.   
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श्री.भासकर र्ािव..... 

अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइांट ऑफ प्रोर्वसर्र असा आह ेकी, दोन्ही बार्चू्या 

सदसयाांना र्वनम्मा-र्वनम्मा वेळ र्वमळावा.  तसेच र्ववरोिी पक्षातील एक सदसय 

बोलल्यानांतर सत्ताधािी बाजछूया पक्षर्वनहाय एकेक सदसयाांना बोलण्याची सांिी द्यावी. 

 तालिका सभाध्यक्ष : या चचेसाठी तीन तास वळे र्वदलेला आह.े  र्वनम्मा वेळ 

मांत्रयाांच्या उत्तरासह सत्तािारी पक्षाला व र्वनम्मा वेळ माननीय र्ववरोिी पक्षनेत्याांच्या 

भाषिासह र्ववरोिी पक्षाला आह.े.. (अडथळा...) 

 श्री.सिुीर मनुगांटीवार : अध्यक्ष महोदय, आपि यावर र्वनििय दणे्यापवूी माझ े

म्हिि ेऐकून घ्यावे, ही र्ववनांती आह.े  र्वनम्मा वेळ सत्तारुढ पक्षाला आर्वि र्वनम्मा वळे 

र्ववरोिी पक्षाला र्वदला र्ातो त्यावेळी सत्तािारी पक्षाला दणे्यात आलेल्या र्वनम्म्या 

वेळेमध्य ेसवि रार्कीय पक्षाांचा समावेश होतो.  दोन्ही बार्चू्या सन्माननीय सदसयाांना 

र्वनम्मा-र्वनम्मा वेळ द्यायचा असल्याने सत्तािारी पक्षाचे एक सदसय बोलल्यानांतर 

र्ववरोिी पक्षातील एका सदसयाांना बोलण्याची सांिी र्वदली र्ाते.   

यानांतर श्री.िमुाळे..... 
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि... 

अन्यथा काय होईल की आपण जे साांगत आहात त्यामळेु येथील सदस्य १० समसनटे 

आसण सतकडचे ५ सदस्य ५० समसनटे बोलतील.   

अध्यक्ष महोदय, मला िाटते की, यािि िेळ खचण किण्याऐिजी सिण 

गटप्रमखुाांची बैठक एकदा घेतली पासहजे.  कािण गेली २० िषे यािि अनेकदा अनेक 

सनणणय झाले आहते.  त्यामळेु आपण ह ेसिण सनणणय एकसत्रत करु.  अन्यथा  गैिसमज  

पसितील.   

ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : ठीक आह.े  असे असले तरी 

आता सविच पक्षामध्य े नवीन सदस्य आहते. सिाांना बोलण्याची सांधी समळािी.  

म्हणनू आपण आता क्रम लािताना सशिसेना पक्षाचे सदस्य आता बोलले आहते.  

त्यानांति  भाितीय जनता पक्षाचे, त्यानांति िाष्ट्रिादी काँगे्रस पक्षाचे त्यानांति काँगे्रस 

आसण त्यानांति अपक्ष ि पढेु भाितीय जनता पक्षाचे सदस्य अशा प्रकािचे आपण 

सिाांना बोलण्याची सांधी दऊे.  आता सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीिाि याांनी 

चचलेा सरुूिात किािी. 

श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि 

जाधि याांना साांग ूइसछितो की, मी दीड नाही ति दोन तास बोलेन.  कािण जनतेछया 

सहतासाठी शाांत िाहता येत नाही.  गप्प बसता येत नाही आसण सत्तेचा मोह नसल्याने 

मी २ तास बोलणाि आह.े   

श्री. भास्कि जाधि : (खाली बसनू) मी दखेील २ तास बोलेन. 

श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : आपण २ नाही ति २० तास बोलािे.  त्यामध्ये काही 

अडचण नाही.  सिकािछया सििोधात चकुा काढण्यासाठी २० तास बोला. 

आिश्यकता असेल ति सनिेदन द्या.  सतथे िाहता येत नसेल ति आम्ही २५ जणाांनी 

सह्या केल्या आहते त्यािि आपण एक सही किा.   

ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीिाि याांनी आता 

त्याांछया अथणसांकल्पाििील भाषणास सरुूिात किािी.  
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पृ.शी.: अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण. 

मु.शी.: सन २०२२-२०२३ छया अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण. 

(चचाण पढेु सरुू.. 

 

श्री. सधुीि मनुगांटीिाि (बल्लािपिू) : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय 

उपमखु्यमांत्री आसण अथणमांत्री श्री. असजत पिाि याांनी माांडलेल्या अथणसांकल्पािि चचाण 

किण्यासाठी, त्यातील काही मदु्याांिि असभनांदन किीत आसण काही मदु्याांछया सांदभाणत 

त्याांनी गांभीिता घेत कृती किािी अशी अपेक्षा व्यि करुन या चचमेध्ये सहभाग घेतो. 

अध्यक्ष महोदय, या भाषणाला सरुूिात किण्यापिूी मी सित्तमांत्रयाांना सिनांती 

कितो की, "काश्मीि फाईल"छया टॅक्स फ्रीछया सांदभाणत आताच ९२ आमदािाांछया 

हस्ताक्षिाांचे सनिेदन आपल्याला सदले आह.े  या सभागहृाछया भािना आसण ९२ 

सन्माननीय सदस्याांचा या सांदभाणतील भाि लक्षात घेऊन आपण आपल्या उद्याछया 

उत्तिामध्ये मग त्यात "पािनसखांड सकां िा काश्मीि फाईल" असेल त्या सांदभाणत टॅक्स 

फ्री किण्याचा एक उत्तम सनणणय घ्यािा अशी अपेक्षा मी व्यि कितो. 

अध्यक्ष महोदय, काल सििोधी पक्ष नेते श्री. दिेेंद्र फडणिीस याांनी असतशय 

योग्य पध्दतीने या अथणसांकल्पाछया सांदभाणत मदु्द े उपसस्थत केले आहते.  या 

अथणसांकल्पातील ज्या उसणिा आहते, ज्या त्रटुी आहते त्या सिकािला लक्षात आणनू 

सदल्या.  जेव्हा आम्ही सिकािछया उसणिा सकां िा त्रटुी लक्षात आणनू दतेो त्याचा अथण 

असा आह ेकी, या सभागहृामध्ये समोिछया सत्तारुढ पक्षामध्ये बसलेले नेते, मांत्री ह े

आमचे शत्र ू नसनू या िाज्याछया जनतेछया सहतासाठी एकसत्रतपणे समतोल 

सिकासासाठी सिण समहू आसण िगाणछया सहतासाठी आपण एकमेकाांशी सांिाद केला 

पासहजे ही या मागची भािना आह.े   
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि... 

अध्यक्ष महोदय, ५४८५७७ कोटी ५२ लाख इतक्या िकमेचा िाज्याचा 

अथणसांकल्प आह.े  हा आकडा मोठा आह.े  पण हा आकडा जेव्हा आपण 

अथणसांकल्पाछया माध्यमातनू सभागहृात साांसगतला आसण आपल्या अथणसांकल्पीय 

भाषणातनू घोषणाांचा अभ्यास केला ति पसहला मदु्दा असा समोि येतो की, हा 

अथणसांकल्प पणूणपण े"कट बेस" आह.े  त्यािि मी मदु्दाम काही उदाहिणे दईेल.  हा 

अथणसांकल्प फसिा आह.े  हा फसिा यासाठी आह ेकी, येथे घोषणा होतात.  पण त्या 

घोषणाांची अांमलबजािणी होत नाही.   

अध्यक्ष महोदय, अथणसांकल्प माांडताना अपेक्षा काय असतात ति आपण या 

अगोदि या सभागहृामध्ये जो भाि व्यि केला की अथणसांकल्प कसा असािा.  पण 

जेव्हा आपल्याला या सांदभाणत कृती समळते तेव्हा अपेक्षा असते की, आपण 

सिसिण्यासाठी "गजनी"चे िांशज नाही.  आमची अपेक्षा अशी असते की, आपण या 

सभागहृात जी भाषणे केली... त्यातील सिण मदु्द ेपणूण होतील असे मी म्हणणाि नाही.  

पण त्यापैकी एखाद्या मदु्यािि तिी कृती व्हायला हिी.  आपण जेव्हा सनिडणकुीमध्ये 

जनतेसमोि जातो.  जनतेछया समोि जाऊन जी आश्वासने दतेो, शपथनामा दतेो, 

िचननामा दतेो. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सधुीि मनुगांटीवार.... 

तेव्हा अशी अपेक्षा असते की, यापैकी काही मदु्द ेएका वषाित होिार नाहीत पि पाच 

वषािमध्य े समान वाटप होऊन र्वनदान या मदु्यावर तरी अििसांकल्पामध्ये प्रर्वतर्वबांब 

सदसािे. पिांत ु जेव्हा मी या अथणसांकल्पाकडे पाहतो तेव्हा माननीय सित्त मांत्री श्री. 

असजत पिाि याांनी एक चाांगली सांधी गमािली असे मला िाटते. सदनाांक १ मे, १९६० 

नांतिचा असतशय असाधािण परिसस्थतीतील हा अथणसांकल्प होता. जगामध्ये 

कोिोनाची िैसश्वक महामािी सरुु होती. सािे जग स्तब्ध झाले होते. तसेच अथणचक्र मांद 

झाले होते. समाज जीिनािि कोिोनाचा जो सिपिीत प्रभाि पडला आह ेत्याचे प्रश्न, 

समस्या सटुव्यात यासाठी माननीय सित्त मांत्री श्री. असजत पिाि घोषणा कितील, अशी 

अपेक्षा होती. पिांत ुअथणसांकल्प िाचल्यानांति असे लक्षात आले की, माननीय सित्त 

मांत्री श्री. असजत पिाि याांनी एक समुाि अथणसांकल्प माांडला आह.े या अथणसांकल्पातनू 

सिणसामान्याांची प्रगती, या िाज्याची उन्नती होईल अशी अपेक्षा होती. आपल्याला 

याची मासहती आह े की, महािाष्ट्र िाज्याची बजेट साईज, आसथणक क्षमता सकां िा 

जीएसडीपी मध्ये जगातील १९३ दशेापैकी महािाष्ट्र ३६ व्या क्रमाांकािि आह.े 

आमची अशी अपेक्षा होती की, सिश्वगौिि माननीय श्री. निेंद्र मोदी ह ेया दशेाछया 

उन्नती आसण प्रगतीसाठी तसेच हा दशे जगाचा कफ्तान व्हािा यासाठी मेहनत, कष्ट, 

परिश्रम आसण सनयोजन किीत आहते. अशा प्रसांगात या दशेाछया अथणसांकल्पाछया 

प्रगतीमध्ये आमचेही मोठे योगदान असले अशी आमची अपेक्षा होती. खिे म्हणजे 

अथणसांकल्पातील तितदुी म्हणजे मांसदिाचा प्रसाद नव्ह ेकी, जो आला त्याछया हातात 

थोडा प्रसाद टाकला. या अथणसांकल्पामध्ये िेध सदसािा यासाठी तसा िेध घेतला 

पासहजे. पण अथणसांकल्पाकडे बसघतले ति महासिकास आघाडी सिकािचे नाि मोठे 

आसण लक्षण खोटे ह ेआपल्याला म्हणता येईल.  

अध्यक्ष महोदय, याचे िणणन किायचे झाले ति, 

 "कसे म्हणािे यास बजेट, कसे म्हणािे यास बजेट, मागचचे माांडले सािे थेट, 

सकती लागले सदिे बडुाशी, लपतो का अांधाि, ह ेकसले सिकाि उद्धिा, अजब तझु े

सिकाि." 
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श्री. सधुीि मनुगांटीवार.... 

अध्यक्ष महोदय, मी आता आपल्याला काही मदु्द े िाचनू दाखितो. ह े मदु्द े

िाचल्यानांति आपण अथणसांकल्प माांडताना या सांदभाणत आपण काय कितो, ह े

आपल्याला ही कळेल. सदनाांक ११ माचण, २०२२ छया अथणसांकल्पाचे भाषण माझ्या 

हातात आह.े माननीय सित्त मांत्री श्री. असजत पिाि याांना पासहजे असेल ति मी त्याांना 

तीनही िषाणचे अथणसांकसल्पय भाषण दतेो. सदनाांक ०६ माचण २०२० िोजी सन २०२०-

२१ चा अथणसांकल्प माांडला होता. या अथणसांकल्पामध्ये पान क्र. ९, मदु्दा क्र. २४ िि 

अशी घोषणा केली होती की,   पणुे शहिाबाहिेील  १७० सकमीचा रिांगिोड प्रस्तासित 

किीत असनू यािषी भसूांपादन किण्यात येईल. यािरुनच मी अथणसांकल्पामध्ये कट-

पेस्ट असे म्हणत होतो. सदनाांक ०८ माचण या सदिशी सन २०२१-२२ चा अथणसांकल्प 

अथणसांकल्प माांडण्यात आला. त्यातील पान क्र. १० मदु्दा क्र. ३७ पनु्हा पणु्याबाहिे 

चक्राकाि मागण यािषी बाांधण्याची सरुुिात किण्यात येईल ि याच िषी भसूांपादनाच े

काम हाती घेण्यात येईल हाच मदु्दा माांडण्यात आला. गजनीला सदु्धा आठिले. सन 

२०२२-२३ मध्ये पनु्हा पान क्र. १७ मदु्दा क्र. ७७ िि तेच माांडण्यात आले की, पणु े

रिांगिोड प्रकल्पासाठी समुािे १९०० हके्टि जसमनीचे सांपादन किाियाच ेअसनू १५०० 

कोटी रुपये सनयतव्यय प्रस्तासित किण्यात येत आह.े मला कधी कधी आियण िाटत े

की, मी जे काही इति मदु्द ेदते आहोत ति आपण कट पेस्ट किीत आहात. दििषी 

एकच मदु्दा येत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा हा सशडी सिमानतळाचा आह.े भगिान साईबाबा 

सदु्धा यातनू सटुले नाहीत. सन २०२१-२२ छया अथणसांकल्पातील पान क्र. १२, मदु्दा 

क्र. ४६ िि असे म्हटले आह े की, सशडी सिमानतळाििील िात्रीछया उड्डाणाची 

ससुिधा. सन २०२२-२३ छया अथणसांकल्पात पनु्हा तेच भाषण पान क्र. २०, मदु्दा क्र. 

८७, सशडी येथील आांतििाष्ट्रीय सिमानतळाििील िात्रीछया उड्डाणाची ससुिधा 

लिकि सरुु किण्यात येईल. 

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि .....  

सन २०२१-२२ मधील अथणसांकल्पीय भाषणातील प.ृक्र. १२, मदु्दा क्र. ४७ मध्ये अस े

नमदू केले आह ेकी,   अमिािती सजल्ह्यात बेलोिा येथे निीन टसमणनल सबल्डींग तसेच 

िात्रीछया सिमान िाहतकुीची ससुिधा उपलब्ध किण्यात येईल. या िषीछया 

अथणसांकल्पात प.ृक्र. २०, मदु्दा क्र. ८७ मध्ये असे नमदू केले आह ेकी,  अमिािती 

सिमानतळािि िात्रीची उड्डाण ससुिधा सरुु किण्याकरिता निीन टसमणनल इमाितीची 

उभािणी किणे. या सठकाणी मी केिळ नमनूा दते आह.े सिस्ततृ साांगत नाही. कािण ह े

सिण िाचण्यास दोन तास लागतील, एिढया समान तितदुी या अथणसांकल्पात केलेल्या 

आहते. सन २०२०-२१ या अथणसांकल्पात प.ृक्र. २३, मदु्दा ७५ यामध्ये असे नमदू 

केले आह ेकी, निी मुांबईतील िाशी येथे आिसक्षत भखूांडािि ससडकोकडून महािाष्ट्र 

भिन उभािण्याचे प्रस्तासित आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२३या  अथणसांकल्पातील पान क्र, ३०, मदु्दा क्र. 

१४३ मध्ये असे नमदू केले आह ेकी,  निी मुांबई येथे महािाष्ट्र भिनकरिता १०० 

कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. मला आियण िाटते की, हीच भसूमका 

शेतकऱ्याांछया सांबांधी घतेली गेली. सद. ६ माचण, २०२० िोजी अशी घोषणा केली की, 

सनयसमत कजण भिणाऱ्याांना ५० हजाि रुपये अनदुान दऊे. पनु्हा या िषीछया 

अथणसांकल्पात तीच घोषणा आह ेकी, सनयसमत कजण भिणाऱ्याांना ५० हजाि रुपये दऊे. 

ह ेकाय सरुु आह े? एखाद्या लहान मलुाला जेिताना एक घास सचऊ ताईचा, एक 

घास भाऊचा, एक घास ताईचा असे साांसगतले जाते. त्याप्रमाणे या बजेटमध्ये असे 

आह ेकी काय ?  एक िषण सशिसेनेचे, एक िषण काँग्रेसचे, एक िषण िाष्ट्रिादी काँग्रेसचे. 

३ िषे आपण सदलेले मदु्द ेपणूण केलेले  नाहीत. ही सिण अथणसांकल्पाची भाषणे आहते. 

या सिकािचा प्रिास येथेच थाांबत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  सद. ८ माचण, २०२१ िोजीचा अथणसांकल्प माझ्याकडे आह.े 

आमचे समत्र सन्माननीय सदस्य आज सत्तारुढ पक्षात आहते. ते कधी सििोधी पक्षात 

येतील ह ेमला माहीत नाही. या सांबांधीचे मदु्द ेमी िाचनू दाखितो.  सद. ८ माचण २०२१  
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि .....  

िोजी आांतििाष्ट्रीय मसहला सदनाछया सदिशी शासनाने घोषणा केली. क्राांतीज्योती  

सासित्रीबाई फुले याांछया नािाने एक हजाि ५०० सीएनजी बसेस दणे्यात येतील, पान 

क्र. १९, मदु्दा क्र. ७८ यािि ह ेनमदू केले आह.े आपले िाज्य ह ेमसहला धोिणाछया 

बाबतीत नेहमीच अगे्रसि िाज्य आह.े मलुींछया सशक्षणासाठी िाज्याने अनेक प्रागसतक 

पािले उचलली आहते. असेही त्यात साांगण्यात आले. या फसनणचिचे आयषु्ट्य जि ५० 

िषे असेल ति अथणसांकल्पाछया भाषणाछया िळेी िाजिनू ते २० िषाणत तटेुल एिढे 

िाजिले. ही योजना क्राांतीज्योती सासित्रीबाई याांछया नािाने सरुु किण्यात येईल. या 

योजनेकरिता शासनाकडून िाज्य परििहन महामांडळास पयाणििण पिूक दीड हजाि 

सीएनजी ि हायब्रीड बसेस प्राधान्याने उपलब्ध करुन दणे्यात येतील असे साांसगतले 

होते. मात्र या करिता एक रुपयाही सदला नाही. मी या सांबांधी फाईल िाचली. ती 

सनगेटीव्ह केलेली आह.े सासित्रीबाई फुले याांछया नािाची ही योजना आह.े कोठे 

फसिायचे ? एका बाजलुा मलुींछया सशक्षणाची भािना व्यि किायची ि दसुऱ्या 

बाजलुा फसिायचे. एकही बस सदली नाही. एिढयाििच ह ेसिकाि थाांबले नाही. 

सशिसेनेने मदत केली. आमछया बद्दल मनात िाग होता. 

अध्यक्ष महोदय,   सिकेल ते सपकेल ही योजना शासनाची होती., मागछया 

िषीछया अथणसांकल्पातील प.ृक्र. ६, मदु्दा क्र. १७ मध्ये असे साांसगतले की, सिकेल ते 

सपकेल या धोिणाांतगणत शेतमालाची बाजािपेठ ि बाजािमलु्याछया सनसमणतीकरिता 

माननीय बाळासाहबे ठाकिे कृषी व्यिसाय ि ग्रामीण परिितणन प्रकल्प िाबसिण्यात 

येईल. याकरिता २१०० कोटी रुपये सनसित केले. मी या बाबत मासहती घेतली. 

बाळासाहबे ठाकिे कृषी व्यिसाय ि ग्रामीण परिितणन प्रकल्पासाठी एक रुपया दखेील 

या क्षणापयांत खचण झालेला नाही. येथेच ह ेसिकाि थाांबले नाही.  

अध्यक्ष महोदय,  आपण मागील २ िषे आिोग्यासांबांधी गांभीि चचाण किीत आहोत. 

या करिता  सिकािने घोषणा केली. ह े कोिोनाचे िषण आह.े सािणजसनक  
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि .....  

आिोग्य सिभागाांतगणत जनतेला उत्तम दजाणची आिोग्य ससुिधा उपलब्ध करुन 

दणे्याकरिता समुािे ७ हजाि ५०० कोटी रुपये सकमतीचा  प्रकल्प तयाि केला असनू 

तो आम्ही ४ िषाणत पणूण करु.   

      यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि .... 

पिांत,ु १ रुपयाही खचण झाला  नाही. त्या प्रकल्पाचे अजनू काही नामोसनशाण नाही. 

आपल्याला सशक्षकाांनी सशकसिताना मानिाछया उत्क्राांतीचा ससध्दाांत साांसगतला की, 

माकडापासनू मानिाची उत्क्राांती झाली. पिांत,ु या फाईलचा प्रिास पासहला ि डासिणन 

जि मांत्रालयात आला ति तो असे म्हणेल की, मी खोटा होतो. मानिाची उत्क्राांती 

अजगिापासनू झाली आह,े ती माकडापासनू झाली नाही, असे साांसगतल्यासशिाय तो 

िाहणाि नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी मागछया िषी दसुिी घोषणा केली. मदु्दा 

क्रमाांक ४, पषृ्ठ क्रमाांक २, िाज्यातील ८ मध्यिती सठकाणी कासडणयाक कॅथलॅब सरुु 

किण्यात येतील. तमुछयासाठी थाांबणाि आह ेकाय, कोणाला तिी एकाला सनिेदन 

घेऊन दिेाछया घिी पाठिा ि दिेाकडून सलहून आणा की, जोपयांत या कासडणयाक 

कॅथलॅब होणाि  नाहीत, तोपयांत कोणालाही हाटणअटॅक येणाि नाहीत. आपण 

कोणाला तिी पाठिा ना.  

  अध्यक्ष महोदय, सदनाांक ८ माचण िोजी घोषणा केली. पिांत,ु कासडणयाक कॅथलॅब  

सोडा, डॉक्टि सोडा, परिचारिका सोडा, यांत्रसामगु्री सोडा केिळ ह ेप्रस्तासित आह े

असा, ५०० रुपयाांचा एक सटनाचा बोडण दखेील िषण झाले तिी लािला नाही. सतसिा 

मदु्दा १५० रुग्णालयाांमध्ये ककण िोगाछया सनदानासाठी आिश्यक ससुिधा .... पषृ्ठ 

क्रमाांक ३, मदु्दा क्रमाांक ५. त्या फाईललाच ककण िोग झाला. ती फाईल हललीच नाही. 

येथेच थाांबले नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, फि एका योजनेबाबत थोडी घोषणा केली. ती चाांगली 

झाली, चाांगली झाली म्हणजे काम झाले. ती घोषणा माननीय श्री.शिद पिाि याांछया 

नािाने ग्रामसमधृ्दी योजनेची होती. गाय-म्हशीचे गोठे बाांधणे, पषृ्ठ क्रमाांक ७, मदु्दा 

क्रमाांक २३. या योजनेंतगणत काही गोठे बाांधले. सन २०२१-२०२२ मध्ये याकरिता 

साधािणत: ५१ कोटी, १९ लाख, ५१ हजाि खचण झाला ि ह ेगोठे बाांधले. बाकी 

क्राांतीज्योती सासित्रीबाई फुले, सहांदहुृदयसम्राट स्िगीय बाळासाहबे ठाकिे याांना मात्र 

कुठेही स्थान सदले नाही. ह ेकटपेस्ट असे बजेट सदले. 
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि .... 

  अध्यक्ष महोदय, खिे ति माननीय श्री.असजत पिाि एक गोष्ट खिी आह ेकी, 

स्ित:ची पाठ स्ित:ला कधीच पाहता येत नाही. पिांत,ु स्ित:चे भाषण ति पाहता येते. 

आपण काय भाषण केले आह ेते पाहण्यास ति अडचण नाही. मी आता माननीय 

श्री.असजत पिाि याांचे भाषण िाचनू दाखितो ि मग काय अडचण आह ेते साांगतो. 

माननीय श्री.असजत पिाि याांनी सद.१४ माचण, २०१८ िोजी दपुािी १३ िाजनू ३० 

समसनटाांनी भाषण केले होते. ते असे म्हणाले की, ''कनाणटक िाज्याने स्ितांत्र कृषी 

अथणसांकल्प सादि केला. त्याच प्रमाणे महािाष्ट्रात दखेील स्ितांत्र कृषी अथणसांकल्प 

सादि केला गेला पासहजे.'' आम्ही थाांबिले का, आम्ही काही अडचणी आणल्या 

काय, मग ३ िषाांत स्ितांत्र कृषी अथणसांकल्प का केला नाही? 

  अध्यक्ष महोदय, या िाज्याचे ३ िषाांचे ह े ददुिै आह े की, ह े िाज्य आता 

कृषीप्रधान व्यिस्थेकडून खचुीप्रधान व्यिस्थेकडे गेले आह.े खचुीसाठी जीि गेला 

तिी बेहत्ति. खचुीसाठी तत्ि गेले तिी, बेहत्ति. अथण मांत्री महोदय म्हणाले होते की, 

िाज्याछया इसतहासामध्ये इतकी प्रचांड म्हणजे १५ हजाि कोटी रुपयाांची तटू ि ५० 

हजाि कोटी रुपयाांची िाजकोषीय तटू झाल्याचे आम्ही कधीच ऐकले नव्हते. 

  अध्यक्ष महोदय,  मी माननीय श्री.असजत पिाि याांना धन्यिाद दतेो की, त्याांनी 

या भाषणामध्ये जो भाि व्यि केला तो भाि जेव्हा मी सपांक बकु पाहतो की, आमची 

तटुीछया बाबतीत आज काय अिस्था आह ेतेव्हा ह ेलक्षात येते. त्याांनी १५ हजाि 

कोटी रुपयाांछया तटुीला नािे ठेिली. पिांत,ु त्याांछया िाज्यातील तटुीचे आकडे पासहले 

ति, सन २०२०-२०२१ मध्ये ४१ हजाि १४२ कोटीची तटू. तेव्हा ति १५ हजाि कोटी 

रुपयाांची तटू झालीच नव्हती, तेव्हा ती तटू फि प्रस्तासित केली होती, त्यािि टीका 

केली गेली. मात्र दसुऱ्याच िषी ४१ हजाि १४२ कोटी रुपयाांची तटू, सन २०२१-

२०२२ मध्ये ३० हजाि ७२५ कोटींची तटू ि या िषी २४ हजाि, ३५३ कोटींची तटू 

आह.े िाजकोषीय तटू ८९ हजाि ५९८ कोटी आह.े सािे िेकॉडण आपण मोडत आहात.  

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि.... 

या सिण िेकॉडणिि सभागहृामध्ये टीका किण्यात येत असते. िाज्यात भाितीय जनता 

पाटी ि स्ि.सहांदहूृदय सम्राट बाळासाहबे ठाकिे याांछया सशिसेनाला जनतेने कौल 

सदला होता. त्यािेळी आमछया सिकाििि सभागहृात टीका किण्यात येत होती की, 

िाज्य कजणबाजािी होत आह.े मी आपल्या मासहतीसाठी साांगतो की, मागील ५ 

िषाांमध्ये िाज्यािि १ लक्ष ५६ हजाि कोटी रुपयाांचे कजण िाढले ि या तीन िषाांछया 

कालािधीत आपण १,९८,५८२ कोटी रुपये कजण िाढसिण्याचा पिाक्रम केला.  

 अध्यक्ष महोदय, कजण िाढले या सांदभाणत मी नकािात्मक बोलणाि नाही. ही 

आपली जबाबदािी आह.े ज्यािेळी जनता, समाजाचा एखादा िगण अडचणीत असतो, 

िाज्यासमोिील प्रश्न सोडिायचे असतात त्यािेळी मायबाप सिकाि म्हणनू आपल्यािि 

जबाबदािी असते.  

 अध्यक्ष महोदय, अथणसांकल्पामध्ये बेिोजगािीबाबत मोठी घोषणा किण्यात 

आली नाही. तसेच शेतकऱ्याांछया आत्महत्येछया सांदभाणत कोणतेही सनयोजन नाही, 

मसहलाांििील अत्याचािाछया सांदभाणत कोणतीही योजना घोसषत किण्यात आली 

नाही, कृषी पांपाछया िीज जोडणीचे दयेक माफ किण्याची घोषणा किण्यात आली 

नाही. अथणचक्र मांद झाले आह.े एक सकां िा दोन बैठका घेण्यात आल्या आहते. शेत 

मजिू, बचतगटाांचे कजण, बािा बलतुेदाि, धानाचा बोनस, पेरोल-सडझलेचे भाि,  

अांगणिाडी सेसिकाांना मदत, गिीब सिद्याथ्याांना उछच सशक्षणासाठी शनू्य टक्क्याने 

कजण दणेे, पायाभतू ससुिधा या प्रश्नाांछया सांदभाणत अथणसांकल्पात काही तितदू केल्याच े

सदसनू येत नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.जयांत पाटील सभागहृामध्ये आता उपसस्थत 

नाहीत. त्याांनी सदनामध्ये केलेली भाषणे मी िाचली आहते. मला एका गोष्टीच े

आियण िाटते. केिळ घोषणा किण्यात येत आहते. सामान्य जनतेला पांच 

पक्िान्नाछया ताटाचे सचत्र सदल्यास त्यातनू त्याांच ेपोट भरु शकते का ? 
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि.... 

अध्यक्ष महोदय, या सिकािछया घोषणाांछया सांदभाणत मी सदनाला एक गोष्ट 

साांग ू इसछितो. आम्ही लहान असताना आमछया सशक्षकाांनी आम्हाला एक गोष्ट 

साांसगतली होती की, "दोन व्यिी होते. त्यामधील एकाने याते्रत ५ रुपयाांमध्ये दधुी 

हलिा असा बोडण लािनू दकुान सरुु केले. दसुऱ्या व्यिी या सिकािसािखा होता. 

त्याने त्या व्यिीछया बाजलूा २५ पैशाांमध्ये दधुी हलिा असा बोडण लािनू दकुान सरुु 

केले. त्यामळेु त्याछया दकुानात गदी झाली. लोक दकुानाछया आत गेले, प्लेट, चमचा 

नव्हता, दधुी हलव्याचा ति प्रश्नच नव्हता. २५ पैसे दऊेन आत आलेल्या ग्राहकाांनी 

त्या व्यिीला साांसगतले की, दकुानाबाहिे २५ पैशात दधुी हलिा असा बोडण लािला 

आह,े दधुी हलिा कुठे आह े? यािि त्याने ग्राहकाला असे साांसगतले की, दकुानात 

एक दधुी लटकली आह,े ती हलिािी. त्याछया दकुानात दधुी हलव्याची समठाई 

नव्हती." अशा पद्धतीने ह ेसिकाि आज िागत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या सिकािछया पांचसतु्रीत ४ लक्ष कोटी रुपयाांचा उल्लेख 

किण्यात आला आह.े मी त्याबाबत मासहती घतेली. ही िक्कम निीन नसनू सिकाि 

जो सनयसमत खचण किते त्यात थोडी िाढ करुन मोठे स्िप्न िांगसिले आह.े सित्त मांत्री 

महोदयाांना त्याांछया सिभागातील असधकाऱ्याांनी लक्षात आणनू सदले पासहजे होते की, 

सिश्व गौिि श्री.निेंद्र मोदी याांनी या सिकािला Fiscal Responsibility Budget 

Management छया माध्यमातनू सांधी सदली होती.  Ease of Doing Business 

छया माध्यमातनू िाज्य सिकाि पढेु गेले ति fiscal deficit छया सनयमात त्याांना सटू 

दणे्यात येईल.  One Nation, One Ration Card यासाठी २५ टक्के सटू दऊे. 

पॉिि सेक्टिमध्ये बदल किण्यासाठी ०.२५ टक्के सटू दऊे. अबिन लोकल बॉडी 

ररफॉमिसाठी ०.२५ सटू दऊे. Fiscal Responsibility Budget Management 

मध्य ेएवढी सटू दऊेनही या सतु्राचा उपयोग करण्यात आला नाही. ही गांभीर बाब 

आह.े राज्य सांकटात आह,े र्नता सांकटात आह.े अशा परिसस्थतीत केवळ घोषिा 

करण्यात आल्या होत्या. या सांदभाणत मी एक कर्ववता सदनाला साांगतो. ती पढुील 

प्रमाणे आह.े  
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि.... 

"गिपत वािी, र्ववडी र्वपतानी 

चावायचाच नसुती काडी 

मनाशी म्हिायचा की 

या र्ागेवर बाांिीन माडी " 

अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.एकनाि र्वशांद ेयाांना साांग ूइर्वच्ितो की, अशा 

पद्धतीने ह ेसरकार वागत आह.े आपि २५ आमदार महोदयाांची यादी मला द्यावी. 

सरकार कस ेसिापन करावयाचे ते मी आपल्याला साांगतो.  

अध्यक्ष महोदय,या सरकारच्या पांचसतु्रीमिनू काही झाले नाही. अििसांकल्प 

माांडताना एखाद्या वषी चकू होते, दसुऱया वषी चकू होते पि तीच चकू र्वतसऱया वषी 

करण्यात येत आह.े अििसांकल्प एवढा मोठा करण्यात आला आह.े 

यानांतर श्री.तेलांग...  
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मी आपणास एक उदाहिण दऊे इसछितो. आपल्या सिकािने  सन २०२१-२२ मध्ये  

२६ हर्ार ६५० कोटी रुपयाांचे Non-tax Revenue चे टागेट साांर्वगतले होते. परांत ु

प्रत्यक्षात मात्र १७ हर्ार ३०७ कोटी रुपये प्राप्त झाले. म्हिर् े३५ टक्क्याांनी कमी 

आले. सन २०२०-२१ मध्ये  २० हर्ार ५०६ कोटी रुपयाांचे Non-tax Revenue 

च ेटागेट साांर्वगतले होते. परांत ुप्रत्यक्षात मात्र १५ हर्ार ९७५ कोटी रुपये प्राप्त झाल.े 

यािषी २७ हर्ार १२८ कोटी रुपयाांचे Non-tax Revenue चे टागेट साांर्वगतले आह.े  

एकदा चकू होऊ शकते. दोन होऊ शकते. परांत ु एकच चकू अनेकदा कशी होऊ 

शकत?े या सिकािचे आकलन अनेक िेळा का चकुत आह,े या सिकािचा अांदाज 

का चकुत आह?े काही अांदाज असाधािण परिसस्थतीमध्ये चकूु शकतात, ह ेमी समज ू

शकतो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपण अन्य िाज्याचा सिचाि केला ति गजुिात िाज्याचा 

Revenue सिप्लस आह.े मसणपिूसािख्या िोट्या िाज्याचा  Revenue सिप्लस 

आह.े  इतकेच नव्हतेि गोिासािख्या िोट्या िाज्याचा  Revenue सिप्लस आह.े 

महािाष्ट्राला ित्रपती सशिाजी महािाजाांचा िािसा लाभलेला आह.े "जय भिानी जय 

सशिाजी" एिढे जिी आपण म्हटलो बेशदु्ध माणसू शदु्धीिि येऊ शकतो. ही या 

िाज्याची ऊजाण आसण ही या िाज्याची शिी आह.े तिी दखेील आपले िाज्य 

Revenue छया बाबती minus मध्ये जात आह,े ही आपल्यासाठी आियाणची गोष्ट 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, यािषी िेतनािि १ लाख ३१ हजाि ९८६ कोटी रुपये खचण 

होणाि आह.े सनितृ्ती िेतनािि ५६ हजाि ३०० कोटी रुपये खचण होणाि आह ेआसण 

व्याज प्रदानापोटी ४६ हजाि ७६३  कोटी रुपये खचण होणाि आहते. म्हणजे या 

अथणसांकल्पामध्ये साधािणत: ४० ते ४५ टक्क्यापेक्षा जास्त भाि िेतन, सनितृ्ती िेतन 

ि व्याज प्रदानािि जाणाि आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, िाज्य सिकाि िेतन ि सनितृ्ती िेतनािि २ लाख ३५ हजाि 

४९ कोटी रुपये खचण किीत आह.े पिांत ुशेतकऱ्याांछया प्रश्नािि खचण किण्यासाठी या 

सिकािकडे पैसे नाहीत.  

अध्यक्ष महोदय, पेरोल ि सडझेलचे भाि कमी किण्याबाबत कोणी मोचे 

काढले होते? अथणसांकल्पाछया भाग दोनमध्ये पेरोल ि सडझलेचे भाि कमी किण्याची 

घोषणा होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. िाज्याछया अथणव्यिस्थेला गती दतेाना 

आपणच लाांबलचक भाषणे केलेली आहते. त्यािेळी आपणच साांगत होतात की, 

कें द्र सिकािने पेरोल ि सडझेलचे भाि कमी केले पासहजे. कें द्र सिकािने पेरोल ५ रुपय े

ति सडझेल १० रुपयाांची स्िस्त केले आह.े यासाठी कें द्र सिकािला १ लाख ६० हजाि 

रुपयाांची तटू सहन किािी लागली आह.े  जेव्हा पेरोल ि सडझेलचे भाि आकाशाला 

सभडत होते तेव्हा मायबाप सिकािने सिचाि केला की, १ लाख ६० हजाि कोटी 

रुपयाांची तटू झाली तिी चालेल. पिांत ुजनतेला सदसाला सदला पासहजे, अशी कें द्र 

सिकािने भसूमका घेतली होती. आता सभागहृामध्ये सन्माननीय सदस्य श्री.नाना 

पटोले उपसस्थत नाहीत. त्याांनी ति सायकलिि बसनू िाजभिनामध्ये मोचाण काढला 

होता. मी ति दिेाला सिनांती कितो की, त्याांनी आयषु्ट्यभि सायकलििच सफिािे.  िाज्य 

सिकाि पेरोल ि सडझलेिि सटू दणे्यास तयाि नाही. ही बाब शिमप्रफु नाही काय? 

जसे िॉटिप्रफु असते, फायिप्रफु असते तसे ह ेसिकाि शिमप्रफु नाही काय? यासांदभाणत 

िाज्यािि काहीही जबादािी नाही काय?  

अध्यक्ष महोदय, सन २०२०-२१ मध्य ेराज्य शासनाने पेरोल ि सडझेलिि ३४ 

हजाि रुपयाांचा कि िसलू केलेला आह.े सन २०२१-२२ मध्ये ४५ हजाि कोटी 

रुपयाांचा कि िसलू केला आसण सन २०२२-२३ मध्ये ५० हजाि २०० कोटी रुपयाांचा 

कि िसलू केलेला आह.े जेव्हा पेरोल ि सडझेलिि सटू दणे्याची मागणी केली जाते, 

तेव्हा आपणास सटू दणे्याची इछिा होत नाही. फि कें द्र सिकािकडे बोट दाखिायच,े 

आांदोलने किायची आसण आपल्या अशा कृतीमळेु आपल्याच पक्षातील कायणकते 
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असांतोष व्यि कितात तेव्हा दसुऱ्याकडे बोट दाखिायचे, अशा प्रकािचे काम या 

िाज्यात सरुु आह.े  

अध्यक्ष महोदय, ित्रपती सशिाजी महािाज शेतकिी सन्मान योजनेमधील 

लाभाथ्याांना अद्याप पैसे दणे्यात आलेले नाहीत. आपण साांगत आहात की, ित्रपती 

सशिाजी महािाजाांछया नािाचा सन्मान महािाष्ट्रातील कोणत्याही जाती-धमाणचा, 

िगाणचा, समहुाचा असेल त्याांनी ठेिला पासहजे.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये एक सिकािी कागद आह.े यामध्ये अस े

नमदू केले आह ेकी,  ६ लक्ष ५६ हजाि कजणधािकाांना लाभ दणे्यासाठी ५ हजाि ९७५ 

कोटी रुपयाांची आिश्यकता आह.े अशी घोषणा भाितीय जनता पाटीछया सिकािने 

केली म्हणनू त्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन द्यायचा नाही, ह ेआियणजनक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या िाज्यातील कृषी सिभागाची सपिेहाट होत आह.े मागील 

िषी ११.६० टक्क्याांनी सिकास दि िाढला होता. पिांत ुयािषी मात्र ४.४ टक्क्याांनीच 

िाढला आह.े ह े सिकाि फेकू असल्यासािख े िागत आह.े कािण मागील तीन 

िषाांपासनू जे पैसे द्याियास पासहजे होते ते पैसे दखेील ह ेसिकाि दते नाही.  

यानांति श्री.कुलकणी......  
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 अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाने कृर्वष र्वनयाित िोरिाबाबत र्वनििय केला आह.े 

तो र्वनििय किी पिूि होईल, ह ेमला मार्वहत नाही. आर् राज्यातील शेतकरी वाईट 

अवसिेत आह.े काही िाज्य सिकािने शेतकऱ्याांछया खात्यामध्ये थेट मदत दणे्याच े

सरुु केले आह.े एकीकडे २ लाख कोटीपेक्षाही असधक िक्कम िेतन आसण 

सनितृ्तीिेतनािि खचण केली जाते. शेतकऱ्याांनाही १ कोटी २१ लाख ५५ हजाि 

सीमाांतक शेतकिी आहते. याबाबत काही योजना शासन घोसषत किेल, अशी मला 

अपेक्षा होती.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील ९ टक्के जमीन पडीक आह.े यासांदभाणत िाज्य 

सिकाि काही घोषणा किेल, असे िाटले होते. िाज्यात मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या 

होत आहते. सदनाांक १ जानेिािी, २०१९ ते सदनाांक  ३१ ऑगस्ट, २०२१ पयांत ६ 

हजाि ९६० आत्महत्या झाल्या आहते. सिधानसभेमध्ये आम्हाला एकेका महत्त्िाछया 

सिषयािि दोन-दोन तास सभागहृाच े कामकाज स्थसगत किाि े लागते. आम्हाला 

ओिडून साांगािे लागत आह ेकी, शेतकऱ्याांचे िीज कनेक्शन काप ूनये.  

 अध्यक्ष महोदय, सािणजसनक आिोग्य सिभागािि बोलण्यापिूी माझ्याकडे 

असलेला काही कागदपते्र मी माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पिाि याांछयाकडे 

दतेो. शासनाने प्रससद्ध केलेले ते कागदपत्रे आहते. कसा आसण सकती भ्रष्टाचाि होत 

आह,े याची कल्पानाही आपणास किता येणाि नाही. माझ्याकडे सदनाांक १३ माचण, 

२०२२ िोजीची एक प्रेसनोट आह.े एकासत्मक लोक सव्हके्षण कायणक्रम, सािणजसनक 

आिोग्य सिभागाची ही प्रसे नोट आह.े त्यामध्ये साांगण्यात आले की, कोिोना काळात 

१ लाख ४३ हजाि ७५२ लोकाांचा मतृ्य ूझाला आह.े ही शासनाची पे्रसनोट आह.े 

असे असताना सदनाांक १४ माचण, २०२२ िोजी एक तािाांसकत प्रश्न सभागहृात 

माांडण्यात आला. त्यात माननीय मांत्री श्री. सिजय िडेट्टीिाि याांनी उत्ति सदले की, 

आतापयांत कोिोनामध्ये मतृ्यमुखूी पडलेल्याांचे १ लाख ५४ हजाि ५०० अजण मांजिू 

किण्यात आले आह.े  
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 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक १३ माचण, २०२२ िोजी १ लाख ४३ हजाि ७५२ 

लोकाांचा मतृ्य ूझाल्याच ेसाांगण्यात आले. असे असताना १ लाख ५४ हजाि ५०० 

अजण कसे मांजिू झाले. "अांधेि नगिी, चौपट िाजा. टका सेि भाजी, टका सेि खाजा." 

''अांधळां दळतय आसण ....पीठ खातयां.''  सिकाि अनेक घोषणा किीत आह.े एखाद्या 

व्यिीला चाांगले म्हणले म्हणजे त्या व्यिीने आयषु्ट्यात कोणतेही िाईट काम केले 

नाही, असे होत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकािे िाज्यकािभाि सरुु आह.े अथणसांकल्पीय 

असधिशेन ह ेनागपिू येथे व्हाियास हिे होते. मखु्यमांत्री महोदय सभागहृात उपसस्थत 

िाहू शकत नाहीत. त्यामळेु मुांबईत असधिेशन घतेले ति मखु्यमांत्री सभागहृात येतील, 

असे साांगण्यात आले होते. येथनू बाहिे गेल्यािि  ''बेस्टचे सडसजटल स्िरुप मुांबईकिाांना 

समसपणत'' असे बोडण जागोजागी लािण्यात आले आहते. मला िाटते की त्याछया 

बाजलुाच आजनू एक बोडण लािािा ि त्यािि सलहािे की, ''बेस्ट सीएमचे सडसजटल 

स्िरुप महािाष्ट्राला समसपणत.''  याचे कािण आम्हाला त्याांना आता सडसजटल 

स्िरुपातच पहािे लागत आह.े असेच किाियाचे होते ति नागपिू येथे असधिेशन का 

घेण्यात आले नाही ? सिदभाणसोबत या सिकािने सिश्वासघात केला आह.े या 

असधिशेनािि सकती खचण झाला आह,े याची मी तीन सदिसाांपासनू मासहती मागसित 

आह.े मागील अथणसांकल्पामध्ये आमछया हक्काचे िैधासनक सिकास मांडळे काढून 

घेतली आहते. सिदभण, मिाठिाड्यामध्ये ३९ टक्के लोकसांख्या आह.े सत्तारुढ पक्षाच े

नेते, मांत्री ह ेशाांत बसले असतील. पिांत ुआमछयासाठी ती असतशय सचांताजनक बाब 

आह.े या सिकािने सिदभण आसण मिाठिाड्यािि अन्याय केला आह.े िैधसनक सिकास 

मांडळ िद्द केले आह.े मिाठिाडा आसण सिदभाणच ेकिचकुां डले काढून टाकले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी अनेक सदिसाांपासनू एका गोष्टीचा पाठपिुािा किीत आह.े 

पिांत ु सिकािछया नस्ती डासिणनछया ससद्धाांताप्रमाणे आहते. मिाठिाडा आसण 

सिदभाणमध्ये लोकसांख्येछया अनपुातात नोकिभिती केली पासहजे, असा सनयम होता. 

तसेच हा किािातील भागही होता. त्यानसुाि नोकिभिती होत होती. पिांत ुया िाज्य 
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सिकािने िैधसनक सिकास मांडळ िद्द केले आह.े नोकिभितीसांदभाणत ह ेिाज्य सिकाि 

काही बोलण्यास तयाि नाही.  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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म्हणजे सकिाणा दकुानात आपण पाठसिलेली िाईन सिदभाणतील तरुणाांनी सपऊन 

जीिन फाईन किायचे का ?  मिाठिाडयाछया तरुणाांनी काय किायचे ?   

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक १७ फेब्रिुािी, २०२२ िोजी उत्ति दणे्यात आले की, 

आम्ही अद्याप यासांदभाणत सनणणय घेतलेला नाही.  माननीय अथणमांत्री त्याांछया 

भाषणामध्ये सिदभण आसण मिाठिाडयातील नोकि भितीबाबत सनणणय किणाि आहते 

सकां िा कसे ?   याबाबत स्ि.यशिांतिाि चव्हाणाांनी सनणणय घेतला होता.  चक्राकाि 

पध्दत िद्द किण्यात आली आह.े  माझा या सनसमत्ताने प्रश्न आह ेकी, मिाठिाडा आसण 

सिदभाणमध्ये जनता नाही का ?  सिदभण आसण मिाठिाडयामध्ये मोठया प्रमाणात पद े

रिि असताना चक्राकाि पध्दत का िद्द किण्यात आली ?  सिदभण ि मिाठिाडयािि 

अशा प्रकािे का अन्याय केला जात आह े?   १ रुपये यसुनट दखेील िद्द किण्यात 

आला.   

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१३ पासनू धान सपकासाठी बोनस सदला जातो.  हा 

बोनस दतेाना निीन ससस्टीम सरुु करु अशी घोषणा सिकािछया ितीने किण्यात 

आली.  आम्हाला अस ेिाटत होते की, भात उत्पादक प्रदशेातील शेतकऱ्याांसाठी 

अथणसांकल्पीय भाषणातनूच बोनस जाहीि केला जाईल.  पिांत ुतेथे दखेील फससिण्यात 

आले.  एिढेच नव्ह ेति सहकािी मांत्रयाांना दखेील फससिले जात आह.े  मी त्याचे एक 

उदाहिण दतेो.  आमछया चांद्रपिू सजल्हयामध्ये मांत्री महोदयाांनी फलक लािनू त्यािि 

सलसहले आह ेकी, "सांताजी जगनाडे महािाज याांछया समाधीस्थळाछया पयणटन सिकास 

कामासाठी माननीय अथणमांत्री श्री.असजत पिाि याांनी ७४ कोटी रुपयाांची मान्यता सदली 

आह.े"  तसेच "चांद्रपिूचा िढा या तीथणके्षत्राछया सिकासासाठी ४४ कोटी रुपयाांची 

मान्यता सदली आह.े"  फलक लािनू मांत्री महोदयाांनी शाबासकी घेतली.  आम्हालाही 

िाटले की, चाांगले झाले.  सांताजी जगनाडे महािाजाांछया समाधीस्थळासाठी माननीय 

अथणमांत्री श्री.असजत पिाि याांनी ७४ कोटी रुपये सदले ह ेिाचनू आनांद झाला.  पिांत ु

अथणसांकल्प माांडताना प्रत्यक्षात भाषण ऐकले त्यािेळी केिळ १० कोटी रुपय े

सदल्याचे लक्षात आले.  म्हणजे सांताजी महािाज जगनाडे याांनाही फससिण्यात आले.   
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि..... 

िढा या तीथणक्षेत्रासाठी ४४ कोटी रुपये सदल्याचे फलक लािले पिांत ु तेथे दखेील 

केिळ १० कोटी रुपये दणे्यात आले. अथणसांकल्पामध्ये सिदभाणची अशा पध्दतीने 

होणािी फसिणकू ही गांभीि बाब आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धि बाळासाहबे ठाकिे याांनी सदनाांक 

२७ फेब्रिुािी, २०२० िोजी केलेले भाषण मी िाचले.  माननीय िाज्यपालाांछया 

असभभाषणािि बोलताना सायांकाळी ०७ िाजनू २१ समसनटाांनी ते म्हणाले होते की,   

"मी स्ित: िोज आिोग्य खात्याछया बैठका घेतो". पिांत ु आज आिोग्य खात्याची 

अिस्था काय आह े?  माननीय मांत्री श्री.एकनाथ सशांद ेम्हणतील की, आमचे सिणत्र 

कौतकु केले आह.े  पिांत ुते केिळ एखाद्या मदु्दयािि केलेले असेल.  एखादा मलुगा 

जि सफसजकल पिीक्षेमध्ये पास झाला असले ति त्याला मिेीटमध्ये आल्याचे प्रमाणपत्र 

समळत नाही... (अडथळा...)  अध्यक्ष महोदय, सचांता करु नये, मी जास्त िेळ घेणाि 

नाही. मला मासहती आह ेकी, सिकािला माझे भाषण ऐकणे कठीण होणाि आह.े  

कािण चकुा काढल्यािि सिकािला त्रास होतो याची मला जाणीि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी केिळ शेिटचे दोनच मदु्द ेमाांडतो.  कािण सिकाि शिमप्रफू 

आह.े  आिोग्य सिभागासाठी अथणसांकल्पामध्ये १२ हजाि २४३ कोटी रुपये तितदू 

किण्यात आली.  पिांत ुआतापयांत त्यातील ७७.८६ टक्के खचण झाला आह.े  मी 

पोंभणुाण ग्रामीण रुग्णालयासाठी, प्राथसमक आिोग्य कें द्राांसाठी एकदा-दोनदा नव्ह ेति 

पन्नास-पन्नास िेळा पते्र सदली आहते.  पिांत ु आिोग्यासािख्या गांभीि मदु्दयाछया 

सांदभाणत दखेील सिकाि ज्या पध्दतीने िागत आह ेते असतशय अडचणीचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माणसाने सकती दटुप्पी भसूमका घ्यािी याचे आियण िाटते.  

या सिकािने सदनाांक १३ ऑक्टोबि, २०२१ िोजीछया मांसत्रमांडळाछया बैठक क्रमाांक 

८६ मध्ये सनणणय घेतला की, "कें द्राची मादक पदाथण सेिन प्रसतबांधात्मक कृती योजना 

िाज्यामध्ये िाबसिणाि.  आजकाल मानससक तणाि, जीिनशैलीतील बदल, 

सामासजक ि आसथणक सििांचना आदी कािणाांनी मद्यपान आसण अांमली पदाथाांच े

सेिन िाढले आह.े   
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि..... 

यासाठी सामासजक न्याय सिभागाकडून प्रसतबांधात्मक उपाययोजना किाव्या लागणाि 

आहते."  पिांत ुयानांतिछया १२ व्या बैठकीमध्ये सिरुध्द सनणणय घेण्यात आला. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि... 

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २७ जानेिािी २०२२ िोजी बैठक क्रमाांक ९८.  

बिोबि १२  व्या बैठकीत.  १२ चा आकडा काय सप्रय आह ेते मासहती नाही.  याांनी 

महािाष्ट्राचे १२ िाजिायचा सांकल्पच केला आह.े सपुि माकेट, िॉक इन स्टोअिमध्ये 

सेल्फ इन शॉप पध्दतीने िाईन सिक्रीची सांकल्पना. याबाबतची कािणे काय सदली 

आहते ति िाईनचे परिणामकािक सिपणन, माकेसटांग होणे आिश्यक आह.े  

शेतकऱ्याांछया सहताचा मोठा सनणणय आह.े  सिधानसभेमध्ये चहाचा स्टॉल काढून त्या 

जागी आता िाईन काढायची िेळ आणणाि आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, एकीकडे सिकाि म्हणाले की, िाईन म्हणजे दारु नव्ह.े  

दसुिीकडे याच कॅसबनेट नोटमध्ये असे का सलसहता की ज्या सजल्ह्यामध्ये दारुबांदी आह े

अशा सजल्ह्याांमध्ये मात्र वाईन र्ववकली र्ािार नाही. वाईनमध्य े दारु न्ह े आर्वि 

आपल्या भाषमेध्ये वाईन म्हिर् ेआरोग्यासाठी अर्वतशय उत्तम असे पेय आह.े  माझी 

मागणी आह ेकी, आपण हा सनणणय ताबडतोब मागे घ्या.  गिीब कुटुांबाला कोिोनाछया 

िैसश्वक महामािीमध्ये सकिाणा दऊेन त्याचे जीिन फाईन किण्याऐिजी सकिाणा 

दकुानातनू िाईन सिकून सिकाि फाईन किण्याचा हा प्रकाि आह.े  यामधनू सिकािची 

सतजोिी फाईन झाली पासहजे, असे जे मत आह ेत्याला माझा सििोध आह.े   

अध्यक्ष महोदय, मला मघाशी येताना एकाने सचठ्ठी सदली की सकिाणा 

दकुानामध्ये िाईन सिकली जात आह.े  त्याचबिोबि त्याचे एक जोक साांसगतला की,  

"िोंगटे खडे़ हो जाएांगे.  अगि २ अिुबि को बाप ूका जनम सदन ना होता औि िह ३१ 

सदसम्बि को होता, तो िोंगटे खडे़ हो जाते." हा त्याचा सांदशे आह.े  आपण २ 

ऑक्टोबिला गाांधी जयांती साजिी कितो.  हा त्याचा सांदशे आह.े  आपण २ 

ऑक्टोबिला गाांधी जयांती साजिी कितो.  सिकाि आता शेतकऱ्याांछया सहतासाठी 

मध्यान्ह भोजनाऐिजी मध्यान्ह पेय योजना आणणाि आह ेकाय की ज्या माध्यमातनू 

शेतकऱ्याांना मदत होईल.  सिकाि यातनू पैसे कमसित आह.े  ००३९ यामध्ये िाज्य 

उत्पादन शलु्क सन २०२१-२२ मध्ये १८ हजाि कोटी आसण आता लोकाांना िाईन 

पाजनू २२ हजाि कोटींच ेउत्पन्न उत्पादन शलु्कातनू िाढत आह.े  उत्पादन शलु्काचे  
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि... 

उत्पन्न िाढणे म्हणजे सिकािचे सनती सनयम चकुीछया पध्दतीचे आहते असा त्याचा 

अथण होतो.  मात्र सिकाि तसे किीत आह.े  िैद्यकीय जागा भिण्याछया दृष्टीने जे सनणणय 

आसण घोषणा होतात.  त्याबाबत मदत न किता सिकाि ज्या पध्दतीने सिदभण आसण 

मिाठिाड्यािि अन्याय किता त्यासिरुध्द या सठकाणी सिकािने बदल किण्याची गिज 

आह.े  सिकािकडून तशी अपेक्षा आह.े आता मी शेिटचा मदु्दा माांडतो.  मदु्द ेखपू 

आहते. पण शेिटचा एकच मदु्दा माांडतो. 

अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्तमांत्रयाांनी त्याांछया अथणसांकल्पीय भाषणाची 

सरुूिात धमणिीि सांभाजी िाज्याांछया माध्यमातनू केली.  मी माननीय उपमखु्यमांत्रयाांना 

सिनांती कितो की, मतृ्यलूा मािण्याच ेधाडस बाळगणािा झुांजाि िािा म्हणजे िाजे 

सांभाजी.  कसि कलश याांचे डोळे काढले होते.  त्याांना िाटले होते की, सांभाजी 

िाजाांछया मनात यामळेु सभती सनमाणण होईल. पण सांभाजी िाजाांछया मनात यामळेु सभती 

सनमाणण झाली नाही.  १३ िषाणच ेधमणिीि सांभाजी िाजे.... १३ भाषाांिि त्याांचे प्रभतु्ि 

होते.  एक िाजा की ज्याचे शास्त्र आसण शस्त्र या दोन्हीििही प्रभतु्ि होते.  असे अचाट 

बधु्दीमान ते होते.  िामनगिचे यधु्द ियाछया १६ व्या िषी त्याांनी सजांकले.  ६० 

सकलोची तलिाि घेऊन ते लढले. औिांगजेबाचे सैन्य असेल, मघुल सैन्य सांपसिण्याच े

काम त्याांनी केले.  आपल्याकडे प्रस्ताि आला की, औिांगाबादचे नाि सांभाजीनगि 

किािे.  काही लोक आम्हाला प्रश्न सिचाितात की तमु्ही झोपले होते काय ति मी 

त्याांना साांग ूइसछितो की, आम्ही झोपले नव्हतो.  ५ िषे श्री. दिेेंद्र फडणिीस याांछया 

नेततृ्त्िाखालील सिकाि असताना सन २०१६ मध्ये या सांदभाणतील कायणिाही सरुू 

केली.   ती कायणिाही सरुू किताना त्याबाबतची कागदपते्र सपु्रीम कोटाणचे सनणणय ह े

सिण गोळा किता किता २०२० उजाडले.  आता आपल्याकडे प्रस्ताि आह.े  आपण 

खचुीिि सकती सदिस िाहणाि आहात.  या दशेामध्ये जे आमचे मानसबांद ूआहते, ज्या 

असस्मता आहते त्या सांदभाणत सनणणय किणाि आहात की नाही.  म्हणनू मी या सांदभाणत 

मांत्री महोदयाांना सिनांती कितो.  मांत्री महोदयाांनी २५० कोटी रुपयाांचे स्मािक 

बाांधण्याचा सांकल्प केला.  मी त्याबद्दल मनापासनू असभनांदन किेल.  पण हा सांकल्प  
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श्री. सधुीि मनुगांटीिाि... 

अपणूण आह.े  तो आपण पणूण किािा.  मताचे तषु्टीकिण करु नका.  मताची लाचािी 

करु नका.  काही आमच ेमानसबांद ूआसण धमणसबांद ूआहते. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) WW - 159 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 15:40 

 

 

श्री. सधुीि मनुगांटीिाि.... 

अध्यक्ष महोदय, आता मी शेवटी या भाषिाचा सार साांगत आह.े  

"परसपराांची करे वर्वकली ध्येय त्याांचे फि िसलुी,  

निाबी हो याांचे थाट, ती कां पनीची आिडे िाट 

याांचे बजेट फुसका बाि, खोटी ती िचने भािोभाि,  

महासिकासचे भकास तणुतणुे, जनतेछया तोंडाला पसुली पाने,  

ऑटो-भांगाि तीन चाकाचा, जनतेछया हा नाही कामाचा." 

अध्यक्ष महोदय, अशा फससिणाऱ्या, लखनऊछया भलुभलैुयापेक्षाही जास्त 

फससिणािा, भलु दणेाऱ्या या अथणसांकल्पाला मी सििोध कितो. यामळेु जनतेने सािध 

व्हािे असे मी महािाष्ट्राछया जनतेला आिाहन कितो. जय सहांद, जय महािाष्ट्र! 

-------- 
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श्री.प्रकाश सोळांके (माजलगाि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ छया 

अथणसांकल्पािि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े िाज्याचे माननीय उप मखु्यमांत्री तथा 

सित्त मांत्री याांनी कोसिडसािख्या महामािीनांति अथणव्यिस्थेला गती समळािी यासाठी 

असतशय सिणसामािेशक आसण सिण घटकाांना न्याय दणेािा अथणसांकल्प सादि केलेला 

आह.े त्याबद्दल मी त्याांचे मनापासनू असभनांदन कितो. तसेच मी त्याांचे आभाि 

मानणाि आह ेकी, या अथणसांकल्पामध्ये एक रुपयाचा सदु्धा निीन कि लािण्यात 

आलेला नाही. या उलट भाग २ पासहला ति आपल्या लक्षात येईल की, अनेक 

सिलतींचा िषाणि किीत हजािो कोटी रुपयाांचा महसलू उडिनू सिणसामान्य माणसाला 

न्याय दणे्याची भसूमका माननीय अथणमांत्रयाांनी घतेलेली आह.े सनयसमत कजण पितफेड 

किणाऱ्याांना ५० हजाि रुपये याप्रमाणे जिळपास २० लाख शेतकऱ्याांना  १० कोटी 

रुपयाांचा फायदा होणाि आह.े त्याचप्रमाणे ३५ हजाि शेतकऱ्याांना ९६४ कोटी रुपयाांच े

भ-ूसिकास बँकेचे कजणमाफ  किण्याची घोषणा केलेली आह.े भ-ूसिकास बँका बांद 

होऊन आता १५ ते २० िषाांचा काळ झालेला आह.े पिांत ुअजनूही ७/१२ िि त्याची 

थकबाकी सदसत आह.े त्यामळेु या शेतकऱ्याांना निीन बँकेचे कजण समळू शकत नाही. 

ही ददुिैी परिसस्थती टाळण्यासाठी या कजणमाफीची घोषणा माननीय सित्त मांत्री श्री. 

असजत पिाि याांनी केलेली आह.े त्या सठकाणी कायणित असणाऱ्या कमणचाऱ्याांछया 

पगािासाठी सदु्धा २७५ कोटी रुपयाांची घोषणा केलेली आह.े त्याबद्दल सनसितपण े

त्याांचे जेिढे धन्यिाद द्यािेत तेिढे कमीच आहते.  

अध्यक्ष महोदय, कि सिलतीछया प्रस्तािामध्ये त्याांनी अभय योजना जाहीि 

केलेली आह.े या योजनेचा लाभ म्हणजे सिसिध कि कायद्याांतगणत िैधासनक 

आदशेान्िये १० हजाि कोटी रुपयाांची थकबाकी आह ेत्याांनी ती पणूणपणे माफ केलेली 

आह.े जिळपास १ लाख प्रकिणातील लहान व्यापाऱ्याांना याचा फायदा होणाि आह.े 

ज्याांची थकबाकी १० लाख रुपये सकां िा त्यापेक्षा कमी आह ेत्या व्यापाऱ्याांनी २० 

टक्के भिायची आसण ८० टक्के माफ किण्यात येईल असे ही साांसगतले. याचा लाभ 

िाज्यातील जिळपास २  लाख २० हजाि व्यापाऱ्याांना होणाि आह.े सीएनजीििील 

मलु्यिसधणत कि हा १०.५ टक्क्याांनी कमी करुन ३ टक्के केलेला आह.े मदु्राांक 

शलु्काचा कालािधी एक िषाणछया ऐिजी ३ िषण केलेला आह.े मदु्राांक शलु्काििील  
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श्री.प्रकाश सोळांके.... 

दांडाछया िकमेमध्ये १५०० कोटी रुपयाांचा दांड महसलुीची तटु घेऊन ही योजना जाहीि 

केलेली आह.े प्रमखु म्हणजे जलिाहतकुीस चालना दणे्यासाठी पढुछया तीन 

िषाणसाठी त्याांनी किाची सटू सदलेली आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. प्रकाश सोळांके..... 

हजािो कोटी रुपयाांछया किाची सटू या अथणसांकल्पात व्यापािी ि सिणसामान्याांना 

सदलेली आह,े या करिता मी माननीय उप मखु्यमांत्री याांचे असभनांदन कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, या  अथणसांकल्पात कृषी, आिोग्य, दळणिळण, मनषु्ट्यबळ 

सिकास, उद्योग या बाबत सिकासाची पांचसतु्री जाहीि केली असनू या करिता येत्या   

३ िषाणत ४ लाख कोटी रुपयाांचा कायणक्रम जाहीि केला आह.े आपली अथणव्यिस्था 

एक रीसलयन डॉलि पयांत जािी  या करिता माननीय सित्त मांत्रयाांचा प्रयत्न आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  पांतप्रधान पीक योजनेछया सांबांधी ज्या अडचणी येतात त्या 

बाबत सन्माननीय सदस्याांनी अनेकदा सिषय उपसस्थत केला. सिमा कां पन्या कशा 

प्रकािे मनमानी कािभाि किीत आहते, शेतकऱ्याांना लाभापासनू िांसचत ठेित आहते 

याचे पाढे प्रत्येक असधिेशनात ऐकायला समळाले आहते. मी उदाहिण दतेो. माझ्या 

बीड सजल्ह्यातील खिीप २०२० मध्ये सोयाबीन सिम्याकरिता क्लेम मांजिू झाला आह.े 

मात्र अद्याप त्याचे पैसे शेतकऱ्याांछया खात्यात िगण झाले नाहीत. या सठकाणी माननीय 

सित्त मांत्री याांनी सांकल्प केला आह.े पांतप्रधानाांनी सपकाछया सांबांधी काही बदल 

सचूिले आहते.  सिमा कां पन्याांनी जि ते  मान्य केले नाही ति नकुसान भिपाई करिता 

अन्य पयाणय दऊे. शेतकऱ्याांछया नकुसान भिपाईसाठी लिकिात लिकि अन्य पयाणय 

शोधनू प्रयत्न किािेत, अशी मी सिनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  सिदभण, मिाठिाड्यात कापसू ि सोयाबीन ही महत्त्िाची सपके 

आहते. या करिता एक हजाि कोटी रुपयाांचा  सिशेष कृती कायणक्रम जाहीि केलेला 

आह.े ३ िषाणत या दोन्ही सपकाांचे सांशोधन करुन उत्पादकता िाढिनू शेतकऱ्याांना 

मदत होणाि आह.े माननीय सित्त मांत्री याांना मी सिनांती किणाि आह.े अमेरिका, चीन 

या दशेात कापसाकरिता बीटी ७ ही सधुारित जात िापिली जाते. आपण मात्र अद्याप 

बीटी २ िि आहोत. या बीटी २ ला मोठया प्रमाणात  िोगाचा सामना किािा लागतो. 

सबयाण्याची ४५० ग्रॅमची सपशिी असते, त्याकरिता जास्तीत जास्त ९०० रुपय े

आकािािेत असे  बांधन आह.े बीटी ७  ह ेआपल्याकडे लिकिात लिकि आले ति 
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श्री. प्रकाश सोळांके..... 

 कापसाछया उत्पादनामध्ये शेतकऱ्याांना फायदा होणाि आह.े   त्यासाठी सबयाण्याांछया 

सकमतीिि जे सनबांध आहते, ते त्ििीत हटिण्याची गिज आह.े तिच शेतकऱ्याांना 

सधुारित िाण उपलब्ध होऊ शकेल. 

 अध्यक्ष महोदय,  शेततळयाचे अनदुान ५० टक्के िाढिनू ७५ हजाि रु. केले 

आह.े याचा मोठा लाभ सिणसामान्य शेतकऱ्याांना पािसाचे पाणी साठिण्यासाठी 

होणाि आह.े मसहला शेतकऱ्याांसाठी कृषी योजनेमध्ये ३० ऐिजी ५० टक्के िाखीि 

किण्याचा सनणणय घेतला आह.े बाजाि ससमत्याांकडून  पायाभतू ससुिधाांकरिता जे कजण 

घेतले जाते, त्याछया १०० टक्के व्याजाची भिपाई सिकाि किणाि आह.े बाजाि 

ससमतीछया  ि शेतकऱ्याांछया दृष्टीने ही घोषणा महत्त्िाची आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  माननीय सित्त मांत्री याांनी सनयाणत धोिण तयाि करु असे जाहीि 

केले आह.े २१ सनयाणतक्षम शेतमालाची सनयाणत किण्यासाठी क्लस्टिची घोषणा केली 

आह.े आपल्या लक्षात आणनू दऊे इसछितो की, सध्या महािाष्ट्रातील सहकािी साखि 

कािखाने,  खाजगी कािखाने मोठया प्रमाणात साखिेची सनयाणत किीत आहते.  

        

 

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.प्रकाश सोळांके .... 

मिाठिाड्याप्रमाणे बीड सजल्ह्यातील आमछया कािखान्याांनी या हांगामामध्ये 

जिळजिळ तीनशे सव्िातीनशे कोटी रुपयाांछया साखिेची सनयाणत आतापयांत केलेली 

आह.े पिांत,ु मिाठिाडा ि सिदभाणतील कािखान्याांची भौगोसलक परिसस्थती आपण 

पासहली ति, ते बांदरापासनू अर्वतशय लाांब आहते. पिु े र्वर्ल्यातील कािखाने 

असतील, सातािा असेल, कोल्हापिू असेल, येथील कािखाने बांदिापासनू जिळ 

आहते. त्यामळेु पणुे सजल्ह्यातील एखाद्या कािखान्याला साखिेचा बत्तीसशे-

साडेबत्तीसशे भाि समळतो. आम्हाला एकतीसशे सकां िा साडेएकतीसशे भािािि 

समाधान मानािे लागते. त्यामळेु मला या चचेछया माध्यमातनू शासनाला सिनांती 

किाियाची आह े की, बांदिापासनू जास्तीछया अांतिािि असणाऱ्या कािखान्याांना 

काही ना काही प्रमाणात आपण रान्सपोटण सबसीडी सदली ति त्याांना समळणाऱ्या 

उत्पन्नामध्ये िाढ होऊ शकते. या दृसष्टकोनातनू आपण लिकिात लिकि सनणणय 

किािा, अशी माझी आपल्याला आग्रहाची सिनांती िाहणाि आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मिाठिाडा हा सातत्याने जेथे दषु्ट्काळाला तोंड द्यािे लागते, 

असा एक प्रदशे आह.े या मिाठिाड्यामध्ये दषु्ट्काळ पडला की, हजािोंछया सांख्येने 

टँकि मागिले जातात. कधी कधी ति ितणमानपत्रामध्ये त्याला टँकििाडा असेही 

म्हटले जाते. मिाठिाड्यातील दषु्ट्काळ कायमस्िरुपी हटिायचा असेल ति, 

त्याकरिता एकच उपाय आह े तो म्हणजे कोकणातील पसिमिासहनी नद्याांचे पाणी 

उचलनू सकां िा िळिनू ते मिाठिाड्यापयांत जायकिाडी धिण असेल, माजलगाि 

धिण असेल सकां िा पिभणी सजल्ह्यातील धिण ेअसतील, त्यामध्ये आपण जोपयांत 

आणत नाही, तोपयांत मिाठिाड्यातील दषु्ट्काळ काही कमी होणाि नाही. त्यामळेु 

शासनाने मिाठिाड्यासाठी ही योजना एक कालबध्द कायणक्रम ठििनू सकमान पढुछया 

५ ते ७ िषाांमध्ये मिाठिाड्यातील दषु्ट्काळ हटसिण्याछया दृसष्टकोनातनू तातडीने हाती 

घ्यािी, जाहीि किािी ि मिाठिाड्यातील शेतकऱ्याांना कायमस्िरुपी सदलासा 

दणे्याचा प्रयत्न किािा, अशी माझी आपल्याला आग्रहाची सिनांती िाहणाि आह.े 
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श्री.प्रकाश सोळांके  ... 

  अध्यक्ष महोदय, मातोश्री ग्रामसमधृ्दी शेतपाणांद िस्ते ही शेतकऱ्याांछया दृष्टीने  

असतशय महत्िपणूण योजना या शासनाने जाहीि केलेली आह.े पिांत,ु त्याकरिता पिेुसे 

बजेट उपलब्ध करुन सदल्यासशिाय या योजनेला काही अथण िाहणाि नाही. मला अथण 

मांत्री महोदयाांना सिनांतीपिूणक साांगाियाचे आह ेकी, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याांसाठी 

असतशय महत्िपणूण सनणणय आपण घतेलेला आह.े यासाठी दििषी सकमान ५ हजाि 

कोटी रुपयाांचे बजेट आपण जाहीि केले पासहजे. त्या माध्यमातनू प्रत्येक गािात 

सकमान ५ पाणांद िस्ते झाले पासहजेत, ही भसूमका या शासनाने घेतली पासहजे, अशी 

माझी आग्रहाची सिनांती आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सांस्थाांचे श्रेणीिधणन ि बाांधकाम यासाठी आपण ४ 

िषाांमध्ये साडेसात हजाि कोटी रुपयाांचा कायणक्रम जाहीि केलेला आह.े त्यामळेु 

ग्रामीण भागातील आिोग्याछया सेिाससुिधा सनसितपणाने िाढतील. शाळा खोल्या 

बाांधकामाचा सिषय हा मिाठिाड्याछया दृष्टीने असतशय महत्िाचा आह.े 

सनजामकालीन शाळाांछया सठकाणी निीन शाळा खोली होणे, माध्यसमक शाळेछया 

इमािती होणे असतशय गिजेचे आह.े त्यासाठी डीपीडीसीमध्ये ५ टक्के सनधी िाखीि 

ठेिण्याचा सनणणय आपण घेतलेला आह.े  त्याबद्दलही आपले असभनांदन किािे तेिढे 

कमी आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, इति मागासिगीय बहुजन कल्याण सिभागामाफण त गेल्या २ 

िषाांमध्ये यशिांतिाि चव्हाण मिु िसाहत ि घिकुल योजनेसाठी सनधी समळालेला 

नाही. त्यामळेु या योजेनेंतगणत समळणाऱ्या घिकुलापासनू आमचा भटक्या सिमिु 

समाजाचा माणसू िांसचत िासहलेला आह.े 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.प्रकाश सोळांके... 

त्याांचे मोठ्या प्रमाणात अजण शासनास प्राप्त झाले आहते. भटक्या सिमिुाांछया घिकुल 

योजनेसाठी खास बाब म्हणनू सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा, अशी माझी 

कळकळीची सिनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या महासिकास आघाडी सिकािने निीन उद्योग 

उभािण्यासाठी सकां िा िाढसिण्यासाठीछया सांदभाणत एक सनणणय घेतला आह.े खाजगी 

सेक्टिमधील उद्योगाांना आजही ससुिधा उपलब्ध आहते. टाटा, सबलाण, अदानी, 

अांबानी याांछयापैकी कोणी उद्योग उभा केला ति त्याांछया कॅसपटल गुांतिणकुीछया १०० 

टक्के सिलत निीन उद्योगाांना समळते ि ८० टक्के सिलत सिस्तािीकिणासाठी 

दणे्यात येते. पिांत ुददुिैाने सहकाि के्षत्राला उि सिलत समळणाि नाही, अशा प्रकािचा 

पसित्रा उद्योग सिभागाने घेतला असनू तो ददुिैी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सहकाि के्षत्रात काम करुन माननीय उप मखु्यमांत्री ह े या 

पदापयांत आले आहते. सहकािी के्षत्रात हजािो शेतकऱ्याांछया माध्यमातनू भाग 

भाांडिल जमा करुन उद्योग उभािण्यात येतो. या माध्यमातनू ऊस उत्पादक शेतकिी 

सहकािी साखि कािखाना उभाितात, कापसू उत्पादक शेतकिी सहकािी सतू सगिण्या 

उभाितात, काही सहकािी कृसष प्रसक्रया उद्योग उभािण्यात येतात. त् याांना प्रोत्साहन न 

दणे्याचा सनणणय शासनाने घेतला असनू तो बदलण्यात यािा ि त्यामध्ये सहकाि 

क्षेत्राचा समािेश किण्यात यािा. अशी माझी सहकाि क्षेत्रातील एक कायणकताण या 

नात्याने आग्रहाची सिनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, िन्य प्राण्याांपासनू शेतीचे नकुसान होत असल्याने सौि ऊजाण 

कुां पनाची योजना भसिष्ट्यात महत्त्िपणूण ठिणाि आह.े लहान मोठ्या शेतकऱ्याांछया 

सपकाांची नकुसान होऊ नये याकरिता या याजनेची व्याप्ती जेिढी िाढिता येईल तेिढी 

िाढसिण्याचा सनणणय घेण्यात यािा, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े 
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श्री.प्रकाश सोळांके... 

 अध्यक्ष महोदय, मखु्यमांत्री ग्राम सडक योजनेछया दसुऱ्या टप्प्यासाठी १० 

हजाि सक.मी. लाांबीछया िस्त्याांचा सनणणय घेतला आह.े त्याकरिता ७,५०० कोटी रुपय े

सनधी २ िषाणत दणे्यात येणाि आह.े ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याांछया दृष्टीने हा मोठा 

सनणणय घेण्यात आला आह,े त्याबद्दल मी सिकािचा आभािी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, हा अथणसांकल्प सिकासाला चालना दणेािा, सिणसामान्य 

शेतकऱ्याला न्याय दणेािा, लहान मोठ्या शेतकऱ्याांना सिलती दणेािा आह.े त्याच े

मी मनापासनू स्िागत कितो. सित्त मांत्री महोदयाांचे पनु्हा एकदा असभनांदन कितो ि 

माझे भाषण पणूण कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आपला आभािी 

आह.े धन्यिाद ! 

------------------ 
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 ताहिका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : आता बोलणाऱ्या सन्माननीय 

सदस्याांची नािे साांगण्यात िेळ घालसिणे योग्य नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि 

मनुगांटीिाि याांनी चचाण केली त्यािेळी ठिले आह.े त्याांनी साांसगतले आह े की, 

यासांदभाणत गट नेत्याांची बैठक घेऊन पढुील चचसेाठी पक्षाला कशा पद्धतीने सांधी 

द्याियाची याबाबत सनणणय घेण्यात येईल. याबाबत त्याांना साांसगतले आह.े त्यामळेु 

आता मी साांसगतल्यानसुाि पद्धत अिलांसबण्यात येत आह.े 

----------- 

यानांति श्री.तेलांग... 
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 श्री.सिेुश ििपडुकि (पाथिी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ छया 

अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ चा िाज्याचा एकूण अथणसांकल्प हा...... 

(सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य उभे िाहून बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 श्री.सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, अथणसांकल्पाििील चचाण सरुु 

किण्यापिूी सििोधी पक्षातील एका सन्माननीय सदस्याांनी भाषण केल्यानांति सत्ताधािी 

पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना भाषणाची सांधी दणे्यात येईल, असा सनणणय घेण्यात 

आला होता.  

 ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसछितो की, मी मघाशी 

साांसगतलेल्या पद्धतीनसुाि सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी सदली आह.े आपण 

साांसगतले आह ेकी, याबाबतचा सनणणय हा गट नेत्याांबिोबि बैठक घऊेन किण्यात 

येईल. सिद्यमान पद्धतीनसुाि चचाण सरुु ठेिण्यास मदत किािी, अशी मी सिनांती कितो.  

 श्री.सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, आपण निीन पद्धत पाडत आहात. 

अशी पिूी केव्हाही पद्धत नव्हती. सत्ताधािी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांचे भाषण 

झाल्यानांति लगचे सििोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना भाषणाची सांधी सदली 

जाते.  

 ताहिका सभाध्यक्ष : निीन सिण सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी 

प्राप्त व्हािी, यासाठी आपण या पद्धतीने चचाण किीत आहोत. गट नेत्याांची बैठक घेऊन 

त्यामध्ये आपले म्हिि ेमाांडावे.  

(सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

 श्री.सिेुश ििपडुकि : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ छया 

अथणसांकल्पािि..... 
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पॉईटं ऑफ प्रोहसजरबाबत 

 श्री.योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, मी पॉई ांट ऑफ प्रोससजििि बोलण्यासाठी 

उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण ही चचाण पकुािली तेव्हा सििोधी पक्षाला अधाण 

िेळ ि सत्ताधािी पक्षाला मांत्री महोदयाांछया उत्तिासह अधाण िेळ दणे्यात येईल, अस े

साांगण्यात आले होते.  पिांत ुआपण ही िेळ पाळत नाही. कािण आपण ऐकमेंकाना 

सहकायण कितो. आता सत्ताधािी पक्षामध्ये तीन पक्ष आहते. सििोधी पक्षात एकच पक्ष 

आह.े सत्ताधािी पक्षातील तीन सन्माननीय सदस्याांनी बोलल्यानांति सििोधी पक्षातील 

एका सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी समळत असेल ति ठिल्याप्रमाणे अधाण-

अधाण िेळ कसा समळणाि?  

 ताहिका सभाध्यक्ष : ज्या प्रमाणे मला िेळेचे सनयोजन करुन सदलेले आह,े 

त्याप्रमाणे मी सन्माननीय सदस्याांना सांधी दते आह.े सििोधी पक्षातील सन्माननीय 

सदस्याांछया िेळेमध्ये कपात केली जाणाि नाही. सििोधी  पक्षाला जेिढा िेळ दणे्यात 

आलेला आह,े तेिढा िळे आपणास दणे्यात येईल.  

 श्री.सिेुश ििपडुकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असजत पिाि याांनी सन 

२०२२-२३ चा अथणसांकल्प माांडलेला आह.े  

(सििोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन एकाच िेळी 

बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 ताहिका सभाध्यक्ष : र्ववरोिी पक्षातील सन्माननीय सदसयाांना साांग ूइर्वच्ितो 

की, आपिास बोलण्याची सांिी दणे्यात येईल. प्रिम आपि आपापल्या र्ागेवर 

र्ाऊन बसावे.  

 श्री.हरीभाऊ बागडे : अध्यक्ष महोदय, सवातांत्रयानांतर र्े्हा र्वविासभा सरुु 

झाली ते्हापासनू आतापयंत अशा प्रकारचा पायांडा कोिीही पडलेला नाही. 

सत्तािारी पक्षातील सन्माननीय सदसयाचे भाषि सांपल्यानांतर लगचे र्ववरोिी पक्षातील 

सन्माननीय सदसयांना बोलण्याची सांिी र्वदली र्ात.े सत्तािारी पक्षामध्य ेतीन सरकार 
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श्री.हरीभाऊ बागडे....... 

आहते काय, असले तर तस ेसभागहृाला साांगाव.े  प्रत्येक पक्षाचे सवतांत्र सरकार आह े

काय? अशा प्रकािचा निीन पायांडा पाडू नका, अशी मी सिनांती कितो.  

 ताहिका सभाध्यक्ष : पििा जी चचाण झाली, त्या िेळी दखेील असाच क्रम 

ठेिण्यात आला होता. मी आपणा सिाांना सांधी दतेो. त्यामळेु आता आपण खाली 

बसािे. सििोधी पक्षातील कोणत्याही सन्माननीय सदस्याांची िेळ कमी केली जाणाि 

नाही. 

 श्री.सिेुश ििपडुकि : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ चा अथणसांकल्प हा ५ 

लाख ४८ हजाि  ४६० कोटी रुपयाांचा आह.े  

 ताहिका सभाध्यक्ष : सििोधी पक्षातील सिण सन्माननीय सदस्याांना 

बोलण्याची सांधी दणे्यात येईल. प्रथम आपण आपापल्या आसनािि जाऊन बसाि.े 

सभागहृाचा िेळ िाया घाल ू नका, अशी मी सिनांती कितो. पििा दखेील याच 

क्रमानसुाि चचाण किण्यात आलेली आह.े याबाबतचा मी पिुािा दखेील दऊे शकतो.  

 श्री.असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्ष नेता याांनी ९६ समसनटे 

भाषण केले आह.े तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगांटीिाि याांनी ४४ समसनटे 

भाषण केले आह.े म्हणजे जिळपास दोन नेत्याांनीच अडीच तास भाषण केले आह.े  

यानांति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. असजत पिाि...... 

असे असताना सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश सोळांके याांनी दहा समसनटे भाषण केले 

आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सिेुश ििपडुकि आता बोलत आहते. सििोधी पक्षाचे 

सन्माननीय नेत्याांनी अडीच तास भाषण केले आह,े ह ेसििोधी पक्षाछया सन्माननीय 

सदस्याांछया लक्षात येत नाही.  

(सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

 ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. सिेुश ििपडुकि याांनी त्याांच े

भाषण सरुु किािे. (....अडथळा.....) मी सििोधी पक्षाछया सन्माननीय सदस्याांना 

सिनांती कितो की, त्याांनी जागेिि बसािे.  

 श्री. सिेुश ििपडुकि : अध्यक्ष महोदय, काल सन्माननीय सििोधी पक्षनेता             

श्री. दिेेंद्र फडणिीस आसण सन्माननीय माजी सित्तमांत्री श्री. सधुीि मनुगांटीिाि याांनी 

साांसगतले की, हा अथणसांकल्प फुगिनू दाखसिला आह.े (......अडथळा......)  

 ताहिका सभाध्यक्ष :  मी सिण सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी दणेाि 

आह.े  

 श्री. सिेुश ििपडुकि : अध्यक्ष महोदय, हा अथणसांकल्प फुगिनू दाखसिल्याच े

साांगण्यात आले आह.े सन २०१४ मध्ये माननीय श्री. दिेेंद्र फडणिीस ह ेमखु्यमांत्री 

होते. सन २०१४ ते सन २०१९ या काळातील अथणसांकल्पाचा आकािमान असधक 

होता ि खचण कमी होता. (......अडथळ......) 

 श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, सिण सन्माननीय सदस्याांची आग्रही 

मागणी आह े आसण ती सनयमानसुाि आह.े दोन्ही बाजछुया एकेका सन्माननीय 

सदस्याांना बोलण्याची सांधी द्यािी. अशी प्रथा कायम ठेिािी. सन्माननीय सदस्य              

श्री. सिेुश ििपडुकि याांचे भाषण झाल्यानांति दोन्ही बाजछुया एकेक सदस्याांना 

बोलण्याची सांधी द्यािी.  
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(सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

 ताहिका सभाध्यक्ष : मी आपणास साांसगतले आह ेकी, सििोधी पक्षाचा िेळ 

कमी किण्यात येणाि नाही. पिांत ुसिण निीन सन्माानीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी 

समळाली पासहजे. प्रत्येकजण पाच-पाच समसनटे बोलणाि आह.े  

 श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, यापिूीही एक या बाजचुा सदस्य 

आसण दसुिा समोिील बाजचुा सदस्य, अशी बोलण्याची पद्धत होती.  

 ताहिका सभाध्यक्ष : सििोधी पक्षाचा बोलण्याचा िेळ सांपला असला तिीही 

मी सििोधी पक्षाछया सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी दणेाि आह.े त्यामळेु मी 

सिनांती कितो की, कृपया िेळ िाया घालि ूनये. 

 श्री. भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, मी एका समसनटामध्ये सिाांचा गैिसमज 

दिू कितो. पसहली गोष्ट अशी की, दोन्ही बाजछुया सन्माननीय सदस्याांना बोलण्यासाठी 

समान िेळ समळाला पासहजे, या सन्माननीय सदस्य श्री. योगेश सागि याांछया मताशी 

मी सहमत आह.े याबाबत सनणणयही तसाच आह.े िासहला प्रश्न कधी कोणत्या बाजछुया 

सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी समळणाि ? मी साांग ूइसछितो की, माननीय 

अध्यक्षाांसमोि जो चाटण ठेिण्यात आला आह,े तो पक्षसनहाय िेळेनसुाि ठेिण्यात 

आला आह.े भाितीय जनता पक्षाचे एक सन्माननीय सदस्य आसण सत्तारुढ पक्षाचे 

एक सन्माननीय सदस्य असा तो चाटण नाही. जि सरुुिातीला भाितीय जनता पक्षाने 

सरुुिात केली असेल ति दसुऱ्या क्रमाांकािि असलेला सशिसेना पक्ष, सतसऱ्या 

क्रमाांकाििील िाष्ट्रिादी – काँगे्रस पक्ष आसण चौथ्या क्रमाांकाचा काँगे्रस पक्ष असा तो 

क्रम आह.े त्यामळेु आपण जे किीत आहात ते योग्य आह.े (.....अडथळा.....) 

 ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. सिेुश ििपडुकि याांनी भाषण 

सरुु किािे. मी सििोधी पक्षाछया सन्माननीय सदस्याांना पनु्हा एकदा साांग ूइसछितो की, 

त्याांछया पक्षाचा िेळ कमी केला जाणाि नाही. त्याांचा िेळ जिी सांपला असला तिीही 

मी त्याांना बोलण्याची सांधी दईेन. पिांत ुअसा सनयम करु नये. 

 श्री. सिेुश ििपडुकि : अध्यक्ष महोदय, (......अडथळा......) 
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(र्ववरोिी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदसय वलेमध्य ेयेऊन घोषिा दते असतात.) 

ताहिका सभाध्यक्ष : आता कााँग्रेस पक्षाच े सन्माननीय सदसय बोलत 

आहते.  त्याांच्यानांतर अनिुमे र्वशवसेना, भारतीय र्नता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रसे 

पक्षाच्या सन्माननीय सदसयाांना बोलण्याची सांिी दणे्यात येईल.   

श्री.सरेुश वरपडुकर : अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ ते २०१९ दरम्यान भारतीय 

र्नता पक्षाचे सरकार होते.  सन २०२२-२३ च्या अििसांकल्पावरील चचमेध्य ेकाल 

माननीय र्ववरोिी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र फडिवीस आर्वि आर् सन्माननीय सदसय 

श्री.सिुीर मनुगांटीवार याांनी भाग घेतला.  बोलताना त्याांनी साांर्वगतले की, महार्ववकास 

आघाडी सरकारचा अििसांकल्प हा फुगलेला अििसांकल्प आह.े  अििसांकल्पामध्ये 

र्ेवढी तरतदू केली र्ाते प्रत्यक्षात तेवढा खचि होत नाही.  परांत ुसन २०१४ ते २०१९ 

दरम्यान... (अडिळा...)  

(र्ववरोिी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदसय वलेमध्य ेयेऊन घोषिा दते असतात.) 

श्री.रािाकृष्ट्ि र्ववख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, सवि सन्माननीय सदसयाांना 

अििसांकल्पावरील सिणसािारि चचमेध्य ेभाग घ्यायचा आह.े  या सभागहृाच्या प्रिा- 

परांपरेप्रमाि ेसत्तािारी पक्षाचे सदसय बोलल्यानांतर र्ववरोिी पक्षाच्या सदसयाांना सांिी 

र्वदली र्ाते.  त्यामळेु आपि आमच्यावर अन्याय करु नय,े अशी आमची र्ववनांती 

आह.े 

तालिका सभाध्यक्ष : मी आपिास साांग ूइर्वच्ितो की, आपल्या पक्षासाठी 

र्वनर्वश्चत करुन दणे्यात आलेली पिूि वेळ आपल्याला दणे्यात येईल.  मी मघाशी दखेील 

ह ेसाांर्वगतलेले आह.े  त्यामळेु कोिते सदसय किी बोलतील याचा र्ववचार करु नका.  

सवांना बोलण्याची सांिी र्वदली र्ािार आह.े  आपि र्वनर्वश्चांत राहावे.  मी ह ेदखेील 

साांग ूइर्वच्ितो की, वेळ सांपली तरीही आपिास सांिी दणे्यात येईल.  त्यामळेु सवि 

सन्माननीय सदसयाांनी आपापल्या र्ागेवर बसावे.  आपि चचेला सरुुवात करु. 

श्री.सरेुश वरपडुकर : अध्यक्ष महोदय, सन २०१८-१९ च्या अििसांकल्पामध्ये 

समुारे ३८ हर्ार ५४८ कोटी रुपये...(अडिळा...) आघाडी सरकारच्या काळात  
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श्री.सरेुश वरपडुकर..... 

कोरोनाची साि आलेली असतानाही अििसांकल्प फुगलेला नाही.  माननीय र्ववत्त 

मांत्रयाांनी फार मोठया प्रमािात खचि कमी केला आह.े  महाराष्ट्राच्या र्ी.डी.पी. चा 

र्ववचार केला तर सन २०२०-२१ मध्य े ७.७ टक्क्याांनी घट झाल्याचे र्वदसते.  

त्याचप्रमाि े दशेाचा र्ी.डी.पी. दखेील ६.७ टक्क्याांनी कमी झालेला आह.े  सन 

२०२०-२१ मध्य े कोरोनाची साि आली त्यावेळची राज्याची आर्वििक र्वसिती 

पार्वहली तर सवाित कमी र्ी.डी.पी....(अडिळा...) 

तालिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसयाांनी आपापल्या र्ागेवर बसावे.  मी 

पनु्हा एकदा साांग ू इर्वच्ितो की, मी वेगळे काहीही केलेले नसनू या सभागहृाच्या 

प्रिेप्रमािे सन्माननीय सदसयाांना बोलण्याची सांिी र्वदली र्ात आह.े 

श्री.सरेुश वरपडुकर : अध्यक्ष महोदय, उत्पादन क्षेत्रातील... (अडिळा...) 

तालिका सभाध्यक्ष : मी मघाशीच साांर्वगतले आह ेकी, आता कााँग्रेस पक्षाच े

सन्माननीय सदसय बोलत आहते.  त्याांच्यानांतर अनिुमे र्वशवसेना, भारतीय र्नता 

पक्ष, राष्ट्रवादी कााँग्रेसच्या सदसयाांना बोलण्याची सांिी दणे्यात येईल. 

यानांतर श्री.िमुाळे..... 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलत असतात.) 

श्री. अशोक पिाि... 

 अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य सिणश्री. सधुीि 

मनुगांटीिाि, िाधाकृष्ट्ण सिख ेपाटील ह ेदोन्ही असतशय ज्येष्ठ सदस्य आहते.   

 श्री. अब्दलु सत्ताि (महसलू राज्यमांत्री) : मी सभागहृाला साांग ूइसछितो की, 

ज्यािेळी सन्माननीय सदस्य श्री. हरिभाऊ बागडे अध्यक्ष होते त्यािेळी जेव्हा जेव्हा 

अशी पररर्वसिती सनमाणण झाली त्यािेळी त्याांनी साांसगतले की नांति त्या बाजछूया 

सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी दतेो.  त्यािेळी आम्ही ऐकले.  मग आपण 

आता का ऐकत नाही ?   

 अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला सिनांती आह े की, आपण हा सिषय 

सांपिािा.  कािण आपल्या सभागहृासमोि आज पषु्ट्कळ कामकाज आह.े 

 श्री. अशोक पिाि : अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य 

सिणश्री. सधुीि मनुगांटीिाि, िाधाकृष्ट्ण सिख ेपाटील, हरिभाऊ बागडे ह ेसतन्ही सििोधी 

पक्षातील असतशय ज्येष्ठ सदस्य आहते.  या सभागहृात निीन आमदाि खपू आले 

आहते.  म्हणनू माझी सिाांना सिनांती आह े की, आम्हाला िादसििाद न किता 

आपल्याकडील सदस्याांची भाषण ेआम्ही शाांतपणे ऐकतो.  त्याबद्दल आपल्याला 

कधी त्रास दते नाही.  काल सभागहृात माननीय सििोधी पक्षनेते उपसस्थत होते.  

त्यािेळी िेळेछया िाटपाबाबत ठिसिले ते माननीय अध्यक्षाांकडून आपण समजनू 

घेतले पासहजे.  आमचे दसुिे काहीही म्हणणे नाही.  आपल्याला सकती िेळ सदला 

जात आह ेआसण आम्हाला सकती िेळ सदलेला आह ेह ेसमजनू घऊेन त्याचे सनयोजन 

किण्यासाठी आपल्याला ५ समसनटाांचाही अिधी लागणाि नाही.  त्यामळेु आपण 

शाांतपणे ऐकािे.  सन्माननीय सदस्य लगेच बोलत नाहीत.  कालची चचाण िेकॉडणला 

आह.े  माझी सिण सन्माननीय सदस्याांना सिनांती आह ेकी, िेळेचे सनयोजन जे ठिले 

असेल ते माननीय अध्यक्षाांकडून आपण शाांतपणे ऐकून घेतले ति फाि बिे होईल. 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलत असतात.) 

 

 श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, कामकाज शाांततेने व्हािे, चचाण 

व्हािी, सांिाद व्हािा, ही सिाांची नक्कीच भािना आह.े या सठकाणी आता एकच मदु्दा 

उपसस्थत झाला आह ेत्यामध्ये गांभीिता आह.े  या अगोदि एक इकडचा आसण एक 

सतकडचा सदस्य बोलला पासहजे... िेळेचा प्रश्न आह.े  पण आपण ती िाढि ूशकतो.  

खिां म्हणजे ही चचाण ७ सदिस किायची असते.  आपण आता ती २ सदिस किीत 

आहोत. 

 ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : मी सन्माननीय सदस्य 

श्री.सधुीि मनुगांटीिाि याांना साांग ूइसछितो की, पििा पिुिणी मागण्याांछया िेळी जेव्हा 

चचाण झाली त्यािेळी अशाच क्रमाने चचाण होती मी या सठकाणी अध्यक्षस्थानी बसलो 

होतो.  त्यािेळी एक भाजप, नांति सशिसेना त्यानांति िाष्ट्रिादी काँगे्रस ि पढेु काँगे्रस.  

आपण ह ेिेकॉडण काढून बघा.  अशी चचाण होती.  त्याप्रमाणे मी चचाण सरुू केली आह.े  

त्यामळेु निीन िेगळे काही केले नाही.  आपण िेकॉडण काढून बघा.  िेकॉडणिि जि 

नसेल ति मी मान्य कितो आसण नसेल ति तमु्हाला मान्य किािे लागले.  आता 

सन्माननीय सदस्य श्री. सिेुश ििपडूकि याांनी त्याांछया भाषणास सरुूिात किािी. 

 श्री. सिेुश ििपडूकि : अध्यक्ष महोदय, आजछया या अथणसांकल्पािि 

सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीिाि याांनी.... 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतपणे बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

श्री. सिेुश वरपडुकर : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगांटीिाि याांनी.....(अडथळा)... 

ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : सन्माननीय सदस्याांना माझी 

सिनांती आह ेकी, आपण जागेिि बसािे. 

श्री. सिेुश वरपडुकर : अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ पासनू सन २०१८-१९ 

पयांत माननीय माजी मखु्यमांत्री श्री. दिेेंद्र फडणिीस याांचे िाज्य होते. त्या काळातील 

िाज्याछया अथणसांकल्पातील जेिढी प्रोसव्हजन  होती तेिढा खचण झाला आह ेकाय ? 

ति तो  खचण झालेला नाही.  माननीय सित्त मांत्रयाांनी आताचा अथणसांकल्प फुगिनू 

साांसगतला आह े असे आपण म्हणता. पिांत ु त्याबाबत मी साांग ू इसछितो की, तो 

अथणसांकल्प फुगिनू साांसगतलेला असला तिी दखेील तेिढा खचण होत नाही. ही पिांपिा 

आपल्या पासनू चालत आलेली आह े आसण आताही सरुुच आह.े या 

अथणसांकल्पामध्ये िेगिगेळ्या प्रोसव्हजन केलेल्या आपल्याला पाहायला समळाल्या 

आहते. ित्रपती सशिाजी महािाज कजणमिुी ही योजना आपल्या काळात आली 

होती, आज महात्मा जोसतबा फुले कजणमाफी योजना आताछया सिकािछया 

काळातील आह.े त्या सांदभाणतील सिाांत चाांगला कोणता सनकाल चाांगला असेल ति 

तो म्हणजे साधािण,सिणसामान्य माणसू दििषी जो कजणपिुिठा कितो, सनयसमत कजण 

पिुिठा कितो त्याला आपण आता ५० हजाि रुपये प्रोत्साहनपि िक्कम दणे्याचे मांजिू 

केले आह.े  

अध्यक्ष महोदय, यामळेु िाज्याछया महसलुात फिक पडलेला असताना 

शेतकऱ्याांना आपण सातत्याने मदत सदली ति सशिाजी महािाज कजण पिुिठा योजना 

आधीछया शासनाने सन २००९ पासनू आणलेली होती. पिांत ु सन २००९ छया 

पिूीछया शेतकऱ्याांना..... 
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(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतपणे बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

ताहिका सभाध्यक्ष : पिुिणी मागण्याांिि जी चचाण झाली त्यािळेी 

बोलणाऱ्या सदस्याांचा काय क्रम होता ते मी आपल्याला साांगतो. त्यामध्ये सन्माननीय 

सदस्या प्रा. दिेयानी फिाांद,े सन्माननीय सदस्या श्रीमती सिोज असहिे-िाष्ट्रिादी पक्ष, 

सन्माननीय सदस्या श्रीमती प्रसतभा धानोिकि-काँग्रेस पक्ष, सन्माननीय सदस्या श्रीमती 

मेघना साकोरे-बोडीकि-भाितीय जनता पक्ष, सन्माननीय सदस्य श्री. िमेश 

बोिगािकि-सशिसेना पक्ष, सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश सोळांके-िाष्ट्रिादी पक्ष, 

सन्माननीय सदस्या श्रीमती सलुभा खोडके-काँगे्रस पक्ष, सन्माननीय सदस्य श्री. अब ू

आजमी- समाजिादी पाटी, सन्माननीय सदस्या श्रीमती मांदा म्हाते्र -सशिसेना पक्ष, 

सन्माननीय सदस्य श्री. सिश्वास भोईि-सशिसेना पक्ष तसचे सन्माननीय सदस्य श्री. 

धमणिािबाबा आत्राम-िाष्ट्रिादी कााँग्रेस अशा प्रकािे क्रम होता. त्यामळेु आता 

त्यामध्ये काहीही बदल केला नाही. त्या मसहला असल्या तिी दखेील त्याांना पक्ष 

आह.े  

सिण सन्माननीय सदस्याांनी जागेिि बसािे, अशी माझी सिनांती आह.े यानांति 

सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधि आता आपले भाषण सरुु कितील.  

श्री. भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला अशी सिनांती आह े

की, आता आपण सििोधी पक्षाछया सन्माननीय सदस्याांनी सांधी द्यािी आसण त्यानांति 

मला बोलण्याची सांधी सदली तिी चालेल. कािण सभागहृामध्ये शाांतता राहावी 

यासाठी मी ही र्ववनांती करीत आह.े 

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FFF - 180 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 16:25 

 

 

 श्री. असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय,आपल्याकडे िेळ कमी असनू तो िाया 

जात आह.े काल माननीय सििोधी पक्ष नेते ि आज सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगांटीिाि याांनी   जिळजिळ २ तास ३० समसनटे िेळ घेतली असेल. एक सदस्य 

या बाजचूे  ि दसुऱ्या बाजचूे एक सदस्य अशा प्रकािे  आपण त्याांना ५ समसनेटाांचा 

िेळ द्यािा. अडीच तासातील एक तास मला उत्ति दणे्यासाठी लागले. उिणरित दीड 

तासात आमछया बाजछुया सदस्याांना िेळ द्यािा. येथनू पढेु  सििोधी पक्षातील  प्रत्येक 

सन्माननीय सदस्याांना कमी िेळ द्यािा ि  सत्ताधािी पक्षातील  सन्माननीय सदस्याांचा  

िेळ कव्हि किािा. 

  ताहिका सभाध्यक्ष  (श्री. दीपक चव्हाण ) :  सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश 

ििपडुकि  ऑन लेग होते.  त्याांचे भाषण झाल्यानांति सन्माननीय सदस्य श्री. गणशे 

नाईक आपल्याला मी सांधी दतेो.   आता सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश ििपडुकि याांनी 

आपल्या भाषणास सरुुिात किािी.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FFF - 181 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 16:25 

 

 

 श्री. सिेुश ििपडुकि : अध्यक्ष महोदय,  मी आपल्यलाा धन्यिाद दतेो. 

माननीय सित्त मांत्री श्री. असजत पिाि याांनी िाज्याचा अथणसांकल्प माांडला आह.े माजी 

अथण मांत्री माननीय श्री. सधुीि मनुगांटीिाि याांनी आघाडी शासनाछया अथणसांकल्पािि 

असा आिोप केला की, हा अथणसांकल्प फुगिलेला असनू तेिढा खचण झालेला नाही. 

सन २०१४ पासनू सन २०१९ पयांत पासहले ति असे सदसनू येईल की, जेिढा खचण 

दाखिलेला असतो तिेढी िक्कम  खचण झालेली नाही. त्याची आकडेिािी 

आपल्याकडे आह.े अध्यक्ष महोदय, सन २०१४-१५ मधील अथणसांकल्पात ६ हजाि 

३९० कोटी रुपयाांनी कमी खचण झालेला आह.े सन २०१५-१६ मधील अथणसांकल्पात 

१७ हजाि १४० कोटी रुपयाांनी कमी खचण झाला आह.े माजी मखु्यमांत्री ि सन् माननीय 

माजी सित्त मांत्री श्री. सधुीि मनुगांटीिाि याांनी  काल असा आिोप केला की, हा 

अथणसांकल्प फुगिलेला आह ेि खचण कमी झालेला आह.े सन २०१८-१९ मध्ये ३८ 

हजाि ५४८ कोटी रुपये झाला आह.े ही पिांपिा आजची नाही. मागील काळापासनू ह े

सरुु आह.े  

अध्यक्ष महोदय,  अशा अनेक योजना आहते की, ज्याचा िाज्याछया दृष्टीने 

सिचाि केला पासहजे. सन २०२१ मध्ये कोिोना होता. तेव्हा आपल्या िाज्यातील 

मॅन्यफॅुक्चरिांग के्षत्रामध्ये जीडीपी १२ टक्क्याांनी कमी झाला. सेिा के्षत्रातील जीडीपी 

९ टक्क्याांनी कमी झाला. मात्र कृषी के्षत्रातील जीडीपी िाढला होता. मॅन्यफॅुक्चरिांग 

ि सेिा के्षत्र सोडून लोक शेतात गेले यामळेु िाज्यातील कृषी के्षत्रातील जीडीपी १५ 

टक्याांनी िाढला.   

अध्यक्ष महोदय,  किाछया सांबांधी मी साांग ूइसछितो.  सन २०१९-२० मधील 

महािाष्ट्र िाज्याचे उत्पन्न जिळपास  २ लाख ८३ हजाि १९० कोटी रुपये होते. तेच 

उत्पन्न कोिोनाछया काळात फाि मोठया प्रमाणात कमी झाले. आघाडी शासनाने 

आता पयांत सजल्हा सनयोजन कसमटीछया सनधीमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही. 

डीपीडीसी मधील सिण सनधी शासनाने सदलेला आह,े या करिता सित्त मांत्री महोदयाांच े

आपण असभनांदन केले पासहजे.  
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श्री. सिेुश ििपडुकि..... 

अध्यक्ष महोदय,  माननीय िाज्यपाल याांछया असभभाषणात   असे नमदू केले 

आह ेकी, सद. १८ फेब्रिुािी, २०२० पयांत कें द्र शासनाकडून येणािी थकबाकी २९ 

हजाि ९४२ कोटी रुपये होती.  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.सरेुश वरपडुकर … 

ही २९ हर्ार ९४२ कोटी रुपयाांची कर्िमाफीची र्ी बाकी येिार होती त्याची 

कालमयािदा फेब्रवुारी मर्वहन्यापयंतच होती. …(अडिळा)… मी र्नरल बोलत आह.े 

आता या र्ीएसटीच्या सांदभािमध्ये महाराष्ट्र शासन ि कें द्र शासनालासधु्दा फाि 

िेगळा सिचाि किण्याची आिश्यकता आह.े कािण  जी.एस.टी.ची नकुसानभिपाई 

कें द्र सिकािला फि जनू, २०२२ पयांतच आह.े आज आपण जे काही प्रकल्प केले 

…(अडिळा)… सनयसमत कजणफेड किणाऱ्याांना ५० हजाि रुपयाांची मदत 

दणे्याबाबतछया योजनेत काही सधुािणा किण्याची आिश्यकता आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ित्रपती सशिाजी महािाजाांछया नािाची ही योजना सन 

२००९ पासनू पढेु घेतलेली आह.े आघाडी सिकािने त्यापढेु घेतलेली आह.े सन 

२००९ छया आधीचे थकबाकीदाि शेतकिी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात िासहलेले 

आहते. त्यामळेु सिणसाधािण बँकेचासधु्दा, सजल्हा मध्यिती बँक असेल, िाष्ट्रीयकृत 

बँक असेल त्याांचा एनपीए फाि मोठ्या प्रमाणािि िाढत चालला होता. हा एनपीए 

जि कमी किाियाचा असेल .... आता ५० हजाि रुपयाांछया लोभामळेु पषु्ट्कळ लोक 

थकबाकीदािातनू चाल ूबाकीदाि होऊ लागले आहते. ही योजना कायमची सरुु झाली 

पासहजे ति थकबाकी िाढणाि नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या िेळेस सनिडणकुा येतात, त्याांना आता जिळपास 

१-२ िषे िासहली आहते तेव्हा प्रत्येक सिकाि कजणमाफीछया योजना आणनू 

थकबाकीदािाांना कजणफेड कितो, असे म्हणते. मात्र असे म्हटल्यािि कोणीही कजण 

फेडण्याकरिता बँकेमध्ये येत नाही. त्यामळेु बँकेचा एनपीए फाि मोठ्या प्रमाणािि 

िाढत चाललेला आह.े हा एनपीए कमी किाियाचा असले ति सनयसमत कजणफेड 

किणाऱ्याांना जी ५० हजाि रुपयाांची मदत सदली, ती कां सटन्य ूसरुु ठेिली पासहजे, अशी 

मागणी मी या सनसमत्ताने कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, आज बँकाांछया सांदभाणमध्ये िाष्ट्रीयकृत बँकाचा एनपीए फाि 

मोठ्या प्रमाणात िाढला ति कें द्र सिकाि त्याांना भागभाांडिलाकरिता हजािो कोटी 

रुपयाांची मदत किते. पिांत,ु सजल्हा मध्यिती बँकेछया सांदभाणमध्ये असनष्ट तफाितीमळेु  
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श्री.सरेुश वरपडुकर … 

ग्रामीण भागातील सोसायट्याांमध्ये, पतपेढ्याांमध्ये जो असमतोल िासहलेला आह.े.. 

असनष्ट तफाितीमळेु िाज्याचा असमतोल हा साडेचाि हजाि कोटी रुपयाांचा 

आह.े..(अडथळा)... हा असमतोल आपल्याला कमी किाियाचा असेल,  त्या 

पतपेढ्या, ज्या ग्रामीण बँकाांछया सोसायट्या आहते त्या सजिांत ठेिायछया असतील 

ति, काही करुन या िाज्याने असनष्ट तफाितीचे प्रमाण कमी किण्याची गिज आह.े 

बँकाांचा एनपीए कमी किण्याछया दृष्टीकोनातनू या सिणच बँकाांना मदत किण्याचे 

धोिण िाज्याने आखले पासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, मातोश्री ग्रामसमधृ्दी शेतपाणांद िस्ते योजनेसांदभाणत मी एक 

गोष्ट आपल्याला साांग ूइसछितो. आज बऱ्याचशा आमदािाांनी जेथे जेथे इरिगेशनचा 

भाग आह,े जेथे ऊसाच े के्षत्र जास्त आह.े.. तेथील सिण लोकाांना ऊस नेण्याछया 

दृष्टीकोनातनू जे शेत िस्ते आहते त्यािरुन ऊस नेण्यात फाि मोठी अडचण येते. 

शेतकऱ्याांचे उत्पन्न िाढिायचे असेल ति ही योजना अत्यांत महत्िाची आह.े त्यामध्ये 

कें द्र शासनाछया मनिेगामधील अकुशलचा भाग ि ५ लाख रुपयाांचा कुशलचा भाग 

यामध्ये ॲसडशनल जिळपास ८.८० लाखाचे ...मातोश्री ग्रामसमधृ्दी शेतपाणांद िस्त े

योजनेतनू दखेील आह.े   

  अध्यक्ष महोदय, माझी सिकािला सिनांती आह ेकी, ज्या िस्त्याांचे मातीकाम 

ऑलिेडी लोकसहभागातनू झालेले आह े सकां िा आमदाि फां डातनू सकां िा खासदाि 

फां डातनू िेगिेगळ्या फां डातनू जे काही मातीकाम ऑलिेडी झालेले आह ेत्या िस्त्याांना 

मनिेगामध्ये, अकुशलमध्ये न घेता कुशल मधील तितदू आपण त्यामध्ये केली पासहजे 

५ लाख रुपये मनिेगाचे ि ८ लाख ८० हजाि रुपये ...अशा  प्रकािे १५ लाख रुपयाांच े

एस्टीमेट सदले ति या िाज्यातील जास्तीत जास्त िस्ते आपण मजबतू करु शकू. 

९०:१० या हडे अांतगणत आपण मातोश्री ग्रामसमधृ्दी शेतपाणांद िस्ते योजनेला सनधी 

दतेो. िाज्याछया सजल्हा सिसनयोजनाचा अकुशलचा भाग जास्त उत्पन्न झाले असेल... 

ि कुशलचा भाग कमी झाला असेल ति त्याला आपण ९०:१० हडे सदलेला आह.े 

या ९०:१० हडेमध्ये काही सजल्ह्यामध्ये अशा प्रकािचा सनधी जेथे आपण   
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श्री.सरेुश वरपडुकर … 

दऊे शकत नाही, ग्रामीण भागातील सिकासासाठी मग ते िस्ते असतील, नाले 

असतील, िेगिेगळे प्रकल्प असतील या िस्त्याांना दखेील ९:१० हडे अांतगणत .... 

(अडथळा)... अशाप्रकािचा हा अथणसांकल्प आह.े 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.सिेुश ििपडुकि... 

या अथणसांकल्पािि मला बिेच बोलाियाचे आह,े पिांत ुिेळ कमी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महसलूी तटुीबाबत मी बोल ू इसछित आह.े यासांदभाणत 

मागील िषी कें द्र शासनाने ४.५ टक्के तटूीची पििानगी सदली होती त्यामधील १.७ 

टक्के महसलूी तटू सशल्ल आह.े यािषीछया अथणसांकल्पात ४ टक्के तटुीची पििानगी 

सदली असनू िाज्य सिकािने ८ ते ८.५ कोटी रुपयाांची तितदू केली आह.े या 

अथणसांकल्पास माझे पणूणत: समथणन आह.े हा अथणसांकल्प कसा सकती िाढला, 

याबाबत िेळे अभािी मला बोलता येणाि नाही. त्यासांदभाणतील माझ्याकडे सिण 

आकडेिािी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पिभणी सजल्ह्यात िैद्यकीय महासिद्यालय सरुु किण्यासाठी 

मांत्री मांडळाने ६,५०० कोटी रुपयाांचा ठिाि मांजिू केला होता, त्यासाठी 

अथणसांकल्पाछया पांचसतु्रीमधील आिोग्य सिभागात तितदू किण्यात आली नाही. उि 

तितदू पिुिणी अथणसांकल्पामध्ये किण्यात यािी, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी आपला 

आभािी आह.े धन्यिाद ! 

---------- 
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माहहतीचा मुद्दा 

 श्री.प्रकाश सोळांके : अध्यक्ष महोदय, अथणसांकल्पाििील चचेसाठी सकती िेळ 

आह ेि त्यामधील सििोधी पक्षाचा सकती िेळ सशल्लक, सकती सन्माननीय सदस्य 

बोलणाि आहते, याची मासहती सभागहृाला दणे्यात यािी. या चचेसाठी २६ समसनटे 

सशल्लक असनू १३ सन्माननीय सदस्य याांना बोलाियाचे असल्याने प्रत्येकाला २ 

समसनटे िेळ दणे्यात यािा.  

 ताहिका सभाध्यक्ष (दीपक चव्हाण) : सििोधी पक्षाचे ८ सन्माननीय 

सदस्य बोलणाि आहते. 

------- 
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 श्री.गणेश नाईक (ऐिोली) :  अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ छया 

अथणसांकल्पाििील माझी भसूमका माांडण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय अथण मांत्री श्री.असजत पिाि याांनी अथणसांकल्पामध्ये 

नमदू केले आह ेकी, महािाष्ट्र ह ेदशेातील एक रीसलयन डॉलि अथणव्यिस्था सनमाणण 

किणािे पसहले िाज्य ठिेल. एक गोष्ट खिी आह ेकी, िाज्य चालसिण्यासाठी िाज्याचे 

आसथणक स्त्रोत असले पासहजेत. याबाबत पांचसतु्रीत नमदू किण्यात आले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या दशेाचे माननीय प्रधान मांत्री श्री.निेंद्र मोदी याांनी दशेाछया 

दहा सदशाांचा सिचाि केला आह.े दशेाला भसिष्ट्य काळात जगाछया पाठीिि 

सामथ्यणिान किण्याची त्याांची भसूमका आह.े त्याअनषुांगाने त्याांनी पािले टाकण्यास 

सरुुिात केली आह.े आपल्या दशेातील उद्योग, व्यापाि अशा सिसिध सांस्थाांचा सिदा 

हा आपल्या दशेातच नव्ह े ति ससांगापिू, हाँगकाँग, बँकॉक ि चीनमध्येही काही 

सठकाणी साठसिण्यात आलेला आह.े दशेाछया स्िासभमानासाठी ि सामथ्यण सनमाणण 

किण्यासाठी माननीय प्रधान मांत्री याांनी सनसित केले आह े की, या दशेाचा 

दशेाबाहिेील सांपणूण सिदा आगामी ३ िषाणत दशेात आणाियाचा आह.े त्याकरिता 

दशेातील निी मुांबई महानगिपासलका के्षत्र  ि चेन्नई या दोन शहिाांमध्ये ५ लाख कोटी 

रुपयाांचे सिदा कें द्र सनमाणण किण्याचे धोिण कें द्र सिकािने हाती घेतले आह.े उिणरित ५ 

लाख कोटी रुपयाांचे सिदा कें द्र दशेातील इति शहिाांमध्ये सनमाणण किण्यात येणाि 

आहते. अशा पद्धतीने १५ लाख कोटी रुपयाांचे सिदा कें द्र आगामी ३ िषाांछया 

कालािधीत सनमाणण किण्याचा सांकल्प आह.े पिांत ु यासाठी उद्योगाांना बळ दणेे 

आिश्यक आह.े सिदा कें द्राछया सांदभाणत िाज्य सिकािचे धोिण नाही.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.गणेश नाईक...... 

पयाणििण सिभागाची मान्यता दणे्यासाठी ६ मसहन्याांचा कालािधी लागत  आह.े पिांत ु

हदै्राबाद ि तेलांगणा िाज्यामध्ये डाटा सेंटि उभािण्यासाठी लागणािे सिण ना हिकत 

प्रमाणपत्र ३० सदिसाांछया आत सदले जातात. पिांत ु त्यासाठी या िाज्यामध्ये सहा 

मसहन्याांचा कालािधी लागत आह.े त्यामळेु उद्योजक या िाज्यामध्ये 

सस्थिािण्याऐिजी तलेांगणा ि हदै्राबाद िाज्यामध्ये उद्योगधांद ेउभािीत आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, आता पयाणििण मांत्री महोदय सभागहृामध्ये उपसस्थत आहते. 

त्यामळेु त्याांना साांग ूइसछितो की, जे डाटा सेंटि येऊ घातलेले आहते, त्याांना तेलांगणा 

ि हदै्राबाद िाज्याछया धतीिि ३० सदिसाांछया आत सिण आिश्यक ना हिकत 

प्रमाणपते्र सदले ति िाज्यामध्ये िोजगाि सनमाणण होईल. सिसिध घटकाांतील लोकाांना 

स्ित:चा व्यिसाय सरुु किता येईल. हदै्राबाद ि तेलांगणा िाज्यासािख े धोिण या 

िाज्यामध्ये नसल्यामळेु उद्योजकामध्ये मोठ्या प्रमाणािि सनिाशा आह.े ५ लाख कोटी 

रुपये  म्हणजे ही िोटी बाब नाही. त्यामळेु लाखो बेिोजगािाांना िोजगाि सनमाणण होणाि 

आह.े ज्या शहिामध्ये अशा प्रकािचे मोठ-मोठे उद्योगधांद े येऊ घातले आहते, त्या 

शहिामधील इन्फ्रास्रक्चि िाढसिणे सनसितपणे आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असजत पिाि याांना मी ९ िेळा पत्रव्यिहाि 

केलेला आह.े ऐिोली मागे काटई पलू येथे पािससक डोगिामध्ये बोगदा तयाि करुन 

एक ब्रीज सनमाणण होत आह.े तशाच प्रकािे तभुे ब्रीजिरुन खािघिपयांत बोगदा 

किण्याची आिश्यकता आह.े असे केले ति आता त्या सठकाणी होणािी िाहनाची 

कोंडी सनसितपणे थाांब ूशकते.  िाशी ि ऐिोली ब्रीजिि मोठ्या प्रमाणािि िाहतकू 

कोंडी होते. त्यामळेु अनेकाांना दोन-दोन तास थाांबािे लागत आह.े म्हणनू महापे त े

कन्नमिाि नगि या मागाणिि एक निीन ब्रीज किण्याची भसूमका मी माांडली होती. सदि 

मागाणचा प्राथसमक सव्ह े दखेील किण्यात आलेला आह.े भसिष्ट्यामध्ये मोठ्या 

प्रमाणािि उद्योगधांद ेतेथे येणाि असल्यामळेु त्या शहिामध्ये अशा प्रकािछया पायाभतू 

ससुिधा िाढसिण्याची गिज आह.े 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

श्री.गणेश नाईक......  

 अध्यक्ष महोदय, ऐिोली-िाशी, िाशी-बेलापिू या मागाणििील कोस्टल िोडछया 

कामासाठी िाज्य शासनाकडून सनधी उपलब्ध करुन दणे्याची आिश्यकता आह.े निी 

मुांबई महानिपासलका सिसिध सिकास कामे किण्याचा प्रयत्न किीत आह.े पिांत ुसदि 

कामाांना िाज्य शासनाने सनधी उपलब्ध करुन सदला नाही ति सदि कामे पणूण किण े

शक्य होणाि नाही. कािण निी मुांबईमध्ये मोठ्या प्रमाणािि उद्योगधांद ेयेऊ घातलेले 

आहते. त्यामळेु तेथील सिकास कामाांना िाज्य शासनाकडून सनधी उपलब्ध करुन दणेे 

आिश्यक आह.े सिसिध सठकाणी मोनोिेल ि मेरोचा प्रसाि मोठ्या प्रमाणािि होत 

आह.े ही सनसितपणे चाांगली गोष्ट आह.े निी मुांबईमध्ये दखेील मेनोिेल ि मेरोचा 

प्रसाि होणे अत्यांत आिश्यक आह ेआसण त्यासाठी िाज्य शासनाकडून सनधी दखेील 

उपलब्ध करुन दणेे आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाने बेलापिू येथे जल िाहतकुीची व्यिस्था 

केलेली आह.े तसेच यासाठी काही सनधीची दखेील तितदू केलेली आह.े तितदू 

केलेल्या सनधीचे सिसनयोजन किणे दखेील तिेढेच महत्त्िाचे आह.े सदि सनधीचे 

िचनात्मक काम होणाि नसेल ति ठििलेले उसद्दष्ट दखेील पणूण होऊ शकत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, निी मुांबईमधील लोकाांचे िाहणीमान उांचािले आह.े त्यामळेु 

तेथील लोकाांना खळेण्यासाठी तेथे क्रीडाांगण किण्याची मी मागणी केली होती. निी 

मुांबई ह ेसिजेची कमीत कमी चोिी किणािे शहि आह.े सिणच शहिातील लोक सिजेची 

चोिी कितात, असे मी म्हणत नाही. पिांत ुनिीन मुांबईमधनू महासितिणला असतशय 

चाांगला महसलू समळत असताना दखेील तथेे असतशय सनकृष्ठ दजाणची उपकिणे सदली 

जात आहते.  

यानांति श्री.कुलकणी.....  
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श्री. गणेश नाईक..... 

ज्या शहिाांमधनू उत्पन्न समळते, जेथे चोऱ्या होत नाहीत, त्या शहरातील लोकाांना 

दर्ेदार सरु्वविा उपलब्ध करुन सदल्या पासहजे. यासाठी सनधी उपलब्ध करुन सदला 

पासहजे. निी मुांबई शहिाला मोठा ऐसतहाससक िािसा नाही. निी मुांबईमध्ये पयणटन के्षत्र 

सनमाणण किण्याकरिता डोलीदिे आसण सलुाई दिेी या स्थळाचा सिकास केला जािा. 

यासाठी मी सनधीची मागणी केली आह.े तेथे िोपिे सनमाणण किािा, अशी मी मागणी 

केली आह.े जगात, दशेात आसण िाज्यात कोिोनाने थैमान घातले होते. यात कोणी 

चकुा केल्या, कोणी मेहनत घेतली यात मी जाणाि नाही. या परिसस्थतीत सिणसामान्य 

माणसाांना सदलासा दणे्याची आिश्यकता आह.े शेतकिी, कामगाि याांछया आयषु्ट्यात 

आसथणक दबुणलता आलेली आह.े यािि मात किण्यासाठी िाज्य शासनाने त्याांना 

सदलासा सदला पासहजे. सनयोजन आसण अथण ह े िाज्याचे असले पासहजे. आता 

बदलत्या काळानसुाि आपणास बदल किाि े लागणाि आहते. मी आपल्या 

माध्यमातनू सभागहृाचे लक्ष िेध ूइसछितो. दििषी निी मुांबई महानगिपासलकेमधील 

शाळाांमध्ये सिद्याथी पटसांख्या िाढत आह.े पिांत ु अन्य महानगिपासलकेमध्ये ही 

पटसांख्या कमी होत आह.े याचे कािण मी साांगणाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपण सिणजण मिाठी आहोत. त्याचा आपल्याला असभमान 

आह.े मिाठी भाषा सिीची झाली पासहजे. महानगिपासलका, सजल्हा परिषद, खाजगी 

शाळाांमध्ये मिाठी हा सिषय सिीचा असला पासहजे. सांस्था चालक कोणत्याही 

धमाणचे असले तिीही मिाठी भाषा सिीची असली पासहजे. तसेच आम्ही सहांदी भाषेला 

िाष्ट्रभाषा मानतो. सहांदी हा सिषयही सिीचा असला पासहजे. पिांत ु जगाछया 

सशक्षणाची आसण व्यापािाची भाषा ही इांग्रजी आह.े मिाठी भाषा सिषय, सहांदी भाषा 

सिषय आसण उिणरित सिषय इांग्रजी माध्यमातनू सशकसिले ति गोिगरिबाांछया मलुाांना 

जगाछया पासठििचे ज्ञान आसण व्यापि किण्याचे सामथण समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, शहिाांमध्ये काही सशक्षण सम्राटाांछया मठुीत शाळा गेल्या 

आहते. श्रीमांताांची मलेु महागड्या शाळेत सशक्षण घेत असतात. गरिबाांछया मलुाांना 

अशा शाळाांमध्ये सशक्षण समळत नाही. िाज्य शासनाचे अनदुान समळो अथिा न समळो  
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आम्ही निी मुांबईतील प्रत्येक सेक्टि, िाडणमध्ये इांग्रजी माध्यमाची शाळा सनमाणण किीत 

आहोत. तथेे गोिगरिबाांछया मलुाांना सशक्षणाचे द्वािे खलेु करुन सदले जाणाि आह.े 

इांग्रजी माध्यमातनू सशक्षण घेणे सिण सामान्याांना पििडत नाही. िाज्य शासनाने 

याबाबतचे धोिण बदलण्याची गिज आह.े मी प्रॅक्टीकल बोलत आह.े आम्हाला 

मिाठी, सहांदी भाषेचा असभमान सनसितपणे आह.े पिांत ु जगाचे सशक्षण घ्याियाच े

असेल, जगात व्यापाि किाियाचा असेल ति गोिगरिबाांछया मलुाांना इांग्रजी 

माध्यमातनू सशक्षण समळाले पासहजे. तिच ते दजेदाि आयषु्ट्य जग ूशकतील.  

 अध्यक्ष महोदय, एखादा न्यिुो सजणन सकां िा हटण सजणन एकेका सदिशी पाच-पाच 

लाख रुपयाांची कमाई किीत असतो. महानगिपासलका सकां िा सजल्हा परिषदछेया 

शाळाांमध्ये दजेदाि सपुि स्पेशसलटी उपचाि किणािे डॉक्टि, बेससक डीए, अलाऊन्सेस 

आपण त्याांना दऊे शकत नाहीत. म्हणनू निी मुांबई महानगिपासलकेमध्ये आम्ही एक 

प्रयोग केला आह.े खाजगी रुग्णालयाांनाही यात सहभागी करुन घेतले आह.े त्यातील 

काही भाग त्या रुग्णालयाांना सदला आह.े आज निी मुांबई शहिामध्ये दििषी ८०० 

रुग्णाांना शनू्य पैशाांनी न्यिुो, हटणचे उपचाि सदले जातात. काही रुग्णाांचे २० ते २५ लाख 

रुपयाांचे सबल होते. पिांत ुत्याांछयाकडून एकही रुपया शलु्क आकािले जात नाही. मला 

िाटते की, सािणजसनक आिोग्य सिभागाछया माध्यमातनू अशाच प्रकािे रुग्णालय े

बाांधनू तथेे अपोलो हॉसस्पटल, रिलायन्स हॉस्पीटल याांचा त्यामध्ये सहभाग िाढिािा 

ि गरिबाांना दजेदाि आिोग्य ससुिधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. याबाबत सनणणय घेण्याची 

आिश्यकता आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.गणेश नाईक..... 

मी अहांकािाने नव्ह ेति नम्रपणे साांग ूइसछितो की, मी सन २००० साली घोषणा केली 

होती की, निी मुांबई महापासलका हद्दीमध्ये पढुील २० िषे घिपट्टी, पाणीपट्टी 

िाढसिणाि नाही.  त्यानसुाि अद्यापपयांत निी मुांबई पासलकेने १ पैसाही घिपट्टी, 

पाणीपट्टी िाढसिलेली नाही.  असे असताना दसुऱ्या बाजलूा िाहतकू, आिोग्य याांछया 

दजेदाि सेिा-ससुिधा सदल्या आहते.  तसेच २४ X ७ पाणी पिुिठा केला जातो.  

माननीय श्री.असजत पिाि, स्ि.आि.आि. पाटील याांनी या कामी आम्हाला 

सनसितपणे मदत केलेली आह.े  पिांत ु ही मदत केिळ धिण घेण्यासाठी होती.  

त्यासाठीचे कजण निी मुांबई महानगिपासलकेने स्ित: फेडले आह.े  अन्य लोकाांना 

दखेील धिण घेण्याबाबत साांसगतले होते पिांत ुकोणीही तयाि झाले नाही.  त्यािेळी 

निी मुांबई महानगिपासलकेचे केिळ ४० कोटी रुपये बजेट असतानाही ४०० कोटी 

रुपयाांचे धिण घेण्यासाठी मी त्याांना बसू्ट केले होते.   

 अध्यक्ष महोदय, माझे म्हणणे आह ेकी, सििोधी पक्षाने टीका किणे आसण 

सत्ताधािी पक्षाने आपली बाज ूमाांडणे एिढयापिुतेच िाजकािण नाही.  अनेकाांछया 

बसलदानातनू हा दशे आसण िाज्य सनमाणण झालेले आह.े  आपल्याला समळालेल्या 

सिुणणसांधीचा आपण पिेुपिू िापि केला नाही ति येणािी सपढी आपल्याला माफ 

किणाि नाही.  िाजकीय भािनेतनू मी ह ेबोलत नाही.  निी मुांबईछया परििहन सेिलेा 

दशेातील उत्कृष्ट परििहन सेिेचे पारितोसषक समळाले आह.े  तसेच स्िछिता, पाणी 

पिुिठा या सिण बाबी िाखाणण्याजोग्या आहते.  माझे एिढेच म्हणणे आह ेकी, निी 

मुांबई या शहिाला आपण मॉडेल म्हणनू पासहले पासहजे ि िाज्यातील इति सठकाणीही 

असेच काम केले पासहज.े 

 अध्यक्ष महोदय, अथणसांकल्पामध्ये तितदू केली जाते पिांत ुतेिढा खचण केला 

जात नाही.  पिूी िाजेशाही होती.  पिांत ुआता सिपांच, नगिाध्यक्ष, महापौि, मखु्यमांत्री, 

पांतप्रधान अशा सिसिध स्तिामध्ये सत्तचेे सिकें द्रीकिण झाले आह.े  जनतेचे सहत 

नजिेसमोि ठेऊन कािभाि केला ति सनसितपणे चाांगला सिकास होतो. 
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श्री.गणेश नाईक..... 

 अध्यक्ष महोदय, केिळ एकमेकाांिि टीका करुन प्रश्न सटुणाि नाहीत.  आपल्या 

चकुा झाल्या असतील ति कबलू केल्या पासहजेत ि झालेल्या चकुाांमधनू मागण 

काढला पासहजे.  कोळसा सकतीही घासला तिीही तो पाांढिा होत नाही ति काळाच 

िाहतो.  त्यामळेु कधी तिी एकाांतात स्ित:शीच सहतगजु साधले पासहज ेकी, मी जे 

कितो ते बिोबि आह ेका, मी जे उत्ति दतेो ते बिोबि दतेो का, मी जे प्रश्न सिचाितो त े

बिोबि आहते का ?  मी या सनसमत्ताने एकच साांग ूइसछितो की, जगाछया पाठीिि 

सामथ्यणिान कोणीही नसतो.  प्रत्येकाची िेळ येत असते.  त्या िेळेचा सदपुयोग केला 

आसण समळालेल्या शिीचा चाांगला िापि केला ति जगाछया पाठीिि आपल्या 

आठिणी िाहतात.  ज्या लोकाांनी समळालेछया शिीचा दरुुपयोग केला त्याांछयासिषयी 

कालाांतिाने सनभणत्सणनेसशिाय काहीही िाहत नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय अथणमांत्री श्री.असजत पिाि म्हणतील की, निी मुांबई 

ह ेशहि एिढे मजबतू आह ेति आपल्याला कशासाठी सनधी हिा आह े?  पिांत ुनिी 

मुांबई या शहिातनूच िाज्याछया प्रगतीची द्वािे जातात.  कािण गोिा महामागण, पणु े

शहिाला जोडणािे महामागण याच शहिातनू जातात.  दसुऱ्या िाज्याला, शहिाला 

जोडणािे िस्ते आहते पिांत ुभसिष्ट्यात ते अपिेु पडणाि आहते.  मी आज या सनसमत्ताने 

पनु्हा शब्द दतेो की, पढुील २० िषे निी मुांबई महानगिपासलका घिपट्टी, पाणीपट्टी 

िाढसिणाि नाही.  कािण त्या शहिाचे अथणकािण मला चाांगले मासहती आह.े  सन 

१९९५ पासनू २०२० पयांत गणेश नाईक सािख्या सिणसामान्य ि शेतकिी कुटुांबातनू 

आलेल्या माणसािि तेथील जनतेने सिश्वास टाकला होता.  सरुुिातीचा महापौि झाला 

त्यािेळी शहिाची लोकसांख्या ४.५ लाख एिढी होती.  आता या शहिाची 

लोकसांख्या १४.५ लाख एिढी झाली आह.े  असे असतानाही जनतेने िषाणनिुषे तोच 

कौल सदला.  जात, धमण, पांथ या गोष्टी दिेाने नव्ह ेति आपण बनसिलेल्या आहते.  

जाती, धमण, भाषा याांछया अनषुांगाने िादसििाद घालनू कलह सनमाणण किण्यापेक्षा 

मानितेछया दृष्टीकोनातनू पािले टाकली ति सनसितपणे सिकास होईल.   

 यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. गणेश नाईक.... 

ताांसत्रकदृष््टया मी हािलो आसण त ूसजांकला अशा फुकटच्या गप्पपा करण्यापेक्षा र्गाच्या 

पाठीवर मोठमोठे रार्े रर्वाडे होऊन गलेे.  ज्याांनी चाांगले कतृित्ि केले त्याांचे लोक 

नाि घेतात.  जे दषु्टपणाने िागले, चकुीछया मागाणने िागले त्याांची सनभणत्सना होते.  

उपमखु्यमांत्री महोदय काल आपण सभागहृात नव्हतात.   

 श्री असजत पिाि : (खाली बसनू) काल मी आपले म्हणणे ऐकले. 

 श्री. गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदय, डाटा सेंटि छया अनषुांगाने आपण 

गाांभीयाणने सनणणय घ्यािा.  पयाणििण मांत्री महोदयाांना सिनांती की, आपण पयाणििण 

सिभागाछया पििानग्या लिकि द्याव्यात.  िाज्य शासनाने याकरिता धोिण बनिाि.े  

ह ेिाज्य आपल्या सिाांचे आह.े  ह ेिाज्य कुण्या एका माणसाचे नाही.  कोणत्या धमाणच े

नाही, जातीचे नाही, िणाणचे नाही, पांथाचे नाही.  जो या दशेािि पे्रम किेल त्याचा हा 

दशे आह.े  म्हणनू माझे एिढेच म्हणणे आह ेकी, भसिष्ट्यात िाज्याछया, दशेाछया 

प्रगतीकरिता माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांनी जे सांकल्प सोडले आहते... 

त्याांछया पढुछया कालखांडामध्ये त्याांनी सनमाणण केलेल्या मागाणतनू दशेाची प्रगती, 

दशेाचे सामथ्यण कसे सनमाणण होईल, ह े आपण सनसितपणे बघािे.  जयसहांद, जय 

महािाष्ट्र ! 

---------- 
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उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधि याांनी थोडक्यात बोलािे. 

श्री. भास्कि जाधि : मला थोडक्यात का ? 

उपाध्यक्ष : मी सिणच सनमाननीय सदस्याांना साांगणाि आह.े  कािण 

आपल्याकडे ३ तासाांचा िेळ आह ेआसण बिेच सन्माननीय सदस्य बोलायचे आहते. 

श्री. भास्कर जाधि : असां असेल ति मी बोलणाि नाही.  मी खाली बसतो.   

उपाध्यक्ष : आपण बोलायचे.  पण थोडक्यात बोलािे. 

श्री. भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, आपण सनम्मा सनम्मा िेळ ठििनू 

सदलेला आह.े  सििोधी पक्षाचा िेळ सांपला की नाही ते जिा तपासािे.   

उपाध्यक्ष : तोपयांत आपण भाषणास सरुूिात किािी. 

श्री. भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, मी बोलायला लागलो की आपण मला 

लगेच थाांबिाल.  आमछयाकडील मी दसुिा ििा आह.े  उभे िाहण्यापिूीच आपण 

आम्हाला सडमॉिलाईज करुन टाकता. 

उपाध्यक्ष : आता आपण भाषणाला सरुूिात किािी. 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LLL - 197 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 16:55 

 

 

श्री. भास्कि जाधि (गहुागि) अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ छया 

अथणसांकल्पािि माझे सिचाि व्यि किण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन २०२० ते आजतागायत कोिोनासािख्या महामािीने 

सांपणूण जगाला, दशेाला आसण िाज्याला जखडून ठेिले होते.  जिळपास २०२०-२१ 

या िषाणत आपण एकमकेाांना भेटत नव्हतो.  एकमेकाांशी बोलायचे झाले ति अांति 

ठेऊन बोलत होतो.  एकमेकाांना हात समळसिताना आजतागायत आपण सिचाि किीत 

होतो.  इतके अांति या कोिोनाने तमुछया आसण आमछयामध्ये सनमाणण केले होते.  या 

पाश्वणभमूीिि यािेळचा अथणसांकल्प िाज्याचे माननीय उपमखु्यमांत्री आसण सित्तमांत्री  

याांनी महासिकास आघाडी सिकािचा अथणसांकल्प म्हणनू आज महािाष्ट्रासमोि या 

सभागहृाछया माध्यमातनू सादि केलेला आह.े   

अध्यक्ष महोदय, कोिोनासािखी महामािी असताना िाज्यपालाांछया 

भाषणामध्ये आपण पासहले ति त्याांनी असे साांसगतले की, १८ फेब्रिुािी २०२२ पयांत 

कें द्र सिकािकडून २९९८२ कोटी रुपये महािाष्ट्राचे जीएसटीचे येणे असताना आजचा 

अथणसांकल्प िाज्याछया उपमखु्यमांत्री आसण अथणमांत्रयाांनी कोणत्याही प्रकािचा टॅक्स न 

िाढसिता महािाष्ट्राछया जनतेला सादि केला आह.े  यामधनू टॅक्स ति िाढसिला 

नाहीच.  पण सकती तिी हजािो कोटी रुपयाांची सटू सदली.  ती आकडेिािी सिाांछया 

समोि आली आह.े  ती आकडेिािी साांगनू मी सभागहृाचा िेळ घेणाि नाही.  म्हणनू 

मला असे िाटते की सांपणूण दशेातील सिण िाज्यात अशा सांकट काळामध्ये एकही 

पैसाचा... म्हणजे आता यकेु्रन आसण िसशयाचे यधु्द सरुू झालेले आह ेआसण अशा 

िेळी तेलाचे दि महाग होतील.  त्यामळेु महागाई मोठ्या प्रमाणाात िाढणाि आह.े  

अशा पाश्वणभमूीिि सधु्दा एकही रुपया सकां िा एकही टक्का टॅक्स न िाढसिता सकां बहूना 

हजािो कोटी रुपयाांची सटू दणे्याचा अथणसांकल्प जनतेसाठी सादि केला.  मला असे 

िाटते की, दशेामधील ह ेएकमेि िाज्य असेल की ज्याने अशा प्रकािचा अथणसांकल्प 

सादि  केला. 

(अध्यक्षस्थानी माननीय ताहिका सभाध्यक्ष श्री. कुणाि पाटीि) 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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मला िाटते की, दशेातील ह े एकमेव राज्य असेल की, ज्याांनी अशा प्रकारचा 

अििसांकल्प सादर केला आह.े ४ लाख ३ हजाि ७२७ कोटी रुपयाांछया महसलुाचा 

जमा होणािा अांदाज अशा प्रकािचा हा अथणसांकल्प आह.े ४ लाख २७ हजाि ४८० 

कोटी रुपये खचण होतील. त्यामळेु २३ ते २४ हजाि  रुपयाांची कदासचत तटू येऊ शकते. 

हा अथणसांकल्प माांडत असताना सन २०२१-२२ चा अथणसांकल्प आसण िाज्याची 

आसथणक परिसस्थती बसघतली ति जिळपास ११ टक्क्याांनी असधकची महसलुी जमा 

होऊ शकते. २ लाख ८३ हजाि ६५४ कोटी रुपये म्हणजेच एकूण महसलुाछया ७० 

टक्के िक्कम ही िाज्य स्ित:छया उत्पन्नातनू उभी किणाि आह.े १ लाख १९ हजाि 

७७३ कोटी रुपये म्हणजे १३ टक्के िक्कम कें द्र शासनाछया सिसिध योजनाांतनू 

महसलुी जमा होणाि आह ेआसण आपल्या िाज्यात जे सिसिध प्रकािचे महसलू जमा 

होतात त्यातनू १७ टक्के िक्कम समळणाि आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  िाज्याकडे जि १ रुपया यायचा असेल ति तो कोणकोणत्या 

मागाणने येतो ह ेमी साांगतो. १ रुपयाांपैकी २७ पैसे ही आपली भाांडिली जमा, कें द्रीय 

किाचा सहस्सा ९ पैसे, कें द्रीय सिकािकडून सहाय्यक म्हणनू समळणािी अनदुाने १२ 

पैसे, िाज्याछया स्ित:छया उत्पन्नाछया व्यसतरिि अन्य मागाणने जो महसलू समळतो तो 

५ पैसे आसण िाज्याचा स्ित:चा महसलू.... काल माननीय सििोधी पक्ष नेत्याांनी 

साांसगतले की,  िाज्याचा महसलू जमा होण्याची टक्केिािी फि ३५ टक्के आह.े ति 

ही िस्तसुस्थती नाही. िाज्याचा स्ित:चा महसलू हा ४७ टक्के आह.े जसा रुपया येतो 

तसाच जातो कसा याचा सिचाि केला ति आपल्या िाज्यामध्ये स्थासनक स्ििाज्य 

सांस्थाांना ४ पैसे, िेगिेगळे सामासजक घटक, अन्य कोणत्या सांस्था असतील ति त्याांना 

िाज्याछया एकूण महसलूाछया ५ टक्के म्हणजे ५ पैसे मदत कितो. आज आपल्या 

िाज्यािि असणािे कजण फेडण्यासाठी या १०० पैशातील १० पैसे द्यािे लागतात. 

त्याििील व्याजाची िक्कम दणे्यासाठी ९ पैसे द्यािे लागतात. तसेच आपल्या िाज्यात 

सन २००५ पिूी जी जनूी पेन्शन योजना होती त्यासाठी िाज्यातील एकूण जमा 

होणाऱ्या महसलुाछया १० पैसे द्यािे लागतात.  
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श्री. भास्कि जाधि.... 

अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्ये जे ११ लाख कमणचािी आहते त्यातील जिळपास 

२ लाख पद ेभिायची आहते. पण आपल्याकडे जे १०० पैसे सकां िा १ रुपया जमा 

होतो त्यातील २४ पैसे ह ेजनुी पेन्शन योजना सोडून िाज्याछया महसलूाछया २५ टक्के 

िक्कम सनव्िळ िेतनािि खचण किािी लागते. महसलूी खचाणछया योजनाांसाठी फि 

२६ पैसे सशल्लक िाहतात आसण भाांडिली खचाणसाठी १२ पैसे खचण किािे लागतात. 

अशा पद्धतीने १ रुपया येतो आसण १ रुपया जातो, ही  खऱ्या अथाणने आपल्या 

अथणसांकल्पाची िचना आह.े ही िचना होत असताना िाज्याछया माननीय अथणमांत्रयाांनी 

साांसगतले की, " आमचा अथणसांकल्प हा पांचसतु्री आह.े" त्याला उत्ति दतेाना िाज्याचे 

माननीय सििोध पक्ष नेते याांनी त्याची अशी सांभािना केली, अशा पद्धतीने 

सटांगळटिाळी केली की, हा अथणसांकल्प पांचसतु्री नसनू कळसतु्री आह.े माननीय 

अथणमांत्रयाांनी जी पांचसतु्री माांडली त्यातील एक सतू्र कृषी, दसुिे सतू्र आिोग्य, सतसिे 

सतू्र उद्योग आसण चौथे सतू्र ह ेदळणिळण आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. भास्कि जाधि .... 

िाज्यातील जनतचेे आिोग्य, शेतकिी, दळणिळण  ही सिण  कळसतु्री आह.े खऱ्या 

अथाणने याांना कळ जाण्याचे कािण एकच आह.े  माननीय सित्त मांत्री याांनी या  

अथणसांकल्पात असे साांसगतले की, महािाष्ट्राची असस्मता ि स्फुतीस्थान सांभाजी 

महािाज याांछया स्मतृीसदनी हा अथणसांकल्प आम्ही माांडत आहोत. महासिकास 

आघाडी शासना कडून सांभाजी िाजे याांचे स्मािक उभािण्याकरिता २५० कोटी 

रुपयाांची तितदू जाहीि केली जात आह,े असे  माननीय सित्त्त मांत्री याांनी जाहीि केले. 

 अध्यक्ष महोदय,   या सठकाणी माझी सित्त मांत्री याांना सिनांती आह.े आज 

सदनामध्ये  सकाळी काही सिसशष्ट ससनेमाििील कि माफ किािा अशी मागणी केली 

गेली. आम्ही लहानपणापासनू ित्रपती सांभाजी महािाज याांचा इसतहास िाचत 

आहोत. मात्र आमछयासमोि चकुीछया पद्धतीने, िाईट पद्धतीने हा इसतहास माांडला 

गेला. सांभाजी िाजे याांना खलनायक ठििनू, अनेक दषूणे दऊेन सिकृत इसतहास 

सलहला गेला. त्याांनी आपल्या आयषु्ट्यात जे केले नाही त्याचाही समािेश करुन 

इसतहास सलसहला गलेा. अनाजी पांत, मोिोजी पांत, िाहुजी पांत, प्रल्हाद पांत,बाळाजी 

पांत,जनादणनपांत, दत्तोजी पांत, सोमाजी पांत असे पांत तेव्हा होते. ते पांत आजही येथे 

आहते. म्हणनू याांना सिण सिकृत सदसत आहते. ह ेपांत आजही िाज्यात आहते, दशेात 

आहते. म्हणनू महािाष्ट्राचा इसतहास, सांस्कृती, सांस्काि, सिकृत किण्याचे काम सरुु 

आह.े पिूीचे आजही या िाज्यात सरुु आह.े सांभाजी महािाज याांना त्या काळात १३ 

भाषा येत होत्या. त्याांनी आपल्या आयषु्ट्यात एकच पत्नी केली, ज्याांनी ९ िषाणछया 

कािकीदीमध्ये एकही सकल्ला मोगलाांछया ताब्यात सदलेला नाही. ित्रपती सांभाजी 

महािाज याांनी स्ििाज्याकरिता, स्िधमाणकरिता आपल्या आयषु्ट्याची िाखिाांगोळी, 

होळी केली. त्याचा सिकृत इसतहास सलसहण्याचे काम काहींनी केले आह.े त्याांना 

िाटत होते की, आम्हालाच सलसहण्याचा, िाचण्याचा असधकाि आह.े त्याांनी सांभाजी 

महािाजाांचा सिकृत इसतहास सलसहला होता. माननीय खासदाि श्री.अमोल कोल्ह ेयाांना  
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श्री. भास्कि जाधि .... 

धन्यिाद सदले पासहजे. त्याांनी स्ििाज्य िक्षक सांभाजी ही मासलका तयाि करुन त्यात 

काम केले. कोणत्याही सचत्रपटाला किात सिलत द्या सकां िा दऊे नका मात्र  सांभाजी 

महािाज याांची ही मासलका सह्याद्री सािख्या सिकािी िासहनीिि पनु्हा पनु्हा स्िखचाणने 

शासनाने दाखिली पासहजे. सांभाजी महािाजाांना अनाजी पांत, िाहुजी पांत, मोिोजी पांत 

याांनी कशा पद्धतीने िळले, पिकीयाांना हाताशी धरून आपल्या मिाठी िाजाचा िळ 

कशा प्रकािे माांडला ह ेत्यात दाखिले आह.े जे पिूी  सरुु होते ते आता दखेील सरुु 

आह.े या महािाष्ट्राला, मिाठी माणसाला िळण्याचे काम आजही सांपलेले  नाही. 

स्ििाज्य िक्षक सांभाजी मासलका सह्याद्री िासहनीिि मोफत पनु्हा पनु्हा दाखि ूअसे 

आपण जाहीि किािे.  

 अध्यक्ष महोदय, काल माननीय सििोधी पक्ष नेते  ह ेभाषण किीत असताना 

त्याांचा प्रत्येक मदु्दा मी सलहून घेत होतो. त्याांनी साांसगतले की, कोसव्हड सेंटि 

बाांधण्यासाठी ज्या कां पन्याांना काम सदले त्याांना कोणताही अनभुि नव्हता. त्याांनी 

प्रचांड प्रमाणात भ्रष्टाचाि केला. मी सिचारु इसछितो की, िाफेल खिेदीचे कां त्राट  

श्री.असनल अांबानी याांना सदले. दशेाछया सांिक्षणाशी ज्याांनी खळे केला, त्याांना 

सांिक्षणाची कोणतीही मासहती नव्हती. तिी दखेील  त्याांछया कां पनीला िाफेल खिेदीच े

कां त्राट सदले. तेव्हा त्याांना कोणता अनभुि होता ?   

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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एका कोसिड सेंटिबद्दल जि तमु्हाला एिढी काळजी होती ति, दशेाछया सांिक्षणाबद्दल 

तमुचे मत काय आह,े या अनभुि नसलेल्या माणसाला, अांबानी सािख्या माणसाला 

िाफेल सािख्या सिमानाची खिेदी किण्याची तमु्ही पििानगी सदली, त्याबद्दल तमुच े

काय म्हणणे आह,े ह ेमला त्याांनी साांसगतले पासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, त्याांनी साांसगतले की, महात्मा ज्योसतबा फुले ... (अडथळा).. 

जाईन. तेिढे सशल्लक िासहले आह.े जाऊन  येतो एकदा सदल्लीला. 

  ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. कुणाि पाटीि):  सन्माननीय सदस्याांनी बसनू 

बोल ूनये. 

  श्री.भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योसतबा  फुले जन आिोग्य 

योजनेमध्ये कमीत कमी केसेस झाल्या म्हणनू आकडेिािी साांसगतली. खिी गोष्ट आह.े 

त्या कमी झाल्या असतील त्याबद्दल दमुत असण्याचे कािण नाही. याचे कािण म्हणजे 

सन २०२० पासनू कोिोनाची साथ आली. त्यािेळेस आपण पासहले असेल की, 

एकेकाळी प्रत्येक गोष्टीकरिता डॉक्टि अनेक प्रकािछया टेस्ट किायला साांगायच.े 

िेगिेगळी ऑपिेशन्स किायला साांगायचे. िेगिेगळ्या स्पेशासलटी हॉसस्पटलमध्य े

ॲडसमट व्हायला साांगायचे. पिांत,ु गेली दीड-पािणेदोन िषे आपले फॅसमली डॉक्टि 

दखेील काही कित नव्हते. ‘माझे कुटुांब, माझी जबाबदािी’ ही योजना मखु्यमांत्री 

महोदयाांनी जाहीि किेपयांत ते लोक काही किीत नव्हते.  

  अध्यक्ष महोदय, त्यािळेेस लोक हॉसस्पटलमध्ये जास्त दाखल होत नव्हते. 

दम्याचे रुग्ण, कॅन्सिचे रुग्ण, सकडनी आजािाचे रुग्ण, डायसलसीसचे रुग्ण त्यािेळेस 

हॉसस्पटलमध्ये मोठ्या प्रमाणात दाखल होत नव्हत.े त्यामळेु कदासचत त्यािेळेस रुग्ण 

दाखल होण्याची सांख्या कमी असेल. त्याांनी असे साांसगतले की, महािाष्ट्रामध्ये जे मतृ 

झालेले लोक आहते, त्याांना सिकाि ५०-५० हजाि रुपये दतेे. त्याचे क्लेम दशेातील 

सिण िाज्यात महािाष्ट्रात जास्त आहते. होय. असतील सधु्दा.  
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श्री.भास्कि जाधि.... 

  अध्यक्ष महोदय, ती आकडेिािी िाज्यपाल महोदयाांछया असभभाषणात  

दखेील माझ्या सिकािने लपसिलेली नाही. ती आकडेिािी आमछया 

अथणसांकल्पामध्येसधु्दा माझ्या सिकािने लपसिलेली नाही. पिांत,ु कोणी सकतीही 

लपसिले तिी गांगेमध्ये हजािो मतृदहे  तिांगताना या दशेाने पासहले आह.े तसे माझ्या 

महािाष्ट्रामध्ये घडलेले नाही. गजुिातमधील, मध्य प्रदशेमधील, उत्ति प्रदशे मधील 

लपसिलेली आकडेिािी दशेासमोि आली, जगासमोि आली. पिांत,ु माझ्या 

महािाष्ट्राने मात्र खिीखिी आकडेिािी साांसगतली. त्यामळेु खऱ्या अथाणने पोटदखुी 

काय असेल ति WHO सािखी जागसतक आिोग्य सांघटना असेल, माननीय सिोछच 

न्यायालय असेल सकां िा कें द्र सिकाि असेल सकां िा माननीय उछच न्यायालय असेल 

या सिाांनी समळून साांसगतले की, पणूण दशेामध्ये कोिोनािि सिाणत चाांगला जि उपचाि 

कोठे झाला असेल ति तो माझ्या महािाष्ट्रामध्ये झाला, ह ेमला साांसगतले पासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, असे साांसगतले गलेे की, कोसिडचे एिढे-एिढे डोस सदले. 

तमु्ही काय केले ति, एक इांजेक्शनही तयाि किीत नाही. पिांत,ु पििानगी कोण दते 

होते? एिढेच कशाला सबहािछया सनिडणकुा असताना आपल्या दशेातील 

नागरिकाांना डोसेस पिुसिण्याऐिजी गल्फ कां रीमध्ये मोफत डोसेस दणे्याचे काम कोणी 

केले? त्याचिेळेस माझा महािाष्ट्र, माझ्या महािाष्ट्राचे मखु्यमांत्री ि महासिकास 

आघाडी सिकािने साांसगतले होते की, आम्हाला एकही डोस फुकट दऊे नका. आम्ही 

साडेबािा कोटी डोस आमछया महािाष्ट्र सिकािछया सतजोिीतनू घेणाि आहोत. पिांत,ु 

आम्हाला आमछया लोकाांना िाचिायचे आह,े ह ेसाांगण्याचे काम माझ्या महािाष्ट्र 

सिकािने केले, ह ेतमु्हाला सिसरुन चालणाि नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, त्यािळेेस असे साांसगतले होते की, आज ह ेसिकाि आह े

...(अडथळा)... माझे िेटणे पििडायचे नाही. 

  ताहिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी बसनू बोल ूनये. 

  श्री.भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, सििोधी पक्षातील माझे सिणच समत्र या 

सिकािचे िणणन किताना सािख ेसाांगत असतात की, सिण आमछयाच योजना सरुु  
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श्री.भास्कि जाधि ... 

आहते. फि नािे बदलली गेली आहते. मी कें द्र सिकाि मधील एक-एक योजना िाच ू

काय?  मी कें द्र सिकािछया एक-एक योजना िाचतो. अध्यक्ष महोदय, िेळ कमी 

असल्याने आपण सािख े घड्याळाकडे पाहत आहात. त्यामळेु मला माझा मदु्दा 

डेव्हलप किता येत नाही. माझी अडचण होत आह.े सिण काँग्रेस सिकािमधल्या, 

डॉ.मनमोहन ससांह याांछया कािकीसदणतील सिण योजना आजही सरुु आहते. फि नाि े

लािली, तमु्ही बािशी केलीत, तसे ति महािाष्ट्र सिकािने काही केलेले नाही.  

सातत्याने दारु सिकाि, दारु सिकाि.... 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.भास्कि जाधि... 

िाईन सिक्री किायला लािणािे ह े सिकाि आह.े लोकाांना नादी लािणािे, दारुडे 

बनसिणािे ह ेसिकाि आह,े असे सििोधी पक्षाकडून साांगण्यात येते. पिांत ुसििोधी पक्ष 

मध्य प्रदशेछया सांदभाणत काही बोलत नाही. मॉलमधील िाईन सिक्रीचा सनणणय 

सिकािने मागे घेतला की नाही, याबाबत मला मासहती नाही. पण मध्य प्रदशे सिकािने 

घिाघिामध्ये दारुचा बाि सरुु किण्यास पििानगी सदली आह.े ज्याांचे उत्पन्न १ कोटी 

रुपये आह ेत्याांना त्याांछया घिामध्ये दारुचा बाि सरुु किण्यास मध्य प्रदशे सिकािने 

पििानगी सदली आह.े  या िाज्यात केिळ मोठ्या मॉलमध्ये िाईन सिक्री किण्याचा 

सिचाि माांडला गेला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सििोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य काही िेळापिूी 

म्हणत होते की, "जनु्या बाटलीत निी दारु म्हणा सकां िा नव्या बाटलीमध्ये जनुी दारु 

म्हणा." याचा अथण त्याांना एक कबलू किािे लागले की, आपण बाटली तिी आहात 

सकां िा दारु तिी आहात. आपण जनुी बाटली म्हटले ति आपण बाटली आहात ि 

जनुी दारु म्हटले ति जनुी दारु आहात. ह ेत्याांनी सिसरु नये. आपण यामध्ये जोडले 

गेले आहात. ह ेकळत न कळत आपण कबलू किता, ह ेमला साांसगतले पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये िाज्यातील उद्योगाांछया सांदभाणत सिचािणा 

किण्यात आली. कें द्र सिकािछया िोज निीन तयाि केलेल्या स्टाटण अप इांसडया, ससट 

डाऊन इांसडया, स्टँड अप इांसडया, मेक इन इांसडया, िसनांग इांसडया, गो इांसडया याांचे काय 

झाले, याचे उत्ति या िाज्याला ि दशेाला सििोधी पक्षाने द्यािे.  

 अध्यक्ष महोदय, सििोधी पक्षाने साांसगतले की, आपण आमछया ज्या योजनाांना 

सििोध केला होता, आता त्याच योजना चालसित आहात. मागील काळात आधाि 

काडण, ईव्हीएम, एमआिईजीएस या योजनाांना कोणी सििोध केला होता ? ह ेसांपणूण 

िाज्य पाहत आह.े काल ९६ समसनटे सििोधी पक्षाने भाषणे केली ि अनेक मदु्द ेउपसस्थत 

केले. सत्ताधाऱ्याांपैकी कोणीही काही हालचाल केली नाही, सहन किण्याची तयािी  
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श्री.भास्कि जाधि... 

दाखसिली. आता सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगांटीिाि ४४ समसनटे बोलले आहते. 

पिांत ु सििोधी पक्षाचे म्हणणे खोटे असल्याने आम्ही मनािि घेतले नाही. मी खिे 

बोलतो म्हणनू सििोधी पक्षाछया मनाला लागले.  

 अध्यक्ष महोदय, सििोधी पक्षाने साांसगतले की, आपण आमछया योजनाांना 

सििोध केला होता. आताछया कें द्र सिकािने मागील िेळी आधाि काडण, ईव्हीएम 

मशीन, जीएसटी, एमआिईजीएस, एफडीआय, िोजगाि हमी योजना याांना सििोध 

केला होता की नाही ? आता कें द्र सिकाि त्याच योजना घेऊन समिित आह.े आता 

सििोधी पक्ष सत्ताधािी पक्षाला प्रश्न सिचाित आह.े "आपले ठेिायचे झाकून आसण 

दसुऱ्याचे बघायचे िाकून". ह ेसिण कशासाठी सरुु आह े? 

 अध्यक्ष महोदय, सनसगण चक्री िादळाने नकुसान झालेल्या नकुसानग्रस्ताांना या 

सिकािने काही सदले नाही, असे सििोधी पक्ष साांगत आह.े सन्माननीय सदस्य 

ॲड.आसशष शेलाि माझे समत्र आहते. आम्ही सभागहृामध्ये मदु्याांसाठी भाांडतो. 

सभागहृामध्ये व्यिीगत िाईटपणा ठेित नाही आसण ठेिणाि नाही, यासांदभाणत मी 

अनेक सन्माननीय सदस्य याांना साांगत असतो. सन्माननीय सदस्य श्री.असभमन्य ूपिाि 

याांना मी साांसगतले की आपण सभागहृात भाांडले पासहजे, सभागहृाबाहिे भाांडू नये. 

 अध्यक्ष महोदय, सनसगण चक्री िादळ, तोिे िादळ िाज्यात आले होते. सदनाांक 

२२ ि २३ जलैु िोजी महापिू आला होता. त्या सिण सठकाणी दोन्ही सभागहृाच े

माननीय सििोधी पक्ष नेते भेट दणे्यासाठी गलेे होते, त्याांनी तेथे भाषणे केली, फोटो 

काढले, िडण्याची नाटके केली. पिांत ुत्याांनी कें द्र शासनाकडून त्या नकुसानग्रस्ताांसाठी 

१ रुपया मदत आणली नाही. तोिे िादळाने अनेकाांचे नकुसान झाले. सनसगण चक्री 

िादळाने सांपणूण कोकण उदध््िस्त झाले. दापोली, मांडनगड, गहुागि तालकु्यात जाऊन 

सििोधी पक्षाने भाषणे केली. आता तेथील नकुसान झालेल्या नकुसानग्रस्ताांना कें द्र 

शासनाने १ रुपया मदत सदल्याचे सििोधी पक्षाने साांगािे. त्याांनी एक रुपया मदत कें द्र 

शासनाकडून आणली नाही. पिांत ु माझ्या िाज्य सिकािने  ६,९५० कोटी रुपय े

नकुसानग्रस्ताांना मदत सदली. त्याबद्दल मला या सिकािचा असभमान आह.े 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय ताहिका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

श्री.भास्कि जाधि... 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या काही सचूना आहते. त्या मी नांति िेगळया िेळेत 

माांडणाि आह.े मी गप्प बसणािा नाही. मी सिकािची भलािण किणािा माणसू नाही.  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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 ताहिका सभाध्यक्ष : खाली बसनू बोललेल्या सन्माननीय सदस्याांकडे 

आपण लक्ष दऊे नये. आपण माझ्याकडे पाहून भाषण किािे.  

 श्री.भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये खळेीमेळीचे िाताििण 

सनमाणण होत आह.े तेिढीच मला ते सांधी दते आहते. ती सांधी आपण का सहिािनू घते 

आहात? केिळ आसण तासलळनाडू ह ेप्रकिण आपल्या लक्षात आले असेल. शेिटी 

लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री. ओमप्रकाश सबलाण याांना साांगािे लागले की, "यह 

ऐसा ह,ै िह िैसा ह.ै ति ते म्हणाले की, "ऐसा ह ैक्या?" 

 अध्यक्ष महोदय, मखु्यमांत्री महोदयाांछया नािाने सरुु केलेली योजना अद्याप का 

कायाणसन्ित किण्यात आली नाही, असा प्रश्न सिचािण्यात आला. सांकटाछया 

काळामध्ये िाजकािण किायचे नाही, हा महािाष्ट्राचा इसतहास आह.े सांकटाछया 

काळामध्ये, िाज्य कोणाचे, पक्ष कोणता ह ेन पाहता महािाष्ट्रातील जनता महत्त्िाची 

म्हणनू सिाांनी एकत्र येऊन मदत केल्याचे अनेक उदाहिणे आहते.  या सभागहृातील 

अशा प्रकािची शेकडो उदाहिणे मी दऊे शकतो. पिूीछया काळी सत्ताधािी कोण 

आसण सििोधी कोण ह े न पाहता ऐकमेकाांनी हातात हात घालनू या महािाष्ट्राला 

सांकटातनू बाहिे काढण्याचे काम केलेले आह.े  पिांत ुमागील कोिोनाछया काळामध्ये 

एका नेत्याची सकाळी ९.०० िाजत पत्रकािपरिषद होत होती, दसुऱ्या नेत्याची 

सकाळी ११.०० िाजता, सतसऱ्या नेत्याची दपुािी १.०० िाजता, चौथ्या नेत्याची 

दपुािी ३.०० िाजता पत्रकािपरिषद होत होती. या सिण पत्रकािपरिषदमध्ये आता 

सिकाि पडणाि आह,े एका तासाने सिकाि पडणाि आह,े सिकाि पाडण्याछया अनेक 

तािखा दणे्यात आल्या होत्या.  दििोज निनिीन तािखा सदल्या जात होत्या. पिांत ुया 

नेत्याांनी एकाही पत्रकािपरिषदमध्ये असे म्हटले नाही की, सिकाि कोणाचे आह ेह े

महत्त्िाचे नाही. आम्ही दोघे समळून आमचा अनभुि आसण सिकािची ताकद एक 

करुन महािाष्ट्रातील जनतेचे प्राण िाचि.ू  

 अध्यक्ष महोदय, मला माझ्या सिकािला दखेील साांगायचे आह ेकी, सििोधी 

पक्षातील नेते िोट्या िोट्या गोष्टीला िाष्ट्रपती िाजिट लािण्याबाबतचे भाष्ट्य किीत 

आहते.  मी आपणास साांग ू इसछितो की, हा ित्रपती सशिाजी महािाजाांचा महािाष्ट्र 
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 आह,े हा ित्रपती सांभाजी महािाजाांचा महािाष्ट्र आह,े हा साििकिाांचा महािाष्ट्र 

आह,े हा सटळकाांचा महािाष्ट्र आह,े हा भाितित्न बाबासाहबे आांबेडकि याांचा 

महािाष्ट्र आह.े त्यामळेु हा महािाष्ट्र कोणासमोिही झकुणाि नाही. सदल्लीपढेु ति 

कधीही झकुणाि नाही. मी सत्ताधािी पक्षातील सतन्ही पक्षाांना आिाहन कितो चला 

आपण महािाष्ट्रामध्ये जाऊ, महािाष्ट्रातील स्िासभमानी जनतेला सात घाल.ू तटकिी 

मिाठी माणसाला आिाहन करु. सांकटामध्ये िाजकािण करुन सत्तेसाठी हाफाफलेल्या 

बोक्याांना जागछया जागी थाांबसिण्याचे काम या िाज्यातील जनतलेा किायला लाि.ू 

या महािाष्ट्राछया स्िासभमानापढेु ि ित्रपतीछया स्िासभमानापढेु या दशेाला झकुायला 

लाि.ू  

(सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात. ) 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्ष नेता याांनी साांसगतले की,  या िाज्यामध्ये 

कोणताही प्रकल्प उभािीत असताना िाज्यातील जनतेला चाल ूिेडी िेकनि दिाछया 

चािपट मोबदला दते होतो. पिांत ु आता आपण चािपट ऐिजी दोनपट मोबदला 

दणे्याबाबतचा सनणणय घतेल्यामळेु आपणास कोण जमीन दणेाि आह?े मी त्याांना 

र्ववचारु इर्वच्ितो की, हा कायदा आपण पारित केला होता काय? हा कायदा माननीय 

पिाि साहबेाांनी सन २०१३ मध्ये पारित केलेला आह.े  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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श्री. भास्कि जाधि .....  

माननीय कें द्रीय मांत्री श्री. र्वनतीन गडकरी याांच्या पिुे, सातारा, कराड येिील 

सभाांमिील भाषि र्ववरोिकाांनी ऐकवे. त्याांनी त्याांच्या भाषिात साांर्वगतले की, 

महािाष्ट्रातील जसमनीचा मोबदला चाि पटापेक्षा कमी केला नाही, ति िाज्यात प्रकल्प 

होणाि नाहीत. ह ेत्याांनीच साांसगतले आह.े त्यामळेुच दोन पटीने मोबदला दणे्यात येत 

आह.े ही बाब सििोधी पक्षाांनी लपिनू ठेि ूनये. सििोधी पक्ष केिळ िाज्य सिकािला 

दोष दते आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, औिांगाबाद शहिाचे नाि सांभाजीनगि कधी किण्यात येणाि 

आह,े असा प्रश्न िािांिाि सिचािला जात आह.े मी साांग ूइसछितो की, ह ेनामाांति ह े 

िाज्य सिकाि किणािच. िाज्य सिकािला ह ेनामाांति किािचे लागले. पिांत ुहा प्रश्न 

सिचािण्याचा असधकाि सििोधी पक्षाला नाही. ज्या सशिसेना पक्षासोबत मागील पाच 

िषे सत्ता उपभोगली, मखु्यमांत्रीही आपल्या पक्षाचे होते, सदल्लीमध्येही आपली सत्ता 

होती. तेव्हा सांभाजी महािाजाांबद्दलचे पे्रम का दाखसिले नाही ? आजच ह ेप्रेम आलेले 

आह े काय ? अशा प्रकािे सििोधकाांकडून या सिकािमध्ये भेदाभेद, दिी सनमाणण 

किण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े पिांत ुसििोधकाांचा हा ढोंगीपणा िाज्यातील जनता 

ओळखनू आह.े आम्हीही तो ओळखतो. २५ ते ३० िषे िाजकािणामध्ये काम केलेले 

आम्ही आसण २५ िषे तमुछयासोबत िासहलेले सशिसेना पक्ष आह.े पसहल्या लोकाांना 

सत्तेचा अनभुि आसण दसुऱ्या लोकाांना आपला अनभुि आह.े त्यामळेु ह े समश्रण 

असतशय मजबतू झाले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सििोधकाांनी माननीय िाज्यपालाांना भाषण िाच ूसदले नाही. 

त्यािेळचे त्याांनी भाषण िाचले नाही, म्हणजे सििोधकाांचे झाकलेले कोंबडे उजाडणाि 

नाही काय ? िाज्य सिकािने कोिोना सांकटाछया कायणकाळात िाज्याचा महसलू 

िाढसिला. सिधिा मसहलाांपासनू माजी सैसनकाांपयांत अशा सिण सामान्याांना मदत 

किण्याचे काम या सिकािने केले आह.े माझ्याकडे बोलण्यासाठी आणखी मदु्द े

आहते. पिांत ुिेळेअभािी मला ते माांडता येणाि नाहीत.  

 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) RRR - 211 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तेलांग 17:25 

 

 

श्री. भास्कि जाधि .....  

 अध्यक्ष महोदय, या चचेछया अनषुांगाने मी िाज्य सिकािचे जाहीि असभनांदन 

कितो. दशेातील सिोत्कृष्ट अथणसांकल्प माननीय सित्त मांत्री श्री. असजत पिाि याांनी 

माांडला आह.े याबाबत मी त्याांचेही आभाि मानतो आसण मी या अथणसांकल्पाला 

पासठांबा दतेो.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आपले 

आभाि व्यि कितो.  

 धन्यिाद ! 

-------- 
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 श्री. हरिभाऊ बागडे (फुलांब्री) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२- २३ छया 

अथणसांकल्पािि बोलण्यासाठी आसण त्यािि माझे सिचाि माांडण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या अथणसांकल्पाछया सरुुिातीलाच िाज्याछया सिकासाकरिता 

पांचसतु्री माननीय अथणमांत्री महोदयाांनी माांडली आह.े त्यामध्ये कृसष सिभाग, 

सािणजसनक आिोग्य सिभाग, मनषु्ट्यबळ सिकास आसण दळणिळण, उद्योग सिभागाचा 

समािेश आह.े या सिाांििच मी बोलणाि नाही. मी प्रामखु्याने कृसष सिभागािि माझ े

सिचाि व्यि करु इसछितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यात अजनुही ६० ते ६५ टक्के जनता शेतीिि अिलांबनू 

आह.े शेती हा त्याांचा मखु्य व्यिसाय आह.े शेतीला पाणी आसण िीज उपलब्ध झाली 

ति शेतकऱ्याांना त्याांचे उत्पन्न िाढसिण्यास हातभाि लागतो. मागील दोन ते तीन 

िषाणत जलयिु सशिािाचे काम झाले आह.े त्यामळेु सिसहिींची पाणी पातळी िाढली 

आह.े पिांत ुिाज्यातील ग्रामीण भागात आजही सिजेचा मोठा प्रश्न सनमाणण झाला आह.े 

आज सकाळी या सिषयाि िादांग झाल्याचे आपण सिाांनी पासहले आह.े शेतकऱ्याांना 

िीज आसण पाणी समळाले पासहजे. ओढा, नाल्याचे खोलीकिण झाले पासहजे. या 

खोलीकिणामळेु िाहणािे पाणी थाांबते, थाांबलेले पाणी सजिते आसण सजिलेले पाणी 

सिसहिीत येते आसण त्या सिसहिीतनू सपकाला पाणी दतेा येते. म्हणनू ओढा आसण 

नाल्याांचे खोलीकिण झाले पासहजे.  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SSS - 213 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 17:30 

 

 

श्री.हरिभाऊ बागडे..... 

अध्यक्ष महोदय, शेतीमाल सिक्रीसाठी बाजाि ससमत्याांची योजना माननीय 

अििमांत्रयाांनी माांडली.  राज्यामध्य े ३०६ कृषी उत्पन्न बार्ार सर्वमत्या आहते.  

त्याांच्यासाठी १० हर्ार कोटी रुपयाांची गुांतविकू केली र्ािार असनू या रकमेच्या 

्यार्ाची परतफेड दखेील सरकार करिार आह.े ही चाांगली योर्ना आिल्याबद्दल 

मी सरकारचे आभार मानतो.   

अध्यक्ष महोदय, ज्या बार्ार सर्वमतीने सवत:च्या पायावर उभ ेराहून र्ववकास 

केला, साठ-सत्तर लाख रुपये, कोटी रुपये खचि करुन पाच वषांमध्य ेर्वचत्र पालटले 

त्या औरांगाबाद कृषी उत्पन्न बार्ार सर्वमतीच्या सांचालक मांडळास हतेपुरुससर 

मदुतवाढ दणे्यात आली नाही.  केवळ रार्कीय हतेनेू असे करण्यात आले.  मागील 

दोन-तीन वषांच्या काळामध्य े मोठे रसते तयाि किण्यात आले आहते, दकुाने 

बाांिण्यात आली आहते.  केवळ दकुानाांच्या भाडयातनू बार्ार सर्वमतीचा वषिभराचा 

सांपिूि खचि र्वनघ ूशकतो, अशी ्यवसिा केली आह.े  शेतकरी व ्यापाऱयाांकडून एक 

रुपयाही घेण्याची गरर् नाही.  कर न आकारता सवत:च्या उत्पन्नातनू ही बार्ार 

सर्वमती सवत:चा खचि भागव ू शकते.  परांत ु या बार्ार सर्वमतीवर प्रशासक मांडळ 

नेमण्यात आले आह.े  तीन पक्षाांचे सदसय त्यामध्य ेआहते.  मी दखेील चार पक्षाच्या 

लोकाांना एकर्वत्रत घेऊन दिु उत्पादक सांघ चालर्ववत आह.े  सविर्ि एकर्वत्रत येऊन 

काम करीत असतील तर चाांगले आह.े परांत ु न्या सांचालक मांडळाने बार्ार 

सर्वमतीची एक र्ागा पिन सांचालकाांच्या परवानगीर्वशवाय र्ववकली.  पिन 

सांचालकाांनी साांर्वगतले होते की, ही र्ागा न्यायालयाच्या आदशेानसुार त्याांना साांगनू 

र्ववकावी.  परांत ुतस ेकरण्यात आले नाही.  पोसट डेटेड चेक घऊेन सरकारी, बार्ार 

सर्वमतीची र्ागा र्ववकण्यात आली.  याबाबत माननीय महसलू राज्यमांत्री याांच्याकडे 

तिार करण्यात आली.  माननीय महसलू राज्यमांत्रयाांनी र्वर्ल्हार्विकारी याांना पत्र र्वदले 

की, सदर बार्ार सर्वमतीमध्य े ५० कोटी रुपये भ्रष्टाचार झाला आह.े  यासांदभाित 

र्वर्ल्हार्विकारी याांनी उप र्वर्ल्हार्विकारी ि भमूी अर्वभलेख र्ववभागातील 

अर्विकाऱयाांची सर्वमती गठीत केली.   
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श्री.हरिभाऊ बागडे..... 

परांत ु या प्रकरिाला माननीय कॅर्वबनेट मांत्रयाांनी सटे र्वदला.  माननीय राज्यमांत्रयाांनी 

चौकशी करण्याचे आदशे र्वदल्यावरुन र्वर्ल्हार्विकाऱयाांनी सर्वमती नेमली परांत ुमाननीय 

कॅर्वबनेट मांत्रयाांनी मात्र सटे र्वदला, म्हिर् ेएका बार्लूा सरकारच साांगते की भ्रष्टाचार 

झाला आह ेआर्वि दसुऱया बार्लूा त्याला पाठीशी घातले र्ाते.  राष्ट्रवादी पक्षाच े

र्वर्ल्हा उपाध्यक्ष श्री.पाांडुरांग तागडे पाटील याांची या सर्वमतीमध्ये उप मखु्य प्रशासक 

म्हिनू नेमिकू केलेली आह.े  ते माझ्या पररचयाचे व चाांगले गहृसि आहते.  त्याांनी 

र्वर्ल्हा उप र्वनबांिक याांच्याकडे तिार केली की, औरांगाबाद कृषी उत्पन्न बार्ार 

सर्वमतीचे मखु्य प्रशासक श्री.र्गन्नाि काळे ह े कोिालाही र्ववश्वासात न घेता 

मनमानीपिे, हुकुमशाही पध्दतीने चकुीची कामे करीत आहते.  तसेच असेही 

साांर्वगतले की, र्वर्नशी येिील र्ागा र्ववकली त्याबद्दल दखेील आम्हाला काहीही 

मार्वहती नाही.   

अध्यक्ष महोदय, सनयमानसुाि कोिताही आर्वििक र्ववषय सांचालक मांडळाच्या 

बैठकीमध्ये चचेला आला पार्वहर्.े 

यानांतर श्री.िमुाळे..... 
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त्या बैठकीछया अजेंड्यामध्ये ते यायला हिे होत.े  त्यामध्ये न येता आयत्या िेळेला 

आसथणक सिषय घेता येत नाही.  तिी दखेील तो सिषय घेतला आसण ते कायणितृ्त मांजिू 

करुन ती जागा सिकून टाकली.  त्यािेळी उपाध्यक्षाांनी अशी तक्राि केली की, मी त्या 

ठिािाला सचूक नव्हतो. पिांत ुमाझे नाि सचूक म्हणनू टाकले.  गव्हाबिोबि सकडेही 

िगडले जातील असे त्याांचे िाक्य आह.े  त्याांनी अशी नािाजी व्यि केली. डीडीआि 

याांनी पणन सांचालक याांना पत्र पाठसिले की, या सांचालक मांडळाला आपण मदुतिाढ 

दऊे नका.  इतकेच नाही ति पिूीछया सांचालक मांडळाने ४५० ते ५०० रुपये चौिस 

फूटाने जागा सिकली. सिण पैसे चेकने घेतले आसण सिकास केला.  ह ेनिे प्रशासक 

मांडळ आले.  त्या आधी प्रशासक होता.  त्या प्रशासकाने िॉकेलछया सडलिला... 

आता िॉकेल ति नाहीच.  पण िॉकेल सिके्रत्याला केिळ ७६ रुपये चौिस फूटाने ह े

प्लॉट सिकले आसण खिेद्या करुन सदल्या.  आता ४५० ते ५०० रुपये कुठे आसण ७६ 

रुपये कुठे.  सकती मोठे नकुसान माकेट कसमटीचे केले.  ह ेमाकेट कसमटीचे नकुसान 

कोण भरुन दणेाि आह े ? माकेट कसमटीचे नकुसान असधकािी भरुन दणेाि आहते 

काय, आपण भरुन दणेाि आहात काय ?  माकेट कसमटीचे पैसे िाया का घालसिलेत, 

याला जबाबदाि कोण आसण अशा सांचालक मांडळाला पनु्हा पनु्हा मदुतिाढ सदली 

जाते.  मला असे िाटते की, जे सांचालक मांडळ झाले त्या सांचालक मांडळाला सनयिु 

किताना साांसगतले की, तमु्हाला कोणताही आसथणक व्यिहाि किण्याची पििानगी 

नाही.  आसथणक व्यिहाि किता येत नाही.  तिी ते सांचालक मांडळ किते आसण त्याला 

आपण डोळेझाक किता.  त्याांछयािि काििाई किीत नाही.  त्याांना उलट आपण 

मदुतिाढ दतेा.  म्हणनू याकडे लक्ष सदले पासहजे, अशी मी उपमखु्यमांत्रयाांना नम्र सिनांती 

कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, माझा माननीय सहकाि मांत्री याांना आग्रह आह े की, त्या 

सठकाणी कशा पध्दतीने सिकास केला तो पाहण्यासाठी आपण यािे.  महािाष्ट्रामध्य े

इतक्या कमी िेळात इतका मोठ्या प्रमाणात सिकास केला अशी दसुिी कोणतीही 

माकेट कसमटी नसेल, असे मी जासणिपिूणक आपल्याला साांगतो.  उपमखु्यमांत्री  
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महोदय आसण सहकाि मांत्री महोदय आपण दोघाांनीही यािे, अशी मी आपल्याला 

सिनांती कितो.  जनु्या सांचालक मांडळाने जि काही गैिप्रकाि केला असेल ति 

त्याांछयािि आपण खशुाल काििाई किा, त्याांना जेलमध्ये टाका.  आमचे काही 

म्हणणे नाही. पिांत ुजो सिकास केला तो सिकास आपण थाांबसिला आह.े  २०० गाळे 

बाांधनू तयाि आहते.  पिांत ुत्यािि आता पढेु काम करु दते नाही.  आता त ेलोकाांछया 

ताब्यात द्यायचे आहते.  ग्रामीण भागातील ४०० मलुाांनी ह ेगाळे घेतले आहते.  २०० 

गाळे घेतले आसण २०० िासहले आहते.  ती खड्ेयातील मलेु आहते.  व्यिसाय 

कितात.  सकाळी मोटिसायकलिि सकाळी येतात.  भाजीपाला सिकतात. हजाि दोन 

हजाि रुपये कमसितात ही तेथे व्यिस्था झाली.  खड्ेयापाड्यातली पोिां येऊन तथेे 

स्ित:चे पोट भितात.  त्याांछया पोटािि पाय दणे्याचे काम या सांचालक मांडळाने केले.  

म्हणनू ज्या शेतकऱ्याने त्याची १ हके्टि जमीन माकेट कसमटीला सदली आसण इति 

जमीन सिकली.  त्याछया खिेद्या आहते.  तिी तो शेतकिी म्हणतो की माझी जमीन 

िासहली.  कुठेही जमीन सशल्लक िासहली नाही. सिण खिेद्या आहते.  कोटाणमध्ये त्याांनी 

चकुीचा नकाशा सदला.  माकेट कसमटी हजि झाली नाही.  माकेट कसमटीतफे कोणीही 

गेले नाही. त्यामळेु खालछया कोटाणने एकतफी सनकाल सदला.  त्या सनकालािि माकेट 

कसमटीचे सांचालक मांडळ हायकोटाणमध्ये गेले आसण हायकोटाणने त्याला सशक्षा सदली.  

त्याछयािि केस दाखल केली आसण त्याला काही सदिस जेलमध्ये सधु्दा जािे लागले 

होते.  पिांत ुअशा माणसाचे ऐकून आसण तथेील माजी आमदािाचे, माजी खसदािाचे 

ऐकून तमु्ही तेथील सिकास बांद केला आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मांत्रयाांनी आिोग्य सिभागाबाबत घोषणा केली आह.े 

पिांत ु जनाििाांछया आिोग्यासाठी दिाखाने असनू सतथे डॉक्टि नाहीत. त्यामळेु 

आपल्याला मोठ्या प्रमाणात जनाििाांछया डॉक्टािाांची व्यिस्था किािी लागेल आसण 

आपण ती केली पासहजे. आमछया भागात पोलीस स्टेशन आहते. पिांत ुकमणचाऱ्याांना 

िाहण्यासाठी घिे नाहीत. यासाठी अनेक िषाणपासनू मागणी आह ेती आपण पणूण केली 

पासहजे. आपल्या िाज्यामध्ये प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजना आसण मखु्यमांत्री 

ग्रामसडक योजना या दोन्ही योजना सरुु असनू सदु्धा आणखी खपू गािे िासहली 

आहते. मला आपल्याला सिनांती आह ेकी, उप मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना नािाची 

अजनू एक योजना आपण काढा म्हणजे त्यात अजनू गािे सनघतील.  एिढे बोलनू मी 

माझे भाषण थाांबसितो. धन्यिाद! 

------- 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UUU - 218 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 17:40 

 

 

श्री. िोसहत पिाि (कजणत जामखडे) : अध्यक्ष महोदय,  महासिकास आघाडी 

सिकािचे माननीय सित्त मांत्री ि आमछया  सिाांचे नेते श्री. असजत पिाि याांनी काही 

सदिसाांपिूी अथणसांकल्प माांडला. त्या अथणसांकल्पाचे स्िागत किण्यासाठी आसण 

त्यािि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े असतशय अडचणीछया काळात माननीय सित्त 

मांत्री श्री. असजत पिाि याांनी हा अथणसांकल्प माांडला आह.े त्यातनू नक्कीच 

सिणसामान्य लोकाांचे सहत जोपासण्याचे काम केले गेले आह.े आपण जि बसघतले ति 

आपल्या लक्षात येईल की, यांदाचा अपेसक्षत महसलू हा ३.७० लाख कोटी रुपय े 

असताना त्यामध्ये ६० हजाि कोटी रुपयाांची घट सदसण्याची शक्यता आह.े काल 

माननीय सििोधी पक्ष नेते बोलत असताना त्याांनी पिुिणी मागण्याांबद्दल काही भाष्ट्य 

केले. त्याांनी साांसगतले की, महासिकास आघाडी सिकािने ६० हजाि कोटी रुपयाांछया 

पिुिणी मागण्या मान्य केल्या. पण ह ेकिीत असताना आम्ही ज्या बाबी ऐकतो त्याच े

आम्हाला आियण िाटत ेकी, भाितीय जनता पक्षाचे सिकाि असताना पसहल्या चाि 

िषाणमध्ये त्याांनी १ लाख ५६ हजाि कोटी रुपयाांछया पिुिणी मागण्या मान्य केल्या 

होत्या. तसे बसघतले ति सिधीमांडळाछया अांदाज ससमतीने त्यािि सचांता सदु्धा व्यि 

केली होती. तेव्हा बॅलेन्ससशट साईज २ लाख ८२ हजाि रुपयाांची होती.तेव्हा 

कोिोनाचा काळ नसताना सदु्धा त्याांनी एिढया मोठया प्रमाणात पिुिणी मागण्या 

माांडल्या. काल भाषण किीत असताना फि िाजकीय हतेनेू सििोधी पक्षाछया 

सििोधात बोलायचे म्हणनू त्याांनी ििव्य केले. ह ेहोत असताना आपण एक महत्त्िाची 

बाब समजनू घेतली पासहजे की, येत्या काळात आपल्याला जीएसटी भिपाईचा 

कालािधी िाढिािा लागेल. माननीय सित्त मांत्री श्री. असजत पिाि याांनी जीएसटी 

परिषदमेध्ये याबाबत मागणी केली. त्या सठकाणी काही ठिासिकच माननीय अथणमांत्री 

होते. खास करुन भाितीय जनता पक्ष सोडून इति पक्षाांची सत्ता ज्या ज्या िाज्यात आह े

त्याांनी हा मदु्दा माांडला होता. खिे म्हणजे सििोधी पक्ष आसण आपण सिाांनी समळून हा 

सिषय माांडायला पासहजे. कािण  जलैु, २०२२ िोजी जीएसटी भिपाई सकां िा फिक 

समळत होता तो बांद होणाि आह.े त्याचा आकडा २२ हजाि कोटी रुपये आह.े येत्या 

काळात महािाष्ट्र िाज्याचा सिकास किायचा असेल ति तो सनधी समळणे सततकेच 

महत्त्िाचे आह.े  
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श्री. िोसहत पिाि.... 

अध्यक्ष महोदय, आपण ितणमानपत्रामध्ये िाचले असेल की, कें द्र सिकािने 

एक निीन कां पनी सनमाणण केली आह.े त्यातनू ज् या शासकीय जसमनी सकां िा शासकीय 

कां पन्या या निीन कां पनीमाफण त सिकून तो सनधी आणला जाईल. तो त्याांचा सनणणय 

असनू दखेील आपण त् याचा सििोध केला आह.े आपण समजनू घेतले पासहजे की, 

बीपीसीएल सकां िा आिसीएफ सािख्या कें द्रशाससत कां पन्या आपल्या िाज्यात  आहते. 

३० ते ४० िषाणपिूी त्या कां पनीमाफण त यिुकाांना िोजगािाची सांधी समळाली यासाठी 

त्याांना आपल्या सिकािने सिनामलू्य जसमनी सदल्या होत्या. या जसमनी जि आता कें द्र 

शासनाने सिकल्या ति मग त्यातनू आपल्या िाज्याला काही सहस्सा समळणाि आह े

काय, यााबबतीत सदु्धा सिचाि किणे आिश्यक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, काल सभागहृामध्ये जीडीपीछया बाबतीत बोलण्यात आले. 

त्यामध्ये माननीय सििोधी पक्ष नेत्याांनी साांसगतले की, जीएसटीछया आधी आसण नांति 

बसघतले ति आपले िाज्य फि ३.६३ टक्क्याांनी िाढलेले आह.े त्यामळेु िाज्य सिकाि 

साांगते की, १२ टक्क्याांनी िाढेल. इथे असणािे सामान्य माणसे,कामगाि या सिाांछया 

प्रयत्नातनू आपले िाज्य १२ टक्क्याांनी िाढणाि आह ेत्यािि त्याांनी शांका व्यि केली 

आह.े  

     यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. िोसहत पिाि... 

त्याांची शांका जि आपण गहृीत धिली ति माननीय कें द्रीय अथण मांत्री याांनी असे 

साांसगतले की, जीडीपी ८.९ टक्क्याांनी िाढणाि आह.े  म्हणजेच त्याांछयाििही सििोधी 

पक्ष नेते याांनी आके्षप घतेला आह,े असे आपल्याला म्हणण्यास काही हिकत नाही. 

कोिोनाछया आधी ि नांति कें द्र शासनाची   १.२५ टक्के िाढ  झाली असनू िाज्यातील 

िाढ ३.६३ टक्के असल्याचे आपल्याला सदसनू येत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  िाज्यातील दिडोई उत्पन्न बीजेपीछया काळात गेल्या ५ 

िषाणत ५३ हजाि रुपयाांनी िाढले. दि िषी १० हजाि ६४३ रुपयाांनी ह ेउत्पन्न िाढले. 

आता महासिकास आघाडी शासनाछया काळात दिडोई उत्पन्न १४ हजाि ४८५ रुपये 

आह.े म्हणजे कोिोना असताना दखेील दिडोई उत्पन्नामध्ये एिढी िाढ झालेली आह.े  

काल माननीय सििोधी पक्ष नेते याांचे भाषण  अभ्यास ूहोईल, असे आम्हाला िाटले 

होते मात्र ते केिळ िाजकीय भाषण होते असे म्हणािे लागेल. 

 अध्यक्ष महोदय, Department for Promotion of Industry and 

Internal Trade हा कें द्र शासनाचा सिभाग आह.े गेल्या २ िषाणत या दशेात 

ऑक्टोबि २०१९ ते सडसेंबि २०२१ मध्ये ९ लाख ३४ हजाि कोटी रुपये  या दशेात 

आले असनू  त्यातील २६ टक्के िक्कम महािाष्ट्रात आली. या सिभागाछया 

अांदाजानसुाि आपले िाज्य सांपणूण दशेात एक नांबिचे िाज्य आह.े सििोधी पक्ष नेत े

साांगत आहते की, आपले िाज्य सतसऱ्या क्रमाांकािि आह.े  मात्र सन २०२१ -२२ 

मध्ये गजुिात सतसऱ्या क्रमाांकािि आह.े IFSC  ह ेसेंटि  आपल्या िाज्यासाठी होते, 

ते मुांबईसाठी महत्त्िाचे होते.  ते  सेंटि गजुिातला जाऊन दखेील आज गजुिात िाज्य 

सतसऱ्या क्रमाांकािि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी सनयाणतीछया सांबांधी दखेील चचाण केली पासहजे. 

दशेातील एकूण सनयाणतीपैकी आपल्या िाज्यातनू  सन २०१६-१७ मध्ये २४ टक्क्के 

सनयाणत होते. ही आकडेिािी भाजपछया सिकािछया काळात २० टक्क्याांपयांत होती. 

कोिोनाचा काळ असतानाही सन २०२०-२१ मध्य ेआपल्या िाज्यात पनु्हा एकदा  
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श्री. िोसहत पिाि... 

२२.७ टक्के िाढ झाली. आपल्या दशेात ५ सजल्ह ेअसे आहते की, ज्यामध्ये सिाणत 

जास्त सनयाणत होते. मुांबई, मुांबई उपनगि ि पणुे या  ३ सजल्ह्याांतनू सिाणसधक सनयाणत 

होते.   

 अध्यक्ष महोदय,  इांसजसनअिींग बाबत  मी साांग ूइसछितो की, केिळ पणु्यातनूच 

२६ हजाि कोटी रुपयाांचे इांसजसनअिींग पॅ्राडक्ट भाितातनू सनयाणत होतात. काल सििोधी 

पक्षातील सन्माननीय सदस्याांनी चचाण किताना केिळ मुांबई,पणुे येथे सनधी आला असे 

साांसगतले. या कां पन्या मुांबई, पणुे, नागपिू, ित्नासगिी, नासशक येथे आहते. तेथे काम 

किणािे केिळ स्थासनक लोक आहते असे  नाही ति सांपणूण  िाज्यातील लोक आहते. 

ह ेलोक कष्ट कितात यामळेु आपण सनयाणत करु शकतो.  या कां पन्याांमळेु आपला 

सिकास होत आह.े समतोल सिकास होणे सतकेच महत्त्िाचे आह.े महासिकास 

आघाडी शासनाछया माध्यमातनू ह ेनक्की होईल, असा सिश्वास मी आपल्याला दतेो.  

 अध्यक्ष महोदय,  आपल्या दशेातनू  सॉफ्टिअेि प्रॉडक्ट सनयाणत होतात. 

त्यातील २० टक्के  माल म्हणजे  ९९ हजाि ६३२ कोटी रुपये आपल्या िाज्यातनू 

सनयाणत होतात. कनाणटक पसहल्या क्रमाांकािि असनू आपल्या िाज्याचा दसुिा क्रमाांक 

आह.े कोिोनाचा काळ असताना दि िषी आपल्या िाज्याची िाढ ७ टक्क्यािरून ९ 

टक्क्याांिि गेली आह.े कनाणटक िाज्याची  आकडेिािी १४ टक्क्याांिरून ५ टक्क्यािि 

आली आह.े मी या सठकाणी िाज्य शासनाला सचूना करु इसछितो. आपल्याला 

सॉफ्टिेअिमध्ये लक्ष दणेे गिजेचे आह.े पणु्यामध्ये सॉफ्टिेअि इांडस्री स्टेबल झाली. 

त्याप्रमाणे नासशक, औिांगाबाद, पनिले, नागपिू, अहमदनगि, सोलापिू, कोल्हापिू 

अशा लहान पण महत्त्िाछया शहिात हा उद्योग येण्यासाठी तेथील यिुाांना सांधी 

समळण्याकरिता काही धोिण आणता येईल काय, याचा सिचाि किािा लागेल.  

 अध्यक्ष महोदय, Startup Ecosystem बाबत मी साांग ूइसछितो.  िाज्यात 

सप्टेंबि २०१९ ते जलैु २०२१ दिम्यान स्टाटण अप ची   सांख्या मोठया प्रमाणात िाढली 

आह.े      

      यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.िोसहत पिाि ... 

या काळात स्टाटणअपची सांख्या दपु्पटीने िाढलेली असनू ती ४३२३ िरुन ९८६४ िि 

गेली.  त्यामध्ये १ लाखापेक्षा असधक यिुकाांना िोजगािाची सांधी समळालेली आह.े 

मला एकच सिनांती किाियाची आह े की, स्टाटणअपसाठी जो १०० कोटीचा फां ड 

सनमाणण केलेला आह,े त्यामध्ये जशी लागेल तशी टप्प्याटप्प्याने िाढ नक्कीच झाली 

पासहजे. सिाणत महत्िाची गोष्ट म्हणजे तेथे एखाद्या प्रोफेशनल नाही ति एखाद्या तरुण 

असधकाऱ्याची सनयिुी व्हािी. त्यामध्ये कुठल्याही परिसस्थतीमध्ये िसशला लागता 

कामा नय,े अशी सिनांती मी कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, आपण टेस्लाबद्दल बोलतो. टेस्ला महािाष्ट्रात आली पासहजे 

त्यासाठी प्रयत्न झालेच पासहजेत. पिांत,ु मला असे िाटते की, टाटा मोटसण सािखी 

कां पनी आता इलेसक्रकल व्हईेकल्समध्ये मोठ्या प्रमाणात काम किीत आह ेि ती 

महािाष्ट्रात ऑलिेडी आह.े सतला ताकद दणे्यासाठी आपल्याला काय किता येईल, 

याबाबतसधु्दा सिचाि किण्याची गिज आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, एमएसएमईछया बाबतीत बोलाियाचे झाले ति उत्पादनामध्य े

एमएसएमईचा िाटा ४५ टक्के आह.े यिुक असतील, यिुा सपढी असेल त्यामध्ये 

मोठ्या प्रमाणात काम किीत आह,े स्ित:ची कां पनी सनमाणण किीत आह.े त्याांचा 

सनयाणतीमध्ये ४० टक्के िाटा आह.े जी.डी.पी.मध्ये  २९ टक्के िाटा आह.े मला 

सिकािला सिनांती किाियाची आह ेकी, एमएसएमईसाठी स्ितांत्र धोिण किण्याची 

गिज आह.े एमआयडीसीमध्ये सधु्दा एमएसएमईला एक सेपिेट सेल असािा. 

आिबीआयछया एन.के.ससन्हा कसमटीने एमएसएमईछया बाबतीत खपू चाांगल्या 

सजेशन सदलेल्या आहते. त्यामध्ये आपण लक्ष घालनू  एमएसएमईला आपल्याला 

ताकद कशी दतेा येईल, ह ेदखेील पासहले पासहज.े 

   अध्यक्ष महोदय, आपला अथणसांकल्प हा असा एकुलता एक अथणसांकल्प आह े

की, ज्याछयामध्ये Artificial Intelligence, Nano Technology, Bio-

technology बोललो आहोत. या सिण गोष्टी माननीय श्री.असजत पिाि याांनी 

माांडल्यानांति आम्ही त्यािि अभ्यास केला. Naukri.com िि पासहले ति या  
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श्री.िोसहत पिाि ... 

क्षेत्रामध्ये लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या आहते. LinkedIn िि पासहले ति १० 

हजािपेक्षा जास्त नोकऱ्या आहते. ड्रोन टेक्नॉलॉजीमध्ये पढुछया ५ िषाांमध्य े

लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या यिुा िगाणला समळू शकतात. असतशय चाांगली अशी ही 

योजना आह,े फि सिनांतीपिूणक साांगाियाचे आह ेकी, शासनाचे ४१७ आयटीआय 

आहते, खाजगी ३८१ आयटीआय आहते, पॉलीटेक्नीक कॉलेजेस आहते त्यामध्ये 

आपल्याला ह ेसिण कोसेस सरुु किता येतील काय, याबाबतीत सिचाि किण्याची 

आिश्यकता आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, गडसचिोली सजल्ह्यात Skill Upgradation Centre सरुु 

केले. त्याची असतशय महत्िाची अशी गिज होती. त्याला चालना सदली, ही चाांगली 

गोष्ट आह.े मला या सठकाणी माननीय अथण मांत्री श्री.असजत पिाि ि सिण मांत्री 

महोदयाांना सिनांतीपिूणक साांगाियाचे आह ेकी, आपल्या महािाष्ट्रामध्ये यिुा आयोग 

स्थापन झाला पासहजे. यिुा आमदाि ि ४० पेक्षा कमी ियाछया आमदािाांची सांख्या 

६० पेक्षा जास्त आह.े त्यामळेु आमछयासाठी सशक्षण क्षेत्रामध्य,े शासनाछया 

िेगिेगळ्या सिभागामध्ये जे काही होत आह ेते खिेच आमछयासाठी िापिले जात 

आह ेकाय, या जनतेसाठी, यिुासाठी िापिले जात आह ेका, यािि लक्ष ठेिण्यासाठी 

आपल्याला येत्या काळामध्ये यिुा आयोग स्थापन किािा लागेल. 

  अध्यक्ष महोदय, िोजगाि ि तरुणाांछया बाबतीत बोलाियाचे झाले ति काल 

एक सिषय माांडला गलेा की, बेिोजगािी िाढली आह.े सन २०१६ पासनू सप्टेंबि, 

२०१९ पयांत ४४ मसहन्याांमध्ये बेिोजगािीचा सिासिी दि पासहला ति तो ४.८४ टक्के 

आह.े कोिोनाछया काळात पासहले ति, हा दि ५.७१ टक्क्याांिि गेला होता. आता 

आपण पासहले ति CMIE याांछया अनसुाि आता जो बेिोजगािीचा दि आह ेतो, ४.३ 

टक्के आह.े भाजपाछया काळात तो ४.८४ टक्के होता. कोिोनाची एिढी मोठी 

अडचण असताना दखेील आपला बेिोजगािीचा दि हा त्याांछया काळापेक्षा कमी 

झालेला आह.े 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) WWW - 224 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 17:50 

 

 

श्री.िोसहत पिाि ... 

  अध्यक्ष महोदय, पयाणििणाछया सहशोबाने सीएनजीची पॉसलसी आणली 

त्यामध्ये सधु्दा रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक याांना टॅक्स कमी केल्यामळेु मसहन्याला 

९०० ते १००० हजाि रुपये िाढणाि आहते. त्यानांति त्या लोकाांनासधु्दा नक्कीच 

मदत  होईल. 

  अध्यक्ष महोदय, मी सिनांती कितो की, मला थोडे बोल ूद्या. एमपीएससीछया 

माध्यमातनूसधु्दा मोठ्या प्रमाणात निीन भितीची जासहिात सिकािने काढलेली आह.े 

काही मसहन्याांपिूी मी ि माझ्या समिेत अनेक आमदाि महोदय माननीय श्री.असजत 

पिाि याांना भेटलो होतो की, निीन भिती झाली पासहजे. एमपीएससी आयोगाछया 

सांदभाणतील काही सिषय होते. त्यामध्ये सदस्यसांख्या िाढसिली पासहजे, असे िेगिेगळे 

सिषय त्या सठकाणी माांडले. २ िषे कोिोना असल्यामळेु आपल्याला काही प्रमाणात 

पिीक्षा घेता येत नव्हत्या. पिांत,ु माननीय श्री.असजत पिाि याांनी लक्ष घातल्यानांति, 

असधकाऱ्याांना बोलािल्यानांति, सिकािने लक्ष घातल्यानांति गेल्या काही मसहन्याांमध्ये 

एमपीएससीछया माध्यमातनू मलुाांना नोकिीछया निीन सांधी दणे्याकरिता मोठ्या 

प्रमाणात जासहिात सनघालेली आह.े 

नांति श्री.सशांद े.. 
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श्री.िोसहत पिाि... 

 अध्यक्ष महोदय, मला एक महत्त्िाचा मदु्दा माांडाियाचा आह.े कें द्र सिकािछया 

नोकऱ्याांमधील आयएएस िगळता आयबीपीएस, आआिबी अशा सिभागात मोठ्या 

प्रमाणात म्हणजे दििषी १ लाख नोकऱ्या सदल्या जातात. त्यामध्ये िाज्याचा िाटा 

केिळ २ ते २.५ टक्के आह.े या सिषयाछया सांदभाणत माननीय उप मखु्यमांत्री ि माननीय 

मांत्री श्री.उदय सामांत याांचे समिेत चचाण केली आह.े या प्रकिणी िाज्य सिकािने 

सकािात्मक भसूमका घेतली आह.े िाज्यातील प्रत्येक सजल्ह्यात पॉसलटेक्नीक कॉलेज 

असनू तेथे इन्फ्रास्रक्चि उभे आह.े त्याचा िापि सांध्याकाळछया िेळेत होत नाही. 

आम्ही सदल्लीला गेलो होतो त्यािेळी तेथील तरुणाांना भेटलो त्यािेळी साांसगतले की, 

आम्हाला आयएएस होण्याकरिता सदल्ली येथे जािे लागते. मला सिकािला सिनांती 

किाियाची आह ेकी, पॉसलटेक्नीक महासिद्यालयाांछया माध्यमातनू कें द्र सिकािछया 

नोकिीतील दोन ते अडीच टक्के असलेला आपला िाटा िाढसिण्याछया दृष्टीकोनातनू 

िाज्यातील ३० हजाि मलेु कें द्र सिकािछया नोकिीत पाठसिण्याकरिता प्रयत्न केला 

पासहजे.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.सजतेंद्र आव्हाड याांनी त्याांछया खात्यातील 

भिती प्रसक्रया टीसीएस कां पनीछया माध्यमातनू िाबसिली, याबद्दल मी त्याांचे स्िागत 

कितो. आिोग्य सिभागानेही अशा एजन्सीछया माध्यमातनू भिती प्रसक्रया पाि पाडली 

पासहजे. मागील ४ िषाणपिूी मगेा भिती प्रसक्रया िाबसिण्यात आली होती, त्यानांति 

टीईटी पिीक्षा घेण्यात आली होती. त्यािेळी असधकािी सकां िा कां पन्याांछया माध्यमातनू 

लागलेली कीड अद्यापपयांत आह.े यामध्ये फिक एिढाच आह ेकी, या सिकािला 

ज्यािेळी समजले काही तिी चकुीचे घडत आह े त्यािेळी तत्काळ भिती प्रसक्रया 

थाांबसिली. पिांत ुअगोदिछया सिकािने ही भिती प्रसक्रया िेटून नेली त्यामळेु अनेक 

उमेदिािाांिि अन्याय झाला.  

 अध्यक्ष महोदय, मला एिढेच साांगाियाचे आह े की, या पढुील काळात 

चाांगल्या यांत्रणेछया माध्यमातनू भिती प्रसक्रया िाबसिण्यात यािी. तसेच  
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श्री.िोसहत पिाि... 

एमपीएससीछया माध्यमातनू असधकासधक पद भिती किण्यासाठी प्रयत्न किणे गिजेच े

आह.े भिती प्रसक्रया िद्द झालेल्या ज्या मलुाांनी फी सकां िा येण्याजाण्यासाठी जो खचण 

केला तो पित किण्याछया दृष्टीकोनातनू कायणिाही किणे गिजेचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अगोदिछया सिकािछया काळात बाटी, महाज्योती, सािथी 

या सांस्थाांना फाि कमी म्हणजे १०० कोटी रुपये सनधी दणे्यात येत होता. या सिकािने 

बाटीसाठी मागील २-३ िषाणत ४५० कोटी रुपये सनधी सदला आह,े सािथी ि 

महाज्योतीसाठी २५०-२५० कोटी सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े त्याचा फायदा 

सामान्य लोकाांछया मलुाांना होईल, अशी मी आशा कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सिभागािि अनेक सन्माननीय सदस्याांनी मत व्यि 

केले असल्याने मी याबाबत असधक बोलणाि नाही. कें द्र शासनाछया प्रधान मांत्री जन 

आिोग्य योजनेबाबत सांसदते सिचािणा किण्यात आली होती. त्यािेळी सांपणूण 

दशेातील ५ लाख लोकाांना उि योजनेचा फायदा झाल्याचे साांगण्यात आले. िाज्य 

शासनाछया महात्मा फुले आिोग्यदायी  जीिन योजनेंतगणत िाज्यातील ६ लाख पेक्षा 

असधक लोकाांना फायदा झाला आह.े िाजकीय भाषण किाियाचे असेल ति आपण 

काहीही बोल ू शकतो. पिांत ु आपण सभागहृात योग्यच बोलले पासहजे, असे मला 

िाटते. 

 अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सिभागाांतगणत कॅन्सि, टेसलमेसडसीन, निीन रुग्णालय 

या बाबींििही मोठ्या प्रमाणात खचण किण्यात येणाि आह,े त्याचे आपण सिाांनी 

स्िागत केले पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, काल सभागहृामध्ये साांगण्यात आले की, िाज्यात 

कोसिडमळेु मतृ झालेल्या रुग्णाांची आकडेिािी लपसिण्यात आली आह.े अहमदनगि 

सजल्ह्यातील काही लोक पणुे येथील रुग्णालयात दाखल होते. त्याांनी केलेली नोंदणी 

रिजेक्ट झाली आह.े पणु ेयेथे एखाद्या रुग्णाचा मतृ्य ूझला असेल ति त्याांनी त्याांछया  
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श्री.िोसहत पिाि... 

सजल्ह्यात नोंदणी केली पासहजे, असे साांगण्यात आले होते. िाज्यात एकूण मतृाांची 

सांख्या १.४३ लाख होती, २.३८ लाख अजण प्राप्त झाले होते त्यापैकी २.२३ लाख 

अजाांची िाननी किण्यात आली ि १.५४ लाख अजण स्िीकािण्यात आले आहते. 

यामध्ये ७.५ टक्के अजण असधक आले, असे म्हणता येईल. पिांत ु गजुिात िाज्यातील 

याच आकडेिािीछया सांदभाणत साांग ूइसछितो की, आपल्या िाज्याचा हा आकडा ७ 

टक्के आह ेि गजुिात िाज्याचा ६० टक्के आह.े कोसिडमळेु मतृ झालेल्या रुग्णाांची 

आकडेिािी आपल्या िाज्याने लपसिली नाही. पिांत ुभाजप शासीत इति िाज्याांनी उि 

आकडेिािी मोठ्या प्रमाणात लपसिली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमांत्री ि िाज्य सिकािला माझी सिनांती आह े

की, अांगणिाडी सेसिका ि आशा सेसिका याांछया मानधनाचा सिचाि किण्यात यािा. 

तसेच पोलीस कमणचािी याांची िाहण्याची व्यिस्था ि त्याांछया सेिासनितृ्तीनांति त्याांच े

चाांगले घि असािे याकरिता आताच सेिा दणे्याचा सिचाि किण्याची आिश्यकता 

आह.े 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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 ताहिका सभाध्यक्ष : सभागहृाची िेळ कामकाज सांपेपयांत िाढसिण्यात येत 

आह.े 

 श्री. िोसहत पिाि : अध्यक्ष महोदय काल माननीय गहृमांत्री याांनी पोलीस भिती 

केली जाणाि असल्याचे साांसगतले आह.े मागील काळामध्ये काही कािणास्ति 

पोसलसाांची पद ेकमी भिण्यात आलेली आहते. काही सजल्ह्याांमध्ये लोकसांख्येछया 

तलुनेत पोसलसाांचे सांख्याबल कमी आह.े अहमदनगि सजल्ह्याचे के्षत्रफळ मोठे आह.े 

त्या प्रमाणात लोकसांख्या दखेील जास्त आह.े तिी दखेील त्या सजल्ह्याांमध्ये 

पोसलसाांचे सांख्याबळ अत्यांत कमी आह.े त्या दृष्टीने सिचाि किण्याची गिज आह.े 

तसेच भसिष्ट्य काळामध्ये का होईना अहमदनगि सजल्ह्यातील पोसलसाांना िहाण्याची 

व्यिस्था दखेील किणे अत्यांत आिश्यक आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, बोलत असताना यकेु्रन येथील परिसस्थतीचा सिषय समोि 

आला. महािाष्ट्रातील १२०० सिद्याथी यकेु्रनमध्ये मेसडकलचे सशक्षण घेण्यासाठी गलेे 

होते. पिांत ुतेथील यदु्धाछया परिसस्थतीमळेु त्याांना पढुील सशक्षण घेणे शक्य होणाि 

नाही. त्यामळेु शासनाने याचा सिचाि करून त्याांछया पढुील सशक्षणासाठी मदत किणे 

अत्यांत आिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, नीटछया पिीक्षमेध्ये महािाष्ट्रातील सिद्याथी उत्तीणण होण्याचे 

प्रमाण असतशय कमी आह.े त्यामळेु टाटा मोटसण ि माझ्या स्ियांसेिी सांस्थेछया 

माध्यमातनू िाज्यातील गिीब, सिणसामान्य कुटुांबातील नीट ि जेईईचा अभ्यास 

किणाऱ्या सिद्याथ्याांना  दजेदाि प्रसशक्षण दऊेन त्याांचे स्िप्न पणूण किण्यास िाज्य 

शासनाने मदत किािी, अशी माझी सिनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सदि पिीक्षाांचा सिचाि करून आम्ही एक िोटा कोसण सरुू केलेला 

आह.े या कोसणसाठी २२८ मलुा-मलुींना प्रिशे सदला जाणाि आह.े तिी िाज्य 

सिकािला दखेील अशा प्रकािे नीट पिीके्षसांदभाणत िेगळी योजना आखता येते काय, 

याबाबत सिचाि किणे अत्यांत आिश्यक आह.े  Intergeneration poverty cycle 

असेल जसे एखादा रिक्षाचालकाांचा मलुगा रिक्षाचालकच होत असेल ति ते योग्य 

नाही. एखाद्या घिकाम किणाऱ्या मसहलेची मलुगी घि कामच किीत असेल ति ते 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) YYY - 229 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशांद े 18:00 

 

 

श्री. िोसहत पिाि....... 

 योग्य नाही. त्यामळेु अशा गिीब कुटुांबातील मलुा-मलुींना मदत करून त्याांना इति 

श्रीमांत सिद्याथ्याांबिोबि सांधी उपलब्ध करून दणे्यासाठी िाज्य शासनाने प्रयत्न 

किािेत, अशी माझी सिनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  सशक्षणासाठी अनेक सिद्याथ्याांनी कजण घेतलेले आह.े 

आपल्या महासिकास आघाडी सिकािने दोन लाख रुपयापयांतचे शेतकऱ्याांचे कजण 

माफ केलेले आह.े त्याच धतीिि गिीब सिद्याथ्याांनी सशक्षणासाठी घतेलेले कजण 

दखेील माफ किण्याची कोणती योजना आखण ेशक्य असेल ति त्याबाबत दखेील 

िाज्य शासनाने जरूि सिचाि किािा, अशी माझी सिनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, कजणमाफी सांदभाणत काही आकडेिािी दणे्यात आलेले आह.े 

भाितीय जनता पाटीछया सिकािने ि महासिकास आघाडी सिकािने केलेल्या 

कजणमाफीछया योजनेमधील फिक मी सभागहृाला साांग ूइसछितो. माननीय श्री. दिेेंद्र 

फडणिीस सिकािने ३४ हजाि कोटी रुपयाांची कजणमाफी जाहीि केली होती. या 

महासिकास आघाडी सिकािने ३० हजाि कोटी रुपयाांची कजणमाफी जाहीि केलेली 

आह.े माननीय श्री. दिेेंद्र फडणिीस याांनी जाहीि केलेल्या ३४ हजाि कोटी रुपयाांपैकी 

फि २० हजाि कोटी रुपयाांचे शेतकऱ्याांना िाटप किण्यात आलेले आहते. म्हणज े

एकूण िकमेछया ९८ टक्के पैशाांचे िाटप केलेले आह.े महासिकास आघाडी सिकािने 

मात्र ९९.९९ टक्के पैशाांचे िाटप केलेले आह.े माननीय श्री. दिेेंद्र फडणिीस याांनी 

मोठ्या िकमचेी घोषणा केली. पिांत ु प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याांना कमी पैशाांचे िाटप 

किण्यात  आले आहते. 

अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकािने सन २०२२-२३ छया 

अथणसांकल्पामध्ये सनयसमत कजणफेड किणाऱ्या शेतकऱ्याांना ५० हजाि रुपये अनदुान 

दणे्यासाठी दहा हजाि कोटी रुपयाांची तितदू केलेली आह.े महासिकास आघाडी 

सिकािने ३० हजाि कोटींची कजणमाफी केली.  त्यामळेु ५२  हजाि शेतकऱ्याांनी 

फायदा होणाि आह.े सिासिी सिचाि केला ति माननीय श्री. दिेेंद्र फडणिीस याांनी 

जाहीि केलेल्या कजणमाफीमळेु प्रसत शेतकऱ्यास ४७ हजाि रुपयाांची मदत झालेली 
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 आह.े आघाडी सिकािने जाहीि केलेल्या कजणमाफीमळेु िाज्यातील प्रत्येक 

शेतकऱ्याला ६० हजाि रुपयाांची मदत झालेली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मागील काळामध्ये िाज्यामध्ये चक्रीिादळ आले, तेव्हा 

िाज्य शासनाने कोणतीही मदत केली नसल्याचे काही सििोधी पक्षातील सन्माननीय 

सदस्याने म्हटले आह.े  पिांत ुभाितीय जनता पक्षाछया सन्माननीय सदस्याांनी अनेक 

आांदोलने केली. पिांत ुमाननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांनी गजुिात येथे जाऊन 

ॲडव्हान्स एन. डी. आि. एफ. िकमेची घोषणा कितात तेव्हा कोणत्याही सन्माननीय 

सदस्याांनी आांदोलन केलेले नाही. गजुिात िाज्यापेक्षा महािाष्ट्रमध्ये चक्रीिादळामळेु 

मोठ्या प्रमाणािि नकुसान होऊन दखेील माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांनी 

गजुिात प्रमाणे महािाष्ट्रामध्ये मदतीची कोणतीही घोषणा केलेली नाही. कोल्हापिू 

येथे पिुामळेु  झालेल्या नकुसानीची पाहणी किण्यासाठी  कें द्र सिकािचे असधकािी 

नऊ मसहन्यानांति आले होते. अशाप्रकािचा दजुाभाि महािाष्ट्राछया बाबतीमध्ये होत 

आह.े अशािेळी माननीय सििोधी पक्षाने दखेील यामध्ये सिशेष लक्ष दणे्याची 

आिश्यकता आह,े असे मला िाटते. माननीय सििोधी पक्ष नेता याांनी  सािकािी 

कजाणसांदभाणत भाष्ट्य केलेले आह.े या महासिकास आघाडी सिकािने को-ऑपिेसटव्ह 

बँकेछया माध्यमातनू  १०० टक्के  कजण दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े पिांत ुिाष्ट्रीय 

बँकेछया माध्यमातनू फि ५७ टक्के कजण दणे्यात आलेले आह.े त्यामळेु िाष्ट्रीय 

बँकेछया सांबांसधत असधकाऱ्याांसोबत बैठक घेऊन जास्तीत जास्त कजण िाटपासांदभाणत 

त्याांछयाशी चचाण किणे आिश्यक आह.े तसेच िब्बी सपकाांसाठी दखेील पीक कजण 

धोिण आखण्याची आिश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्ष नेता ि सििोधी पक्षातील अनेक 

सन्माननीय सदस्याकडून सिदभण मिाठिाड्यािि अन्याय झाल्याचे साांसगतले. या 

अथणसांकल्पामध्ये एकूण ४३ घोषणा किण्यात आलेल्या आहते. त्यापैकी २८ घोषणा 

या सिदभण ि मिाठिाडा सांदभाणतील आहते. सदि घोषणेमध्ये कृषी सांशोधन कें द्र असेल 
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 सकां िा मिाठिाडा ि सिदभाणतील कापसू ि सोयाबीनमध्ये िाढ होण्याछया 

दृसष्टकोनातनू सनधीची तितदू केली असेल, 

यानांति श्री.कुलकणी........ 
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असे अनेक सिषय आहते. मला या सनसमत्ताने जे सातत्याने सिदभण आसण 

मिाठिाड्याचा सिषय माांडतात त्याांना सिचािाियाचे आह े की, राष्ट्रीय खसनकमण 

आयोग सांस्था आसण प्रयोगशाळा नागपिू येथे होती. ती आता गजुिातमध्ये 

हलसिण्यात आली आह.े तेव्हा याचा सििोध या नेत्याांनी का केला नाही ? कें द्रीय 

कामगाि सशक्षण मांडळ (सीईईबी) चे कायाणलय नागपिू येथे होते. ते आता सदल्ली येथे 

नेण्यात आले आह.े याबाबतही भाितीय जनता पक्षाचे नेते काही बोलले नाहीत. त्या 

पक्षाचे अनेक नेते फायि ब्रँड नेते असतात. पिांत ु जेव्हा िाज्यातील एखादा प्रकल्प 

सकां िा कायाणलय इति िाज्यात नेले जाते तेव्हा ह ेसिण नेते शाांत बसतात. त्यामळेु मला 

िाटते की, केिळ िाजकीय भाषण किणे योग्य होणाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मी शेिटचा मदु्दा माांडणाि आह.े मुांबई महानगिपासलकेछया 

सनिडणकुा डोळ्यासमोि ठेिनू िाजकािण केले जात आह.े या सनिडणकुाांमळेु अनेक 

आांदोलने केली जात आहते. मुांबई ह े शहि कोणा एकट्याने उभे केले नाही. येथे 

सामान्य मिाठी माणसू, महािाष्ट्र, मुांबईमध्ये जन्मलेला मग तो गजुिाती असला तिीही 

तो मिाठी माणसू आह.े या सिण लोकाांनी मुांबई शहि िाढसिले आह.े मुांबईमधील 

आयएफसी सेंटि ह े गजुिात िाज्यात नेण्यात आले आह.े गजुिात िाज्यात ह ेसेंटि 

गेल्यानांति तथेे एक लाख कोटी रुपयाांचा एफडीआय आला आह.े हचे सेंटि आपल्या 

िाज्यात िासहले असते ति याचा फायदा िाज्यातील ससुशसक्षत यिुकाांना झाला असता. 

पिांत ुह ेसेंटि गजुिात िाज्यात जात असताना कोणी आांदोलन केले नाही. कें द्र सिकािच े

पेटांट सडझाईन आसण रेडमाकण चे कायाणलय सदल्ली येथे गेले आह.े त्यािेळेस सििोध 

केला नाही. नॅशनल मरिन पोलीस अकादमी पालघि येथे होणाि होते. तेही गजुिात 

िाज्यात गलेे आह.े यालाही सििोध केला गेला नाही. मुांबई पोटण रस्टमधील शीप 

सबल्डींगचा व्यिसायही गजुिात िाज्यात गेला आह.े याबाबतही सििोधकाांनी चचाण 

केली नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीिाि याांनी 

त्याांछया भाषणात साांसगतले की, ज्यािेळेस असस्मतेचा मदु्दा येतो तेव्हा सत्ताधािी पक्ष  
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बेशदु्ध होतो. आपण सिणजण सशििायाांचे मािळे आहोत.ज्यािेळेस ित्रपती सशिाजी 

महािाजाांचा अिमान केला जातो तेव्हा केिळ आम्हीच सििोध किीत असतो. 

भाितीय जनता पक्षाला त्याचा सििोध किता येत नाही. पणु ेयेथील कायणक्रमािेळेस 

ित्रपती सशिाजी महािाजाांचे पोस्टि िापिले जाते. पिांत ुज्यािेळेस ित्रपती सशिाजी 

महािाज, महात्मा ज्योसतबा फुले याांचा कोणी अिमान कितो तेव्हा सििोधक शाांत 

बसतात. त्यामळेु मी साांग ूइसछितो की, यात कोणीही िाजकािण करु नये.  

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पिाि याांना एक सिनांती 

किणाि आह.े जे थोि व्यिी ज्या गािामध्ये जन्मले, ज्या शाळेमध्ये त्याांनी सशक्षण 

घेतले त्या त्या शाळेला सकां िा भागाला एकेक कोटी रुपयाांचा सनधी सदला पासहजे. 

पणु्यश्लोक असहल्यादिेी होळकि याांनी मोठे समाजकायण केले आह.े माझ्या 

मतदािसांघात चोंडी ह े गाि आह.े त्यासठकाणी सशक्षणासाठी माननीय श्री. असजत 

पिाि याांनी सनधी जाहीि केला आह.े तो सनधी समळािा, अशी मी त्याांछयाकडे मागणी 

कितो. िाज्यात अध्यासत्मक क्लस्टि उभािण्यासाठी ि अध्यात्म पढेु नेण्यासाठी आसण 

त्यातनू पयणटन िाढण्यासाठी सनधी दतेा येईल काय, याचाही सिचाि केला जािा, अशी 

मी सिनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सिषयाांिि मला बोलाियाचे आह.े पिांत ुिेळेअभािी 

सिणच सिषयाांिि बोलता येणाि नाही. आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी 

आपले आभाि व्यि कितो.  

 धन्यिाद ! 

 

------ 
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बुधिार, हदनांक १७ माचड, २०२२ रोजीच्या सभािृहाच्या बैठकीबाबत 

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, या असधिेशनात सदनाांक १७ माचण, 

२०२२ िोजी सभागहृाचे कामकाज दशणसिण्यात आलेले आह.े पिांत ु सभागहृाछया 

दोन्ही बाजछुया अनेक सन्माननीय सदस्याांनी मागणी केली आह ेकी, सदनाांक १७ 

माचण, २०२२ िोजी होळी सण असल्यामळेु सभागहृाछया कामकाजास सटु्टी समळािी. 

हा सिषय कामकाज सल्लागाि ससमतीमधील आह.े पिांत ुयास जि माननीय अध्यक्षाांनी 

मान्यता सदली ति पढुील कामकाजाबाबत सनणणय घेता येईल. 

यानांति श्री. चौधिी... 

 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AAAA - 235 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 18:10 

 

 

 ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसदीय कायण मांत्री याांनी 

आता एक प्रस्ताि माांडला आह.े कामकाज सल्लागाि ससमतीने ठिसिल्यानसुाि 

सदनाांक १७ माचण, २०२२ िोजी सभागहृाची बैठक घेण्यात येणाि होती.  पिांत ुदोन्ही 

बाजचूे सन्माननीय सदस्य ि नेते मांडळींची चचाण होऊन सदनाांक १७ माचण, २०२२ 

िोजी होळी या सणासनसमत्त सभागहृाचे कामकाज बांद ठेिािे सकां िा कसे हा मदु्दा पढेु 

आला.  माननीय सांसदीय कायण मांत्रयाांनी साांसगतल्याप्रमाणे सदि सदिशी सभागहृाच े

कामकाज बांद ठेिण्याचे सिचािाधीन असेल ति आमची त्याला हिकत नाही.  त्याांनी 

माांडलेल्या प्रस्तािाशी आम्ही सहमत आहोत.  पिांत ुअसे किताना हहेी साांग ूइसछितो 

की, पढुील आठिडयातील कामकाज ठिल्याप्रमाणे घेण्यात यािे. 

 श्री.असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, सदनाांक १७ माचण, २०२२ िोजी सभागहृाच े

कामकाज सरुु ठेिािे सकां िा कसे याबाबत माननीय सांसदीय कायण मांत्री ॲड.असनल 

पिब ि सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशष शेलाि याांनी सभागहृाला सिचािणा केली 

आह.े  आपण दखेील सभागहृाचा कल ऐकला आह.े  आपण याबाबतचा सनणणय 

लिकि जाहीि केला ति उद्या आपापल्या गािी जाणाऱ्या सन्माननीय सदस्याांना 

िेल्िचेी सतसकटे काढण ेसोपे जाईल.  त्यामळेु आपणास सिनांती आह ेकी, याबाबतचा 

सनणणय लिकिात लिकि जाहीि किािा. 

 ताहिका सभाध्यक्ष : माननीय सांसदीय कायण मांत्री ॲड.असनल पिब याांनी 

माांडलेल्या प्रस्तािास सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशष शेलाि याांनी अनमुोदन सदले 

आह.े  सभागहृाचा कल पाहता सिणच सन्माननीय सदस्याांची सदि प्रस्तािास मान्यता 

आह,े असे सदसते.  त्यामळेु सदनाांक १७ माचण, २०२२ िोजी सभागहृाची बैठक भिणाि 

नाही.  सोमिाि, सदनाांक २१ माचण, २०२२ िोजी सभागहृाचे कामकाज ठिल्याप्रमाण े

होईल. 

 ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत 

पिाि ि माननीय सांसदीय कायण मांत्री ॲड.असनल पिब ह े दखेील सभागहृामध्ये 

उपसस्थत आहते.  आताच सांसदीय कायण मांत्रयाांनी सन्माननीय सदस्य श्री.असनल 

पाटील याांना सनयम २९३ चा प्रस्ताि माांडण्यास साांसगतले आह.े   
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ॲड.आसशष शलेाि..... 

पिांत ुसन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले ह ेदखेील प्रस्ताि माांडण्यासाठी उभे आहते... 

(अडथळा...)  माझी सिनांती आह े की, कोणीतिी लिकि प्रस्ताि माांडािा... 

(अडथळा...) 

 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा मदु्दा आह.े  सभागहृामध्ये आता 

अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण सरुु आह.े  पिांत ु अनेक सन्माननीय सदस्याांना 

अद्याप बोलण्याची सांधी समळालेली नाही.  त्यामळेु माझी सिनांती आह ेकी, अगोदि 

सन्माननीय सदस्याांना अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण चचमेध्ये भाग घणे्याची सांधी 

द्यािी ि त्यानांति सनयम २९३ चा प्रस्ताि माांडािा. 

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, अगोदि ठिल्याप्रमाणे सायांकाळी ०५.३० 

िाजता अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण चचाण थाांबिनू सनयम २९३ चा प्रस्ताि माांडला 

जाणाि होता.  दोन्ही बाजचूे एकेक सन्माननीय सदस्य बोलल्यानांति प्रस्तािाििील 

चचिेि एका सन्माननीय सदस्याांना ऑन-लेग ठेऊन पनु्हा अथणसांकल्पाििील 

सिणसाधािणा चचाण सरुु केली जाईल.   

 ताहिका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े  आता आपण अथणसांकल्पाििील 

सिणसाधािण चचाण थाांबसित आहोत.  उिणरित चचाण नांति घेतली जाईल.  आता सनयम 

२९३ छया प्रस्तािाििील चचेस सरुुिात किािी. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : मी नांतर आपल्याला सांिी 

दतेो.  आपि ही चचाि सांपर्ववलेली नाही.  पनु्हा सरुू करिार आहोत.   

 श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, 

आपण सनयम २९३ छया प्रस्तािासांबांधी असे म्हणता की, सत्ताधािी पक्षाचे आसण 

सििोधी पक्षाचे एक सन्माननीय सदस्य बोलल्यानांति पनु्हा अथणसांकल्पािि चचाण करु.  

पण आपल्याला असे किण्याची गिज काय आह.े  एकदा बजेटििील चचाण पणूण होऊ 

द्यािी. 

ॲङ असनल पिब (सांसदीय कायण मांत्री) : (खाली बसनू) आपण असे केले ति 

सत्ताधािी पक्षाचा प्रस्ताि व्यपगत होईल. म्हणनू आपण प्रस्तािाला सरुूिात करुन 

तो ऑनलेग ठेिायचा आह.े   

ताहिका सभाध्यक्ष : आता सनयम २९३ छया प्रस्तािाििील चचेला 

सन्माननीय सदस्य श्री. असनल पाटील याांनी सरुूिात किािी.  या प्रस्तािाििील 

चचेसाठी एकूण अडीच तास दणे्यात आलेला आह.े  सनम्मा िेळ सििोधी पक्षासाठी 

ति सनम्मा िेळ सत्ताधािी पक्षासाठी दणे्यात आलेला आह.े  आता सन्माननीय 

सदस्याांनी आपल्या भाषणास सरुुिात किािी. 
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पृ.शी. :  ग्रामीण भागातील िस्त्याांची दजोन्नती किणे, क्रीडा सिकासाला 

चालना दणेे आसण पशधुन सिकास किण े

मु.शी. : ग्रामीण भागातील िस्त्याांची दजोन्नती किणे, क्रीडा सिकासाला 

चालना दणेे आसण पशधुन सिकास किण े या सिषयासांबांधी 

सिणश्री असनल पाटील, ससुनल प्रभ,ू नाना पटोले, यशिांत माने, 

भास्कि जाधि, सिेुश ििपडुकि, प्रकाश सोळांके, िसिांद्र 

िायकि, िणसजत काांबळे, ॲङ मासणकिाि कोकाटे, सिणश्री 

अजय चौधिी, असमन पटेल, ॲङ अशोक पिाि, सिणश्री दीपक 

केसिकि, सांग्राम थोपटे, दीपक चव्हाण, सांजय सशिसाट, 

कु.प्रसणती सशांद,े  श्री. दौलत दिोडा, डॉ. सांजय िायमलुकि, 

सिणश्री कैलास गोिांट्याल, िोसहत पिाि, सचमणिाि पाटील, 

असमत झनक, धमणिािबाबा आत्राम, डॉ.िाहुल पाटील,     

सिणश्री कुणाल पाटील, सांग्राम जगताप, सांजय िाठोड, सशरिष 

चौधिी, श्रीमती सिोज असहिे, सिणश्री प्रताप सिनाईक, सभुाष 

धोटे, बाळासाहबे आजबे, सदा सिििणकि, श्रीमती सलुभा 

खोडके, श्री.बाबासाहबे पाटील, डॉ.तानाजी सािांत,           

सिणश्री माधििाि जिळगािकि-पाटील, शेखि सनकम, असनल 

बाबि, पी.एन. पाटील (सडोलीकि), मनोहि चांसद्रकापिेु, िाजन 

साळिी, सशिीषकुमाि नाईक, सदलीप बनकि, भितशेठ 

गोगािले, िाजेश एकडे, ससुनल भसुािा, सकशोि पाटील, श्रीमती 

प्रसतभा धानोिकि, श्री चतेन तपेु, डॉ.बालाजी सकणीकि, सिणश्री 

सिकास ठाकिे, अतलु बेनके, ज्ञानिाज चौगलेु, बळिांत 

िानखडे, ससुनल शेळके, सांजय पोतनीस, िाज ुपाििे, ससुनल 

सटांगिे, प्रकाश फातपेकि, सांजय जगताप, सदलीप मोसहते-

पाटील, िैभि नाईक, सिक्रमससांह सािांत, सांसदप क्षीिसागि, 

मांगेश कुडाळकि, सहसिाम कोिोटे, िाजेश पाटील, प्रकाश 

आसबटकि, मोहनिाि हांबडे, अण्णा बनसोडे, ससुनल िाऊत, 

सहिामण खोसकि, मकिांद जाधि-पाटील, कैलास पाटील 

(घाडगे), धीिज दशेमखु, आशतुोष काळे, बालाजी 
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कल्याणकि, ऋतिुाज पाटील, िाज ूकािेमोिे, सांजय गायकिाड, 

िाज ु आिळे, सनलेश लांके, सहुास (अण्णा) काांद,े सझशान 

ससद्दीकी, डॉ.सकिण लहामटे, सिणश्री सनतीनकुमाि दशेमखु, लहू 

कानडे, इांद्रसनल नाईक, सांतोष बाांगि, मानससांग नाईक, उदयससांग 

िाजपतू, चांद्रकाांत निघिे, िमेश बोिनािे, सनतीन पिाि, सिश्वनाथ 

भोईि, बबनिाि सशांद,े प्रकाश सिु,े शाांतािाम मोिे, िमेश लटके, 

िमेश कोिगािकि, महेंद्र थोििे, महेंद्र दळिी, महशे सशांद,े ॲङ 

शहाजीबाप ू पाटील, सिणश्री योगेश कदम, श्रीमती लता 

सोनिणे, सिणश्री प्रसदप जसै्िाल, श्रीसनिास िनगा, सदलीप लाांडे 

सि.स.स. याांचा प्रस्ताि. 

 

श्री. असनल पाटील (अमळनेि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

म.सि.स. सनयम २९३ अन्िये पढुील प्रस्ताि माांडतो.  

"िाज्यातील असस्तत्िात असलेल्या ि दिुािस्था झालेल्या ग्रामीण िस्त्याांची 

दजोन्नती किणे यासाठी मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ छया धतीिि िाज्यात 

मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ या योजनेची टप्प्याटप्प्यात अांमलबजािणी 

किण्यात आली असणे, प्रथम टप्प्यात िस्ते दजोन्नतीसाठी १० हजाि सकलोमीटि 

लाांबीिि काम किण्यात येणाि असनू त्यापैकी सन २०२१-२२ या िषाणत  ३ हजाि 

सकलोमीटि लाांबीिि काम किण्यात येणे, या प्रकल्पाची एकूण सकां मत  ७ हजाि ५०० 

कोटी रुपये असणे, सन २०२२-२३ मध्ये ३ हजाि कोटी इतक्या सनधीची आिश्यकता 

असनू िस्त्याछया कामात सनधी कमी पडल्यास नाबाडण बँक, आसशयाई सिकास बँक 

िा तत्सम सांस्थेकडून कजणरुपी सनधी उपलब्ध करुन घेण्याचा सनणणय सधु्दा शासनाने 

घेतलेला असणे, मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ मध्य ेबऱ्याच त्रटुी असनू त्या 

दिू किण्याची आिश्यकता असणे, पांतप्रधान ग्रामसडक योजनेअांतगणत एकूण ६ हजाि 

५५० सकलोमीटि िस्त्याचा प्रस्ताि कें द्र शासनाकडे सादि किण्यात आला असनू 

पसहल्या टप्प्यात २९२५ सकलोमीटि बाांधकामाला मान्यता प्राप्त झाली असनू 

२०१७७ कोटी रुपये खचण होणाि असणे, ग्रामीण भागातील कोिोनामिुीछया कामाला 

प्रोत्साहन समळािे यासाठी िाज्यातील प्रत्येक महसलूी सिभागात पसहल्या ३  
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श्री. असनल पाटील... 

ग्रामपांचायतींना अनकु्रम े५० लाख, २५ लाख ि १५ लाख रुपयाांचे बक्षीस दणे्याचा 

शासनाने चाांगला सनणणय घेतलेला असणे, िाज्यात ५ लाख ४२ हजाि ९४४ मसहला 

स्ियांसहाय्यता गट कायणित असनू ५५ लाख ३५ हजाि ४३२ कुटूांबाांचा त्यात समािशे 

किण्यात आला असनू ११ हजाि १४०  कोटी  रुपयाांचे  कजणिाटप  किण्यात आलेले 

असणे, प्रधानमांत्री सकु्ष्म अन्न प्रसक्रया योजनेअांतगणत १० हजाि २३१ गटाांना २६ कोटी 

रुपये बीजभाांडिल िाटप किण्यात आलेले असणे, ग्रामीण भागातील घिकूलाांछया 

सनसमणतीला गती दणे्यासाठी ग्रामीण महाआिास असभयानाचा शासनाने प्रािांभ केला 

असनू आतापयांत ४ लाख २५ हजाि घिकुले पणुण किण्यात येण,े महात्मा गाांधी िाष्ट्रीय 

िोजगाि हमी योजनेतनू ५,३९,५२,२६८ इतके मनषु्ट्यबळ सनसमणती किण्यात येणे. 

स्िछि भाित समशनमधनू ८ लाख ७८ हजाि ७११ शौचालय े बाांधण्यात येण.े 

प्रधानमांत्री उज्ज् िला योजनेतनू ५ लाख ७५ हजाि १८३ मसहलाांना गॅस जोडणी दणे्यात 

आलेली असणे, सौभाग्य योजनेतनू ५ लाख ७८ हजाि १५१ सिद्यतु जोडण्या दणे्यात 

आलेल्या असणे, अनसुसूचत जमातींचे बनािट जात िैधता प्रमाणपत्रे सादि करुन इति 

जातीछया उमेदिािाांनी शासकीय नोकिी समळसिली असणे, ज्याांनी अशी बनािट 

जातप्रमाणपत्रे सदली आहते त्याांछयािि कायणिाही किण ेआिश्यक असण,े आसदिासी 

शालेय सिद्याथी ांनींना शालेय भत्ता गले्या २० िषाणपासनू प्रत्येक सदिशी १ रुपया 

दणे्यात येतो त् यात िाढ करुन आसदिासी सिद्याथी ांनीना कमीतकमी १० रुपये शालेय 

भत्ता दणे्यात येण.े मानि सिकास सनदशेाांकास उांची दणे्यासाठी िाज्य शासनाने 

आांतििाष्ट्रीय क्रीडा सिद्यापीठ िाज्यात सरुु किण्याचा महत्िपणूण सनणणय घेतलेला 

असणे, ऑसलसम्पकसाठी िाज्यातील सनिड झालेल्या १० खळेाडूांना प्रसशक्षण ि 

सिािासाठी रु. ५ कोटी इतकी आसथणक सहाय्य किणािे दशेातील महािाष्ट्र एकमेि 

िाज्य असनू निीन व्यायाम शाळेछया बाांधकामाची मयाणदा ७ लक्ष रुपयािरुन १२ 

लक्ष इतकी किण्याची आिश्यकता, निीन व्यायाम शाळाांछया सासहत्य खिेदीसाठी 

जास्त सनधीची तितदू किण्यात यािी, डीपीसी योजनेअांतगणत सक्रडाांगण सिकास 

योजनेला व्यापक स्िरुप दिेनू तितदू ७ लक्ष रुपयािरुन १० लक्ष किण्यात यािी त्यात 

िसनांग रॅक (Running Track) जॉसगांग रॅक सिकससत किािे जेण े करुन ग्रामीण 

भागातील सिद्याथ्याांना पोलीस भिती ि इति मैदानी खळेासाठी चालना समळेल, 

सिदशेी गायींछया जातीपैकी सिाणत जास्त दधू दणेािी गाय होलस्टीन सफ्रजीयन        
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श्री. असनल पाटील... 

(एका िेतात सिासिी ९ तीे १२ हजाि सलटि) ही आह.े  तसेच भाितीय जातीपैकी 

सिाणत जास्त दधु दणेािी गाय साहीिाल (एका िेतात सिासिी ४ ते ६ हजाि सलटि) 

ही आह.े महािाष्ट्र िाज्यातील जातीपैकी सिाणत जास्त दधु दणेािी गाय दिेणी (एका 

िेतात १ ते दीड हजाि सलटि) ही आह.े  होलस्टीन सफ्रसजयन गाय सध्या पणुे येथील 

भाग्यलक्ष्मी फामण, येथे असनू भाितीय िाताििणात ही गाय एका िेतात ११५०० 

सलटि दधू दते आह.े होलस्टीन सफ्रसजयन गाय िाज्यात आणण्यासाठी शेतकऱ्याांना 

अनदुान दणे्याची गिज, याबाबत िाज्य शासनाने केलेली ि किाियाची कायणिाही 

सिचािात घेण्यात यािी. 

 ताहिका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू

इसछितो की, आपण सांपणूण प्रस्ताि िाचण्याची आिश्यकता नाही.  त्यामळेु आपण 

आपल्या भाषणास सरुूिात किािी. 

 श्री. असनल पाटील : अध्यक्ष महोदय, सनयम २९३ अन्िये सत्ताधािी पक्षाछया 

ितीने जो प्रस्ताि या सठकाणी माांडण्यात आलेला आह ेत्यािि मी माझे मत व्यि 

किणाि आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तािान्िये आज िेगिगेळ्या सिभागािि बजटेछया 

माध्यमातनू सातत्याने आपल्याला चचाण ऐकायला समळते.  पिांत ु ग्रामीण भागाचा 

सिचाि किता त्या भागाकडे खऱ्या अथाणने लक्ष दणे्याची आिश्यकता असेल ति त े

ग्राम सिकास सिभागामाफण त दणेे आिश्यक आह.े  दसुिा सिभाग म्हणजे पशसुांिधणन 

आह.े  यिुकाांछया सिकासाछया दृष्टीने क्रीडा सिभागाछया माध्यमातनू काम झाले 

पासहजे.   

अध्यक्ष महोदय, हा प्रस्ताि माांडताना मला असतशय आनांद होत आह.े  

ग्रामसिकास सिभागाछया माध्यमातनू मागील सिकािने दखेील मखु्यमांत्री ग्राम सडक 

योजनेछया टप्पा क्रमाांक १ मधनू चाांगल्या पध्दतीने काम किण्याचा प्रयत्न केला आह.े  

या योजनेतनू ग्रामीण भागातील िस्त्याांची दजोन्नती किण्याचा प्रयत्न झाला आह.े  
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श्री. असनल पाटील... 

िस्त्याांछया दजोन्नती बोलायच ेझाले ति जिळपास २ लाख सक.मी. ग्रामीण िस्त्याांची 

मग ते व्ही.आि.मधील असतील सकां िा ओ.डी.आि.मधील असतील.  पण २ लाख 

सक.मी. ग्रामीण िस्त्याांछया लाांबीचे काम ग्राम सिकास सिभागाछया माध्यमातनू हाती 

घेतले आह.े   

अध्यक्ष महोदय, आज िाज्याछया उपमखु्यमांत्रयाांनी सित्त सिभागाकडून 

जिळपास १० हजाि सक.मी. िस्त्याांचे दसुऱ्या टप्प्यातील काम किण्याचे सनयोजन 

केले आह,े त्याची आखणी केली आह.े  त्यानसुाि त्याांनी सनधी सधु्दा उपलब्ध करुन 

सदला आह.े  पिांत ुप्रधानमांत्री ग्रामसडक योजनेछया आधािािि मखु्यमांत्री ग्रामसडक 

योजनेचे कामकाज किण्याचा शासनाचा मानस आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. असनल पाटील.... 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातनू माननीय ग्रामसिकास मांत्रयाांना माझी 

एकच सिनांती आह ेकी, व्हीआि सकां िा ओडीआि असेल तिी मखु्यमांत्री ग्रामसडक 

योजनेमध्ये काही प्रमाणात २ लाख सकमीपैकी १० हजाि सकमी टप्पा २ मध्ये पणूण 

किता येऊ शकते. पिांत,ु ग्रामीण भागामध्ये व्हीआि आसण ओडीआिसाठी पैसे कस े

उपलब्ध किायचे ही सिाांत मोठी अडचण आह.े डीपीडीसीछया माध्यमातनू प्रत्येक 

माननीय पालकमांत्री सकां िा सजल्हा सनयोजन सकां िा सजल्हा परिषदछेया माध्यमातनू 

ग्रामीण िस्ते सकां िा इति सजल्हा मागाांसाठी ३०:५४ सकां िा ५०:५४ या हडेखाली थोडे 

पैसे दणे्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. यासाठी िाज्याकडून अथणसांकल्पामध्ये जे 

पैसे उपलब्ध करुन सदले जातात जसे सािणजसनक बाांधकाम सिभागासाठी १५ हजाि 

कोटी रुपये सकां िा इति कोणत्याही सिभागाला ७  हजाि कोटी रुपये सकां िा ८ हजाि 

कोटी  रुपये उपलब्ध करुन सदले असतील ति  ग्रामसिकास सिभागामध्ये स्पेसससफक 

ज्या िस्त्याांिि मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना सकां िा प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजनेचे काम 

होत नसेल ति बहुताांश आमदािाांना डीपीडीसीछया माध्यमातनू फाि न्याय दतेा येत 

नाही. मला आपल्याकडून अशी अपेक्षा आह े की, ज्यािेळेला ग्रामपांचायतीमध्ये 

एखाद ेसजल्हा परिषद सदस्य,एखाद ेआमदाि सकां िा एखाद ेखासदाि जात असतील  

ति त्याला प्रामख्याने एक प्रश्न सिचािला जातो की, "आमछया िस्त्याचे काय होणाि 

आह?े" पिांत ुतो िस्ता ग्रामीण सकां िा इति सजल्हामागण असतो. त्याला िाज्य सिकािछया 

बजेटमधनू पैसे सदले जात नाहीत. त्याला डीपीडीसीमधनू पैसे सदले जातात.  पिांत ुसतथे 

डीपीडीसीचा सनधी तोकडा पडतो. िाज्याने असा सनणणय घेतला पासहजे की, ज्या 

पद्धतीने िाज्य महामागाणला सकां िा प्रमखु सजल्हा मागाणला जसे िाज्य शासनाछया 

माध्यमातनू पैसे समळतात तसेच एसआि प्रोगॅ्रम व्हीआि आसण ओडीआिसाठी सदु्धा 

प्राप्त झाला पासहजे.  

अध्यक्ष महोदय, मी माननीय ग्रामसिकास मांत्रयाांचे आभाि मानतो की, त्याांनी 

मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेछया बाबतीत माननीय सित्त मांत्री श्री. असजत पिाि 

याांछयाशी चचाण केली. मागछया असधिेशनामध्ये त्याची घोषणा झाली. त्यानांति  
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श्री. असनल पाटील.... 

कोसिडची परिसस्थती सनमाणण झाली म्हणनू आपल्याला त्या योजनेिि जास्त काम 

किता आले नाही. पिांत ु आता त्या कामाला सरुुिात झाली आह.े माननीय 

ग्रामसिकास मांत्रयाांनी या बाबतीत सातत्याने बैठका घेतल्या आसण चचाण केल्या. 

मागछया मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये ज्या थोडया त्रटुी सदसत असतील ति त्या 

कोणत्या माध्यमातनू  दिू करुन आपल्याला चाांगले काम किता येऊ शकते असे त्याांनी 

माांडण्याचा प्रयत्न केला आसण त्या समस्या सदु्धा जाणनू घेतल्या.  

अध्यक्ष महोदय, मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेछया माध्यमातनू येणाऱ्या काळात 

ज्या िस्त्याांची सनसमणती होणाि आह े त्यासाठी मी माननीय मांत्रयाांना एकच सिनांती 

किणाि आह ेकी, आपल्या माध्मातनू लॉन्च होणािी ही योजना तयाि होणाि आह े

त्यासाठी ७५ लाख रुपये प्रसतसकमी िस्ता बनिायचा असले त्यामध्ये आपण काय 

काय बनिले पासहजे ह ेआम्ही बैठकीमध्ये सजेस्ट केले होते. त्या बैठकीमध्ये सजेस्ट 

केल्याप्रमाणे आपण ते घ्यािे.  

अध्यक्ष महोदय, िस्त्याची एकदा लाांबी झाल्यानांति महािाष्ट्रातील ग्रामीण 

भागात मोठ्या प्रमाणािि सिकास सदसणाि आह.े िस्त्याांची सनसमणती होत असताना 

खिोखि ग्रामीण भागात मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेछया माध्यमातनू एखादा िस्ता 

झाल्यानांति त्या गािाला आनांद प्राप्त होतो. तसेच मोठया प्रमाणािि दळणिळणाची 

साधने सनमाणण होतात. त्या साधनाांमध्ये आसण सिकासामध्ये मोठया प्रमाणािि भि 

पडते. या िस्त्याांबिोबि ग्रामसिकास सिभागाची आणखी एक समस्या अशी आह ेकी, 

२ लाख ३ हजाि सकमी लाांबी व्हीआि आसण ओडीआिछया माध्यमातनू प्रत्यक्ष सदसत 

असली तिी सदु्धा त्यामध्ये अनेक िस्ते असे असतात की, सतथे शेतीची अडचण 

आलेली असते. त्याबिोबि भ-ूसांपादनाची अडचण आलेली असते. भ-ूसांपादन 

किायचे असेल ति त्यासाठी पिेुसा पैसा सदला जात नाही. याची सदु्धा आपल्याला 

व्यिस्था किणे आिश्यक आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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ग्रामीण भागाती िस्ते, शेतसशिाि िस्त्याांकरिता िाज्य शासन, कें द्र शासनाकडून सनधी 

सदला जाणाि आह.े शेतकऱ्याांसाठी महत्त्िाचे असणािे ग्रामीण िस्ते याांची व्यिस्था 

जि होत असेल ति ते खपू फायद्याचे होईल. एमआिइजीएस, निेगाछया माध्यमातनू 

शेतापयांत जाणािे शेतसशिाि िस्ते येणाऱ्या काळात होणाि आहते. पिूी यामध्ये अनेक 

सक्लष्ट अटी होत्या. यािि सिभागातील असधकाऱ्याांनी अनेक बैठका घतेल्या ि या 

सक्ल्ष्ट अटी आता दिू झाल्या आहते. याकरिता शासनाचे मी असभनांदन कितो, आभाि 

मानतो. ग्रामीण भागामध्ये िाहणािे, दगुणम भागातील शेतकिी आपल्या डोक्यािरून 

२-३ थैल्या खताछया घेऊन जातात. आपण शहिात िाहतो, चाांगल्या गाडीत प्रिास 

कितो मात्र ग्रामीण भागातील शेतकिी  पािसात गडुघाभि सचखलातनू त्याचे बैलगाडे 

घेऊन जातो, तेव्हा त्याछया बैलाांचे हाल बघनू त्या शेतकऱ्याछया डोळयात पाणी येते.  

माझाी आपल्याला कळकळीची सिनांती आह.े  िाज्य िस्ते, प्रमखु सजल्हा मागण आहते 

जेिढे महत्त्िाच े  आहते, त्या पेक्षा शेतकऱ्याछया दृष्टीने शेतात जाणािा शेतसशिाि 

िस्ता असधक महत्त्िाचा असतो. आपण जिळपास १ लाख सक.मी. शेतसशिाि 

िस्त्याांचा प्रस्ताि मान्यतकेरिता सकां िा काम पणूण किण्यासाठी हाती घेतला आह.ेतो 

कमी करु नये. 

 अध्यक्ष महोदय,  ३०५४ छया  हडेअांतगणत सजल्हा परिषदकेडे सनधी िगण केला 

जातो. हा सनधी डीपीडीसीछया माध्यमातनू सदला जातो. मात्र बऱ्याच अांशी अशी 

परिसस्थती असते की, तोकड्या यांत्रणेमळेु हा सनधी सजल्हा परिषदमेध्ये २-२ िषे खचण 

होत नाही. या अखसचणत सनधी बाबत काही तिी धोिण ठििािे लागले. आमची एक 

सिनांती आह.े सजल्हा परिषदचेा हा सनधी कमी केला पासहजे. आमदािाांछया माध्यमातनू 

मी सचूि ू इसछितो, सिनांती कितो. माननीय पालक मांत्रयाांछया माध्यमातनू सजल्हा 

परिषदकेडे ३०५४, ५०५४ हडेअांतगणत जो सनधी  सदला जातो तो  तो आपल्याकडे 

ठेिािा. या सांबांधी माननीय आमदािाांना  असधकाि द्यािा. अनेकदा अशी परिसस्थती 

असते की, डीपीडीसीछया माध्यमातनू सजल्हा परिषदकेडे िस्त्याकरिता सनधी सदला  
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जातो. एखादी सजल्हा परिषद ही ५० ति  ६० ते ७० सदस्याांची असत.े २५ कोटी 

रुपये सजल्हा परिषदकेडे िस्त्याछया कामासाठी सनधी सदला ति िेगिेगळया 

सिभागाकरिता त्या सदस्याांमध्ये िाटा पाडािा लागतो ि प्रत्येक सदस्याला थोडा –

थोडा सनधी द्यािा लागतो. डीपीडीसीमधनू जो सनधी सदला जातो त्याची सिभागणी 

सजल्हा परिषदछेया बाांधकाम ससमतीकडे जाते. तेथे गेल्यानांति प्रत्येक सदस्याला 

आपल्याला न्याय समळािा सकां िा  सदस्सयाांना खषू किण्यासाठी थोडा –थोडा सनधी 

सदला जातो. एखाद्या सदस्याला ५० लाख रुपये सदल्यानांति सजल्हा परिषदछेया 

गटामध्ये जि २५ गािे असतील ति तो या सिण २५ गािाांचे समाधान किण्याचा प्रयत्न 

कितो. ह ेसिण आपण आपल्या िाजकीय जीिनामध्ये आपण पासहले असेल. प्रत्येक 

सदस्य हा आपल्या गािाांना, जे त्याछया गटात येतात त्याांना खषू किण्याकरिता त्याला 

समळणािा डीपीडीसीमधील सनधी सितरित किण्याचा प्रयत्न कितो. त्याछया 

मतदािसांघाची लाांबी जि ५० सकमी असेल ि त्याला ५० लाख रु. समळाले असतील 

ति तो प्रत्येक गािात २-४ लाखाचे काम किण्याचा प्रयत्न कितो.   

        यानांति श्रीमती सगिप... 
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पिांत,ु त्या गािामध्ये पोहोचण्यासाठी िस्त्याची लाांबी ५ सक.मी. असेल ति तो केिळ 

५०० मीटि, ७०० मीटिचा िस्ता कितो. त्यामळेु तो ५०० मीटिचा िस्ता तयाि होतो. 

मात्र मागचा साडेचाि सक.मी.चा िस्ता जैसे थे असतो. त्यामळेु माझी आपल्याला 

सिनांती आह ेकी, या पैशामध्ये आपण आमदािाांना थोडा फाि सहस्सा िाढिनू सदला 

सकां िा त्यातनू सदला कािण आमदािाांना पणूण तालकुा पाहायचा असतो. कुठे तिी ३-४ 

सक.मी. ची in-tact  लेन झाली पासहजे असा एक सिचाि किता येऊ शकतो. 

  अध्यक्ष महोदय, प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजनेछया माध्यमातनू फाि मोठ्या 

प्रमाणािि उप मखु्यमांत्री महोदय, मखु्यमांत्री महोदय ि ग्रामसिकास मांत्री महोदयाांनी 

फाि चाांगले काम किण्याचा सनणणय ति घतेलेलाच आह.े पिांत,ु यासाठी सनधी उपलब्ध 

करुन सदला असले, यासाठी प्रयोगशाळा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी प्रयत्न झाले 

असतील, त्यासाठी लागणािा स्टाफ असेल त्याबाबत ग्रामसिकास मांत्री महोदयाांना 

आम्ही एक सिनांती केलेली होती.  

  अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तािाछया माध्यमातनू आपल्याला ह ेसाांगायची इछिा 

आह े की, आता समजा एखाद्या तालकु्याकरिता यांत्रणा उभी केली असेल... १५ 

तालकु्याांचा जळगाि सजल्हा असेल ति, त्या सठकाणी १३ जणाांचा स्टाफ असेल 

आसण धळेु सजल्हा ४ तालकु्याांचा असेल त्या सठकाणी दखेील १३ लोकाांचाच स्टाफ 

असतो. याचासधु्दा कुठे तिी समतोल आपण िाखला पासहजे, अशी माझी सिनांती 

आह.े 

   अध्यक्ष महोदय, प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये सिाणत महत्िाचा सिषय 

असा आह ेकी, त्यामध्ये आम्ही सकतीही ठिसिले तिी दखेील पासहजे तशी लाांबी प्राप्त 

होऊ शकत नाही. मानि सिकास सनदशेाांकानसुाि मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना असेल, 

प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजना असेल याांची आज त्या त्या सजल्ह्यामध्ये फाि मोठ्या 

प्रमाणािि कामे झालेली सदसतात.  
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  अध्यक्ष महोदय, मानि सिकास सनदशेाांकाछया नािाखाली एखाद्या आसदिासी 

सजल्ह्यामध्ये पैसा मांजिू झाला ति, खिोखि त्या आसदिासी भागामध्ये त ेकाम होत े

का ति नाही होत. माझ्या जे लक्षात आले आह ेत्यानसुाि जि एखाद्या आसदिासी 

सजल्ह्यामध्ये ४ तालकु्याांपैकी २-३ तालकेु आसदिासी असतील ति तो तो पैसा त्या 

सांपणूण सजल्ह्यामध्ये िस्त्याांछया माध्यमातनू सकां िा लाांबी मांजिू किण्याछया माध्यमातनू 

सितरित केला जातो.  

  अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला आग्रहाची सिनांती आह.े मी ग्रामसिकास 

मांत्री महोदयाांना याबाबतीत फाि सनिेदने सदली.  आपण जो मानि सिकास सनदशेाांक 

सांपणूण महािाष्ट्रात सनसित केला असेल त्याबाबतीत प्रामखु्याने सिचाि केला पासहजे. 

त्या सिधानसभा क्षेत्रातील जो ५० टक्के मानि सिकास सनदशेाांक असेल ... त्या 

सिधानसभा के्षत्रातील लोकसांख्येछया आधािािि सनणणय घेतला पासहजे. ४ 

तालकु्याांचा धळेु सजल्हा असेल, नांदिूबाि सजल्हा असेल तथेे दखेील तेिढेच सक.मी. 

मांजिू होतात. जळगाि सजल्हा १५ तालकु्याांचा असनू  दखेील त्या सठकाणीसधु्दा 

तेिढेच सक.मी. मांजिू होतात. माझी आपल्याला कळकळीची सिनांती आह े की, 

आपल्या माध्यमातनू सांपणूण महािाष्ट्रामध्ये समान न्याय झाला पासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामसिकास सिभागाछया माध्यमातनू बसक्षसाछया 

बाबतीत आपल्या पांचायतींछया माध्यमातनू जिळपास ५० लाख असतील, २५ 

लाख असतील... ज्याांनी कोसिडछया परिसस्थतीत चाांगले काम केले.... त्या 

ग्रामपांचायतींमध्ये आपण चाांगला उपक्रम िाबसिला. मी खिोखि ग्रामसिकास मांत्री 

महोदयाांचे असभनांदन कितो, आभाि मानतो. त्याांनी ग्रामपांचायतीला सदलासा 

दणे्याछया दृसष्टकोनातनू फाि चाांगले पाऊल उचलले. 

  अध्यक्ष महोदय, ग्राम सिकास सिभागाछया माध्यमातनू ग्राम पांचायतीसाठी 

अजनू एक चाांगले पाऊल उचलले गेले ते म्हणजे आज ग्रामसिकास सिभागाछया 

माध्यमातनू ग्रामीण पातळीिि जीणण अिस्थेत असलेल्या ग्राम पांचायतींची नव्याने 

सनसमणती केली जाते.  
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श्री.असनल पाटील.... 

  अध्यक्ष महोदय, या सिण बाबी ज्यािेळेस लक्षात येतात. कोसिड सािखी 

परिसस्थती ज्यािेळेस या िाज्याने फाि मोठ्या प्रमाणािि पासहली, अशा िेळेस 

आपल्या ग्राम सिकास सिभागाछया माध्यमातनू मसहला खास करुन ज्या मसहलाांना 

फाि मोठ्या प्रसांगाला तोंड द्यािे लागले, ज्याांछया आयषु्ट्यात फाि मोठ्या प्रमाणािि 

अडचणी सनमाणण झाल्या असतील, अशा मसहला आज िोट्या-िोट्या व्यिसायातनू 

दोन पैसे कमाऊ शकतात. अशा मसहलाांना पिूी केिळ २० हजाि रुपयाांची मदत प्राप्त 

होत होती. त्याांना आज ३० हजाि रुपयाांची मदत ग्राम सिकास सिभागाछया 

माध्यमातनू सदली जाते. त्यामळेु मसहलाांना सांिक्षण समळण्याछया दृसष्टकोनातनू ि 

चाांगले काम किण्याछया दृसष्टकोनातनू फाि मोठ्या प्रमाणािि मदत झालेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, कोसिड परिसस्थतीमध्ये काम किताना सिाणत मोठी अडचण 

अशी होती की, .... 

नांति श्री.सशांद े... 
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श्री.असनल पाटील... 

या कालािधीत कोणी घिाबाहिे पडत नव्हत.े या कोसिड कालािधीत आिोग्य 

सिभाग, पोलीस सिभागाकडे लक्ष सदले गलेे. महसलू सिभागाने काम केल्याच े

साांगण्यात येते. कोसिड कालािधीत सिाणत चाांगले काम ग्रामपांचायत स्तिाििील 

ग्रामपांचायतीचे सिण कमणचािी, मसहला कमणचािी, आशा सेसिका, अांगणिाड्या याांछया 

माध्यमातनू प्रत्येक गािातील प्रत्येक व्यिीच ेसांिक्षण किण्याचे काम झाले आह.े 

सित्त मांत्री महोदयाांनी कोसिड परिसस्थतीत चाांगले काम केल्याबद्दल कमणचाऱ् याांना १ 

हजाि रुपये प्रोत्साहनपि अनदुान दणे्यात आले आह.े त्याप्रमाणे असांघटीत ि सांघटीत 

कमणचाऱ्याांछया सांदभाणत सिचाि किािा, अशी माझी ग्रामसिकास मांत्री महोदयाांना 

सिनांती आह.े आशा सेसिकाांछया सांदभाणत साांगताना आनांद िाटतो की, त्याांनी कोसिड 

कालािधी स्ित:छया जीिाची पिाण न किता उत्कृष्ट काम िाज्यासाठी ि त्याांछया 

भागासाठी केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पशसुांिधणन सिभागासाठी काही प्रमाणात सनधी उपलब्ध 

करुन दणे्यात आला आह.े शेतकिी शेतीिि अिलांबनू न िाहता त्याला जोडधांदा सरुु 

किण्यासाठी मदत किण्याचा सिचाि किण्यात यािी. माननीय मांत्री श्री.ससुनल केदाि 

याांचे मी असभनांदन कितो. त्याांचे पशसुांिधणन ि क्रीडा सिभागाछया सिकासासाठी 

चाांगले ि प्रामासणक प्रयत्न सरुु आहते. पिदशेामध्ये होलस्टीन फ्रीजीयन गाय िाज्यात 

आणण्यासाठी त्याकरिता शेतकऱ्याांना अनदुान दणे्यासाठी मांत्री महोदय प्रयत्न किीत 

आहते. होलस्टीन फ्रीजीयन गाय ११,५०० सलटि दधू एका िेतामध्ये दऊे शकते, 

अशी मासहती त्याांनी सदली आह.े अशा गायींचे ग्रामीण भागात सितिणासाठी प्रयत्न 

किता आले ति या शासनाछया दृष्टीकोनातनू फाि चाांगली गोष्ट होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, मी सत्ताधािी पक्षाछया प्रस्तािािि असधक बोलणाि नाही. हा 

प्रस्ताि आपण सिाांनी सभागहृाछया पटलािि ठेिािा ि त्यािि योग्य सनणणय घेण्यात 

यािा, अशी सिनांती कितो ि माझे भाषण पणूण कितो. धन्यिाद ! 

---------- 
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 डॉ.सांजय कुटे : अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी या सत्ताधािी पक्षाच े

सन्माननीय सदस्य श्री.असनल पाटील ि इति सन्माननीय सदस्य याांनी म.सि.स.सनयम 

२९३ अन्िये माांडलेल्या ठिािािि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तािामध्ये ज्या सन्माननीय सदस्याांची नािे आहते, 

त्यासिाांचे मी असभनांदन कितो. हा प्रस्ताि एका ओळीत माांडता येऊ शकतो. 

सन्माननीय सदस्य श्री.असनल पाटील याांनी मळू गाभा सिसरुन आपले मदु्द ेमाांडले 

आहते. 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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डॉ. सांजय कुटे....... 

माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांचे असभनांदन किणे हचे या प्रस्तािाचा मळू गाभा 

आह.े त्यामळेु एका ओळीमध्ये माननीय श्री. निेंद्र मोदी याांचे असभनांदन केले असत े

ति हा प्रस्ताि पणूण झाला असता. िोज सकाळी उठल्यापासनू ते िात्री झोपेपयांत 

माननीय श्री. निेंद्र मोदी याांछयािि टीका किणे ह ेमहासिकास आघाडी सिकािचे एक 

प्रकािे काम झालेले आह.े  या सिकािमधील अनेकजण असतशय खालछया 

शब्दाांमध्ये दखेील माननीय पांतप्रधान याांछया बद्दल भाष्ट्य कितात. त्याचा उल्लेख मी 

येथे किणाि नाही. माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांचे सव्हजन ि त्याांनी सनमाणण 

केलेल्या योजना या महािाष्ट्र सिधानसभमेध्ये माांडत असताना त्याांचे असभनांदन 

किण्याचे साधे सौजन्य दखेील सन्माननीय सदस्य श्री. असनल पाटील याांनी दाखसिले 

नाही. माननीय श्री. निेंद्र मोदी याांचे असभनांदन ि कौतकु किण्याचे दानत या 

सिकािमध्ये नाही, ह ेयािरून स्पष्ट होते. 

 अध्यक्ष महोदय,  सत्ताधािी पक्षाांने अशा प्रकािचा प्रस्ताि माांडल्यामळेु मला 

आनांदच झालेला आह.े या प्रस्तािामध्ये प्रधानमांत्री ग्राम सडक योजनेचा उल्लेख 

केलेला आह.े या योजनेसाठी  कें द्र सिकािकडून सनधी उपलब्ध करून सदला जात 

आह.े ग्रामीण भागातील िस्ते चाांगले व्हािेत, ह ेकें द्र सिकािचे सव्हजन आह.े तसचे 

सेंरल रिझव्हण फां डाचा उल्लेख दखेील या प्रस्तािामध्ये किण्यात आलेला आह.े 

ग्रामीण भागामध्ये होत असलेल्या नॅशनल हायिेचा उल्लेख दखेील केलेला आह.े 

मोदी सिकाि सत्तेमध्ये येण्यापिूी दशेातील कोणत्याही तालकु्यामध्ये नॅशनल हायिचे े

काम किण्यात आले नव्हते. पिांत ु आता एका तालकु्यामध्ये दोन-दोन नॅशनल 

हायिेची कामे किण्यात आलेली आहते.  

 अध्यक्ष महोदय,  मसहला स्ियांसहाय्यता बचत गटाचा उल्लेख दखेील या 

प्रस्तािामध्ये किण्यात आलेला आह.े सदि सव्हजन ह े कें द्र सिकािचेच आह.े 

पांतप्रधान घिकुल योजनेचा दखेील उल्लेख किण्यात आलेला आह.े या योजनेसाठी 

कें द्र सिकािकडून सनधी उपलब्ध करून सदला जातो. स्िछि भाित समशन ह ेअसभयान 

दखेील कें द्र सिकािनेच िाबसिले आह.े 
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डॉ. सांजय कुटे....... 

या असभयानासाठी कें द्र सिकािकडून सनधी उपलब्ध करून सदला जातो. पिांत ु या 

बाबतचा उल्लेख दखेील िाज्यातील सत्ताधािी पक्षाछया प्रस्तािामध्ये केलेला आह.े 

सौभाग्य योजना ही दखेील कें द्र सिकािची योजना आह.े प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजना 

ही दखेील कें द्र शासनाची महत्त्िाकाांक्षी योजना आह.े  या योजनेतनू कें द्र शासनाने 

दशेातील अनेक मसहलाांना मोफत गॅसचे िाटप केलेले आह.े या योजनेसाठी कें द्र 

सिकािकडून सनधी उपलब्ध करून सदला जातो. पिांत ु या योजनेचा उल्लेख या 

प्रस्तािामध्ये केलेला आह.े उि प्रस्तािामध्ये कें द्र सिकािछया सिण योजनाांचा उल्लेख 

केल्यानांति कमीत कमी माननीय श्री. निेंद्र मोदी याांचे असभनांदन किण्याचे सौजन्य 

दाखसिणे आिश्यक होते. पिांत ुया सिकािने ते सौजन्य दाखसिलेले नाही.  

(सत्ताधािी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य बसनू बोलण्याचा प्रयत्न कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, मी उल्लेख केलेल्या योजनेपैकी एकही योजना माननीय 

डॉ.मनमोहन ससांह याांछया सिकािने सरुू केलेली नाही. ििील सिण योजना मागील सात 

िषाांमध्ये सरुू किण्यात आलेल्या आहते. गरिबासाठी गॅस, गरिबासाठी  शौचालय, 

गरिबाांसाठी घिकुल या मागील सात िषाणतील योजना आहते.  

(सत्ताधािी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य जागेिि बसनू बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

 अध्यक्ष महोदय, इांसदिा आिास ि आसदिासी समाजासाठी काँगे्रस सिकािने  

काही योजना आखल्या होत्या, याबद्दल माझ े दमुत नाही. पिांत ु दशेातील सिण 

सामान्याांचा सिचाि करून माननीय श्री. निेंद्र मोदी याांनी सिाांसाठी घिे या सांकल्पनेतनू 

घिकुल योजना सरुू केली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  उत्ति प्रदशे, मसणपिू, गोिा ि उत्तिाखांड या िाज्यातील जनतेने 

पनु्हा एकदा माननीय श्री. निेंद्र मोदी  याांछयािि सिश्वास ठेिलेला. कािण माननीय 

श्री.निेंद्र मोदी याांनी ििील प्रकािछया सिणसामान्य लोकाांछया उपयोगी असलेल्या 

योजना आखनू त्या अमलात आणलेल्या आहते. 
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डॉ. सांजय कुटे....... 

ििील सदि सिण योजना कें द्र सिकािने दशेातील सिण िाज्याांना लाग ूकेलेल्या आहते. 

यामध्ये कोणत्याही प्रकािचा भेदभाि केलेला नाही. त्यामळेु कें द्र सिकािछया सदि 

योजना दशेातील प्रत्येक नागरिकापयांत पोहोचलेल्या आहते.  

 अध्यक्ष महोदय,  मागील ५० िषाांमध्ये काँगे्रस सिकािने गरिबाांछया घिामध्ये 

सदिा दखेील लाि ू शकले नाही. पिांत ु माननीय श्री. निेंद्र मोदी याांनी केिळ सात 

िषाांमध्ये दशेातील अनेक गिीबाांना मोफत िीज जोडणी दऊेन त्याांछया घिामध्ये 

प्रकाश सनमाणण किण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  जल जीिन समशन योजना दखेील कें द्र सिकािचीच आह.े 

(सत्ताधािी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

सदि योजनेमध्ये िाज्याचा सहस्सा असला तिी सव्हजन मात्र कें द्र सिकािचे आह.े 

शहिाांमध्ये प्रत्येक व्यिीला २५० ते ३०० सलटि पाणी समळत होते आसण ग्रामीण 

भागातील प्रत्येक व्यिीला फि ३५ ते ४० सलटि पाणी समळत होते. 

यानांतर श्री.कुलकिी....... 
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ग्रामीण भागातील जनतलेा शदु्ध पाणी समळाले पासहजे. प्रत्येक नळाला शदु्ध पाणी 

समळाले पासहजे. यामळेु ही योजना तयाि किण्यात आली. या योजनेमळेु सिणच 

िाज्याांचा फायदा होणाि आह.े पिांत ुददुिैाने मागील िषी जल जीिन समशनकरिता २ 

हजाि कोटी रुपये दणे्यात आले होते. त्यािेळेस कोिोना काळ सरुु होता. ही बाब मान्य 

आह.े कदासचत प्रधान ससचिाांनी सहकायण केले नसेल. त्यािेळेस केिळ २०० कोटी 

रुपये िाज्य शासन खचण करु शकले. 

 श्री. गलुाबिाि पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ. सांजय कुटे 

ज्या सिषयाबाबत बोलत आहते तो सिषय या चचमेध्ये नाही. पाणी पिुिठा सिभागािि 

त्याांना बोलाियाचे असेल ति त्याांनी यासाठी स्ितांत्र चचाण आयोसजत किािी. मला 

मागणदशणन किािे. माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांनी जल जीिन समशन सरुु केले 

आह.े यात कें द्र सिकाि आसण िाज्य सिकािचा ५०-५० टक्के सहस्सा आह.े तसचे 

१० टक्के लोक िगणणीचा सहस्सा यात आह.े सभागहृाछया पटलािि चकुीची मासहती 

येऊ नये, म्हणनू मी ह ेबोलत आह.े दसुिे असे की, पांतप्रधान सडक योजना ही माननीय 

माजी पांतप्रधान श्री. मनमोहन ससांग सिकािछया कायणकाळात आली आह.े माननीय 

पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांनी त्यास उजाळा सदला आह,े ही बाब मला मान्य आह.े 

मला कोणत्याही िादात जाियाचे नाही. सन् माननीय सदस्य  डॉ. सांजय कुटे आसण 

माझ्यासह इतिही अनेक सन्माननीय सदस्य ग्रामीण भागातील आहते. आपल्या 

दोघाांना जेिढी यातील मासहती आह ेतेिढी इतिाांना नाही. त्यामळेु २ हजाि कोटी रुपय े

समळाले, ते का खचण झाले नाही, याची मासहती मी आपणास िैयिीपणे साांसगतलेली 

आह.े मी माजी पाणी पिुिठा मांत्रयाांची नेहमी मदत घेत असतो. ह ेमी िेकॉडणिि साांगणाि 

नाही.  

 डॉ. सांजय कुटे : अध्यक्ष महोदय, सभागहृाछया पटलािि चकुीची मासहती 

आली आह.े पांतप्रधान ग्रामसडक योजना ही स्ि. अटलसबहािी िाजपेयी याांछया 

कायणकाळात सरुु झाली आह.े सभागहृाछया पटलािि चकुीची मासहती येऊ नये म्हणनू 

मी ह ेसाांगत आह.े  
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 अध्यक्ष महोदय, िाज्याला कें द्र सिकािछया योजना आसण माननीय पांतप्रधान 

श्री. निेंद्र मोदी याांछया सव्हजनमधील ज्या योजना आहते त्यामधनू प्राप्त होणािा सनधी 

योग्य प्रकािे खचण झाला पासहजे. कें द्र सिकािकडून असधकासधक सनधी िाज्य 

सिकािला कशा प्रकािे समळेल, याचा प्रयत्न िाज्य सिकािने केला पासहजे. पिांत ुकेिळ 

कें द्र सिकाििि टीका किण्यात येते. महािाष्ट्रात ५ लाख ४२ हजाि २९४ मसहला 

स्ियांसेिी बचत गट आहते. यात ५५ लाख कुटुांबाचा समािेश आह.े यामध्ये ११ 

हजाि १४० कोटी रुपयाांचे कजण िाटप किण्यात आले आह.े या मसहला बचत 

गटाांकरिता कें द्र सिकाि आसण िाज्य सिकाि अनदुान दते असते. या बचत गटाांकरिता 

सिसिध योजना आहते. उमेदछया माध्यमातनूही मसहला बचत गटाांना मदत केली जाते.  

कें द्र सिकाि आसण िाज्य सिकािछया सहश्श्याछया माध्यमातनू बचत गटाांकरिता 

सिसिध योजना िाबसिल्या जातात. एमएसएमईछया माध्यमातनू १ कोटी रुपयाांच े

मायक्रो फायनान्स सदले जाते. हा सिभाग माननीय कें द्रीय मांत्री श्री. नािायण िाणे याांछया 

असधपत्याखाली आह.े त्याही सिभागाकडील सनधीकडे लक्ष सदले पासहजे. शहिी 

आसण ग्रामीण बचत गटाांकरिता एक कोटी रुपयाांपयांतछया योजनाांचा लाभ समळू 

शकतो. या सिभागािि लक्ष कें द्रीत केले आसण त्या सिभागाछया योजनाांची 

सजल्हास्तिािि सिभागाछया असधकाऱ्याांमाफण त मळेािे आयोसजत केले, असधकासधक 

मसहला बचत गटाांना या सिभागाछया योजनाांचा लाभ समळिनू सदला ति असधक लाभ 

समळेल.  

अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकाि आसण िाज्य सिकाि असा भेद न किता आपण 

दशेातील नागिीक आहोत, ह ेलक्षात ठेिले पासहजे. दशेाचा सिचाि करुन कें द्र सिकाि 

योजना िाबसित असते. कें द्र सिकािछया योजनाांचा असधकासधक िाटा िाज्यात कशा 

प्रकािे आणता येईल, मसहला बचत गटाांना कशा प्रकािे सक्षम किता येईल, यासाठी 

प्रयत्न केला पासहजे. ग्रामसिकास सिभागाछया प्रधान ससचिाांसोबत मी दखेील काम 

केले आह.े पिांत ुया सिभागातील काही असधकािी असे आहते की, ते काम करु दते  
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डॉ. सांजय कुटे....   

नाहीत. आज उमेद ही सांस्था ठप्प पडलेली आह.े  उमेद सांस्थेछया माध्यमातनू मसहला 

बचत गटाांना बळकट केले पासहजे. यातनू मोठे नेटिकण  तयाि होऊ शकते. 

यानांति श्री. चौधिी..... 
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पिांत ु गती िाढत नाही.  र्ागर्वतक बाँकेकडे कोिता प्रसताव पाठवायचा ह े

आपल्यालाही मार्वहती असते परांत ुकामाला गती र्वमळाली पार्वहर्.े  प्रिान सर्वचव व 

मांत्री महोदय आपि र्वमळून र्वनििय घेतले पार्वहर्ेत.  यामध्य े एखादा अर्विकारी 

अडविकू करीत असेल तर त्याांना र्ववभागामध्य े ठेवता कामा नय.े  कारि मर्वहला 

बचत गटाांना उभे करण्याचा आपि प्रयत्न करीत असताना असा कारभार होत असले 

तर त ेयोग्य नाही.  आपि या बाबीची र्वनर्वश्चतपि ेदखल घ्याल, याचीही मला खात्री 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.अर्वनल पाटील याांनी साांर्वगतल्याप्रमाि े

अििकारि पढेु न्यायचे असेल, शहराकडे येिारा लोकाांचा लोंढा िाांबवायचा असले 

तर ग्रामीि भागाचा र्ववकास होिे आवश्यक आह.े  मी या र्वठकािी नक्कीच माननीय 

पांतप्रिान श्री.नरेंद्र मोदी याांचे नाव दहा वेळा घेिार नाही. परांत ुग्रामीि भागातील 

र्ववकास कशा प्रकारे करता येईल ह ेपार्वहले पार्वहर्.े  यातील सवाित महत्त्वाचा घटक 

रसते हा आह.े  र्े्हा रसते मर्बतू, मोठे नसतील ते्हा िोटे-मोठे उद्योगिांद ेदखेील 

तेिे येत नाहीत.   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसांघातील सांग्रामपरू, र्ळगाव ह े तालकेु 

सातपडुा पविताच्या पायथ्याशी आहते.  एका बार्नेु पिूि ब्लॉक आह ेव मध्य प्रदशे 

राज्याची सीमा आह.े  या दोन तालकु्याांचा र्ववकास करायचा असले तर पायाभतू 

सरु्वविाांचा र्ववकास होि े आवश्यक आह.े  एका बार्लूा डोंगर आह े तर दसुऱया 

बार्लूा रेल्वे, महामागि याांची कनेर्वक्टर्व्हटी समुारे ५० र्वकलोमीटर अांतरावर आह.े  

प्रत्येक गोष्टीसाठी तेिे र्ावे लागत असेल तर या दोन तालकु्याांचा कसा र्ववकास 

होईल?  त्यामळेु त्या भागातनू िाष्ट्रीय महामागण, िाज्य महामागण, सािणजसनक बाांधकाम 

सिभागाच ेिस्ते, इति सजल्हा मागण, ग्रामीण मागण जाणे आिश्यक आह.े  कािण जेव्हा 

पायाभतू ससुिधा सनमाणण होतात त्यािेळी आपोआप सिकास होण्यास सरुुिात होते.  

ग्रामीण भागातील मलुाांमध्ये तेिढी क्षमता नक्कीच आह.े  स्टाटण अपछया माध्यमातनू 

ते पढेु येत आहते.   
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डॉ.सांजय कुटे..... 

 अध्यक्ष महोदय, िाष्ट्रीय महामागाणचा आसण माझ्या मतदािसांघाचा काहीही 

सांबांध नव्हता.  पिांत ुगेल्या पाच िषाांमध्ये माननीय पांतप्रधान श्री.निेंद्र मोदी आसण 

माननीय कें द्रीय मांत्री श्री.सनतीन गडकिी याांछया माध्यमातनू मतदािसांघातनू दोन 

िाष्ट्रीय महामागण गलेे.  त्यानांति िस्त्याछया बाजलूा अनेक िोटे-मोठे उद्योग सरुु झाले 

आहते.  यामळेु अथणकािणाला गती समळत आह.े  त्यामळेु िस्ते या घटकािि सिशेष 

लक्ष दणे्याची गिज आह.े  तत्कालीन मखु्यमांत्री माननीय श्री.दिेेंद्र फडणिीस याांछया 

कायणकाळात मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजना आणली गेली.  शहिाांमधील िस्ते, कोस्टल 

िोड झालेच पासहजेत.   कोस्टल िोड होऊ नये, या मताचा मी नाही.  पिांत ुएकटया 

कोस्टल िोडिि ३० हजाि कोटी, ४० हजाि कोटी रुपये खचण केले जात असताना एक 

गोष्ट आपण सिसितो की एिढया पैशाांमध्ये ग्रामीण भागाचा पणूण कायापालट होऊ 

शकतो.  त्यामळेु याबाबत दखेील सिचाि किािा लागेल.  मागील सिकािछया काळात 

नागपिू-मुांबई समधृ्दी महामागाणचे काम हाती घेण्यात आले.  या सिकािने सदि 

महामागण गोंसदया-गडसचिोली पयांत िाढसिण्याबाबत अथणसांकल्पामध्ये सतूोिाच केले 

आह.े  ही असतशय चाांगली गोष्ट आह.े  कािण ग्रामीण भागातनू असे िस्त्याांचे जाळे 

सिणले जाण्याची सनताांत आिश्यकता आह.े  समधृ्दी महामागण झाल्यानांति त्याछया 

आजबुाजलूा शेतीिि आधारित उद्योग उभािले जात आहते.  ॲग्रो सव्हलेजेस तयाि 

होत आहते.  िेअि हाऊसेस येतील, कृषी प्रसक्रया उद्योग येतील ि त्यामळेु ग्रामीण 

भागाचे अथणकािण िाढेल.  त्यामळेु ग्रामीण भागातील िस्ते सिाणत महत्त्िाचे आहते.  

पिांत ुददुिैाची गोष्ट अशी आह ेकी, सजल्हा परिषदकेडील िस्त्याांकडे अक्षम्य दलुणक्ष 

होत आह.े  सिण सनधी िाज्य महामागण आसण एम.डी.आि. साठी सािणजसनक बाांधकाम 

सिभागाला सदला जात आह.े  िाज्यामध्ये ग्रामीण मागण, इति सजल्हा मागण मोठया 

प्रमाणात आहते.  ह े िस्ते सजल्हा परिषदछेया अखत्यारित येतात.  पिांत ु त्यासाठी 

सजल्हा परिषदलेा अत्यांत तोकडा सनधी समळतो.  लेखार्वशषि ३०५४ अांतगणत असतशय 

कमी सनधी येतो.  असे असताना ग्रामीण भागातील लोकाांछया िस्त्याांबाबतच्या 

आशा-आकाांक्षा कशा पणूण किणाि आहात ?  ग्रामीण भागातील आमदाि 

मतदािसांघातील कुठेही गेले तिी लोक पसहला प्रश्न सिचाितात की,  
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डॉ.सांजय कुटे..... 

"भाऊ, आमछया गािातील िस्ता कधी होणाि आह े?  आमछया गािातील िस्त्यािरुन 

नीट चालता दखेील येत नाही.  िस्ता एिढा खिाब आह ेकी, मसहलाांची हॉसस्पटलमध्ये 

नेण्यापिूीच प्रसतुी होते."  या प्रश्नाांना आम्ही काय उत्तिे द्यायची ?  आम्ही चाि-चाि 

िेळा आमदाि म्हणनू सनिडून आलो आहोत.  पिांत ुआजही मतदािसांघातील दहा 

गािाांमध्ये जाण्यासाठी िस्ता नसेल ति लोकाांचा तिी काय दोष आह े? 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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म्हणनू जेव्हा या सठकाणी िाज्याचा अथणसांकल्प सादि झाला तेव्हा माननीय 

उपमखु्यमांत्री याांनी सधु्दा सिाणत जास्त या सिषयाचा सिचाि किायला हिा होता.  ह े

ठीक आह ेकी, आपण आज या प्रस्तािाछया माध्यमातनू त्यािि चचाण किीत आहोत.  

पण मला अपेक्षा आह े की, या माध्यमातनू ग्रामसिकास मांत्री या प्रस्तािाचे उत्ति 

दणे्यापिूी माननीय उपमखु्यमांत्री याांछयासमिेत चचाण कितील.  त्यामळेु ग्रामीण 

भागातील िस्त्याांसाठी आपल्याला िेगळी काही तितदू किता येईल काय याचाही 

सिचाि होईल.  आपण मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेचा टप्पा क्रमाांक २ सरुू किीत 

आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, मला या गोष्टीचा आनांद आह ेकी, मखु्यमांत्री ग्राम सडक 

योजनेछया माध्यमातनू िोट्या िोट्या गािाांचे नेटिकण  तयाि होत आह.े  िोटे िोटे 

िस्ते जोडण्याचे काम यामधनू बऱ्यापैकी होत आह.े  एक गाि दसुऱ्या गािाला जोडण.े  

गाि िस्त्यािि आणणे सकां िा त्याछया िस्त्याचे डाांबिीकिण किणे.  आज महिाष्ट्रात 

बिीच गािे आहते की ज्याांना डाांबिीकिण मासहती नाही.  माझ्या या बोलण्याला सिण 

आमदाि सहमत होतील की, बऱ्याच गािाांना अद्याप डाांबिीकिण मासहती नाही.  

अांतगणत िस्ते ति सोडाच.  पण गािाचा मखु्य िस्ताही डाांबिीकिण झालेला नसलेली 

गािे आहते.  त्यामळेु मखु्यमांत्री ग्रामसडक योजनेछया माध्यमातनू आपण जो सनधी 

दणे्याचे प्रस्तासित केले आह ेते सिण आकडे मी आता काही िाचत बसत नाही.  कािण 

यामध्ये त्याची सिण आकडेिािी सदलेली आह.े पण आपल्याला मखु्यमांत्री ग्राम सडक 

योजनेसाठी आणखी सनधी कसा ज्यादाचा दतेा येईल याचा सिचाि झाला पासहजे.  

१० हजाि सक.मी. ऐिजी एका िषी २० हजाि सक.मी. सकां िा २५ हजाि सक.मी. िस्ते 

कसे घेता येतील, याचा प्रयत्न झाला पासहजे आसण त्यासाठी सनधीची आिश्यकता 

आह.े  मला िाटते अथणमांत्री यामध्ये लक्ष दतेील आसण जास्तीत जास्त सनधी या 

कामासाठी कसा समळेल त्यासाठी आपण प्रयत्न केला पासहजे.  पण ह े किीत 

असताना माझी ग्रामसिकास मांत्रयाांना एकच सिनांती आह.े  दशेाचा सिचाि किीत 

असताना माननीय पांतप्रधान कुठेही भेदभाि किीत नाहीत.  कािण शेिटी सांपणूण दशे  
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एक आह.े  त्यामध्ये महािाष्ट्र आह,े गजुिात आह ेसकां िा इति कोणताही प्रदशे असो 

त् या सिण िाज्याांना चाांगल्या प्रकािे सनधी समळतो.  कें द्राची आकडेिािी आपण समोि 

ठेऊन बघािे की, महािाष्ट्राला सकती सनधी समळाला आसण गजुिातला सकती सनधी 

समळाला.  आमछयाजिळ ती आकडेिािी आह.े  तोच आनांद मी व्यि केला आह े

आसण तोच प्रस्ताि आम्ही पढुील आठिड्यात आणणाि आहोत आसण तोही 

आकडेिािीसह असेल.  पण आज अचानक या प्रस्तािाची घोषणा झाल्यामळेु 

आम्ही सािाांश माांडत आहोत.  आपण आकडेिािी द्यािी.  मी त्याछया खोलात 

जाणाि नाही.  पिांत ु माझी एकच सिनांती िाहील की, आपण मखु्यमांत्री ग्रामसडक 

योजनेचा टप्पा २ सरुू किताना ग्रामीण भाग हा ग्रामीणच आह,े  तथेे कोणता आमदाि 

आह ेसकां िा कोणत्या पक्षाचा आह ेह ेपाहण्यापेक्षा सांपणूण महािाष्ट्र आपल्याला कश 

सबल्डअप किता येईल आसण सांपणूण महािाष्ट्राचा सिाांगीण सिकास कसा किता येईल, 

ह ेपासहले पासहजे.  कािण एखादा भाग आपण अशि ठेिला सकां िा अपांग ठेिला ति 

महािाष्ट्राचा सिकास होणाि नाही.  त्यामळेु शासनाने अशी भािना ठेिािी.  सत्ताधािी 

आसण सििोधकाांछया बाबतीत १०-२० टक्के त्यामध्ये कमी जास्त प्रमाण झाले ति 

आम्ही त्यािि बोलणाि नाही.  पण सििोधक आसण सत्ता ह ेतिेढ्यापिुते असतात. 

त्यामळेु माननीय पांतप्रधान ज्याप्रमाणे सिकासाच ेव्हीजन ठेितात त्याप्रमाणे आपले 

व्हीजन असािे, एिढेच मला या माध्यमातनू सचूिायचे आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, पांतप्रधान ग्रामसडक योजनेछया बाबतीत आपणच म्हटले 

आह ेकी, ६५०० सक.मी. िस्त्याांचा प्रस्ताि कें द्र शासनाकडे सादि किण्यात आला.  

पसहल्या टप्प्यात त्यातील अधे म्हणजे ३००० सक.मी. िस्ते 

 श्री. असनल पाटील : (खाली बसनू) कें द्राकडून यासाठी सनधी आला नाही. 

 डॉ. सांजय कुटे : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसछितो की, जि पांतप्रधान 

ग्रामसडक योजनेमध्ये एकही रुपयाचा सनधी आला नसेल ति ग्रामसिकास मांत्री 

महोदय त्याांछया उत्तिाछया भाषणातनू त्याबाबतची मासहती दतेील.   
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डॉ. सांजय कुटे... 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्या प्रस्तािात असे म्हटले आह ेकी, "पसहल्या टप्प्यात 

२९२५ सकलोसमटि बाांधकामाला मान्यता प्राप्त झाली असनू २०१७७ कोटी रुपये 

खचण होणाि असणे".  याबाबत आपण कशा पध्दतीने पाठपिुािा किता त्याििही 

बऱ्याच गोष्टी अिलांबनू आहते.  मी आज उमेदछया बाबतीत बोलणाि नाही.  पढुील 

आठिड्यात आम्ही ससिस्ति प्रस्ताि आण.ू  आपण पाठपिुािा म्हणनू कें द्राकडे 

सकती िेळा गेलात ? आपण सकती िेळा हा प्रस्ताि मांजिू होण्यासाठी सदल्लीमध्ये 

जाऊन बसला आहात.  आम्हाला तमुछयापयांत सनधी समळण्यासाठी पाठपिुािा 

किािा लागत नाही काय, ग्रामसिकास मांत्रयाांकडे आम्ही २-२ सकां िा ३-३ िेळा जाऊन 

कृपया आमचा हा प्रस्ताि मांजिू किािा, अशी आम्ही मागणी किीत नाही काय ? ३-

३ िेळा आम्हाला यािे लागते.  त्यामळेु आपण तेथे सकती िेळेस जाऊन बसलात त े

साांगािे.  त्यामळेु ज्याप्रमाणे आपला पाठपिुािा असेल त्याप्रमाणे काम होते.  आम्ही 

ति ४ टमण असलेले आमदाि आहोत.  पण तिी दखेील आपल्या महािाष्ट्रात सधु्दा 

कोणताही सिभाग असो, त्या सठकाणी आम्हाला ४-४ िेळा जाऊन पाठपिुािा किािा 

लागतो आसण तेव्हा कुठे कामे येतात.  त्यामळेु आपण एिढे सोपे समज ूनये की 

आम्ही येथेच बसनू िाहतो आसण सनधी येत िाहील.  सनधी आला नाही ति कें द्र शासन 

सनधी दते नाही असे म्हणनू आपण टीका किायला मोकळे.  

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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डॉ. सांजय कुटे..... 

ह े योग्य नाही. महािाष्ट्र िाज्याछया दृष्टीकोनातनू जि आपण आपली मानससकता 

बदलली ति आपल्याला त्या योजनाांचा लाभ घेता येईल. एसएमई छया बाबतीत 

बोलायचे झाले ति ही योजना स्ियांसहाय्यता बचत गटाांसाठी असनू ती १ कोटी 

रुपयाांची आह.े आपण या योजनेचा सकती पाठपिुािा केला, सकती िेळा बैठका झाल्या 

आसण सकती प्रमाणात कें द्र शासनाचे असधकािी आणनू सजल्ह्यापयांत मळेािे घेतले, 

त्याांचे मागणदशणन घेतले आसण त्यातनू योजना तयाि केल्या. शेिटी पाठपिुािा 

किण्यासाठी आपण जिेढे पळाल तेिढा फायदा होईल. महािाष्ट्राला फायदा दणेािच 

नाही, असे कें द्र शासन कधीच म्हण ूशकणाि नाही आसण असे होतच नाही. ह ेतमु्हाला 

आसण मलाही माहीत आह.े त्यामळेु या पद्धतीने काम किािे अशी आमची सिनांती 

आह.े आम्ही नकािात्मकतेमध्ये न जाता सकािात्मकच घेत आहोत. या पद्धतीने 

मोठ्या प्रमाणात िस्त्याांची बाांधणी व्हािी. सिाांना समान न्याय समळािा मग यामध्ये 

थोडे कमी जास्त असेल ति आम्ही मान्य करु, तो काही सिषय नाही. पिांत ुएखादा 

भाग अपांग ठेिायचा ह ेयोग्य होणाि नाही. त्याचप्रमाणे आपण कोिोना काळात जी 

योजना सरुु केली आह ेत्याचे ही उत्ति दणेे अपेसक्षत आह.े ५० लाख रूपये,  २५ 

लाख रुपये, १५ लाख रुपये सकती ग्रामपांचायतींना, ग्रामीण भागाला सदले आहते. 

त्यामध्ये सकती गािे बसले आहते ? कािण खऱ्या अथाणने ग्रामीण भागामध्य े

कोिोनाचा बचाि किण्यासाठी सकां िा िोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकाांनी 

असतशय प्रयत्न केले आहते. त्यामध्ये आशा िकण ि, अांगणिाडी सेसिका, डॉक्टसण, 

स्ियांसेिक तसेच काम किणािे, समाजसेिा किणािे या सिाांनी उत्कृष्ट काम केलेले 

आह.े पिांत ुकोिोना मिुी किीत असताना सकां िा त्या गािाचा कोिोनापासनू बचाि 

किीत असताना या आशा िकण ि अांगणिाडी सेसिका, डॉक्टसण सकां िा त्याांछया ससस्टसण 

याांना प्रोत्साहनपि सकती बसक्षसे सदली आहते ? त्याांना प्रोत्साहनपि अनदुान सदले आह े

काय सकां िा त्याांचे पगाि तिी सनयसमत केले काय ? हा सदु्धा सचांतनाचा सिषय आह.े 

मी त्यािि जास्त बोलणाि नाही. कािण आिोग्य सिभागािि एक प्रस्ताि येणाि आह.े  
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डॉ. सांजय कुटे..... 

अध्यक्ष महोदय, घिकुल योजनेिि मी आपले लक्ष िेधणाि आह े आसण 

आपण त्यािि सचांतन किािे, अशी माझी सिनांती आह.े पांतप्रधान घिकुल योजना 

महािाष्ट्रामध्ये सरुु आह.े माझ्या मासहतीप्रमाणे यािषी 'ड' मध्ये असणाऱ्या 

घिकुलाांची कायणिाही सरुु झालेली आह.े त्यामध्ये ग्रामपांचायतीनसुाि काही उसद्दष्ट े

सदलेली आहते. पिांत ुत्या घिकुल योजनेतील 'ड'भागामध्ये ५० ते ५५ घिकुले आहते. 

पण सन २०११-१२ छया जनगणेनसुाि ती योजना सरुु आह.े बऱ्याच 

ग्रामपांचायतीमध्ये काही अडचणी येतात कािण सतथे गािातील िोटे मोठे िाजकािण 

चालते. त्यामळेु असे सनदशणनास आले की, खिे जे िांसचत आसण गिीब आहते ते काही 

प्रमाणात िांसचतच िाहत आहते. कािण ज्यािळेेस त्याांचे नाि घेण्यात येते तेव्हा 

त्याांछयापैकी कोणी शेतािि, कोणी मजिुीिि सकां िा कोणी इति कामासाठी गेलेले 

असते. त्यामळेु आसथणक सव्हके्षणात त्याांचे नाि आले नसेल. ते सबचािे तेव्हापासनू 

िांसचतच िासहले आहते. ही कें द्र शासनाची योजना आह ेत्यामध्ये कें द्राचा आसण िाज्य 

शासनाचा िाटा सदला जातो, ह ेठीक आह.े पिांत ु सनयोजन किणे, ती योजना तयाि 

किणे, िाबसिणे ह ेसिण आपले काम असते. शेिटी पांचायत पातळीिि या बाबी घडत 

असतात त्यामध्ये प्रत्येक गािातील िाजकािणामध्ये गरिबाांचा बळी जातो. घिकुलाांच े

'ड' पातळीचे उसद्दष्ट पणूण होणािच आह,े ह ेआपल्याला माहीत आह.े कें द्र शासनाछया 

सन २०२२ छया अथणसांकल्पामध्ये ६० लाख घिाांचा सनधी घोसषत झालेला आह.े 

पढुछया दोन िषाणत तो सनधी सितिीत होणाि आह.े महािाष्ट्र िाज्याचे ५० हजाि 

घिकूलाांचे उसद्दष्ट आह.े मग 'ड' मध्ये  ५० हजाि घिकुले कशी आली त्यामळेु 

सिचािणा किण्यात आली. मग पनु्हा ग्रामपांचायतमध्ये सव्हके्षणासाठी यादी गेली की, 

यातील खिोखि लाभाथी कोणते आहते ह ेकळेल. पिांत ुत्यातही काही सठकाणी घोळ 

झाला.  त्यानांति असे लक्षात आले की, त्यात काही श्रीमांत लोक ही बसले असतील. 

पण खऱ्या अथाणने गिीब आहते, ज्याांची एक गुांठा दखेील जागा नाही ते खिोखि 

लाभाथी आहते. त्यामळेु आम्ही जळगाि सांग्रामपिू शेगाि मध्ये एक मसहन्यापिूी 

पनु्हा सिेक्षण किायला साांसगतले. कािण ग्रामसभेमध्ये 'ड' छया यादीला मांजिूी द्यायची 

होती. त्यातनू जे लाभाथी बाहिे काढण्यात आले त्या लाभाथ्याांचे पनु्हा सव्हके्षण  
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करुन ते योग्य ते अयोग्य ह ेखऱ्या अथाणने ठििनू पढुछया िेळी कें द्र शासनाकडे तो 

िेगळा प्रस्ताि आपल्याला पाठिािा लागले. आता पनुिसव्हके्षणमध्ये ज्या ज्या 

तालकु्याांनी घिकुलाांछया योजनेतनू जे गिीब िांसचत िाहत आहते त्याांची नािे पाठिली 

असतील ति त्याांचा िेगळा प्रस्ताि तयाि करुन कें द्र शासनाला पाठिािा. जेणेकरुन 

त्यािि पढुची कायणिाही किता येईल. पण ते िांसचत िाहता कामा नये एिढी दक्षता 

आपण घिकुल योजनेछया बाबतीत घ्यािी, अशी माझी सिनांती आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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स्िछि भाित समशनछया माध्यमातनू िाज्यात चाांगले काम झाले.  ८ लाख ७८ हजाि 

शौचालये बाांधण्यात आली.  पांतप्रधान  योजना असली तिी ती योजना िाज्यात 

िाबिणे ह ेआपले काम आह.े आपण ही योजना चाांगली िाबिली यामळेु गरिबाांपयांत 

शौचालये पोहचली. प्रधानमांत्री उज्ज्िला योजनेछया माध्यमातनू  ५ लाख ७५ हजाि 

गॅस जोडणी झाली. सौभाग्य योजनेतनू ५ लाख ७८ हजाि १५१ मोफत सिद्यतु जोडणी 

दणे्यात आली.  

 अध्यक्ष महोदय,  ग्रामीण भागातील गरिबाांछया फाि अपेक्षा  नसतात. घिकुल, 

शौचालय, घिात सदिाबत्ती, शौचालय अशा लहान अपेक्षा असतात. त्याांना फाि 

काही नको असते.. या करिता ग्रामीण भागाचा सिकास किण्यासाठी आपण सव्हजन 

तयाि करु शकतो. पांतप्रधान योजनेला जोडून  आणखी काही आपल्याला किता 

येईल काय, कोणते  घटक िांसचत आहते काय, जे गरिब आहते त्याांना कशाची 

आिश्यकता आह,े याचा सिचाि केला पासहजे. या सांदभाणत जि आपण ग्राम सिकास 

सिभागाछया माध्यमातनू आिाखडा तयाि केला ि माननीय अथण मांत्री याांना मदत केली 

ति निीन २-३ योजना सरुु किता येतील. सिसिध योजनेछया माध्यमातनू िांसचत 

घटकाांचा समािेश किण्यासाठी योजना तयाि केली ति महािाष्ट्र दखेील दशेाछया 

सिकासाछया सदशेने जाईल. िाजकािण त्याछया सठकाणी आह.े कें द्राकडून 

आपल्याकडे ज्या योजना येतात त्यात जास्तीत जास्त सनधी कसा खचेता येईल या 

करिता प्रयत्न झाला पासहजे. यासाठी बिाच पाठपिुािा किािा लागतो. या करिता एक 

तिी सांबांसधत सिभागाचा असधकािी  सदल्लीत बसिला ि आपण मांत्री महोदय अधनू- 

मधनू सदल्लीला गलेात ति सनधी येण्याकरिता  ज्या त्रट्ुया असतील  त्या सनसितपण े

पणूण होतील, असा आम्हाला सिश्वास आह.े या बाबत िाज्य शासनाने सिचाि किािा. 

 अध्यक्ष महोदय,  क्रीडाचा सिषय या सठकाणी माांडलेला आह.े ५ कोटी रु १० 

खळेाडूांना प्रसशक्षणासाठी सदले जाणाि आहते. क्रीडा के्षत्रातील भालाफेकमध्ये सनिज 

चोपडा हा हिसयाणातील ग्रामीण भगाातील मलुगा पढेु आला. त्याने सिािही ग्रामीण  
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भागातच केला. ग्रामीण भागातील मलुाांमध्ये फाि मोठया  प्रमाणात स्पाकण  आह.े 

त्याांछयामध्ये सिण चाांगले गणु आहते. मात्र त्याांना क्रीडा के्षत्राकरिता कोणत्या ससुिधा 

सदल्या जातात ? आज क्रीडाांगणासाठी ७ लाख रुपये एिढा सनधी आह.े हा सनधी 

आपण िाढिला पासहजे. डीपीडीसीमधनू सनधी सदला जातो. हा सनधी ७ लाख 

रु.ऐिजी १० लाख रुपये कसा होईल, याचा सिचाि केला पासहजे. आज बिेच 

आधसुनकीकिण झाले आह.े मलुाांना सजम आिडू लागली आह.े पोलीस भिती, सैन्य 

भिती  होत असते. ग्रामीण भागातील मलेु पळण्याछया शयणतीमध्ये दशेात बिीच पढेु 

जात आहते. भालाफेक, थाळीफेक, गोळाफेक यामध्ये ग्रामीण भागातील मलेु पढेु 

जात आहते. त्याांना चाांगल्या ससुिधा सदल्या ति ऑसलांसपक पयांत ही मलेु जाण्यास 

काहीही अडचण येणाि नाही. क्रीडा के्षत्रात ध्येय ठेिनू आमलुाग्र बदल केला पासहजे. 

ग्रामीण भागातील  चाांगले क्रीडा सासहत्य सकां िा ससुिधा कशा दतेा येतील याचा 

सिचाि केला पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय,   तालकु्याछया सठकाणी  क्रीडासांकुलाचा प्रश्न सोडिण्यासाठी 

प्रयत्न केला पासहजे. जागा घेण्यासाठी प्रयत्न केला पासहजे. क्रीडा मांत्री महोदय याांच े

मी लक्ष िेध ूइसछितो.अनेक नगिपरिषदा सकां िा तालकु्याछया सठकाणी जागा समळत 

नाही. जागा उपलब्ध नसते. आपण ५० लाख रुपयाांपयणत २ ते ३ एकि जागा 

घेण्यासाठी तितदू केलेली आह.े हा सनधी िाढिण्याची गिज आह.े नगिपरिषदचेे ह े

क्षेत्र असते. एिढया सनधीमध्ये तेथे जागा समळणाि नाही. येथे दखेील जागचेे दि िाढले 

आह.ेयामळेु बऱ्याचशा तालकु्यातील क्रीडा सांकुल अजनूही िांसचत आहते.  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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िोटे िोटे गट असतात सकां िा दसलत िगण असतो, आसदिासी िगण असतो, िोटे सीमाांत 

शेतकिी आहते, त्याांना गाई-म्हशींछया माध्यमातनू दगु्ध व्यिसायास सहाय्य किण े

िगैिे िेगिेगळ्या योजना आपल्या सिभागामाफण त िाबसिल्या जातात. त्यामध्ये जगात 

काय चालले आह,े दशेात काय चालले आह ेयाचा सिचाि करुन आपण गाई कुठे 

चाांगल्या दजाणछया समळतील, कुठे जास्त दधु दणेाऱ्या समळतील, म्हशी कुठे दजेदाि 

समळतील, िेगिेगळ्या व्हिॅायटीछया, िेगिेगळ्या जातीछया गाई ि म्हशी असतात. 

या सिाांचा अभ्यास करुन आपण सनणणय केला ति ही जी होलस्टीन सफ्रसजयन गाय 

आह,े सतची सकां मत जास्त आह.े पिांत,ु सतछयापासनू इतक्या प्रमाणात दधु समळते की, 

तो शेतकिी, िोटा शेतकिी, तो सीमाांत शेतकिी, तो गिीब, तो दसलत, तो आसदिासी 

आपले घि चालि ूशकतो, एिढे दधु ती गाय आपल्याला दऊे शकते. 

  अध्यक्ष महोदय, तेिढ्या सकां मतीची गाय सहज घेणे गरिबाांना शक्य नाही. 

त्याबाबत अनदुानाछया योजनेबाबत आपण म्हटलेले आह.े मला असे िाटते माननीय 

पश ुसांिधणन मांत्री जि ऐकत असतील ... मला असे िाटते की, त्याांचा ऐकण्याचा मडू 

नाही. ते ऐकत नसतील ति आमचे माननीय दादा ऐकतील की, या गाईकरिता अनदुान 

... मी खिोखि साांगतो, मी फि शेिटचा सिषय माांडणाि आह.े मी माझा अनभुि 

साांगतो. माझ्या घिामध्ये मी लहानपणापासनू पासहलेले आह.े दोन एकि शेती होती. 

साधािण मातीचे घि होते. दोन म्हशी होत्या. दोन म्हशी नाहीत असे मी 

लहानपणापासनू कधी पासहले नाही. त्या दोन म्हशींछया दभुत्यािि आमचे शाळेच े

सिण सशक्षण, सिण पसु्तके, डे्रस अशा प्रकािे पणूण िषणभिाचे अथणकािण चालायचे. दोन 

म्हशींपैकी कधी एक दभुती असायची ति दसुिी आटायची. कधी दसुिी दभुती 

िाहायची ति पसहली आटायची. आम्ही दोन म्हशीिि मी लहानपण काढले आहे. 

गरिबीछया परिसस्थतीत लहानपणी दोन म्हशींिि आमचे घिातील अथणकािण कस े

चालायचे ते मी पासहले आह.े 
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डॉ.सांजय कुटे ... 

  अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण भागातील गिीब शेतकिी, शेत मजिू, दसलत 

याांना याची आिश्यकता आह.े म्हशी असतील, गाई असतील, या चाांगल्या दजाणछया 

चाांगले दधु दणेाऱ्या असल्या पासहजेत. आपल्याला ज्या ज्या प्रदशेात, दशेात जेथनू 

अशा गाई, म्हशी समळत असतील ... त्याकरिता आपल्या शेतकऱ्याांना सकां िा त्या 

गिीब लोकाांना आपण अनदुानाची सोय किणाि आहात काय, ती केली पासहजे अशी 

माझी आपल्याला आग्रहाची सिनांती आह.े बाकीछया गोष्टी होत िाहतील. पिांत,ु एका 

कुटुांबामध्ये जि २ गाई असल्या ति त्याांचे िषणभिाचे खाणेसपणे ि त्याांछया मलुाांच े

सशक्षण त्या २ गाई ांिि होते. बाकीचे तो तेिढ्या २ गाई ांिि कित िाहतो. त्या २ गाई 

िोट्या-िोट्या कुटुांबाना आपल्याला कशा दतेा येतील, याची योजना आपण 

महािाष्ट्रात लाँच केली ति मला अस ेिाटत ेकी, ह ेमहािाष्ट्र सिकासाकडे, प्रगतीकडे 

जाणािे ि सव्हजन असणािे महािाष्ट्र होईल या पध्दतीने आपण त्याचा सिचाि करु 

शकतो. 

  अध्यक्ष महोदय, मी या प्रस्तािाछया माध्यमातनू जे जे सिषय माांडण्यात आले 

त्याांना स्पशण किण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये ७० टक्के सिषय ह ेमाननीय पांतप्रधान 

श्री.निेंद्र मोदी याांछया सव्हजनमधनू आलेले आहते. गरिबाांची सेिा किीत असताना 

त्याांना लागणाऱ्या आिश्यक त्या िोट्या िोट्या गोष्टींची साांगड घालनू दशेभि 

योजनाांचे एक जाळे तयाि केले गलेे. त्या योजनाांची झलक या प्रस्तािामध्ये आह.े 

मला आनांद आह ेकी, सत्ताधािी पक्षाछया आमदािाांनी, सत्ताधािी पक्षाने हा प्रस्ताि 

आणला. मी त्याकरिता त्याांचे मनापासनू असभनांदन कितो. पिांत,ु ह ेकिीत असताना 

एिढेच साांगतो की, िोज टीका किण्यापेक्षा आपले मांत्री महोदय आपले असधकािी 

प्रत्येक सिभागामध्ये पाठपिुािा कसा कितील, कें द्राचा जास्तीत जास्त सनधी आपल्या 

महािाष्ट्राकडे कसा येईल ि त्यामध्ये आपल्या योजना समासिष्ट करुन महािाष्ट्राचे 

सव्हजन ब्रॉड कसे होईल, याबाबत सिाांनी प्रयत्न किािा, एिढे बोलनू मी माझे दोन 

शब्द पणूण कितो. जय सहांद. जय महािाष्ट्र. 

........ 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) MMM

M - 

271 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 19:10 

 

 

  ताहिका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण): आपण आता या म.सि.स. 

सनयम २९३ अन्ियेछया प्रस्तािाििील चचाण थाांबित आहोत. उिणरित चचाण नांति 

घेण्यात येईल.  

........... 

 

हिरोधी पक्षाच्या प्रस्तािाबाबत 

  ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, आपण सदनाांक १७ माचण, २०२२ 

होळीची सटु्टी घोसषत केली. त्याला सिाांनी सांमती सदली. माननीय श्री.असजत पिाि 

सभागहृात उपसस्थत आहते. त्याांना ह े मासहती असेल की, गेल्या आठिड्यामध्ये 

सििोधी पक्षाछया प्रस्तािािि चचाण झाली नाही ि तो कामकाजपसत्रकेमध्य े

दाखसिण्यात दखेील आला नाही. सत्ताधािी पक्षाछया प्रस्तािािि चचाण झाली नाही 

म्हणनू गेल्या आठिड्यामध्ये सििोधी पक्षाचा प्रस्ताि दखेील कामकाजपसत्रकेमध्य े

दशणसिण्यात आला नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, उद्याछया गरुुिािी सटु्टी असल्यामळेु पित या 

आठिड्यामधील आमचा प्रस्ताि पेंसडांग िाहील. आपण पढुछया आठिड्यामध्ये 

भेटणाि. तेव्हा आमचा त्या आठिड्यातील गरुुिािचा प्रस्ताि असेल. माझी सिनांती 

एिढीच आह ेकी, या आठिड्यामध्ये गरुुिािी सटु्टी सदल्यामळेु या आठिड्यातील 

आमचा गरुुिािचा प्रस्ताि दखेील आपण पढुछया आठिड्यामध्ये दाखिािा.  

  अध्यक्ष महोदय, पढुछया आठिड्यामध्ये त्या आठिड्यातील प्रस्ताि तसेच 

या आठिड्यातील प्रस्ताि असे सििोधी पक्षाचे दोन्ही प्रस्ताि दाखिािे लागतील. 

आमचा सििोधी पक्षाचा असधकाि जातो. त्यामळेु आमची सिनांती आह ेकी, पढुछया 

आठिड्यातील प्रस्ताि ति पढुछया आठिड्यामध्ये दाखिािाच सशिाय या 

आठिड्यातील प्रस्ताि दखेील पढुछया आठिड्यामध्ये दाखिािा, असे आपण 

किािे. 
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  श्री.असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, पढुछया आठिड्यातील सििोधी पक्षाचा 

प्रस्ताि होणािच आह.े सशिाय नांति त्याांचा अांसतम आठिडा प्रस्ताि  आहचे. त्यामळेु 

सििोधी पक्षाांना चचेकरिता दोन प्रस्ताि समळतच आहते. ... (अडथळा)... आपला 

या आठिड्यातील प्रस्ताि गेला,  पिांत,ु असधिेशन सरुु झाल्यापासनू आमचा दखेील 

पसहलाच प्रस्ताि माांडण्यात आलेला आह.े  

यानांति श्री.सशांद े... 
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श्री.असजत पिाि... 

सििोधी पक्ष स्थगन प्रस्ताि सकां िा इति िेगिेगळ्या मदु्याांछया अनषुांगाने काही ना काही 

भसूमका माांडू शकतात. तो त्याांचा असधकाि आह,े त्याबाबत मला बोलाियाचे नाही. 

सत्ताधािी पक्षाछया सन्माननीय सदस्य याांना सत्ताधािी पक्षाछया प्रस्तािाव्यसतरिि 

बोलण्याची सांधी नसत.े ह े आपणास मान्य किािे लागले. सन्माननीय सदस्य 

ॲड.आसशष शेलाि याांछया मदु्याछया सांदभाणत कामकाज सल्लागाि ससमतीची बैठक 

बोलिनू चचाण किण्यात येईल. 

 ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, आम्ही सत्ताधािी पक्षाछया प्रस्तािाला 

कधी सििोधी केला नाही. मागील आठिड्यात सत्ताधािी पक्षाचा प्रस्ताि माांडण्यात 

येऊ नये, अशी मागणी कधी केली नाही. आम्ही आमछया असधकािाची मासहती 

सदली आह.े त्यासांदभाणत आपण साांसगतल्यानसुाि कामकाज सल्लागाि ससमतीछया 

बैठकीत सनणणय घेण्यास आमची हिकत नाही. पढुील आठिड्यात उि बैठक घ्यािी.  

------------- 

 

ताहिका सभाध्यक्ष : आता सन २०२२-२०२३ छया अथणसांकल्पािि        

सिणसाधािण चचाण घेण्यात येईल. सििोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य ि त्यानांति 

सत्ताधािी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य याांना अनकु्रमे बोलण्याची सांधी दणे्यात येईल, 

असे आपले ठिले आह.े यापिूी सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत पिाि बोलले आहते. 

त्यानांति सििोधी पक्षाछया सन्माननीय सदस्य याांना सांधी सदली होती. आता 

सन्माननीय सदस्य श्री.ित्नाकि गटेु्ट याांनी चचसे सरुुिात किािी. 
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पृ.शी. : अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण 

मु.शी. : सन २०२२-२०२३ छया अथणसांकल्पािि 

           सिणसाधािण चचाण. 

(चचाण पढेु सरुु...... 

 

 श्री.ित्नाकि गटेु्ट (गांगाखडे) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ छया 

अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण चचेत माझे मत माांडण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मांत्री महोदय याांनी ५ लाख ४८ हजाि कोटी 

रुपयाांचा सन २०२२-२०२३ या िषाणचा अथणसांकल्प माांडला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सित्त मांत्री महोदयाांकडून मिाठिाड्याला खपू अपेक्षा आहते. 

मिाठिाड्याछया िॉटि ग्रीड प्रकल्पास मागील िेळी कोणताही सनधी दणे्यात आला 

नव्हता. तो यािेळी दणे्यात येईल, असे मला िाटले होते. पिांत ु हा सिषय 

मिाठिाड्यातील एकाही सन्माननीय सदस्य याांनी माांडला नाही, ही ददुिैाची बाब 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मिाठिाड्यातील िॉडि ग्रीड प्रकल्प हा अत्यांत महत्त्िाचा 

असनू त्यामळेु आमछया शेतीला ि सपण्यासाठी पाणी समळणाि आह.े हा असतशय 

चाांगला प्रकल्प असल्याने त्यास सनधी दणे्यात यािा, ही माझी आग्रही सिनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मांत्री महोदय ह े सजल्हा परिषदछेया 

डीपीडीसीछया बैठकीस आले होते. त्यािेळी मी म्हणालो होतो की, सजल्हा 

परिषदछेया सनजाम कालीन शाळाांसाठी डीपीडीसीमध्ये ५ टक्के सनधी िाखीि 

ठेिण्यात आला आह.े त्या अल्प सनधीतनू कामे होऊ शकणाि नाहीत. कािण ७० 

टक्के शाळा पडकळीस आल्या आहते, काही पडल्या आहते, काही झाडाखाली 

भििण्यात येत आहते. त्यामळेु उि शाळाांछया पनुबाांधकामासाठी कमीत कमी १५ 

टक्के सनधी िाखीि ठेिण्यात यािा, अशी माझी आग्रही मागणी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, डीपीडीसीमधनू स्मशान भमूी ि दफन भमूीसाठी सनधी 

दणे्यात येतो, तो समळत नसल्याने िाखीि ठेिण्यात यािा. कािण उि सनधी  
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श्री.ित्नाकि गटेु्ट... 

िेगिेगळ्या कािणाांसाठी िेगिेगळ्या कामाांसाठी दणे्यात येतो. माझ्या 

मतदािसांघामध्ये १७५ स्मशान भमूी असल्याने डीपीडीसीमध्ये सकमान १० टक्के 

िाखीि सनधी स्मशान भमूी ि दफन भमूीसाठी ठेिण्यात यािा, अशी माझी मागणी 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अांगणिाडी सेसिकाांछया सांदभाणत अनेक सन्माननीय 

सदस्याांनी आपली मते माांडली आहते. त्याांनी कोसिड कालािधी खपू चाांगले काम 

केले आह.े त्याांना ४,२०० रुपये मानधन दणे्यात येते ते कमीत कमी १० हजाि रुपये 

इतके किण्यात यािे. तसेच अांगणिाडी ताई ांना ८,१०० रुपये मानधन दणे्यात येते. त्या 

खपू काम कितात त्याांछया एिढे काम कोणी किीत नसल्याने त्याांना कमीत कमी 

१५,००० रुपये मानधन दणे्यात यािे, अशी माझी सिनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय आिोग्य मांत्री सभागहृामध्ये उपसस्थत आहते. 

गांगाखडे येथे मोठे आिोग्य उप कें द्र असनू या भागामध्ये ३ ते ३.५ लाख लोक िाहतात. 

उि कें द्राची दििोजची ओपीडी एक हजाि ते बािाशे इतकी असनू तथेे ५० खाटा 

असनू १०० खाटाांची मांजिूी दणे्यात यािी, अशी माझी आग्रही सिनांती आह.े  

यानांति श्री.तेलांग... 
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श्री. ित्नाकि गटेु्ट.... 

सध्या सदि रुग्णालयामध्ये ५० खाटाांची व्यिस्था आह.े त्यामध्ये िाढ करून १०० 

खाटा उपलब्ध करून दणे्यात याव्यात, अशी मी सिनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय,  माझ्या मतदािसांघामध्ये एकूण १७ प्राथसमक आिोग्य कें द्र आहते. 

सदि प्राथसमक आिोग्य कें द्राांमध्ये सिण प्रकािचे इन्फ्रास्रक्चि आह.े पिांत ु सदि 

कें द्राांमध्ये डॉक्टसण उपलब्ध नाहीत. जे डॉक्टसण कायणित आहते ते घिी बसनू िाहतात. 

त्यामळेु माझ्या मतदािसांघातील प्राथसमक आिोग्य कें द्र ह े ससस्टि चालितात, ह े

साांगण्यास मला खदे िाटतो आह.े त्यामळेु माझ्या मतदािसांघातील प्राथसमक आिोग्य 

कें द्राांमध्ये लिकिात लिकि डॉक्टिाांची पद े भरून डॉक्टि उपलब्ध करून दणे्यात 

यािेत, अशी मी सिनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  या िाज्यातील प्रत्येक तालकु्यामध्ये क्रीडाांगण सांकुलन 

उभािण्यात आलेले आह.े  माझ्या मतदािसांघामध्ये गांगाखडे येथे तालकुा क्रीडाांगण 

सांकुलन उभािण्यासाठी मी माननीय श्री. ससुनल केदाि याांची अनेक िेळा भेट घेतली 

आह.े  मांत्री महोदय क्रीडाांगण सांकुलनाछया जसमनीसाठी दखेील सनधी उपलब्ध करून 

दते असल्याची मासहती समळाली आह.े पिांत ुआम्हाला जसमनीसाठी पैशाची काहीही 

आिश्यकता नाही. कािण सांत जनाबाई दिेस्थानकडून सात एकि जमीन दणे्यात 

आलेली आह.े उि जसमनीिि क्रीडाांगण उभािण्यात येणाि आह,े त्यासाठी अांदाजे 

पाच कोटी रुपयाांचा सनधी लागणाि आह.े याबाबतचा प्रस्ताि लिकिच  आपल्याकडे 

सादि किण्यात येणाि आह.े उि प्रस्तािास मांजिुी  द्यािी, अशी मी सिनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  महासिकास आघाडी सिकािने शेतकऱ्याांची कजणमाफी 

केली. पिांत ुशेतकऱ्याांछया सातबािाििील कजाणचा बोजा कमी केलेला नाही. त्यामळेु 

कोणतेही बँक सदि शेतकऱ्याांना निीन कजण दणे्यास तयाि नाही. त्यामळेु सांबांसधत 

असधकाऱ् याांशी चचाण करून शेतकऱ्याांछया सातबािाििील कजाणचा बोजा लिकिात 

लिकि कमी करून त्याांना निीन कजण उपलब्ध करून द्यािे, अशी मी सिनांती कितो. 

 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OOOO - 277 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशांद े 19:20 

 

 

श्री. ित्नाकि गटेु्ट..... 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघासाठी सन २०१८ मध्ये दषु्ट्काळ अनदुान  

मांजिू किण्यात आले होते. सदि सनधी सांबांसधत पात्र शेतकऱ्याांछया खात्यािि िगण 

किणाि याच कालािधीमध्ये कोल्हापिू येथे पिू आल्यामळेु शासनास सनधीची सनकड 

भासली. त्यामळेु शासनाने सदि सनधी कोल्हापिू येथे िगण केला. याबाबत आमची 

काहीही हिकत नाही. कािण तेव्हा कोल्हापिू येथे मोठ्या प्रमाणािि नकुसान झाले 

असल्यामळेु तेथे सनधीची सनताांत गिज होती. पिांत ुआता िाज्य सिकािची आसथणक 

सस्थती चाांगली असल्यामळेु िाज्य सिकािने सन २०१८ मध्ये मांजिू केलेला सनधी 

लिकिात लिकि उपलब्ध करून द्यािा, अशी मी सिनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  सजल्हा परिषद ह ेग्रामीण भागातील सिकासाची नाांदी आह.े 

ग्रामीण भागातील सिण सिकास हा सजल्हा परिषदमेाफण त केला जातो. पिांत ु सजल्हा 

परिषदछेया माध्यमातनू जी सिकास कामे होणे अपेसक्षत आहते,  ती कामे केली जात 

नाहीत, असे मला खदेाने म्हणािे लागत आह.े कािण गल्लीतील िस्ते मखु्य िस्त्याला 

जोडण्याचे काम सजल्हा परिषदमेाफण त केले जाते. पिांत ुअशा प्रकािचे काम सजल्हा 

परिषद किीत नाही. त्यामळेु या सिकािने ग्रामपांचायतीला जास्तीत जास्त असधकाि 

प्रदान केले ति ते अशा प्रकािची सिण कामे स्ितः करून घेतील, परिणामी गािातील 

सिकास होण्यास मदत होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, मखु्यमांत्री ग्राम सडक योजनेंतगणत दहा हजाि सकलो मीटिच े

िस्ते मांजिू किण्यात आलेले आहते, ही अत्यांत आनांदाची गोष्ट आह.े पिांत ुसदि िस्ते 

िाटपात कोणत्याही प्रकािचा भेदभाि न किता सिण मतदािसांघासाठी समान पद्धतीने 

िस्ते िाटून दणे्यात यािते, अशी मी सिनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  मागील सिकािछया काळामध्ये एम. बी. तयाि केल्यानांति 

लगेच सांबांसधत कां त्राटदािास पैसे सदले जात होते. त्याच पद्धतीने आता दखेील सदि 

िस्त्याांछया कामाांची एम. बी. तयाि झाल्या नांति लगेचच सांबांसधत कां त्राटदािाांना पैस े

दणे्यात यािेत, अशी मी सिनांती कितो. 
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श्री. ित्नाकि गटेु्ट..... 

 अध्यक्ष महोदय,  यकेु्रन आसण िसशयामधील यदु्धामळेु डाांबिाछया सकमतीमध्ये 

प्रचांड िाढ झालेली आह.े पिूी एक टन डाांबिाची सकां मत २५ हजाि रुपये होती. पिांत ु

आता त्याच एक टन डाांबिाची सकां मत ७० हजाि रुपये इतकी झालेली आह.े त्यामळेु 

कोणतेही कां त्राटदाि िस्त्याची काम ेकिण्यास तयाि होत नाही. मखु्यमांत्री ग्राम सडक 

योजनेंतगणत येणािे सिण िस्त्याांची दिुिस्था झालेली आह.े त्यामळेु सिणसामान्य जनतेला 

प्रचांड त्रास सहन किािा लागत आह.े आपण याचा सिचाि करून सदि िस्त्याांची काम े

लिकिात लिकि पणूण किािीत, अशी मी सिनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  पिभणी येथे मेसडकल कॉलेज मांजिू किण्यात आलेले आह.े 

त्यासाठी मांसत्रमांडळाने ६५० कोटी इतक्या सनधीची मांजिुी दखेील सदलेले आह.े पिांत ु

याबाबतची तितदू अथणसांकल्पामध्ये किण्यात आलेली नाही. त्यामळेु 

अथणसांकल्पामध्ये सदि सनधीची तितदू  करून लिकिात लिकि सनधी उपलब्ध करून 

द्यािा, अशी मी सिनांती कितो. 

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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श्री. रत्नाकर गटेु्ट..... 

 अध्यक्ष महोदय, सांत जनाबाई जन्मस्थळाछया सठकाणी लाखो भासिक 

दशणनाकरिता येत असतात. त्या भासिकाांकरिता भि सनिास नाही. तथेे भि सनिास 

बाांधण्याकरिता २० ते २५ कोटी रुपयाांचा सनधी शासनाने सदला पासहजे, अशी मी  

मागणी कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल मी आपले 

आभाि व्यि कितो. 

 धन्यिाद ! 

------- 
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श्री. नाना पटोले (साकोली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ या िषाणछया 

अथणसांकल्पािि माझे सिचाि माांडण्यासाठी आसण चचाण किण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, कोिोना महामािी सरुु झाल्यापासनू दोन िषाणनांति खऱ्या 

अथाणने सिधानसभचेे सनयसमत असधिेशन सरुु झाले आह.े महासिकास आघाडी 

सिकािने िाज्यातील शेतकऱ्याांना सदलासा दणे्याचा सनणणय घेतला आह.े या 

महासिकास आघाडी सिकािने शेतकिी कजणमाफीची घोषणा केली आह.े ही घोषणा 

करुन शेतकऱ्याांचे कजण माफ किण्याचे धोिण कोिोना काळातही िाबसिले आह.े 

शेतकऱ्याांना मदत किण्याची भसूमका या सिकािने घेतली आह.े सन २०२२-२३ चा 

अथणसांकल्प सादि करुन िाज्यातील सिण स्तिातील लोकाांना न्याय दणे्याचे काम 

माननीय उप मखु्यमांत्री आसण महासिकास आघाडी सिकािने केले आह.े म्हणनू मी 

सिणप्रथम त्याांचे असभनांदन कितो.  

अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील जनतेछया सहताचा हा अथणसांकल्प आह,े अशी 

सिण सामान्यातनू प्रसतसक्रया येत आह.े पांचसतु्री कायणक्रमामध्ये कृसष सिभाग, 

सािणजसनक आिोग्य सिभाग, मानि सिकास सिभाग, उद्योग ि दळणिळण सिभागाचा 

समािेश आह.े या पांचसतु्रीचा अिलांब करुन हा अथणसांकल्प माांडण्यात आला आह.े 

कोिोना महामािीनांति िाज्यात मोठे आसथणक प्रश्न सनमाणण झाले आहते. असे 

असतानाही सिकाि जनतेसाठी असते, अशी भािना या अथणसांकल्पाछया माध्यमातनू 

जनतेछया मनात रुजसिण्याचा प्रयत्न महासिकास आघाडी सिकािने केला आह.े कें द्र 

सिकाि जीएसटीचा पितािा दते नाही. अस े असतानाही िाज्य शासनाने स्ि 

उत्पन्नातनू िाज्यातील जनतेला मदत किण्याची भसूमका माांडली आह.े एक सरसलयन 

डॉलि अथणव्यिस्थेचे महािाष्ट्र ह ेपसहले िाज्य ठिेल, अशी भसूमका या सिकािने घेतली 

आह.े पढुील तीन िषाणत महािाष्ट्रातील सिण भागाचा सिकास झाला पासहजे. अशी 

सांकल्पना याद्वािे माांडण्यात आली आह.े जिळपास ४ लाख कोटी रुपये यािि खचण 

किण्याचा मानस या अथणसांकल्पातनू दाखसिण्यात आला आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी असधक भाषण किणाि नाही. पिांत ुमी काही मदु्द ेमाांडणाि 

आह.े िाज्य सिकािने सनयसमत कजणदािाांना ५० हजाि रुपये प्रोत्साहन अनदुान  
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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

श्री. नाना पटोले..... 

दणे्याचा सनणणय घेतला आह.े मी साांग ूइसछितो की, ५० हजाि रुपयाांच ेअनदुान दते 

असताना िाज्यातील सिण सठकाणी याबाबतचे पत्र पोहोचले आह.े या पत्रात सन 

२०१५ ते सन २०२१ या कालािधीत सनयसमत कजण भिणािा शेतकिी असेल तिच 

त्या शेतकऱ्याला ५० हजाि रुपयाांचे अनदुान समळेल, असे म्हटले आह.े ह े पत्र 

माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पिाि याांनी पाठसिलेले आह ेसकां िा नाही, ह ेमला 

मासहती नाही. पिांत ुसिण सजल्हा बँकेने ते सितरित केले आह.े ह ेपत्र सहकाि सिभाग, 

कृसष सिभागाने पाठसिले आह ेकाय, याची मला मासहती नाही. पिांत ुसजल्हा मध्यिती 

बँकेछया माध्यमातनू सन २०१५ ते सन २०२१ पयांत सनयसमत कजण भिणाऱ्याांचे फॉमण 

मागसिण्याचे काम सरुु केले आह.े  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.नाना पटोले..... 

त्यामळेु आपण पििा अथणसांकल्पामध्ये जाहीि केलेल्या योजनेबाबत असधक 

स्पष्टीकिण सदले पासहजे.  कािण शेतकऱ्याांछया मनामध्ये सांभ्रम सनमाणण झाला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, धान उत्पादक शेतकऱयाांसाठी ६ हर्ार कोटी रुपयाांची घोषिा 

करण्यात आली.  परांत ु त्याांना बोनस दणे्याबाबत उल्लेख करण्यात आला नाही.  

त्यामळेु माननीय अििमांत्रयाांनी उत्तरामध्ये िान उत्पादक शेतकऱयाांच्या बोनसबाबत 

सतुोवाच करावे, अशी माझी मागिी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या पांचसतु्री अििसांकल्पामध्ये रोर्गारर्वनर्वमितीबाबत उल्लेख 

करण्यात आला आह.े  नोकऱया कमी होत असल्यामळेु बेरोर्गाराांची सांख्या वाढत 

आह.े  त्यामळेु रोर्गारर्वनर्वमिती करुन र्वकती तरुिाांच्या हाताला काम र्वदले र्ाईल 

याबाबत माननीय अििमांत्रयाांनी सपष्टीकरि द्यावे, अशी माझी र्ववनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ित्तीसगड व रार्सिान सरकारने आपापल्या राज्यातील 

कमिचाऱयाांसाठी र्नुी पेन्शन योर्ना पनु्हा लाग ूकेली आह.े  महाराष्ट्र ह ेपरुोगामी 

राज्य आह.े  आपि कमिचाऱयाांकडून काम करुन घेतो परांत ुत्याांना पेन्शन दणे्याच्या 

र्ववषयात आपि मागे पडत आहोत.  त्यामळेु र्नु्या पेन्शनच्या सांदभाितील भरू्वमका 

दखेील मांत्री महोदयाांनी सपष्ट करावी व कमिचाऱयाांना न्याय र्वमळावा ही मागिी मी या 

र्वनर्वमत्ताने करतो... (अडिळा...) आपि सरकार आहात व आपल्याकडे चावी आह.े  

ती चावी कशी र्वफरवायची ते आपि ठरवावे.  

 अध्यक्ष महोदय, पात्र-अपात्र शाळाांचा एक महत्त्िाचा प्रश्न आह.े  काही 

शाळाांना मान्यता र्वदली आह ेतर काही शाळाांना मान्यता दिेे बाकी आह.े  त्यामळेु 

अपात्र शाळाांचे अहवाल मागवनू त्याांना पात्र करुन कमिचाऱयाांना न्याय द्यावा, अशी 

माझी मागिी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामीि भागातील घरकुलाांसाठी १ लाख ४० हर्ार रुपय े

र्वदले र्ातात.  एका बार्लूा मोठया प्रमािात महागाई वाढत आह.े  त्यामळेु १ लाख 

४० हर्ार रुपयाांमध्ये गरिबाांचे घर बाांिनू होत नाही.   
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श्री.नाना पटोले..... 

कोिी प्रिानमांत्री आवास योर्नेचा दाखल दऊेन पाठ िोपटत असेल परांत ुएक गोष्ट 

लक्षात घेतली पार्वहर् े की, घरकुलाांसाठी पैसे वाढवनू दणेे गिजेचे आह.े.. 

(अडिळा...) राज्य सरकार दते आह.े  र्वदल्लीमध्ये आपला आवार् कमी पडत आह.े  

आपि केवळ राज्य पातळीवरच ओरडता...(अडथळा...)  गररबाांच्या घराांचा प्रश्न 

सटुला पार्वहर्े.  १ लाख ४० हर्ार रुपयाांमध्ये गररबाांचे घर बाांधनू होत नाही.  त्यामळेु 

र्ववकासाच्या पांचसतु्रीमिनू गरीब मािसू सटुता कामा नय.े  गररबाला दखेील न्याय 

र्वमळाला पार्वहर्े.  गररबाांच्या घराला पैसे कमी पडू नयेत यासाठी माननीय अििमांत्रयाांनी 

आपल्या उत्तरामध्य ेसपष्टीकरि र्वदल्यास त्याांच्या हातनू मोठे पणु्याचे काम होईल, 

असे मला वाटते.   

 अध्यक्ष महोदय, आशा वकि र, अांगिवाडी सेर्ववका आर्वि मदतनीसाांचे दखेील 

प्रश्न आहते.  माननीय साविर्र्वनक आरोग्य मांत्री श्री.रार्ेश टोपे याांना मी साांग ूइर्वच्ितो 

की, कोर्ववड काळात आशा वकि सिच्या मदतीने आपि मोठया प्रमािात काम करु 

शकलो.  कोर्ववडसारख्या महामारीमध्य ेत्याांच्या मदतीमळेु आपि अनेकाांचा र्ीव 

वाचव ूशकलो.  त्यामळेु या अििसांकल्पामध्ये आशा वकि सिला दखेील सिान र्वमळाव े

अशी माझी र्ववनांती आह.े  तसेच अांगिवाडी सेर्ववका आर्वि मदतनीस याांना दखेील 

मदत करण्याची गरर् आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या अििसांकल्पाचे मी सवागत करतो.  महाराष्ट्राला र्वदशा 

दिेारा एक चाांगला अििसांकल्प मांत्री महोदयाांनी माांडला आह.े  या अथणसांकल्पाछया 

माध्यमातनू महाराष्ट्र राज्य र्ववकासाकडे वाटचाल करील अशी अपेक्षा व सर्वदच्िा 

्यक्त करुन माझे भाषि सांपर्ववतो.  िन्यवाद. 

--------- 

यानांतर श्री.िमुाळे..... 
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 श्री. बबनिाि लोणीकि (परतरू) : अध्यक्ष महोदय, अथणसांकल्पाििील 

सिणसाधािण चचेमध्ये भाग घेण्यासाठी मी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मिाठिाडा िॉटिग्रीडछया सांदभाणत या बजेटमध्ये तितदू 

किण्यात आल्याचे िाचण्यात आले नाही.  तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री. दिेेंद्र फडणिीस 

याांछया काळात मिाठिाडा िॉटिग्रीड किण्यासांदभाणत सनणणय झाला होता.  जगात 

सिाणत कमी पाऊस पडतो तो इस्त्रायलमध्ये आसण इस्त्रायलछया पाणी पिुिठा 

सिभागाने िषणभि महािाष्ट्रातील पाणी पिुिठा सिभागाला सोबत घेऊन कोणत्या 

सजल्ह्यात गले्या ३५ िषाणत सकती पाऊस पडला, कोणत्या धिणात सकती पाणी साचले 

याचा अभ्यास केला.  ५ सजल्ह्याांचा डीपीआि तयाि करुन आपण मिाठिाड्यातील 

८ सजल्ह्याांसाठी २२ कोटी रुपयाांचा सनधी सदला.  तो डीपीआि तयाि झाल्यानांति 

मिाठिाड्यातील सांभाजीनगि, जालना, बीड, लातिू, उस्मानाबाद या सजल्ह्याांछया 

सनसिदा प्रससध्द झाल्या.  पिभणी, नाांदडे आसण सहांगोली या ३ सजल्ह्याांचा डीपीआि 

शासनाकडे सादि झाला.  मिाठिाडा िॉटिग्रीड किण्यासांबांधी सनणणय झाला.  कािण 

मिाठिाड्यात िािांिाि पडणािा दषु्ट्काळ सिचािात घेता आपण ४ हजाि टँकिने ३ िषे 

पाणी पिुिठा केला.  लातिूसािख्या शहिामध्ये सपण्याछया पाण्याची व्यिस्था नव्हती.  

पश,ु पक्षी, जनाििे मित होती म्हणनू आपण लातिू सजल्ह्याला िेल्िेने पाणी पिुिठा 

केला.  मिाठिाडा िॉटिग्रीड किणाि असल्याच ेमाननीय उपमखु्यमांत्रयाांनी मागछया 

बजेटछया असधिेशनािळेी साांसगतले होते.  मिाठिाडा ही माझी सासििाडी आह े

आसण म्हणनू मी मिाठिाड्यािि अन्याय किणाि नाही, असे माननीय उपमखु्यमांत्री 

म्हणाले होते.  मात्र अडीच िषे झाली असताना मिाठिाडा िॉटिग्रीडचे टेंडि होऊ 

शकले नाही.  १०० रुपये सधु्दा मिाठिाडा िॉटिग्रीडिि खचण झाले नाहीत.  

मिाठिाडा िॉटिग्रीड ही शासनाची असतशय महत्त्िाकाांक्षी असणािी योजना आह.े  

२५ हजाि कोटी रुपयाांची ही मिाठिाडा िॉटिग्रीड योजना आह.े  पितिूची ३०० 

गािाांची योजना आह.े  त्यामधील १५० गािाांमध्ये सफल्टिचे पाणी िाटप सरुू आह.े  

उिणरित ६ मसहन्याांमध्ये ३०० गािाांना सफल्टिचे पाणी समळेल.  म्हणनू माझी 

मिाठिाड्याछया ितीने आपल्याला सिनांती आह ेकी, आपण मिाठिाडा िॉटिग्रीडला  
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श्री. बबनिाि लोणीकि... 

बजेट द्यािे.  उपमखु्यमांत्री महोदय मी आपले लक्ष िेध ूइसछितो की, आपण म्हणाला 

होतात की, "मी मिाठिाड्यािि अन्याय होऊ दणेाि नाही."   

अध्यक्ष महोदय, मिाठिाडा िॉटिग्रीड ही मिाठिाड्यातील आत्महत्त्या 

किणाऱ्या शेतकऱ्याांचे भाग्य बदलणािी आह.े  दोन्ही बाजछूया सन्माननीय सदस्याांनी 

मिाठिाडा िॉटिग्रीड ही योजना पणूण झाली पासहजे, अशी अपेक्षा व्यि केली गेली.   

त्यामध्ये माननीय मांत्री अशोक चव्हाण, माननीय मांत्री िाजेश टोपे, माननीय मांत्री श्री. 

असमत दशेमखु अशा सिण मिाठिाड्यातील मांत्रयाांनी मिाठिाडा िॉटिग्रीड 

किण्याबाबत समडीयामध्ये सधु्दा बोलले आहते.  म्हणजे दोन्ही बाजछूया दृष्टीने 

मिाठिाड्यातील आत्महत्त्या थाांबसिण्यासाठी प्रयत्न होत आह.े सपण्याचे पाणी, 

उद्योगाचे पाणी, आसण शेतीचे पाणी एकसत्रतपण ेसमळेल अशा प्रकािची ही ग्रीड आह.े  

त्यामध्ये िीजेचे सबल कोण भिील असा प्रश्न उपसस्थत झाला होता.  त्यामळेु त्यामध्ये 

७० टक्के सोलि आसण ३० टक्के िीज सितिण कां पनीची िीज या धतीिि माझी ग्रीड 

आता चाल ूआह.े  याच धतीिि इस्त्रायलचे तांत्रज्ञान िापरुन आपण ही मिाठिाडा 

िॉटिग्रीड किण्याचा सनणणय घेतला होता.   

अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला सिनांती आह ेकी, मिाठिाड्यातील जी 

११ धिणे आहते ते मोठ्या बांद पाईपलाईनने एकमेकाांना जोडून मिाठिाड्याछया 

शेतीचे पाणी, सपण्याचे पाणी आसण उद्योगाचे पाणी अशा प्रकािची ही एकसत्रत अशा 

प्रकािची ग्रीड आह.े  इति ४ कामे कमी झाली सकां िा ४ िस्त्याांची कामे कमी झाली 

तिी चालतील.  पण शेतकऱ्याांछया शेतीला पाणी समळाले पासहजे, त्याांचे उत्पन्न 

िाढले पासहजे ि त्या दृष्टीने ही मिाठिाडा िॉटिग्रीड योजना असतशय महत्त्िाची आह.े 

आमचे समत्र पाणी पिुिठा मांत्री श्री. गलुाबिाि पाटील याांनाही मी बऱ्याच िेळा भेटलो 

आसण ससिस्ति चचाण केली.  यामळेु आपल्या काळात आपले आसण आपल्या 

सिकािचे नाि सलसहले जाईल.  मिाठिाड्यातील आत्महत्त्या थाांबसिण्यासाठी आपण 

ही ग्रीड केली पासहजे, अशी मी सभागहृातही िािांिाि मागणी केली आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे..  
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श्री. बबनिाि लोणीकि.... 

मी सभागहृामध्ये िािांिाि अशा प्रकारची मागिी केलेली आह.े मिाठिाडा िॉटि 

ग्रीडचा आपल्या बजेटछया भाषणामध्ये उल्लेख झाला नसला तिी दखेील आपण 

उत्तिाछया भाषणामध्ये या सांदभाणत सनणणय किािा, अशी माझी सिनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र 

मोदी याांछया सव्हजनमधनू प्रत्येक घिाला नळाने स्िछि पाणी दणे्यासाठी कें द्र सिकािने 

महािाष्ट्र िाज्याला २४ हजाि कोटी रुपये मांजिू केलेले आहते. १९३५ रुपयाांचा पसहला 

हप्ता िाज्य शासनाला सदलेला आह.े ५ हजाि कोटी रुपयाांचे टेंडि आता झालेले आह.े 

याचा अथण महािाष्ट्र िाज्याला २४ हजाि कोटी रुपये समळत असताना िाज्याने 

िाज्याचा सहस्सा टाकणे आिश्यक आह.े कािण आपण जि हा सहस्सा टाकला नाही 

ति... महािाष्ट्रातील गोि-गिीब, दसलत, एससी, एसटी, एनटी सव्हजेएनटी, शेतकिी, 

कष्टकिी गिीब लोकाांना कें द्र सिकािची सपण्याछया पाण्याची ही योजना आह.े प्रत्येक 

घिाला, कुटुांबाला नळाने पाणी दणे्यासाठीची ही योजना आह.े १९३५ कोटी रुपयाांचा 

पसहला हप्ता प्राप्त झाला. पिांत ुयामध्ये अद्यापपयांत टेंडि झालेले नाही. माननीय मांत्री 

श्री. गलुाबिाि पाटील याांना माझी सिनांती आह ेकी, त्याांनी यामध्ये थोडे लक्ष द्याि.े 

कें द्र सिकािछया गाईडलाईनप्रमाणे २५ ते ३५ टक्के अबाऊ असे ह ेटेंडि होत आह.े 

िाज्याछया सहताछया दृष्टीने ह े योग्य नाही. मी मांत्री असताना माननीय माजी 

मखु्यमांत्रयाांनी आम्हाला सचूना सदल्या होत्या की,.... 

श्री. गलुाबिाि पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य तसेच आमच े

समत्र म्हणत आहते की, टेंडि २५ ते ३५ टक्के अबाऊ येत आहते.  पिांत ुअजनू एकही 

टेंडि सस्िकृत केलेले नाही. मग टेंडिच सस्िकृत केलेले नाही आसण डीएसआि दखेील 

झालेला नाही यामळेु त्याांची ही चकुीची मासहती िेकॉडणिि येऊ नये.  

श्री. बबनिाि लोणीकि : अध्यक्ष महोदय, िेकॉडणिि चकुीची मासहती येत आह.े 

माननीय मांत्रयाांनी साांसगतले की, एकही टेंडि झालेले नाही. मग २६०० कोटी रुपयाांचा 

खचण आसण १३ टक्के काम झाले असे कसे दाखिले आह.े माननीय मांत्रयाांनी साांसगतले 

की, टेंडि झालेले नाही आसण ३५ टक्के अबाऊ कसे दाखिले आह े?  
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श्री. गलुाबिाि पाटील :अध्यक्ष महोदय, आमछयाकडे १० टक्केछया आतील 

असधकाि असतात. त्यापेक्षा जास्त टेंडि गेले ति ते आम्ही सस्िकृत किीत नाही, असा 

सनयमच आह.े त्यामळेु माननीय माजी मांत्रयाांना मी ह ेसाांगण्याची गिज नाही.  

श्री. बबनिाि लोणीकि : अध्यक्ष महोदय, १३ टक्के म्हणजे १९०० कोटी 

पैकी १३०० कोटी रुपये खचण झालेला आह.े मग टेंडि झाले नाही असे आपण कस े

म्हण ूशकता ? अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, याांचे म्हणण ेआह ेटेंडि 

झालेले नाही मग तमु्ही १ कोटी लोकाांना कनेक्शन सदले असे म्हणत आहात. पिूीछया 

काळात दिडोई ४० लीटि पाणी सदले जात होत.े माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी 

याांछया सांकल्पनेतनू ५५ लीटि पाणी दणे्याचा सनणणय झाला. यानांति सबना टेंडिचे १ 

कोटी लोकाांना कनेक्शन कसे सदले आह,े असा माझा प्रश्न आह.े कें द्र सिकािछया 

जलजीिन समशन अांतगणत महािाष्ट्र िाज्याला २४ हजाि कोटी रुपयाांचे बजेट समळणाि 

आह.े यामध्ये कामाला गती दणे्याची आिश्यकता आह.े दोन िषाणपासनू ही प्रसक्रया  

फि टेंडिमध्ये गुांतलेली आह.े पढुचे जे ५ कोटी रुपये येणाि ते िाज्याचा सहस्सा 

समळल्यानांति ह ेपैसे सनसितपणे येऊ शकतात.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील दोन ते तीन मदु्द ेमी साांगणाि आह.े 

मिाठिाडा आसण सिदभाणतील १५ सजल्ह्यासाठी, शेतकऱ्याांछया आत्महत्या 

थाांबसिण्यासाठी नानाजी दशेमखु कृषी सांजीिनी योजनेमध्ये ४ हजाि कोटी रुपये खचण 

करुन ते काम सरुु झाले आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री.बबनिाि लोणीकि .... 

 मागील २ िषाांपासनू  काही सजल्ह्याांमध्ये  काम थाांबिले गेले आह.े नानाजी दशेमखु 

कृषी सांजीिनी  योजनेछया कामाला सनधी प्राप्त करुन दणेे आिश्यक आह.े शामाप्रसाद 

मखुजी योजनेछया माध्यमातनू शेतकऱ्याांछया एमआयडीसी करिता कें द्र शासनाचा  ९ 

कोटी रुपयाांचा सहस्सा आलेला आह.े िाज्य शासनाने मागील २ िषाणत शेतकऱ्याांछया 

एमआयडीसीकरिता सनधी सदलेला नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  २५१५ हडेअांतगणत िस्ते, समाज मांसदि, सभागहृ अशी काम े

झाली आहते. ति काही अधणिट कामे आहते. कां त्राटदािाला सबल न सदल्यामळेु बिीच 

कामे बांद आहते. उद्या लोक सखडक्या काढून नेतील, पते्र काढून नेतील. अधणिट काम े

पणूण किणे  आिश्यक आह.े या सांदभाणत  मांत्री महोदयाांना मी भेटलो असनू त्याांनी 

मान्य केले आह े की, याकरिता बजेट दऊेन अपणूण कामे पणूण करु. माझ्या 

मतदािसांघातील पितिू येथे  १५ कोटी रुपयाांचे नाटयगहृ बाांधनू तयाि आह.े  केिळ 

ईलेक्रीक सफटींग ि एसीचे काम बाकी आह.े साांस्कृसतक कायणक्रमाछया दृष्टीने ह े

नाटयगहृ बाांधनू इमाित तयाि झाली. सनधी अभािी काम बांद पडले होते. ह ेकाम पणूण 

किण्याकरिता सनधी द्यािा. पयणटन, तीथणक्षेत्र सिकासाची अनेक कामे आहते. ही कामे 

९० ते ८० टक्के पणूण झाली. कां त्राटदािाला सनधी अभािी सबल न समळाल्यामळेु  तो 

पढुील कामे किीत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  आखणी लघ ुतलािाचे ९० टक्के काम झाले आह.े १० 

टक्के भिणीचे काम सशल्लक आह.े माननीय पालक मांत्री श्री. िाजेश टोपे आखणी 

गािात जाऊन आले. यथेील भिणी सशल्लक आह.े आखणी गािाछया जसमनीचे पैस े

अद्याप समळाले नाहीत. ३ गािाांचे पैसे समळाले आहते. आखणी गािाछया जसमनीची 

िक्कम ि घिाची िक्कम समळाली नाही.  ( अडथळा )  

उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी थोडक्यात भाषण पणूण किािे. 
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 श्री.बबनिाि लोणीकि : अध्यक्ष महोदय,  मागे ५ असधिेशने झाली आम्हाला 

बोलण्याची सांधी समळत नाही.  ह ेकाम झाले ति ५-६ गािाांछया शेतीला पाणी समळेल. 

असतरिि सजल्हा सत्र न्यायालयाछया कामासाठी सनधी मांजिू करुन दणे्याची 

आिश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, नेि या गािात १३२ केव्ही सबस्टेशनकरिता जागा उपलब्ध 

करुन सदली. त्याचे भमूीपजून झाले. काम सरुु झाले. सिकाि बदलले. नेि  ह ेगाि 

जालना सजल्ह्यातील शिेटचे, टोकाचे गाि आह.े सिकासापासनू िांसचत असणािी 

अशी १०० गािे आहते. येथे १३२ केव्ही सबस्टेशनचे काम मांजिू झाले, सनसिदा 

झाली, भमूीपजून झाले. मात्र या नांति आता  जागा ि सठकाण बदलले. जिी 

सबस्टेशनची जागा बदलली  असली तिी दखेील  नेि येथील  १३२ के.व्ही 

सबस्टेशनकरिता सनधी उपलब्ध करुन द्यािा. 

 अध्यक्ष महोदय, कोिोनाछया काळात जिळपास दीड लाख लोकाांचा मतृ्य ू

झाला. तालकु्याछया सठकाणी ग्रामीण रुग्णालयात २ लाख लोक असतात. तेथे  

सीटीस्कॅन मशीन नाही. िि तपासण्याची लॅब नाही. सोनोग्राफी मशीन नाही.  या 

बाबत आिोग्य मांत्री महोदयाांनी सनधी उपलब्ध करुन द्यािा. माननीय मांत्री श्री. टोपे 

याांनी या काळात खपू काम केले, िोज आम्हाला टी.व्ही िि ते सदसत होते. सनधी कमी 

असताना दखेील खाते सजिांत ठेिले, चचेत ठेिले . मी आता उछच न्यायालयात गलेो. 

उछच न्यायालयाने शासनाला प्रसतज्ञापत्र दणे्यास साांसगतले आह.े  तालकु्याछया 

सठकाणी ग्रामीण रुग्णलयात ससुिधा नसल्यामळेु  समुािे दीड लाख लोकाांचा मतृ्य ू

झाला.  तालकु्याछया सठकाणी ग्रामीण रुग्णालयात समुािे दोन लाख लोक असतात. 

तेथे सीटीस्कॅन मशीन नाही, सोनोग्राफी मशीन नाही, िि तपासण्याची लॅब नाही, २५ 

खाटाांचे आयसीय ुनाही. कोणत्याही ससुिधा नसल्यामळेु ग्रामीण भगाातील लोकाांचा 

मतृ्य ूझालेला आह.े  

    यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.बबनिाि लोणीकि ... 

माननीय श्री.असजत पिाि याांना सिनांती आह ेकी, आिोग्य खात्याला थोडा सनधी सदला 

पासहजे. शासनाछयाितीने प्रसतज्ञापत्र सदलेले आह ेकी, या सिण ससुिधा आम्ही ग्रामीण 

रुग्णालयात सहा मसहन्याांछया आत दऊे. त्याला आता ६ मसहने झाले आहते. या 

बजेटमध्ये असधक पैसे दऊेन या सिण ससुिधा सदल्या पासहजेत, अशी मी अथण मांत्री 

महोदयाांना सिनांती कितो. धन्यिाद. 

....... 

 

  अनेक सन्माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ... 

 उपाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्याांना अथणसांकल्पाििील सिभागसनहाय चचछेया 

िेळेस बोलता येईल. त्यामळेु मला असे िाटते की, आता सन २०२२-२०२३ छया 

अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण चचमेध्ये सन्माननीय सदस्याांनी आपले म्हणणे २-२ 

समसनटाांमध्ये माांडािे. 

........... 
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 श्री अब ूआजमी (मानखदुण-सशिाजीनगि) : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र सिकास 

आघाडी सिकाि के सित्त मांत्री सम्माननीय श्री असजत पिाि जी ने जो सन २०२२-२३ 

का बजट पेश सकया ह,ै उस पि अपने सिचाि व्यि किने के सलए मैं खड़ा हुआ हुां. 

 अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय दादा को बधाई दनेा चाहता हूां. इन्होंने एक 

बहुत अछिा बजट पेश सकया. इसमें इांडस्री, रान्सपोटण, ह्यमुन रिसोसेस यानी इस बजट 

का बसुनयादी हक का मसला यह ह ैसक इसमें डेव्हलपमेंट होना चासहए. मैं इस बजट 

को सपोटण किने के सलए खड़ा हुआ हूां. मैं यह कहना चाहता हूां सक, 

"एक ही फन तो हमने सीखा ह,ै 

सजससे समसलए उसे खफा सकसजये, 

ये तकाजा मेिी तबीयत का ह,ै 

हि सकसी को सचिाग-पा सकसजये." 

 अध्यक्ष महोदय, मायनॉरिटी कमजोि आबादी ह,ै जो सक २० प्रसतशत ह.ै हि 

बाि ऐसा होता ह ैसक इनको कम बजट समला ह.ै यह कोई नई बात नहीं ह.ै आपने 

इसको सपोटण किना चासहए. जब से मैं यहाां पि बैठा हूां, इस सदन में यह तीसिी बाि 

ऐसा हुआ ह.ै मायनॉरिटी को हमेशा सनग्लेक्ट सकया गया ह,ै नजिअांदाज सकया गया 

ह.ै ४ लाख २७ हजाि किोड़ रुपये के बजट में, महसलू खचण में, सिकाि ने एससी, 

एसटी को जो सक एक तबका कमजोि ह,ै मैं मानता हूां सक एससी, एसटी के लोग बहुत 

कमजोि ह.ै उनके सलए २१,३१८ किोड़ रुपये बजट में सदए गए ह.ै मैं इस बात के सलए 

ताली बजाकि स्िागत किता हूां. उनको औि भी फां ड समलना चासहए. मैं सकसी की 

मखुालफत नहीं कि िहा हूां. लेसकन बजट का ३.९ प्रसतशत एससी, एसटी औि बीसी 

को सदया गया. इसकी मझुे खशुी ह.ै लेसकन जो २० प्रसतशत मायनॉरिटी ह ैउनको 

६७७ किोड़ रुपये सदए गए जो सक बजट का ०.१५ प्रसतशत ह.ै सम् माननीय मांत्री         

श्री अब्दलु सत्ताि जी, आपने इस ओि ध्यान दनेा चासहए. आप माननीय मांत्री ह.ै 

मायनॉरिटी का मतलब केिल मसुलमान नहीं ह.ै मायनॉरिटी का मतलब मसुस्लम, 

ईसाई, बसुध्दस्ट, पािसी,जैन, ससख, ज्य ूये सभी मायनॉरिटी में आते ह.ै इनको कम से  
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कम मिती हालात में ढाई-तीन हजाि किोड़ रुपये समलने चासहए, तब मैं समझता सक 

हमािी कुि प्यास बझुी ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, एज्यकेुशन के सलए बजट का १४.५७ प्रसतशत सदया गया. 

हले्थ के सलए ३.६३ प्रसतशत सदया गया. मैं याद सदलाना चाहता हूां सक जब एनसीपी 

का गठन हुआ था, तो तब आदिणीय श्री शिद पिाि साहब िेसडयो क्लब में आए थे. 

यह बात मझुे अछिी तिह से याद ह.ै उन्होंने औि काँगे्रस ने भी िादा सकया था सक 

यसद हमािी सिकाि आ गई तो हम.... सि यसुफु ने सन १९२० में जोगशे्विी में जमीन 

खिीद कि िहाां एक कॉलेज बनाया था, इस्माईल यसुफु कॉलेज बनाया था औि यह 

कहा गया था सक यह कॉलेज मायनॉरिटी के सलए औि मसुलमानों के सलए ह.ै ये 

अांगे्रजों के जमाने की बात ह.ै उसमें मसस्जद ह,ै होस्टेल ह,ै िहाां उदूण, अिबी, सब की 

पढाई होगी. लेसकन जैसे ही दशे आजाद हुआ, तो सिकाि ने उसको अपने कब्जे में 

ले सलया. दोनों पासटणयाां सत्ता में ह.ै ये पासटणयाां कई बाि सत्ता में आ चकुी ह.ै इन्होंने 

िादा सकया था सक हम ये कॉलेज देंगे. आज मसुलमानों की हालत बहुत खिाब ह.ै ये 

एज्यकेुशन में पीिे ह.ै सभी कहते ह ैसक पढाई सकसजये. लेसकन आज नौकरियाां ही 

नहीं ह.ै आप सकसी हॉटेल में जाएांगे, तो दखेेंगे सक िहाां कोई चाय बेच िहा ह.ै कहीं 

कोई पांक्चि का काम कि िह ेह.ै कोई गाड़ी चलाने का काम कि िह ेह.ै सकसी को कोई 

काम ही नहीं ह.ै कोई नौकिी समलती नहीं ह.ै उनके बछचों की पढाई के सलए मैं कहना 

चाहता हूां. हमािा मानखदुण-सशिाजीनगि मायनॉरिटी इलाका ह.ै िहाां पि कम से कम 

कुि कॉलेजेस खोलने चासहए. ये लोग िादा भलू गए. कहा जाता ह ैसक, 

" हि एक शब्द मेिी ताजा अजाद में गजुिी ह,ै 

तमु्हािे बाद तमु्हािे ख्िाब में गजुिी ह.ै 

मैं एक फुल औि मसु्कुिाकि भलू गया, 

तमाम उम्र इसी की सकताब में गजुिी ह.ै" 
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 अध्यक्ष महोदय, जैसे गलुाब का फुल होता ह,ै सकताब में िखकि भलू गए. 

िैसा ही हमािे साथ हो िहा ह.ै मैं याद सदला िहा हूां.     

     ...यानांति श्री.सनतनििे  
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पाांच प्रसतशत आिक्षण, सछचि ससमसत की ससफारिश, महमेदुिू िहमेान ससमसत की 

ससफारिश, इन सब चीजों को याद किते हुए मसुलमानों के साथ जो िादा सकया था, 

िादा किने िाले ये ही लोग थे जो सत्ता में बैठे ह.ै मैं इनको याद सदला िहा हूां सक 

मसुलमानों को आिक्षण समलना चासहए. इनके सलए बजट ६७७ किोड़ रुपये ह.ै लेसकन 

हि साल के बजट में आधा पैसा इस्तेमाल ही नहीं होता ह.ै सदया गया पैसा इस्तेमाल 

होना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं जलुाई, २०१६ के जी.आि. पि ध्यान सदलाना चाहता हूां. 

उस समय महािाष्ट्र के जो माननीय मखु्यमांत्री थे, उन्होंने उस समय सभी सिभागों की 

सांयिु बैठक ली थी औि यह तय सकया था सक सछचि ससमसत, महमेदुिू िहमेान 

ससमसत, िांगनाथ समश्रा ससमसत की ससफारिश के सहसाब से सजस तिह तमाम लोगों को 

सहस्सा समलना चासहए, उसी तिह मसुलमानों को भी सहस्सा समलना चासहए. ये सन 

२०१६ का जी.आि. ह.ै सभी सिभाग समलकि, कम से कम १५ प्रसतशत फां ड इस 

दबुणल मायनॉरिटी को भी समलना चासहए. उछच सशक्षा, सित्त सिभाग, नगि सिकास 

सिभाग औि सभी सिभागों ने समलकि इस जी.आि. में कहा था. मैं यह माांग किता हूां 

सक उस जी.आि. के अनसुाि हि सिभाग ने पैसा खचण किना चासहए. बी.सी, एस.सी., 

औि एस.टी. के बजट में हि कम्पोनांट में उनका अलग से बजट होता ह,ै उनका सहस्सा 

होता ह.ै लेसकन मायनॉरिटी को सकसी भी सिभाग से अलग से सहस्सा नहीं समलता ह.ै  

क्यों, मायनॉरिटी की गलती क्या ह ै?  मैं बताना चाहता हूां सक जो लोग मसुलमानों के 

सखलाफ सचल्लाते ह,ै मैं उनको याद सदलाना चाहता हूां सक "भाित िोड़ो का नािा दनेे 

िाला मसुलमान था सजसका नाम श्री यसूफु महेिअली था. आप उनके साथ क्यों 

नाइांसाफी किते हो ? इस दशे में "इांकलाब सजांदाबाद" का नािा दनेे िाला भी मसुलमान 

था. उसका नाम हजित महुासलस. "भाित माता की जय" का नािा दनेे िाला भी 

मसुलमान था. श्री अजीमलु्लाह खान ने सन १८५७ में नािा सदया था. शायद आपको 

मालमू नहीं या सफि इस बात को आप भलूा िह ेह.ै आप उसको याद सकसजए.  
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"सिफिोशी की तमन्ना अब हमािे सदल में ह,ै 

दखेना ह ैजोि सकतना बाज-ुए-कासतल में ह.ै" 

अध्यक्ष महोदय,  सन १९२१ में ये नािा दनेे िाला श्री सबसस्मल अजीमाबादी 

था. "सािे जहाां से अछिा, सहांदोस्ता हमािा, हम बलुबले ह ैइसके, ये गलुससता हमािा." 

सजन लोगों ने गद्दािी की िे िफादाि बन िह ेह ैऔि सजन्होंने िफादािी की उसको ६०० 

किोड़ रुपये सदए जा िह ेह.ै मैं कहना चाहता हूां सक मसुलमानों के साथ इांसाफ सकया 

जाना चासहए. मैं आपसे िादा चाहता हूां.  

अध्यक्ष महोदय, आज कोई सम्माननीय सदस्य धमण परिितणन के बािे में बोल 

िह ेथे. अगि मोगलों ने मसुलमानों के िाज में उन्होंने धमण परिितणन सकया होता तो याद 

िखना बीिबल नमाज पढता. बीिबल नमाज पढता औि जोधाबाई हज किके आ गई 

होती. लेसकन उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं सकया. कभी सकसी का धमण परिितणन का 

काम नहीं सकया. इस सदन में बाि बाि "ित्रपसत सशिाजी महािाज की जय"  कहा 

जाता ह.ै  इसके सलए मैं तासलयाां बजाता हूां. लेसकन मुांह में िाम औि बगल में िूिी. 

ित्रपसत सशिाजी महािाज का कॅिेक्टि.... आप बात किते ह.ै ित्रपसत सशिाजी 

महािाज िे शख्स थें सजन्होंने मांसदिों औि दिगाहों को चलाने के सलए जासगिे सदया. 

केलसी की दिगाह सकसने दी ? दापोली, ित्नासगिी, बाबा याकूब खान की दिगाह के 

सलए महािाज ने ७०० एकड़ जमीन दी. इस बात के सलए मैं तासलयाां बजाता हूां. 

मसुलमानों के साथ नाइांसाफी इस दशे में सबल्कुल नहीं चलेगी. आज मैं माांग किना 

चाहता हूां. सम्माननीय दादा से मैं कहना चाहता हूां सक सामासजक न्याय सिभाग से 

पोस्ट गॅ्रज्यएुट, पीएचडी औि पढाई-सलखायी के सलए बछचों को पैसा समलना चासहए.  

अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद कापोिेशन बछचों को पढने के सलए िात्रिसृत्त 

दतेी थी. इस बोडण का गठन आज तक हुआ ही नहीं ह.ै इस बोडण का गठन जल्द से 

जल्द सकया जाना चासहए. यहाां से सबजनेस के सलए कजाण समलता था. कोसिड के बाद  
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आज गिीब लोगों की हालत बहुत खिाब ह.ै सबजनेस के सलए कजाण समलना कई सालों 

से बांद ह.ै  मेिी माांग ह ैसक िोटे िोटे सबजनेस के सलए मौलाना आजाद कापोिेशन से 

जो फां ड समलता था िह जल्द से जल्द जािी सकया जाए. "मिीज ए इश्क पि िहमत 

खदुा की मजण बढता गया ज्यों ज्यों इलाज सकया." महािाष्ट्र का कजाण िोज बढते जा 

िहा ह.ै 

अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय दादा ने कहा ह ैसक अमतृ महोत्सि पि गेट ऑफ 

इांसडया पि लाईटींग औि साऊां ड का प्रोग्राम सकया जाएगा, ऐसा मैंने सनुा ह.ै गेट ि े

ऑफ इांसडया अांगे्रजों की सनशानी ह.ै आजादी की जद्दोजहद में मुांबई में सन १८५७ में 

आजाद मैदान में दो ससपाही, एक हिालदाि का नाम श्री अहमद हुसैन औि दसूिे 

ससपाही का नाम श्री मांगल गडोरिया ह.ै इन दोनों को अांगे्रजों ने आजाद मदैान में तोफ 

के सामने िखकि उड़ा सदया था. मैं यह कहना चाहता हूां सक उस आजाद मैदान में इनके 

बािे में कुि न कुि सकया जाना चासहए. उनकी सनशानी िहाां पि ह.ै लेसकन मेरो के 

कािण सनशानी टूट गई ह.ै अमतृ महोत्सि में िह सनशानी बनायी जाए, न सक गेट ि े

ऑफ इांसडया पि... जो सक अांगे्रजों की सनशानी ह.ै मैं इस बजट का समथणन किता हूां 

औि अपना भाषण पिूा किता हूां, धन्यिाद. 

    --------- 

       ....यानांति श्री तेलांग 
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 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, आज पणूण सदिस अथणसांकल्पािि 

सिणसाधािण चचाण किण्यात आलेली आह.े उद्या दखेील प्रश्नोत्तिाछया तासानांति 

अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण चचाण सरुु ठेिण्यात येणाि आह.े आता  जे सन्माननीय 

सदस्य सभागहृामध्ये उपसस्थत आहते पिांत ु त्याांना अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण 

चचमेध्ये सहभागी होता आले नाही, त्याांनाच उद्या सांधी सदली जाणाि आह.े त्यामळेु 

सांबांसधत सिण माननीय प्रतोदाांनी याबाबतची काळजी घ्यािी. याबाबतची काळजी 

घेतली नाही ति आज उसशिापयांत थाांबलेल्या सन्माननीय सदस्याांना सांधी 

समळण्याऐिजी उद्या ऐनिेळी आलेले सन्माननीय सदस्य सांधी घेऊ शकतात. त्यामळेु 

मी सिण पक्षाांछया प्रतोदाांना सिनांती कितो की, त्याांनी आता उपसस्थत असलेल्या 

आपापल्या पक्षातील सन्माननीय सदस्याांची नािे घेऊन ती अध्यक्ष महोदयाांकडे 

दणे्यात यािीत. आता ज्या सन्माननीय सदस्याांनी नाि सदले आह,े त्याच सन्माननीय 

सदस्याांना उद्या चचचेी सांधी दणे्यात येईल.  

 श्री.प्रकाश आर्वबटकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसदीय कायि ज्या पद्धतीने 

या सभागहृाच्या कामकार्ाचे र्वनयोर्न करीत आहते, त्यावर माझा आक्षेप आह.े ह े

अििसांकल्पीय अर्विवशेन आह.े माननीय श्री.अर्वर्त पवार याांनी माांडलेल्या 

अििसांकल्पावर सवि सन्माननीय सदसयाांना मत चचाि करावयाची आह.े 

अििसांकल्पावर चचाि करण्यासाठी मी सकाळपासनू सभागहृामध्ये बसलो आह.े तरी 

आपि ऐवढ्या सहर्पिे ह े सभागहृ स्थसगत करण्याचा र्ववचार करीत आहात. 

अििसांकल्पावर चचाि करण्याचा फि िरिष्ठ सन्माननीय सदसयाांनाच अर्विकार आह े

काय? तो आम्हाला नाही काय? िात्रीच े बािा नाही ति पहाटचे चाि िाजले तिी 

चालतील. पिांत ुसिण सन्माननीय सदस्याांना चचाण किण्याची सांधी द्यािी, अशी मी 

सिनांती कितो.  

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसछितो की, उद्या प्रश्नोत्तिाछया 

तासानांति अथणसांकल्पाििील सिणसाधािण चचेला पनु्हा सरुुिात किण्यात येणाि आह.े 
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 श्री.प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, मागील दोन िषाणपासनू कोिोनामळेु 

असधिशेन होऊ शकले नाही. त्यामळेु आम्हाला मागील दोन िषाांपासनू 

सभागहृामध्ये काहीही मत व्यि किता आले नाही. आता चाांगली परिसस्थती 

असताना दखेील आपण आम्हाला बोलण्याची सांधी दते नाहीत, हा असतिेक होत 

आह.े  

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याछया मनामध्ये 

गैिसमज सनमाणण झालेला आह.े मी एिढेच साांसगतले आह ेकी, आता जे सन्माननीय 

सदस्य उपसस्थत आहते ि आज ज्याांना अथणसांकल्पािि चचाण किण्याची सांधी प्राप्त 

नाही, त्याच सन्माननीय सदस्याांना उद्या प्रश्नोत्तिाछया तासानांति प्राधान्याने 

अथणसांकल्पािि सिणसाधािण चचाण किण्याची सांधी सदली जाणाि आह.े  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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 डॉ. सांजय कुटे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री महोदयाांनी आता माांडलेल्या 

सिषयामध्ये एक सधुािणा किािी, अशी मी आपणास सिनांती कितो. उद्या सकाळी 

११ िाजल्यानांति या प्रस्तािािि चचाण करुन सनणणय घ्यािा. पिांत ुआता िात्रीचे ०८.०० 

िाजत आहते. मांत्री महोदयाांना जाियाच ेअसेल ति त्याांनी जािे. पिांत ुआता एक तास 

या सिषयािि चचाण घ्यािी आसण उद्या सकाळी पनु्हा ११.०० िाजता ही चचाण पढेु सरुु 

किािी. मला िाटते की, आता ०९.०० िाजेपयांत सभागहृाचे कामकाज चालिािे. 

 उपाध्यक्ष : सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होत आह.े सभागहृाची बैठक 

उद्या बधुिाि, सदनाांक १६ माचण, २०२२ िोजी सकाळी १०.०० िाजता पनु्हा भिेल. 

सकाळी १० ते १०.४५ िाजेपयांत सिशेष बैठक होईल. उि बैठकीमध्ये लक्षिेधी 

सचूना घेण्यात येतील. त्यानांति सकाळी ११.०० िाजता सभागहृाची सनयसमत बैठक 

भिेल. 

(सभागहृाची बैठक िात्री ०८ िाजनू ०५ समसनटाांनी बधुिाि, सदनाांक १६ माचण, 

२०२२ छया सकाळी १०.०० िाजेपयांत स्थसगत झाली.) 
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